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Hvernig hljómar
maskakvöld?

Þungt hljóð í bygg
ingaverktökum

  �Gera má ráð 
fyrir verulegum 
samdrætti í 
byggingu nýrra 
íbúða á næstu 
misserum. 
Þetta sýnir 
niðurstaða 
könnunar 
sem Samtök 
iðnaðarins 
(SI) hafa látið 
framkvæma meðal stjórnenda 
verktakafyrirtækja í íbúðaupp-
byggingu. Hár fjármagnskostnað-
ur og lóðaskortur hafa töluverð 
áhrif á þróun uppbyggingar. 
Sigurður Hannesson fram-
kvæmdastjóri SI segir mikilvægt 
að auka lóðaframboð, sérstaklega 
í Reykjavík. » 34

Sigurður  
Hannesson

 Sérrefsilagabrotum fjölgaði um 37% í 
umdæmi lögreglunnar á Suðurnesjum 
á milli áranna 2022 og 2023, en sér-
refsilagabrot eru brot á öðrum lögum 
en almennum hegningarlögum. Þetta 
segir Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri 
á Suðurnesjum, í samtali við Morgun-
blaðið.

Hann segir einnig að samkvæmt töl-
fræði ríkislögreglustjóra hafi fjölgun á 
skráðum sérrefsilagabrotum á landinu 
öllu numið um 10% á milli sömu ára. 

Segir hann skýringuna á þessari fjölg-
un m.a. vera skráð afskipti lögreglunn-
ar á Suðurnesjum á grundvelli laga um 
útlendinga, einkum á landamærum 
og landamærastöð í flugstöð Leifs 
Eiríkssonar.

Árið 2022 voru skráð afskipti lög-
reglunnar af slíkum málum 210 tals-
ins samtals en þau voru alls 803 árið 
2023, sem er nær fjórföldun á milli 
ára. Segir Úlfar að þar af séu frávís-
anir á grundvelli laga um útlendinga 
654 talsins. Af þeim eru 612 frávísanir 
sem varða þriðja ríkis borgara og 42 
frávísanir borgara EES- eða EFTA-

landana, en þær frávísanir tengjast 
ætlaðri skipulagðri brotastarfsemi, 
vændi og peningaþvætti. 

Þeir aðilar sem vísað var frá við 
komuna til landsins á árinu 2023 höfðu 
rúmlega 80 ríkisföng. Flestir þeirra 
voru frá Albaníu, Georgíu og Nígeríu, 
en einnig frá Bandaríkjunum og fjölg-
aði frávísunum milli áranna 2022 og 
2023 um 80%.

Í tilfellum Bandaríkjamanna var 
gildistími vegabréfa ástæða frávís-
unarinnar.

l  Frávísanir á grundvelli laga um útlendinga 654 í fyrra l  Tengjast ætlaðri skipu-
lagðri brotastarfsemi l  Aukning sérrefsilagabrota langt umfram landsmeðaltal

Frávísunum fjölgar mjög

Afbrot og  
brottvísanir

 »Mikil fjölgun sérrefsilaga-
brota á Keflavíkurflugvelli.

 »Skráðum afskiptum lögreglu 
fjölgaði um 74% í fyrra.

 »Flestir frávísaðra þriðja ríkis 
borgarar.

 »Flestir brottvísaðra frá 
Albaníu, Georgíu og Nígeríu.

Sakamálum fjölgar  » 38

 Ólafur E. Jóhannsson

oej@mbl.is

Á annað hundrað viðbragðsaðila komu að aðgerðum í Grindavík
Mikill fjöldi viðbragðsaðila kom að björgunaraðgerðum í 
Grindavík í gær er maður féll niður um djúpa sprungu sem 
opnaðist. Enginn sjónarvottur var að slysinu. Maðurinn var 

að þjappa niður jarðvegi í sprungu er slysið varð. Markmið 
vinnunnar var að tryggja öryggi umhverfisins og hússins 
við sprunguna. Tengdist það vinnu við tjónamat og öryggis-

aðgerðum á vegum Náttúruhamfaratryggingar Íslands. Vel 
á annað hundrað viðbragðsaðila tóku þátt í aðgerðunum en 
þeim var ekki lokið er blaðið fór í prentun. 

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon



„ Formaður ekki 
með hreinan skjöld“
l   Framkvæmdastjóra BÍ sagt upp
 „Ég tel for mann inn ekki starfi sínu 
vax inn og ég tel held ur ekki að fólk 
sem hef ur ekki hrein an skjöld í fjár-
mál um, og gef ur ekki skýr ing ar í 
þeim efn um, eigi að vera í for svari 
fyr ir fé lag eins og Blaðamanna fé lag 
Íslands sem stend ur fyr ir gildi op-
inn ar og lýðræðis legr ar umræðu,“ 
seg ir Hjálmar Jónsson um formann 
Blaðamannafélags Íslands (BÍ), Sig-
ríði Dögg Auðunsdóttur, sem sagði 
Hjálmari upp störfum sem fram-
kvæmdastjóra félagsins.

Fékk Sigríður Dögg stuðning 
stjórnar félagsins fyrir uppsögninni. 
Í tilkynningu frá stjórninni, sem birt 
var í gær, segir að á undanförnum 
misserum hafi áherslur í starfsemi 
félagsins breyst og hafi verið unnið 
að endurskipulagningu á skrifstofu 
félagsins sem endurspegli þessar 
breytingar. Hluti af því sé ráðning nýs 
framkvæmdastjóra. Samhliða henni 
hafi stjórnin viljað bjóða Hjálmari 
nýtt starf innan félagsins og tryggja 
að þekking hans og reynsla nýttist 
þannig að tryggja mætti sem best 
vandaða yfirfærslu verkefna. Í því ferli 
hafi hins vegar orðið trúnaðarbrestur 
á milli stjórnar og framkvæmdastjóra 
sem stjórn telji að ekki verði leyst úr.

Í tilkynningunni kemur einnig 
fram að auglýst verði eftir nýjum 

framkvæmdastjóra og muni formað-
ur gegna fullu starfi á skrifstofu fé-
lagsins þar til gengið hefur verið frá 
ráðningu nýs framkvæmdastjóra og 
hann tekinn til starfa. Sigríður Dögg 
sagði við mbl.is í gær að hún hefði 
óskað eftir því að fara í launa laust 
leyfi hjá RÚV til að gegna þessu starfi. 

Spurð nán ar út í brottrekst ur 
Hjálm ars og hvort hún vildi svara 
fyr ir um mæl in sem hann lét falla um 
hana sag ðist hún ekki vilja tjá sig frek-
ar um málið og vísaði í tilkynningu 
stjórnar BÍ.

For manns kjör fer fram á aðal fundi 
BÍ fyr ir lok apríl og kveðst Sig ríður 
Dögg ætla að sækj ast eft ir end ur kjöri. 

Hjálmar hefur starfað sem fram-
kvæmdastjóri BÍ frá 2003 og var for-
maður félagsins á árunum 2010-2021.

 Hjálmar
Jónsson

 Sigríður Dögg 
Auðunsdóttir
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Kjaraviðræður samfylkingar verka-
lýðsfélaga og Samtaka atvinnulífs-
ins ganga vel að sögn Ragnars Þórs 
Ingólfssonar formanns VR. Samn-
ingafundur fór fram í gær og næsti 
fundur verður á morgun. 

„Það sem skiptir mjög miklu máli 
í svona vinnu er að samningsaðil-
ar séu sammála um forsendur og 
reiknilíkön og ýmislegt annað sem 
skiptir máli. Það er bara vinna í full-
um gangi og ég myndi segja að fund-
urinn hefði gengið vel,“ sagði hann 
að loknum fundinum í gær. Ragnar 
Þór á ekki von á svörum stjórnvalda 
fyrr en í næstu viku. 

„Grundvallarforsenda þessa verk-
efnis er að samningsaðilar, og þá er 
ég ekki bara að tala um Samtök at-
vinnulífsins og bandalag okkar, held-

ur að fyrirtækin í landinu og almenn-
ingur og hið opinbera hafi trú á þessu 
verkefni og trú á því að við getum 
unnið niður verðbólgu og vexti með 
hröðum og öruggum hætti,“ segir 
hann. „Ef það er raunveruleg trú á 
verkefnið, þá munum við sjá fyrir-
tækin stíga mikilvæg og föst skref 
áfram í því að draga til baka bæði 
boðaðar hækkanir og sömuleiðis 
þær hækkanir sem hafa þegar átt 
sér stað. Ég sakna þess að sjá ekki 
meira af yfirlýsingum í þá áttina. Það 
vita það allir að hátt vaxtastig hefur 
hrikaleg áhrif á heimilin í landinu en 
þar sem skuldir fyrirtækjanna eru 
mun hærri en skuldir heimilanna þá 
er gríðarlega mikið undir þar líka til 
kostnaðarlækkunar. Það er til mikils 
að vinna fyrir alla.“ omfr@mbl.is

l  Von á svörum stjórnvalda eftir helgi 

 Góður gangur 
í viðræðunum

 Morgunblaðið/Árni Sæberg

Fundahöld Fulltrúar verkalýðsfélaganna í húsnæði ríkissáttasemjara. Boðað er til næsta fundar á morgun. 

tvö mál sameinuð í eitt. Þetta er um-
talsverð fækkun frá undanförnum 
tveimur árum þegar þau voru um 60 
hvort ár. Þótt engin einhlít skýring sé 
á þessari fækkun má benda á að sam-
kvæmt bráðabirgðatölum var nálega 
23% mála á árinu lokið að fenginni 
leiðréttingu eða skýringu stjórn-
valda en árið 2022 voru það 13%. 
Eitt dæmi um þetta var ákvörðun 
Reykjavíkurborgar um að hætta að 
rukka handhafa stæðiskorta fyrir 
hreyfihamlaða fyrir afnot af bíla-
stæðahúsum borgarinnar,“ segir í 
samantekt umboðsmanns. 

Samkvæmt lögum getur hver sá 
sem telur stjórnvald eða einkaaðila 
sem fengið hefur verið stjórnsýslu-
vald hafa beitt sig rangindum bor-
ið fram kvörtun við umboðsmann. 
Kvartanirnar dreifðust nokkuð jafnt 
yfir síðastliðið ár en flestar voru þær 
í mars og desember, eða 56 í hvorum 
mánuði.

Alls bárust 548 kvartanir inn á borð 
umboðsmanns Alþingis á nýliðnu ári 
og voru 489 þeirra afgreiddar hjá 
embættinu á árinu. Kvartanir til um-
boðsmanns hafa aðeins einu sinni 
verið fleiri en á síðasta ári. Það var 
á metárinu 2021 þegar embættinu 
bárust 570 kvartanir. Kvartanir á 
árinu 2022 voru 528 talsins og fjölg-
aði þeim því um tæp fjögur prósent 
í fyrra frá árinu á undan. 

Þetta kemur fram á nýbirtu yf-
irliti umboðsmanns Alþingis yfir 
starfsemina á seinasta ári. Þar má 
einnig sjá að svonefndum frum-
kvæðismálum embættisins fjölgaði 
einnig á milli ára. Tekin voru 20 
mál til skoðunar að eigin frumkvæði 

umboðsmanns og meðferð 18 slíkra 
mála lauk hjá embættinu á árinu. 

„Umboðsmaður skilaði 17 álitum í 
18 málum þar sem í einu tilfelli voru 

l  Tók upp 20 mál að eigin frumkvæði 

Kvartanir voru með mesta móti
Kvartanir til umboðs-
manns Alþingis Heimild: UA

Innkomin Afgreidd
Hjá UA í 

lok. mán.

Janúar 46 51 73

Febrúar 39 42 70

Mars 56 39 87

Apríl 38 37 88

Maí 50 42 96

Júní 54 39 111

Júlí 44 33 122

Ágúst 33 43 112

September 38 46 104

Október 49 39 114

Nóvember 45 46 113

Desember 56 32 137

Alls 548 489

Fjöldi kvartana árið 2023

Morgunblaðið/Eggert

 Umboðsmaður Skúli Magnússon og 
hans fólk hefur haft nóg að gera.

Ómar Friðriksson
omfr@mbl.is

Áfrýjar átta ára 
manndrápsdómi
Snorri Sturlu son, 
verj andi Steinþórs 
Ein ars  son ar sem 
var dæmd ur í átta 
ára fang elsi í gær 
fyr ir að hafa orðið 
Tóm asi Waag fjörð 
að bana, seg ist 
ætla að áfrýja 
dómn um.

„Þessi dóm ur er 
von brigði og ekki 
í sam ræmi við vænt ing ar. Þessu 
máli verður áfrýjað,“ sagði Snorri 
í samtali við mbl.is í gær. Dóm ur-
inn var kveðinn upp í Héraðsdómi 
Norður lands eystra á þriðjudag. 
Steinþóri er einnig gert að greiða 
tveim ur ólögráða börn um Tóm asar 
sex millj ón ir króna í miska bæt ur 
hvoru um sig og skaðabæt ur upp 
á 6,6 millj ón ir ann ars veg ar og 4,4 
hins veg ar. Steinþór bar fyr ir sig 
neyðar vörn.

 Steinþór 
Einarsson



100% rafmagnsbíll áfram á góðum kjörum
TOYOTA bZ4X 

TOYOTA C-HR

RAV4

HILUX

YARIS

FÖRUM LENGRA
Á NÝJU ÁRI

 SPORLAUS

Kauptúni 6
Toyota Kauptúni

570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000  3+4 ÁBYRGÐ ÁRA ÞJÓNUSTA

Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum 
framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 7 ára ábyrgð gildir eingöngu um bíla sem fluttir 
eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur. 12 mánaða vegaaðstoð fylgir öllum nýjum Toyota bílum.

 VEGAAÐSTOÐ

Spjallaðu við söluráðgjafana okkar og
keyrðu inn í nýtt ár á góðum kjörum
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10-60%  

AFSLÁTTUR

ÚTSALAN ER Í 

FULLUM GANGI

 Álit umboðsmanns Alþingis um 
ólögmæta stjórnsýslu Svandísar 
Svavarsdóttur matvælaráðherra 
hlýtur að hafa pólitískar afleiðingar 
fyrir ráðherrann. Um það eru þing-
mennirnir Teitur Björn Einarsson í 
Sjálfstæðisflokki og Bergþór Ólason 
í Miðflokki sammála, en þeir eru 
gestir Dagmála í dag.

„Það er ekki hægt að horfa upp á 
þessar stjórnarákvarðanir ráð-
herrans og láta þær átölulausar,“ 
segir Teitur, samherji Svandísar 
í ríkisstjórn. Það væri hlutverk 
Vinstri-grænna að finna lausn á því 
og endurbyggja það traust sem hún 
hefði grafið undan.

Hann vildi ekki svara því hvernig 
hann myndi greiða atkvæði ef van-
trauststillaga kæmi fram á Alþingi.

Bergþór minnti á að matvælaráð-
herra sætti einnig ábyrgð þingflokka 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks, þeir gætu ekki vikið sér 
undan henni. Embættisfærsla Svan-
dísar hefði verið fyrir neðan allar 
hellur og græfi undan stjórnskipan 
landsins.

Hann benti á að hvalveiðibannið 

hefði bakað fjölda manns og Hvali 
hf. mikið tjón, sem skattgreiðendur 
þyrftu að bera. Þótt hann væri ekki 
hlynntur því að stjórnmálamenn 
væru dregnir fyrir Landsdóm, þá 
sýndist sér að forsendur væru til að 
gefa út ákæru á hendur henni.

 l  Rætt um vantraust, möguleg stjórnarslit og kosningar

Efni til ákæru Lands-
dóms gegn Svandísi 
 Andrés Magnússon
andres@mbl.is

 Morgunblaðið/Hallur

Dagmál Þingmennirnir Teitur Björn Einarsson  og Bergþór Ólason.

 „Ef málum vindur þannig fram að 
þess gerist þörf að nefndin fari yfir 
málið munu fulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins óska eftir því,“ segir Hildur 
Sverrisdóttir, formaður þingflokks 
Sjálfstæðisflokksins, í samtali við 
Morgunblaðið. Hún var spurð hvort 
hún hygðist taka upp álit umboðs-
manns Alþingis um stjórnsýslu 
matvælaráðherra í hvalveiðimálinu 
í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
þingsins.

„Nú er staðan sú að það er á borði 
Vinstri-grænna hvernig þeir ætla að 
bregðast við til að taka ábyrgð á þessu 
áliti sem er vissulega þungur áfellis-
dómur yfir verkum ráðherra. Fram-
hald málsins á vettvangi þingsins, 
hvort sem það er vantrauststillaga 
eða skoðun stjórnskipunar- og eft-
irlitsnefndar, verður að koma í ljós í 
framhaldi af því. Að mínu viti er álitið 
skýrt og skilur eftir fá ef nokkur vafa-
atriði í málinu,“ segir Hildur.

Í sama streng tekur Berglind Ósk 
Guðmundsdóttir þingmaður Sjálf-
stæðisflokks sem sæti á í nefndinni. 
„Framhald málsins verður að skoðast 
út frá því hvernig VG hyggst bregðast 

við þessu alvar-
lega áliti umboðs-
manns.“ 

Þórunn Svein-
b jarnardótt ir 
þingmaður Sam-
fylkingarinnar er 
formaður nefnd-
ar innar. Spurð um 
þetta segir hún 
í skilaboðum til 
Morgunblaðsins: 

„Mér hefur ekki borist beiðni frá full-
trúa í nefndinni um að setja álitið á 
dagskrá hennar. Álit umboðsmanns 
fara ekki sjálfkrafa til nefndar ólíkt 
skýrslum Ríkisendurskoðunar. Úti-
loka ekki að rætt verði um málið á 
nefndarfundum í næstu viku en dag-
skrá þeirra er ekki tilbúin.“

 l  Þingmenn hugsa sinn gang í hvalamáli

Álitið mögu-
lega til nefndar
 Ólafur E. Jóhannsson
oej@mbl.is

 Hildur  
Sverrisdóttir

 Berglind Ósk
Guðmundsdóttir 

 Þórunn
Sveinbjarnardóttir 

Guðlaugur Þór Þórðarson um-
hverfisráðherra skrifaði í gær undir 
tillögu um friðlýsingu fólkvangs 
í Urriðakotshrauni í Garðabæ. 
Tillagan að friðlýsingunni kemur frá 
Garðabæ og landeigandanum, sem 
er Styrktar- og líknarsjóður Odd-
fellowreglunnar. Þetta er í fyrsta 
skipti sem fólkvangur er friðlýstur í 
einkalandi.

Deiliskipulag svæðisins var 
samþykkt í júlí 2023 og er þetta jafn-
framt í fyrsta skipti sem unnið er að 
deiliskipulagi samhliða friðlýsingu. 
Deiliskipulagið tryggir sameiginlega 
sýn Garðabæjar, Umhverfisstofn-
unar og Styrktar- og líknarsjóðs um 
farsæla þróun og uppbyggingu á 
svæðinu.

„Markmið stofnunar fólkvangs-
ins er að festa Urriðakotshraun 
og nánasta umhverfi þess í Urrið-
vatnsdölum í sessi sem aðlaðandi 
útivistarsvæði, með öflugu stíga-
kerfi og aðstöðu til golfiðkunar 
samhliða vernd einstakrar náttúru, 
menningarminja og landslags,“ 

segir í tilkynningu. Friðlýsingin og 
fyrirhuguð stækkun Urriðavallar 
úr 18 holum í 27 er í samræmi við 

náttúruverndarlög, sem heimila 
friðlýsingu landsvæða til útivistar 
og almenningsnota sem fólkvangs. 

Þekktasta dæmi þess er skíðasvæðið 
í fólkvanginum í Bláfjöllum.

Eitt höfuðmarkmið Styrktar- 

og líknarsjóðs Oddfellowa er að 
vinna að betri lýðheilsu meðal 
landsmanna. „Því fellur það vel að 
markmiðum landeiganda að afhenda 
endurgjaldslaust hundruð hektara 
lands í jaðri höfuðborgarsvæðisins 
til útivistar öllum almenningi,“ segir 
ennfremur í tilkynningu.

l  Urriðakotshraun fest í sessi sem aðlaðandi útivistarsvæði l  Stígakerfi og stærri golfvöllur

Fyrsta friðlýsingin gerð í einkalandi
 Friðlýsing

 »Urriðakotshraun er á milli 
Vífilsstaðahlíðar og Urriða-
vallar

 »Oddfellowreglan hefur áður 
lagt fram land til friðlýsingar

 »Styrktar- og líknarsjóður 
á hluta af landi Selgjár sem 
ásamt Búrfelli og Búrfellsgjá 
var friðlýst í júní 2020

 »Einnig kom sjóðurinn að 
friðlýsingu Vífilsstaðahrauns 
og Maríuhella árið 2014

 Morgunblaðið/Árni Sæberg

 Friðlýsing Guðlaugur Þór Þórðarson við Urriðavöll í gær ásamt fulltrúum Oddfellowreglunnar og Garðabæjar .

Skóla- og frí stundaráð Reykja vík ur-
borg ar hef ur samþykkt að senda til-
lögu Sjálf stæðis flokks ins, sem fel ur 
í sér að kalla eft ir sund ur greind um 
niður stöðum úr PISA-könn un inni 
árið 2022 niður á hvern þátt töku-
skóla í Reykja vík, til um sagn ar 
Mennta mála stofn un ar.

Á að nýta niður stöðurn ar sem 
mæli tæki til að meta ár ang ur ein-
stakra skóla, hvar úr bóta sé þörf 
og setja grunn skól um borg ar inn ar 
mæl an leg mark mið.

Ísland stóð sig verst allra Norður-
landa í könn un inni og niður stöður 
sýna að 40% nem enda geta ekki 
lesið sér til gagns eft ir að hafa lokið 
grunn skóla námi á Íslandi.

Eist land er efst Evr ópu landa 
í niður stöðum PISA-könn un ar-
inn ar. Krist ina Kallas mennta-

málaráðherra lands ins sagði í 
sam tali við mbl.is í des em ber að 
mik il vægt væri að upp lýsa skól ana 
um gengi nem enda þeirra, til að 
skól arn ir gætu metið styrk leika sína 
og horft til þess sem þyrfti að bæta.

Þór dís Jóna Sig urðardótt ir for-
stjóri Mennta mála stofn un ar sagði 
í viðtali við mbl.is á dög un um að 
stofn un in byggi ekki yfir gögn um 
sem sýndu frammistöðu ein stakra 
grunn skóla eða sveit ar fé laga í 
PISA-könn un inni, held ur aðeins 
heild arniður stöðu yfir nem end ur 
Reykja vík ur borg ar.

Gætu verið misvísandi
Sagði hún auk þess niður stöðurn-

ar fyr ir hvern skóla geta verið mis-
vís andi þar sem nem end ur tækju 
flest ir bara einn hluta úr próf inu, 
sem er þrískipt, og spurn ing ar 
misþung ar.

„Þannig gæti þess vegna eitt barn 
tekið nátt úru vís inda hlut ann og 
eitt barn stærðfræðihlut ann eða 
tvö hvorn hluta í ein um ákveðnum 
skóla. Ætlum við þá að bera ábyrgð 
á því að senda þær niður stöður í 
skól ann sem eru ekki rétt ar?“ sagði 
hún í viðtali við mbl.is.

l  Verði notaðar 
sem mælitæki

Vilja sundurgreina niðurstöður

 PISA Ísland stóð sig verst allra 
Norðurlandanna í könnuninni.
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Félag stofnað 
um þjóðarhöll
 l  Ríkið á 55% í félaginu og borgin 45%
Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra, Ásmundur Einar Daðason, 
mennta- og barnamálaráðherra, 
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, 
fjármála- og efnahagsráðherra, og 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
undirrituðu í gær samning milli ríkis 
og Reykjavíkurborgar um stofnun 
félags sem mun standa að byggingu 
nýrrar þjóðarhallar í innanhúss-
íþróttum í Laugardal. Félagið heitir 
Þjóðarhöll ehf. 

Nýja þjóðarhöll hefur ítrekað bor-
ið á góma síðustu ár. Vilja yf ir lýs ing 
um þjóð ar höll í inn an húss í þróttum 
var und ir rituð í maí 2022. Átti hún 
að vera tilbúin árið 2025. Síðar var 
þeim áformum frestað til 2026.

Fyrsta verk Þjóðarhallar ehf. er 
að efna til forvals og samkeppni um 
hönnun og byggingu þjóðarhallar-
innar. Auk þess tekur félagið við 
verkefnum framkvæmdanefndar um 
þjóðarhöll í Laugardal sem lætur af 
störfum að því er segir í tilkynningu 
á vef Stjórnarráðsins.

Segir þar enn fremur að í samn-
ingnum sé byggt á tillögum starfs-
hóps um undirbúning uppbyggingar 
þjóðarleikvanga í íþróttum.

Höllin mun rísa sunnan við 
Laugardalshöll upp að Suðurlands-

braut og verður 19.000 fermetrar 
að stærð. Samkvæmt frumathugun 
framkvæmdanefndar er miðað 
við að byggingin muni taka 8.600 
manns í sæti og allt að 12.000 á 
tónleika. Til samanburðar rúmar 
Laugardalshöll 5.500 gesti hið 
mesta.

Ríkið á 55% og borgin 45%

Í tilkynningunni segir að einhugur 
ríki um að mannvirkið muni nýtast 
vel sem þjóðarhöll í íþróttum og 
uppfylli allar kröfur sem gerðar 
eru til alþjóðlegra keppnisviðburða. 
Þjóðarhöllin muni stórbæta aðstöðu 
fyrir íþróttafélög og skóla í nágrenni 
Laugardals fyrir kennslu, skólaí-
þróttir, æfingar og keppni. Þá verði 
þjóðarhöllin mikilvæg miðstöð fyrir 
afreks- og almenningsíþróttir og 
muni nýtast fyrir viðburði tengda 
menningu og atvinnulífi.

Eignarhlutur ríkisins við stofnun 
félagsins er 55% og eignarhlutur 
Reykjavíkurborgar er 45%. Segir í 
tilkynningunni að kostnaðarskipt-
ingin byggist á úttekt á þörfum 
hvors aðila fyrir sig á notkun þjóðar-
hallarinnar.  Heimild er í fjárlögum 
fyrir yfirstandandi ár um stofnun 
félags um þjóðarhöll.

 Morgunblaðið/sisi

 Laugardalur  Gert er ráð fyrir að hin nýja þjóðarhöll rísi við Suðurlands-
braut sunnan við Laugardalshöllina og verði 19.000 fermetrar að stærð. 

Kjarnholt 7 - Sveitasetur á góðum stað til sölu

Lögmannsstofa Ólafs Björnssonar kynnir jörðina, Kjarnholt 7, 806 Bláskógarbyggð. Jörðin er 
gríðarlega vel staðsett í Bláskógarbyggð og býður upp á marga skemmtilega möguleika.  
Jörðin er ca 7 ha, og vel staðsett í spennandi sveitarfélagi sem er í klukkustundar akstri frá  
Reykjavík. Einnig er stutt í gullna hringinn og þá er nokkuð gott útsýni yfir Geysis svæðið. 

Jörðin hentar vel sem stæðilegt sveitasetur og fullkomið afdrep fyrir stórfjölskylduna en býður 
einnig upp á spennandi möguleika á því að fara rekstur á ferðaþjónustu á svæðinu. Á jörðinni 
hefur verið rekin farsæl ferðaþjónusta og er með fullgild leyfi þess efnis.  
Á jörðinni er 10 svefnherbergja hús á þremur hæðum sem innréttað hefur verið sem  
gistiheimili. Til greina kemur að innbú fylgi eigninni.

Svæðið býður hvort tveggja upp á frekari uppbyggingu  
á ferðaþjónustu eða tækifæri á því að eignast glæsilegt  
sveitasetur sem getur hýst stórfjölskylduna.

Nánari upplýsingar um eignina á www.olafur.is,  
eða í tölvupósti oli@olafur.is og kristo@olafur.is

„Mín tilfinning er sú að ástandið á 
eldri borgurum hérna á Akureyri 
hafi versnað mikið eftir covid-far-
aldurinn,“ segir Ragnheiður Halldórs-
dóttir, framkvæmdastjóri lækninga 

á Sjúkrahúsinu 
á Akureyri, við 
Morgunblaðið.

„Ég hef enga 
sönnun fyrir því, 
en að mínu viti 
hefur ekki verið 
gerð nein rann-
sókn á því. En 
sem öldrunar-
læknir þá hitti ég 
fólk á göngudeild 
og ég hef tekið 

eftir því hjá mínum sjúklingum, sem 
ég hef verið að fylgja eftir, að þeim 
hefur hrakað meira en ég hefði búist 
við á þessu tímabili.“ 
Hún segir að það geti verið skýring 
að í kjölfar faraldursins hafi eldra fólk 
dregið sig meira út úr því að taka þátt 
í félagsstarfi og öðru slíku sem það 
gerði kannski áður.

20-25% fjölgun innlagna 

„En svo höfum við líka það sem 
við getum mælt og er óeðlilegt, sem 
er fjölgun innlagna, sem við gerðum 
úttekt á. Það er mjög áberandi hvað 
innlögnum á sjúkrahúsið hefur fjölg-
að hjá þessum elsta aldurshópi, yfir 
75 ára, eða um 20-25% fjölgun í þeim 
aldurshópi en það er ekki nema 9% í 
innlögnum á sjúkrahúsið í heild,“ segir 
Ragnheiður, en fjallað er um málið í 
Læknablaðinu. Könnunin nær aftur 
til 2019 og sýnir stigvaxandi aukningu 
hjá þessum elsta hópi.

Margþættur vandi

Ragnheiður er spurð hvort hluti 
skýringar á fjölgun innlagna elsta 
hópsins gæti líka tengst þeirri ára-
löngu stefnu að hafa eldri borgara 
sem lengst heima hjá sér og frekar 
einbeita sér að heimahjúkrun, jafnvel 

þótt eldra fólk búi eitt og búi þá við 
mikla einsemd. 

„Það er einn þáttur í þessu. Búið 
er að fækka hjúkrunarrýmum hér á 
Akureyri vegna myglu sem kom upp 
á hjúkrunarheimilinu Hlíð. Það þýðir 
að fólk sem bjargar sér ekki eitt heima 
hefur lent á sjúkrahúsinu. Engir aðrir 
aðilar en öldrunarheimili eða sjúkra-
húsin hafa getað sinnt fólki allan sólar-
hringinn. Svo hefur líka verið skortur 
á heimahjúkrun.“

Skortur á heimahjúkrun

Það hefur áhrif á fjölgun innlagna 
aldraðra á sjúkrahús ef biðlistar 
eru komnir um heimahjúkrun og 
Ragnheiður segir að heilsugæslan 
hafi ekki náð að anna beiðnum frá 
sjúkrahúsinu. Guðný Friðriksdóttir, 
framkvæmdastjóri hjúkrunar á Heil-
brigðisstofnun Norðurlands, segir að 
umfang heimahjúkrunar hafi verið að 
þyngjast mikið síðustu ár, ekki endi-
lega frá covid. 

„Það er verið að veita hjúkrunar-
þjónustu allt frá einu sinni í mánuði 
og upp í sex sinnum á sólarhring og þá 
með lengri innlitum á heimilinu,“ segir 
hún og tekur undir með Ragnheiði 
að lokun hjúkrunarheimilisins í Hlíð 
hafi líka áhrif. „Það er líka það sem 

veldur núna biðtímanum, sem nú er 
2-8 vikur.“ Guðný segir að verið sé að 
forgangsraða beiðnum og starfsfólk 
geri sitt besta. Þá hafi skort hjúkr-
unarfræðinga, en það horfi vonandi til 
betri vegar á næstu mánuðum.

Hraðað öldrun

Þegar fólk hefur verið í reglulegri 
hreyfingu fyrir faraldurinn er kannski 
ekki skrýtið að það fari að hrörna 
þegar því var allt í einu uppálagt 
að vera heima hjá sér og helst ekki 
hitta fólk af hræðslu við að smitast af 
covid-19. „Maður veit að ef fólk hættir 
að hreyfa sig þá er alltaf erfiðara að 
koma sér af stað aftur, hvað þá fyrir 
eldra fólk,“ segir Ragnheiður. „Ég hef 
áhyggjur af því að þetta hafi flýtt fyrir 
öldrun og hrumleika þessa hóps, sem 
var kannski tæpur fyrir,“ segir hún og 
ítrekar að engar rannsóknir staðfesti 
þennan grun þótt ýmis teikn séu á 
lofti sem hún hafi séð í starfi sínu sem 
öldrunarlæknir.

Nú segja sumir að einangrunin hafi 
bjargað mannslífum?

„Já, en þú getur verið með líf og 
svo getur þú verið með lífsgæði og ég 
myndi segja að lífsgæði þessa hóps 
hafi minnkað á þessu tímabili þótt 
hann hafi lifað af faraldurinn.“

 l  20-25% fjölgun innlagna á sjúkrahús l  Lífsgæði minnkað

Eldri borgarar verr 
staddir eftir covid
 Dóra Ósk Halldórsdóttir

doraosk@mbl.is

 Morgunblaðið/Ómar Óskarsson

 Einsemd Leiða má að því líkum að heilsu aldraðra hafi hrakað vegna ein-
angrunar á tímum covid með minni hreyfingu og félagslegum samskiptum.

 Ragnheiður
 Halldórsdóttir

Morgunblaðið/Eggert

Mönnun í hjartaskurð-
lækningum tryggð
 Mönnun í hjartaskurðlækningum 
verður tryggð næstu vikurnar, segir 
í svari Landspítalans við fyrirspurn 
Morgunblaðsins um stöðuna á 
hjartaskurðaðgerðum um þessar 
mundir. 

Hjartaskurðlæknir á Landspítal-
anum, Tómas Guðbjartsson, greindi 
frá því í tilkynningu til fjölmiðla í 
vikunni að hann væri í sjúkraleyfi 
frá störfum en áður hafði verið 
fullyrt í útvarpsþætti á RÚV og 
á ruv.is að framtíð hans innan 
spítalans væri í skoðun, eins og það 
var orðað. 

Landspítalinn fær af og til liðs-

auka að utan til að minnka álagið á 
lækna sem starfa á spítalanum og 
gerir það í þessu tilfelli. „Mönnun 
hjartaskurðlækninga verður tryggð 
næstu vikurnar bæði með ráðningu 
hjartaskurðlæknis í hlutastarf frá 
áramótum og með því að fá íslenska 
lækna sem starfa erlendis og 
erlenda afleysingalækna til starfa,“ 
segir Andri Ólafsson upplýsingafull-
trúi Landspítalans og bið eftir að-
gerðum ætti að vera innan viðmiða 
að hans sögn. 

„Nú sem fyrr verður leitast við að 
tryggja öllum þjónustu og að biðtími 
eftir skurðaðgerð sé innan viðmiða.“ 

 Skurðstofa Læknar á Landspítalanum framkvæma ófáar aðgerðirnar. 



Verslun opin 11-20 alla daga - IKEA.is 

Framtíðin
snýr aftur

Nytillverkad - 3. hluti

Við endurvekjum nokkrar af okkar eftirlætisvörum eftir áhrifaríka hönnuði 

á borð við Karin Mobring og Gillis Lundgren. 

Nýjustu vörurnar í Nytillverkad línunni eru endurgerðar fyrir framtíðina með 

nútímaefni og -smíði en ferðast þó með þig aftur til sjöunda 

og áttunda áratugarins.

Vörurnar fara í sölu klukkan 11:00 í dag, 11. janúar. 

Við hlökkum til að sjá þig!

DYVLINGE
snúningsstóll

34.950,-

ÄNGSFIBBLA
púðaver

995,-
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Útsala á ELBA raftækjum 
Rýmum fyrir nýjum tækjum 

Allt að 70% 
afsláttur

STAKSTEINAR

Þörf áminning

Anna Hrefna Ingimundar-
dóttir, aðstoðarfram-

kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, veltir fyrir sér auðlegð 
þjóðanna í pistli í Viðskiptablað-
inu. Hún bendir á að Ísland sé 
í fremsta flokki 
þjóða að þessu 
leyti og að ávinn-
ingurinn hafi 
skilað sér til al-
mennings enda sé 
jöfnuður hvergi 
meiri. Þá nefnir 
hún að ríkulegar 
náttúruauðlindir 
hafi ekki dugað þjóðum til að 
tryggja auðlegð, þær hafi orðið 
mörgum böl vegna spillingar og 
blóðugra átaka.

Hún rifjar upp að ekki sé 
ýkja langt síðan Argentína 

var „glæst efnahagslegt veldi. 
Landsframleiðsla á hvern íbúa 
landsins, sem byggði á útflutn-
ingi fjölbreyttra landbúnaðar-
afurða, var ein sú mesta í heimi. 
Í dag er landsframleiðsla á 
mann ríflega fimmfalt meiri á 
Íslandi en í Argentínu.“

Skýringin á þessum um-
skiptum sé stjórnarfar: 

„Hnignunin átti sér heldur ekki 
stað á einni nóttu. Frá hátindi 
efnahagslegs ferils síns hefur 
saga Argentínu einkennst af 
röð alvarlegra hagstjórnar-
mistaka sem fólust í ofurtrú 
á ríkisvaldið, miðstýringu og 
verndarhyggju sem leiddu til 
óðaverðbólgu og óhóflegrar 
skuldsetningar. Ekki hefur enn 
tekist að vinda ofan af þess-
um mistökum. Afleiðingin er 
efnahagslegur og mannlegur 
harmleikur.“

Loks segist hún ekki vera 
að spá því að eins fari fyrir 

Íslandi og Argentínu, en bendir 
á að efnahagsstefna skipti máli. 
Það er þörf áminning.

 Anna Hrefna 
Ingimundardóttir

Hægt er að lýsa skoðun á ritstjórnar-
greinum Morgunblaðsins á slóðinni 
www.mbl.is/mogginn/leidarar

Staðan óbreytt hjá Landsvirkjun
 l  Skerðing raforku til stórnotenda mun 
hefjast 19. janúar l  Innrennsli er lítið
Innrennsli til miðlana og aflstöðva 
Landsvirkjunar í desember var áfram 
í lágmarki. Sú úrkoma sem féll, sér-
staklega í síðari hluta mánaðarins, 
féll sem snjór og í byrjun janúar voru 
snjóalög á hálendinu í meðallagi miðað 
við árstíma.

Þetta kemur fram í tilkynningu á 
heimasíðu Landsvirkjunar. Fyrirtækið 
hefur endurmetið horfur í vatnsbú-
skapnum í upphafi árs og niðurstaðan 

staðfestir þá ákvörðun sem tilkynnt 
var um 19. desember sl. að skerða af-
hendingu raforku til stórnotenda á 
suðvesturhluta landsins frá og með 19. 
janúar nk. Um er að ræða fyrirtækin 
Elkem, Norðurál og Rio Tinto sem og 
fjarvarmaveitur.

Skerðingar hafa verið frá því í 
byrjun desember þegar afhending 
orku var skert til fiskimjölsverk-
smiðja, fiskþurrkana og gagna-

vera sem stunda myntgröft. 
Núverandi áætlanir gera ráð fyrir að 
skerðingar á afhendingu orku geti stað-
ið til loka apríl, en Landsvirkjun mun 
vakta vel allar breytingar í tíðarfari og 
stöðu miðlunarlóna og uppfæra áætl-
anir um skerðingar í samræmi við þær. 
Ástæða aðgerðanna er samspil erf-
iðs vatnsbúskapar, hárrar nýtingar 
stórnotenda á langtímasamningum 
og aukinnar eftirspurnar heimila og 
smærri fyrirtækja, sem Landsvirkjun 
kappkostar að tryggja orku, sagði á 
heimasíðu fyrirtæksins þegar aðgerðir 
voru kynntar. sisi@mbl.is

Morgunblaðið/Ómar

 Straumsvík Álver Rio Tinto verður 
fyrir skerðingum á næstunni.

Þeir eru ekki sjaldséðir svörtu 
hrafnarnir yfir kirkjugörð-
um Reykjavíkurborgar segir 
Kári Aðalsteinsson, sviðsstjóri 
athafna- og fasteignaumsjónar hjá 
Kirkjugörðum Reykjavíkur.

„Hrafninn er búinn að sækja 
mikið í tólgarkerti í dósum sem 
eru við leiðin og það hafa þeir gert 
í mörg ár á þessum árstíma. Þeir 
hreinsa mjög faglega úr öllum 
kertadósum sem þeir komast 
í, en tólgarkertin eru bara fita 

svo þetta er góð orka sem þeir fá 
þarna á þessum kaldasta tíma 
ársins,“ segir Kári. „Það er án efa 
minna æti fyrir fuglana í kuldan-
um og þeir ná kannski í einhverjar 
mýs.“ Hann segir eina gallann 
við þetta að þeir dreifi svolítið 
úr dósunum sem geri tiltektina í 
görðunum aðeins meiri.

Fossvogskirkjugarði var lokað 
um síðustu helgi vegna hálku en 
opnað var fyrir aðgengi aftur í 
byrjun vikunnar. doraosk@mbl.is

l  Dreifa dósunum um allan garð

Hrafnarnir háma  
í sig tólgarkertin

Ljósmynd/Guðni Einarsson

 Tólgarkerti Hrafnar sækja mikið í tólgarkertin í kirkjugörðum borgarinnar 
þegar kuldinn sverfur að og dreifa kertadósunum um allan garð.
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• Höfum trausta kaupendur að um 200-250 fermetra einbýlishúsi  
á einni hæð í Fossvogi, á útsýnisstað í Grafarvogi eða á öðrum  
grónum stöðum miðsvæðis í Reykjavík.

• Höfum traustan kaupanda að 150-200 fermetra sérbýli í 
Þingholtunum, helst með bílskúr eða sér bílastæði á lóð.

• Óskum eftir einbýlis-, rað- og parhúsum til sölu í Garðabæ, 
Kópavogi og Reykjavík.

• Óskum eftir 2ja og 3ja herbergja íbúðum til sölu í Reykjavík, 
Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði. 

• Óskum eftir vönduðu skrifstofuhúsnæði til sölu í miðborginni,  
100-150 fermetrum að stærð. Skólavörðustígur, Laugavegur og 
Þingholt koma helst til greina.

Erum við mögulega með 
kaupanda að þinni eign?

Skoðum og verðmetum samdægurs 
Sanngjörn söluþóknun 

Í traustum höndum í áratugi

https://www.facebook.com/fastmark.is  -  https://www.instagram.com/fasteignamarkaðurinn_ehf/

Óðinsgötu4•101Reykjavík•Sími5704500
www.fastmark.is•fastmark@fastmark.is
JónGuðmundssonlögg.fasteignasali
GuðmundurTh.Jónssonlögg.fasteignasali

Tilkynning Sorpu um að fyrirkomu-
lagi dreifingar á bréfpokum til flokk-
unar á matarleifum verði breytt á sér 
nokkurn aðdraganda. Á þriðjudag var 
kynnt að pokarnir yrðu nú aðgengileg-
ir á endurvinnslustöðvum Sorpu og í 
Góða hirðinum í stað matvöruversl-
ana áður. Þessi breyting var kynnt 
og rædd í stjórn Sorpu að morgni 
þriðjudags.

Fram til þessa hafa neytendur á 
höfuðborgarsvæðinu getað nálgast 
bréfpokana í sérútbúnum stöndum í 
matvöruverslunum. Almenn ánægja 
virðist hafa verið með það fyrirkomu-
lag, svo mikil reyndar að margir hafa 
hamstrað pokana. Sorpa gefur einmitt 
upp þá ástæðu fyrir þessum breyting-
um að kostnaður hafi ekki lengur ver-
ið verjandi með tilliti til hömstrunar 
á pokunum.

Vildu dreifinguna áfram
Þegar nýtt flokkunarkerfi var inn-

leitt í fyrra voru keyptar 20 milljónir 
bréfpoka. Helmingnum var dreift 
samhliða innleiðingu kerfisins en hin-
um helmingnum var svo dreift í mat-
vöruverslunum. Þegar líða tók á árið 
kláruðust pokarnir enda höfðu sögu-
sagnir verið á kreiki um að til stæði 
að hefja gjaldtöku fyrir notkun þeirra. 
Forsvarsmenn Sorpu neituðu því að til 
stæði að rukka fyrir pokana og boðuðu 
að ráðist yrði í útboð á kaupum á 
20 milljónum poka til viðbótar yfir 
tveggja ára tímabil með möguleika á 

að kaupa 30 milljónir poka til viðbótar. 
Eftir að Morgunblaðið sagði fréttir af 
þessum vendingum í desemberbyrjun 
á síðasta ári fóru í gang viðræður milli 
Sorpu og forvarsmanna matvöru-
verslana um framhald dreifingarinnar. 
Á þessum fundum kom skýrt fram að 
verslunareigendur voru tilbúnir að 
halda dreifingunni áfram. Verslan-
irnar tóku ekkert gjald fyrir að finna 
pokunum besta stað beint fyrir aftan 
afgreiðslukassana. Þær tóku á móti 
heilum gámum frá Sorpu, tæmdu 
gámana, komu pokunum fyrir á lag-
er, tóku til pantanir einstakra búða 
og keyrðu pokana í verslanir. Þrátt 
fyrir þetta afþakkaði Sorpa þeirra 
framlag og ákvað að flytja afgreiðslu 
pokana á endurvinnslustöðvar. Rétt 

er að geta þess að sex endurvinnslu-
stöðvar eru á höfuðborgarsvæðinu en 
pokarnir voru áður afgreiddir í fjölda 
stórra matvöruverslana. Í samskipt-
um forsvarsmanna verslana og Sorpu 
kom fram að íbúar muni geta nálgast 
pokana gjaldfrjálst á endurvinnslu-
stöðum út þetta ár. Það passar ekki 
við fyrri yfirlýsingar fyrirtækisins um 
að pokarnir yrðu gjaldfrjálsir næstu 
tvö árin. Því virðist ljóst að íbúar á 
höfuðborgarsvæðinu þurfa að búa 
sig undir það að greiða fyrir pokana 
og mun það sjálfsagt ekki minnka 
hömstrun í ár. Gunnar Dofri Ólafs-
son, samskiptastjóri Sorpu, svaraði 
ekki fyrirspurn Morgunblaðsins um 
þetta í gær.

Gunnar sendi fjölmiðlum hins vegar 

langar útskýringar í gærmorgun um 
ástæður þess að ákveðið var að flytja 
afhendingu pokanna úr búðum. Segir 
hann að íbúar á höfuðborgarsvæðinu 
hafi þegar sótt sér 24 milljónir bréf-
poka á rúmu hálfu ári og dæmi séu 
um að heimili búi nú yfir birgðum sem 
dugi til nokkurra ára. Áætlanir Sorpu 
hafi ekki tekið til þess að sumt fólk 
myndi hamstra pokana.

Kostnaður 500 milljónir á ári
„Kostnaður við innkaup á pokun-

um var þannig orðinn meiri en svo að 
hægt væri að réttlæta áframhaldandi 
óbreytta dreifingu. Hver poki kostar 
íbúa tæpar 10 krónur auk virðis-
aukaskatts í innkaupum fyrir Sorpu 
og sveitarfélög. Kostnaður við þá poka 

sem íbúar sóttu sér á tímabilinu júní 
til desember á síðasta ári var því um 
240 milljónir króna og ekkert sem 
benti til þess að búið væri að seðja 
hungur íbúa í bréfpoka, þar sem ekk-
ert hægðist á eftirspurn, þrátt fyrir að 
það magn sem þegar hefur verið dreift 
ætti að endast höfuðborgarsvæðinu 
öllu langleiðina út þetta ár,“ segir í 
útskýringum Gunnars.

Hann segir jafnframt að með 
óbreyttri dreifingu hefði kostnaður 
íbúa og sveitarfélaganna á höfuð-
borgarsvæðinu við innkaup á pokum 
nálgast 500 milljónir á hverju ári. 
„Það er margfalt meiri kostnaður en 
gert var ráð fyrir í þessum lið ver-
kefnisins sem er ekki fjárhagslega 
sjálfbært og ekki forsvaranleg nýting 
á fjármunum Sorpu og útsvarsgreið-
enda á höfuðborgarsvæðinu og hefði 
að óbreyttu kallað á meiri hækkanir 
á gjaldskrá Sorpu.“

Ósáttur við notkun fólks
Þá lýsir Gunnar jafnframt óánægju 

með það hvernig almenningur hefur 
umgengist pokana. Segir hann að í ljós 
hafi komið að bæði fólk og stofnanir 
hafi nýtt pokana í öðrum tilgangi en 
þeir voru ætlaðir. „Styttur, glös og 
annað smálegt kom til að mynda inn-
pakkað í poka undir matarleifar í gám 
Góða hirðisins, og skólar og leikskólar 
á höfuðborgarsvæðinu nýttu pokana 
í jólaföndur. Sorpa og sveitarfélögin 
á höfuðborgarsvæðinu geta erfiðlega 
réttlætt að tryggja íbúum poka endur-
gjaldslaust með því mikla aðgengi sem 
verið hefur þegar umgengni um þá 
er ekki betri en raun ber vitni,“ segir 
samskiptastjórinn.

 l  Sorpa vildi ekki halda áfram að dreifa bréfpokum til endurvinnslu í búðum l  Verslanir sáu um 
dreifinguna endurgjaldslaust l  Pokar nú á endurvinnslustöðvum l  Búast má við gjaldtöku á næsta ári

Kostnaðurinn fór úr böndunum

Rándýr endurvinnsla

 »20 milljónir bréfpoka voru 
keyptar þegar nýtt flokkunar-
kerfi var innleitt í fyrra. 

 »Sorpa staðhæfði að ekki 
stæði til að rukka fyrir pokana 
næstu tvö ár og pantaði aðrar 
20 milljónir poka.

 »Síðla árs afþakkaði Sorpa 
ókeypis dreifingu í mat-
vörubúðum og hefur fært 
dreifinguna á endurvinnslu-
stöðvar og í Góða hirðinn.

 »Útlit er fyrir að pokarnir 
verði nú aðeins ókeypis út 
þetta ár. 

 BAKSVIÐ

Höskuldur Daði Magnússon

hdm@mbl.is

 Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

 Dreifing Bréfpokar eru ekki lengur fáanlegir á stöndum í matvörubúðum.

Faxaflóahafnir hafa sótt um fram-
kvæmdaleyfi fyrir 2. áfanga landfyll-
ingar við Klettagarða í Sundahöfn. 
Beiðninni var vísað til umsagnar 
verkefnastjóra skipulagsfulltrúa.

Fyrri landfyllingin var fram-
kvæmd á árunum 2019-2020. Hún 
er í framhaldi af Laugarnesi. Seinni 
landfyllingin verður norðaustur 
af hinni fyrri, fyrir framan skolp-
hreinistöð Veitna. Hún verður 1,9 
hektarar að stærð. Áætlaður fram-
kvæmdatími er 5-7 ár, frá 2024 til 
2031, eftir því hversu hratt efni berst 
frá framkvæmdasvæðum í borginni.

Fram kemur í umsókninni, sem 
unnin er af Alta, að helsta ástæðan 
fyrir því að hefja þessar fram-
kvæmdir nú sé að losa þarf efni úr 
grunnum af framkvæmdasvæði Nýs 

Landspítala (NLSH) á næstunni. Þá 
sé brýnt að ljúka þessari landfyllingu 
því að fyrirséð er að Faxaflóahafnir 
og Veitur muni skorta athafnasvæði 
á komandi árum. Ódýrasta leiðin 
við uppbyggingu landfyllingar sem 
þessarar er að nýta tækifærin þegar 
losa þarf efni af tilteknu svæði og fá 
það flutt sem stystu leið.

Annað efni sem nýtt verður í 
landfyllinguna mun annars vegar 
falla til vegna dýpkunar Sundahafn-
ar og hins vegar úr húsgrunnum eða 
þaðan sem losa þarf efni á höfuð-
borgarsvæðinu. Fyrir dyrum standa 
umfangsmiklar dýpkunarfram-
kvæmdir á Viðeyjarsundi.

Skolphreinsistöð Veitna við Kletta-
garða er stærsta skolphreinsistöð 
landsins og tekur við skolpi frá nær 
helmingi höfuðborgarsvæðisins. 
Ljóst er að þörf er á því að stækka 
hana í framtíðinni.

 l  Grjótið komi úr lóð Landspítalans

 Ný landfylling
í Sundahöfn

 Tölvumynd/Alta

 Klettagarðar Nýja landfyllingin mun koma við hlið hinnar fyrri, fyrir fram-
an skolphreinsistöð Veitna. Hún verður  nær Viðeyjarsundi en hin fyrri.

 Sigtryggur Sigtryggsson

sisi@mbl.is
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www.spennandi-fashion.is
OPIÐ: MÁN-FIM: 11-18 - FÖS: 11-17 - LAU: LOKAÐ S:781-5100

MÖRKIN 6 - 108 RVK

ÚTSALA!
30% AFSLÁTTUR AF FATNAÐI

Dalvegur 30 | 201 Kópavogur | sími 517 6460 |     VersluninBelladonna |  Netverslun á www.belladonna.is

Útsalan 
í fullum 
gangi 

30-50% 
afsláttur 

NO SECRET Neva kjóll   
Verð áður 13.980 kr.  
Útsöluverð 9.786 kr.

YESTA Bilyana peysa  
Verð áður 12.980 kr. 
Útsöluverð 9.086 kr.

X-TWO Volga úlpukápa   
Verð áður 31.980 kr.

Útsöluverð 22.386 kr.

YESTA Lotta létt peysa  
Verð áður 9.980 kr.

Útsöluverð 6.986 kr.

YEST Inga opin peysa  
Verð áður 10.980 kr.
Útsöluverð 7.686 kr.

IVY BEAU Sineke köflótt skyrta  
Verð áður 10.980 kr.
Útsöluverð 7.686 kr.

STUDIO Maibritt Skyrtutunica 
Verð áður 18.980 kr.

Útsöluverð 10.486 kr.

Bæjarlind 6 | Sími 554 7030 
Við erum á facebook 

Útsalan 
í fullum gangi 

40-60% 
afsláttur

B E R N H A R Ð 

L A X D A L
Skipholti 29b • S: 551 4422

STÓR-
ÚTSALA

Skoðið 

 netverslun 

laxdal.is

Laxdal er í leiðinni

40%  
afsláttur

„Gamla lögnin var komin til ára sinna, 
um 50 ára gömul, og orðin nokkuð 
léleg,“ segir Arna Lára Jónsdóttir, 
bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ. Endur-
nýjun vatnslagnar fyrir vatnsveitu 

í Súgandafirði er 
nú lokið en unnið 
hefur verið að 
verkinu síðan 
2022.

„Flutningsget-
an í henni annaði 
ekki vatnsþörf-
inni á Suðureyri 
og því var endur-
nýjunarþörfin 
mikil, enda kom 

það stundum fyrir að vatnsmagnið í 
tankinum ofan við þorpið var of lítið 
með tilheyrandi vandræðum,“ segir 
Arna Lára.

Hún segir að vatnslögnin liggi 

um þriggja og hálfs kílómetra leið 
frá Staðardal til Suðureyrar og við 
endurnýjunina hafi legu hennar verið 
breytt. Var það meðal annars vegna 
þess að eldri lögnin lá að hluta neðan 
vegar sjávarmegin. Það gerði hana 

viðkvæma fyrir rofi vegna ágangs 
sjávar.

„Nýja vatnslögnin er sverari en 
sú gamla og þegar hún var tengd 
jókst rennslið úr 35-40 rúmmetr-
um á klukkustund í 80 rúmmetra á 

klukkustund. Þessi aukning er bæði 
mikilvæg og ánægjuleg fyrir íbúa og 
atvinnustarfsemi á Suðureyri, ekki 
síst vegna uppbyggingar atvinnustarf-
semi á svæðinu,“ segir Arna Lára.

Verkið tók tvö ár og var unnið í 
tveimur áföngum árin 2022 og 2023. 
Styrkur fékkst úr Fiskeldissjóði fyrir 
báðum áföngum að sögn bæjarstjór-
ans, samtals upp á 53,8 milljónir 
króna. „Styrkurinn skipti miklu máli 
fyrir sveitarfélagið enda var áætlaður 
kostnaður við endurnýjun lagnarinn-
ar 130 milljónir en áfallinn kostnaður 
endaði í 103,8 milljónum króna.“

Arna Lára segir ennfremur að 
samhliða lagningu nýrar vatnslagn-
ar hafi Orkubú Vestfjarða og Snerpa 
lagt háspennukapal og ljósleiðara út 
í fjörðinn. Áður var aðeins kopar-
strengur. Lagning ljósleiðarans var 
hluti af verkefninu Ísland ljóstengt. 
„Þetta eru mikil lífsgæði sem fylgja 
nýja ljósleiðaranum,“ segir bæjar-
stjórinn.

l  Endurnýjun vatnslagnar fyrir vatnsveitu í Súgandafirði er lokið l  Íbúar á 
Suðureyri fá nú tvöfalt meira vatnsrennsli en áður l  Fengu ljósleiðara í kaupbæti

Tvöfalt meira rennsli nú

 Höskuldur Daði Magnússon

hdm@mbl.is

 Morgunblaðið/Sigurður Bogi

 Suðureyri Mikil lífsgæði eru fólgin í lagningu ljósleiðara og vatnslagnar. 
 Arna Lára
Jónsdóttir
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DAGLEGT LÍF12 

U
nuhús er skemmtilegt 
dæmi um það sem á 
erlendu máli hefur verið 
kallað saloon, en þau 

skutu upp kolli víða um Evrópu 
fyrr á öldum. Þetta voru íbúðir eða 
hús þar sem efri stéttar fólk, ekki 
síst konur, voru gjarnan gestgjaf-
ar og fengu til sín listamenn og 
menntafólk. Mér þykir í sjálfu sér 

merkilegt að 
frægasta húsið 
af þessu tagi 
á Íslandi sé 
hús fátækrar 
ekkju, Unu 
Gísladóttur, 
en það var 
reist af manni 
hennar árið 
1896, skömmu 
áður en hann 
féll sjálfur frá,“ 

segir Jón Karl Helgason, bók-
menntafræðingur og prófessor, 
sem verður með námskeið hjá 
Endurmenntun í vor um Unuhús, 
sem stendur við Garðastræti í 
Reykjavík. Á námskeiðinu ætlar 
hann að fjalla um þetta merka hús 
og þau áhrif sem gestir þess höfðu 
á íslenskt lista- og menningarlíf, 
einkum á fimmta áratug síðustu 
aldar.

„Una missti frá sér fjögur ung 
börn og átti aðeins einn son sem 

lifði hana sjálfa, Erlend Guðmunds-
son, sem ævinlega var kenndur við 
húsið. Unuhús varð einhverskonar 
miðstöð og dýrmætt athvarf ótrú-
lega margra listamanna í þrjátíu 
ár, allt frá Stefáni frá Hvítadal til 
Nínu Tryggvadóttur. Auk þeirra 
voru þarna fastagestir þau Inga 
og Halldór Laxness, Páll Ísólfsson, 
Þórbergur Þórðarson og Margrét 
kona hans, Steinn Steinarr, Þor-
valdur Skúlason, Louisa Matthías-
dóttir, svo nokkur þekkt nöfn séu 
nefnd. Á námskeiðinu langar mig 
að skoða þennan hóp sem safnað-
ist saman í kringum þau mæðgin, 
Unu og Erlend, hvernig listafólkið 
tengist og hvernig urðu til áhuga-
verð verk í kringum það. Þetta eru 
að hluta til verk sem þetta listafólk 
vann að einhverju leyti innblásið af 
húsinu og gestahópnum, Atómstöð 
Halldórs Laxness er skýrasta 
dæmið þar um. Einnig má nefna 
ýmis önnur og minna þekkt verk, 
eins og barnabækurnar sem Nína 
Tryggvadóttir og Louisa Matthías-
dóttir unnu með Steini Steinarr og 
líka frumútgáfan af Tímanum og 
vatninu, sem Þorvaldur Skúlason 
myndskreytti.“

Leituðu til hans blankir
Jón Karl segir að á stríðsárunum 

hafi Unuhús orðið að merkilegu 
virki þeirra sem börðust gegn 
ofríki Jónasar frá Hriflu í menn-
ingarmálum.

„Laxness, Ragnar Jónsson í 
Smára, Sigurður Nordal, Steinn 
Steinarr og Þorvaldur voru í farar-
broddi þeirra sem tóku slaginn við 
Jónas, en þeir áttu á þessum tíma 
mikla samleið með þeim Nínu og 
Louisu sem voru töluvert yngri. 

Þær voru nýkomnar úr námi í 
Kaupmannahöfn og París og lögðu 
oft leið sína í Unuhús, ekki síst 
Nína,“ segir Jón Karl og bætir við 
að hið skipulagða menningarstarf 
spretti að nokkru leyti upp í kring-
um Erlend og Ragnar.

„Erlendur verður einhverskonar 
bakjarl eða „patron“ einstakra 
listamanna. Hann var mun virkari 
þátttakandi á sviði bókmennta 
og myndlistar en margan grunar. 
Hann hjálpaði til dæmis Svavari 
Guðnasyni við að hengja upp sína 
fyrstu abstraktsýningu 1945 og tók 
þátt í að gefa sumum verkunum 
nöfn. Erlendur er líka maðurinn 
sem Steinn Steinarr og Halldór 
Laxness skrifa til á þriðja og fjórða 
áratugnum þegar þeir eru blankir í 
útlöndum,“ segir Jón Karl og tekur 
fram að Erlendur hafi átti merkan 
arftaka í þessu óeigingjarna starfi.

„Lærisveinn Erlendar í þessu 
efni var Ragnar í Smára. Hann tók 
við merkinu á fimmta áratugnum 
og fór smátt og smátt að skipu-
leggja sitt eigið menningarstarf, 
bæði með rekstri bókaforlags og 
seinna opnun sýningaraðstöðu 
sem tengdist nafni Unuhúss. Hann 
byggði þetta starf upphaflega upp 
í steinhúsi sunnan við Unuhús 
í Garðastræti, en þegar fram 
liðu stundir flutti Ragnar þessa 
starfsemi austur á Veghúsastíg, og 
hélt hann áfram á lofti Unuhúss-
nafninu.“

Merkilegt og náið samband
Jón Karl segir að bæði Erlend-

ur og Ragnar hafi brunnið fyrir 
listinni, listafólkinu og menn-
ingarlífinu.

„Þessi mikla ástríða þeirra 
varð nánast eins og trúarbrögð 
hjá þeim. Ragnar var verslunar-
skólanemi sem átti meðal annars 
smjörlíkisgerð og sápuverksmiðju. 
Hann tók ásamt vinum sínum í 
Tónlistarfélaginu þátt í að byggja 
Austurbæjarbíói og Tónabíói, en 
tilgangurinn hjá honum með öllum 
rekstri var alltaf að hafa skotsilfur 
til að efla menningarlífið og styðja 
listamenn,“ segir Jón Karl en 
honum finnist sérstaklega áhuga-
vert skammhlaupið milli ólíkra 
listagreina hjá því fólki sem hittist 
í Unuhúsi.

„Að skoða þessa sögu er ótrúlega 
gefandi. Meðal þess sem þykir 
merkilegt er ferill Nínu og Louisu 
á stríðsárunum. Nína er líklega 
fyrsta dæmið um íslenskan kven-
kyns listamann sem lætur ekki 
jaðarsetja sig sem konu. Nína átti 
ótrúlega merkilegt og náið sam-
band við Erlend, sem styrkti hana 
til ferðar til Ameríku og það gerði 
Ragnar í Smára reyndar líka. Er-
lendur var með brennandi áhuga 
fyrir nýjustu straumum í samtíma-
myndlist, en um leið var hann afar 
praktískur maður. Hann var gjald-
keri hjá lögreglustjóraembættinu 
og seinna tollstjóraembættinu og 
líka frábær í skák. En það þurfti 
einmitt þennan praktíska sans í 
hópi þessara listamanna. Það má 
segja að hann og Unuhús hafi verið 
einhvers konar aflstöð á vettvangi 
menningarinnar,“ segir Jón Karl 
sem hefur mikinn áhuga á þeim 
jarðvegi sem listastarfsemin óx 
upp úr í Unuhúsi.

„Sögulega finnst okkur lista-
menn gjarnan vera einhvers konar 
snillingar sem verða fyrir guðleg-
um innblæstri, en það er í rauninni 
félagsskapur, vinátta, umræður 
um bæði pólitík og fagurfræði, sem 
hafa svo mikil áhrif á hvað gerist 
og hvers vegna. Unuhús gengur í 
gegnum ólík tímabil og við reynum 
á námskeiðinu að rekja okkur í 
gegnum þessa sögu. Þegar Erlend-
ur deyr langt fyrir aldur fram 1947, 
þá finnur maður í umræðum þessa 
hóps að neistinn er horfinn. Þá er 
komin eyða í menningarlandslag-
ið.“ Jón Karl tekur fram að nám-
skeiðið verði sambland fyrirlestra, 
umræðna og vettvangsferða.

Nánar um námskeiðið á vefsíðunni: 
endurmenntun.is

Aflstöð á vettvangi menningar 
 „Félagsskapur, vinátta, 

umræður um pólitík og 

fagurfræði hafa mikil 

áhrif á hvað gerist í list-

sköpun og hvers vegna,“ 

segir Jón Karl um fólkið 

sem hittist í Unuhúsi 

og áhrif þess á íslenskt 

lista- og menningarlíf, 

einkum á fimmta ára-

tug síðustu aldar.

 Kristín Heiða Kristinsdóttir

khk@mbl.is

 Ljósmynd/Gljúfrasteinn/Úr albúmi Ingibjargar Laxness

 Vinir Hér eru þau saman á ferðalagi á Fljótsdalshéraði árið 1930, Halldór Laxness, Ingibjörg Laxness, Hrafnhildur 
Einarsdóttir systir hennar og Erlendur í Unuhúsi (með skegg). Við blæjubílinn, eða „Litlu gulu hænuna“.

 Morgunblaðið/Þorkell Þorkelsson

Unuhús Miðstöð og dýrmætt athvarf margra listamanna. Á 
stríðsárunum varð Unuhús að merkilegu virki þeirra sem 
börðust gegn ofríki Jónasar frá Hriflu í menningarmálum.

 Morgunblaðið/Ólafur K. Magnússon

 Listasýning Ragnar í Smára og kona hans Björg 
spjalla við Kristján Davíðsson á „lokaðri“ sýningu 
sem haldin var til heiðurs Ragnari árið 1975.

 Jón Karl 
Helgason

MADEIRA
Sólarfrí á náttúruperlunni Maderia, Portúgal. 

Landslagið er ægifagurt, tignarleg fjöll, klettar, 
djúpir dalir  og fjölskrúðugur gróður.
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Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

* Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd

Umboðsmenn um land allt: 
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Verð frá:

8.290.777 kr.

Kia Sportage Plug-in Hybrid tekur akstursupplifun þína í nýjar hæðir 
með einstökum aksturseiginleikum, tvöföldum bogadregnum skjá, og 
öflugu fjórhjóladrifi. Rúmgóður sportjeppi með allt að 70 km drægni á 
rafmagni og kemur með 7 ára ábyrgð Kia.

Komdu og reynsluaktu - Við tökum vel á móti þér.

Kia Sportage
Plug-in Hybrid.
Fjórhjóladrifinn sportjeppi 
með allt að 70 km drægni á rafmagni.
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Guðmundur, sem telur samverkandi 
þætti hafa valdið því að sorphirða 
varðandi pappa og plast hefur verið 
á eftir áætlun síðustu vikurnar. 

Færðin í desember hafi haft áhrif en 
einnig sé bílakosturinn ekki nægilega 
góður því bílarnir séu farnir að eld-
ast. Þar að auki bilaði bíll á milli jóla 
og nýárs hjá þjónustuaðilanum sem 
sér um að tæma grenndargámana.

„Elstu bílarnir hjá okkur eru tíu 

ára gamlir en í svona bransa fara þeir 
að bila þegar þeir eru um fimm ára. 
Þegar álagið er mikið og við missum 
út bíl þá er vandinn fljótur að vinda 
upp á sig. Ekki síst ef við erum að 
fara aukaferðir inn og út úr húsum til 
að taka umframsorp sem ekki kemst 
fyrir í tunnunum. Núna erum við með 
alla bíla nema einn í notkun en hann 
er bilaður til lengri tíma vegna þess 
að framleiðandi lyftubúnaðarins og 

pressunnar í Svíþjóð varð gjaldþrota 
í desember,“ útskýrir Guðmundur og 
bætir því við að næsta sumar sé von á 
þremur nýjum bílum í flotann.

Eru nógu margar tunnur?
Morgunblaðið ræddi í vikunni við 

einn eigenda fjölbýlishúss í Braut-
arholti sem var ósáttur við að sorp 
hefði ekki verið hirt þrátt fyrir að 
sorphirðan væri langt á eftir áætlun. 
Ástæðan var sú að tunnurnar voru 
yfirfullar.

„Við tökum allt umframsorp nema 
í undantekningartilfellum. Stundum 
þurfum við að setja mörk eins og í 
tilfellum þegar ekki er rétt flokkað 
í tunnurnar og þar er úrgangur sem 
á ekki heima þar. Til eru dæmi um 
að frágangurinn sé þannig að við 
komumst varla inn í geymsluna. Íbú-
ar geta einfaldað okkur vinnuna með 
því að ganga vel frá í sorpgeymslum,“ 
segir Guðmundur og veltir fyrir sér 
hvort sorptunnurnar séu einfaldlega 
of fáar í því tilfelli sem blaðið fjallaði 
um en er ekki í aðstöðu til að fullyrða 
um einstök tilfelli.

„Þar er um tiltölulega nýtt hús að 
ræða og þau hafa bætt við sig smátt 
og smátt. Hver tunna kostar vegna 
þess að greitt er fyrir hverja tunnu 
en ekki fast verð á fasteign eins og í 
nágrannasveitarfélögunum. Fólk þarf 

Sorphirða í Reykjavík hefur verið 
nokkuð til umfjöllunar að undanförnu 
enda hafa pappi og plast víða safnast 
upp í íbúðarhúsnæði og grenndar-
stöðvum við litla kátínu borgarbúa.

„Ég skil fólk mjög vel. Auðvitað 
kemur upp gremja þegar þú kemur 
ekki pappadrasli í tunnuna hjá þér 
og ferð svo í næstu grenndargáma og 
þá er allt fullt þar einnig svo dæmi sé 
tekið. Þú greiðir hirðugjöld og ætlast 
til að fá ákveðna losun,“ segir Guð-
mundur B. Friðriksson, skrifstofu-
stjóri á skrifstofu umhverfisgæða hjá 
Reykjavíkurborg.

Gamall bílakostur
„Ég talaði við rekstrarfulltrúann 

í gær [þriðjudag]. Þá áttum við 
eftir Heimana, Vogana, Sundin, 
Breiðholtið og Árbæinn. Við erum 
að komast í gegnum jólaskítinn sem 
var auðvitað gríðarlega mikið sorp 
en nú er færðin mun betri en var í 
desember. Ef íbúar vilja hjálpa okk-
ur enn meira þá er hjálplegt að fara 
með sorp á grenndarstöðvar eða 
endurvinnslustöðvar. Þá á ég sér-
staklega við þegar fólk er með mjög 
stóra pappakassa sem dæmi enda eru 
þeir fljótir að fylla tunnurnar,“ segir 

að vera með nægilega margar tunn-
ur og getur ekki verið að spara sér 
hirðugjöldin með því að setja sorp til 
hliðar í einhverjum pokum eða þess 
háttar. En þegar við erum á eftir áætl-
un, eins og við erum núna með bláu 
og grænu tunnurnar, þá tökum við 
umframsorpið og höfum alltaf gert 
það við slíkar aðstæður. Það tefur 
okkur hins vegar og þá verðum við 
seinni til nágrannans.“

Kostnaður meiri en tekjurnar
Spurður hvort kjörnir fulltrúar 

í borginni hafi ekki sinnt þessum 
málaflokki segir Guðmundur borg-
arfulltrúa sýna starfseminni skilning. 
Ofmat á endingu bílanna hafi verið 
stærra vandamál.

„Lögin eru þannig að okkur er 
ætlað að rukka að fullu fyrir allan 
kostnað við meðhöndlun úrgangs. 
Þegar við lendum á eftir áætlun 
eins og núna þarf Reykjavíkurborg 
að greiða kostnað við bíla, mann-
skap, móttökugjald fyrir úrgang og 
allt það. Við þurfum að greiða enn-
þá meira þegar við erum að vinna 
þetta upp núna og vinnum yfirvinnu 
vegna þess. Tekjurnar sem við höfum 
haft af hirðugjöldum í Reykjavík á 
undanförnum árum hafa verið lægri 
en kostnaðurinn við meðhöndlun 
úrgangs.“

l   Sorphirða borgarinnar vinnur smám saman á skaflinum sem myndaðist eftir jólin l  Ending á bílum 
í sorphirðunni var ofmetin l  Von á þremur nýjum bílum í sumar l  Dæmi eru um slæman frágang

Óánægja íbúanna er skiljanleg
 Kristján Jónsson
kris@mbl.is

 Morgunblaðið/Eggert

 Sorphirða Seinni hluti desember reyndist erfiður í sorphirðu í borginni.

 Alls fóru ríflega 2,2 milljónir 
erlendra farþega frá landinu um 
Keflavíkurflugvöll á öllu seinasta 
ári samkvæmt talningu Ferða-
málastofu og Isavia á fjölda brott-
fara erlendra farþega frá landinu. 
Voru þeir tæplega hálfri milljón 
fleiri en á árinu 2022. 

Þetta kemur fram í greinargerð 
Ferðamálastofu um brottfarir frá 
Keflavíkurflugvelli á nýliðnu ári 
sem birt er á vef Ferðamálastofu. 
„Aukningin milli ára nemur 31,1%. 
Brottfarir hafa einungis einu 
sinni áður mælst fleiri en metárið 
2018 voru brottfarir rúmlega 2,3 
milljónir,“ segir í umfjölluninni. 
Brottfarirnar í fyrra voru nokkru 
fleiri en á árinu 2017 sem er þriðja 
stærsta árið til þessa en þá voru 
brottfarirnar tæplega 2,2 milljónir. 

Í fyrra fjölgaði brottförum frá 
Keflavíkurflugvelli alla mánuði 
ársins frá árinu á undan. Þær voru 
langflestar í ágúst eða um 282 
þúsund talsins. 

„Flestar brottfarir árið 2023 
voru tilkomnar vegna Bandaríkja-
manna, um 629 þúsund talsins eða 
nærri þrjár af hverjum tíu. Um er 
að ræða 171 þúsund fleiri brottfarir 

Bandaríkjamanna en árið 2022 
og 165 þúsund fleiri en árið 2019. 
Áður höfðu brottfarir þeirra mælst 
einu sinni fleiri á ársgrunni árið 
2018 eða 695 þúsund talsins.

Brottfarir Breta voru í öðru sæti 
árið 2023, um 279 þúsund talsins, 
um 49 þúsund fleiri en árið 2022 
og um 17 þúsund fleiri en árið 2019. 
Um er að ræða fjórða stærsta 
árið hvað varðar brottfarir Breta 
en áður höfðu þær mælst á bilinu 
298 til 322 þúsund, 2016, 2017 og 
2018,“ segir ennfremur í greiningu 
Ferðamálastofu.

Þjóðverjar voru í þriðja sæti eða 
um 136 þúsund talsins og Pólverjar 
í fjórða sæti, 134 þúsund talsins.

Ef sjónum er beint að ferðalög-
um Íslendinga til annarra landa 
í fyrra kemur í ljós að brottfarir 
þeirra frá Keflavíkurflugvelli voru 
samtals um 591 þúsund talsins 
á seinasta ári eða um fjögur 
þúsund fleiri en á árinu 2022. 
„Aukningin nemur 0,8% milli ára. 
Flestar brottfarir voru farnar í 
júlí en þá fóru tæplega 71 þúsund 
Íslendingar utan. Um er að ræða 
fjórða stærsta ferðaár Íslendinga 
þegar kemur að utanlandsferðum 
en brottfarir þeirra mældust um 
619 þúsund árið 2017, 668 þúsund 
2018 og 611 þúsund árið 2019. “

l  Annar mesti fjöldi frá upphafi

 Ríflega 2,2 milljónir 
erlendra farþega

 Morgunblaðið/Eggert

 Flugfarþegar Bandaríkjamenn voru fjölmennasti hópurinn.

 Ómar Friðriksson
omfr@mbl.is
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Stjórn Regins hf. („Reginn“ eða „félagið“) boðar til rafræns hluthafafundar í félaginu 

sem haldinn verður föstudaginn 2. febrúar næstkomandi klukkan 15:00.

HLUTHAFAFUNDUR
VERÐUR HALDINN 2. FEBRÚAR 2024

Dagskrá fundarins er svohljóðandi: 

1.      Kosning endurskoðunarfélags

Stjórn leggur til við hluthafafund að Deloitte 

ehf. verði kjörið sem endurskoðunarfélag 

félagsins.

2.       Önnur mál, löglega fram borin.

Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá 

samkvæmt hluthafakerfi félagsins þegar 

hluthafafundur fer fram geta beitt réttindum sínum 

á hluthafafundi. Hluthafi getur látið umboðsmann 

sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður 

skal leggja fram skriflegt eða rafrænt umboð og skal 

það dagsett en form að umboði er aðgengilegt á 

vefsíðu félagsins. Tekið skal fram að umboð getur 

aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess. 

Óskað er eftir að umboð berist tímanlega 

fyrir dagsetningu hluthafafundar á netfangið 

fjarfestatengsl@reginn.is og skal það vera undirritað 

af hluthafa eða prókúruhafa. Umboð verða ekki 

afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að þeim 

hefur verið framvísað hvort heldur sem fyrr er.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til 

meðferðar á hluthafafundinum, ef hann gerir 

skriflega kröfu um það til stjórnar áður en ein vika 

er til fundarins. Mikilvægt er að tillögur berist með 

það miklum fyrirvara að unnt sé að taka málið á 

dagskrá fundarins, en eigi síðar en 10 dögum fyrir 

hluthafafund, eða kl. 15:00 þann 23. janúar 2024. 

Hægt er að senda tillögur fyrir fundinn á netfangið 

fjarfestatengsl@reginn.is.

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni 

krónu í hlutafé. Nánari upplýsingar um réttindi 

hluthafa er að finna á heimasíðu félagsins. 

Fundurinn og atkvæðagreiðsla á fundinum mun 

alfarið fara fram í gegnum Lumi AGM. Allir hluthafar 

sem taka þátt með rafrænum hætti, eru hvattir til 

þess að hlaða niður smáforriti Lumi AGM í eigin 

snjalltæki, en jafnframt geta þeir greitt atkvæði 

í gegnum vefslóð Lumi AGM. Rafræn þátttaka 

jafngildir mætingu á fundinn og veitir rétt til þátttöku 

í honum að öðru leyti.

Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug 

á því að sækja fundinn, eru beðnir um að skrá sig á 

skráningarsíðu fundarins: https://www.lumiconnect.

com/meeting/Reginn2024egm eigi síðar en klukkan 

15:00 þann 31. janúar 2024 eða tveimur dögum fyrir 

fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af 

skilríkjum og umboð, ef við á.

Gögn vegna fundarins verða aðgengileg á skrifstofu 

félagsins og á vefsvæði tengdu hluthafafundi á 

heimasíðu félagsins, www.reginn.is/fjarfestavefur, en 

endanleg dagskrá og tillögur verða aðgengilegar að 

minnsta kosti einni viku fyrir hluthafafund, sbr. 18. gr. 

samþykkta félagsins.

Kópavogur, 9. janúar 2024. 

Stjórn Regins hf.
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BMW X1 X-Line

BMW X1 er skemmtilegur bíll sem sameinar kosti fjölskyldubíls og jeppa. 

Fágað útlit, glæsileg innrétting og sparneytnar vélar eru helstu kostir X1. 

Velkomin í reynsluakstur.

Komdu í heimsókn og við gerum þér gott tilboð.

4WD, sjálfskiptur PHEV með allt að 80 km* drægni.
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4 ÁRA ÁBYRGÐ**

**Skilyrði fyrir ábyrgð eru að eigandi tryggi og kosti reglulegt þjónustueftirlit hjá viðurkenndum aðilum. Nánari upplýsingar á www.bmw.is

BMWX1



Verð gildir til og með 14. janúar eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

698
kr./pk.

Réttur 
mánaðarins

Frosnar kjúklingabringur
Litháen

1.698
kr./pk.



798
kr./pk.

2x
120 g

298
kr./kg

Sítrónur Bran Flakes 
500 g

Með þér í himnaríki

159
kr./pk.

Smash hamborgarabrauð
2 í pk.

898
kr./pk.

179
kr./pk.

Maískökur 
110 g

Rískökur
100 g

179
kr./pk.

Engiferdrykkur
330 ml

Þurrkað mangó 
200 g

598
kr./pk.

449
kr./pk.

Smash 
borgarar

Engiferskot
200 ml

998
kr./stk.

Túrmerikskot
200 ml

Tröllahafrar 
500 g

298
kr./pk.

698
kr./pk.

2x
100 g

229
kr./stk.

598
kr./stk.

Nýtt

2x
140 g
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Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur 
hefur tekið jákvætt í ósk eiganda 
verslunarmiðstöövarinnar Suður-
vers, á horni Kringlumýrarbrautar 
og Hamrahlíðar, um leyfi til að 
byggja tvær hæðir ofan á húsið. 
Grenndarkynna á umsókn um nýtt 
deiliskipulag fyrir lóðina, ákveði 
lóðarhafi að sækja um það. Eftir 
stækkun yrði heildarstærð hússins 
4.983,9 fermetrar og nýtingarhlutfall 
á lóð 2.18.

Suðurver er tveggja hæða hús 
sem stendur á lóðinni Stigahlíð 
45-47. Í fyrirspurn til Reykjavíkur-
borgar er spurt hvort heimilað verði 
að byggja tvær hæðir ofan á það og 
koma þar fyrir 12 íbúðum og skrif-
stofuhúsnæði, þvottahúsum fyrir 
íbúðir og sameiginlegu dvalarsvæði 
á svölum efstu hæðar.

Ennfremur að setja upp lyftu sem 
tengir allar hæðir hússins, breyta 

innréttingum í kjallara og koma 
þar fyrir sameiginlegri hjóla- og 
vagnageymslu fyrir íbúðir og koma 
fyrir skrifstofum í stað iðnaðarbak-
arís í suðurhluta 2. hæðar hússins. 
Loks að bæta og breyta fyrirkomu-
lagi á lóð með gróðri og koma fyrir 
hjólastæðum og bílastæðum fyrir 
hreyfihamlaða.

Verslunarmiðstöðin Suðurver var 
reist árið 1964. Húsið er steinsteypt 
með burðarvirki úr steyptum súlum 
og stálsúlum fylltum steypu. Birt 
stærð hússins er 2.898,3 fermetrar, 
þar af eru um 900 m2 í kjallara. 
Margskonar starfsemi er í húsinu í 
dag, iðnaðarbakarí þar sem bakað 
er fyrir kaffihús og bakarí Bakara-
meistarans víða á höfuðborgarsvæð-
inu, kaffihús/bakarí, veitingastaður 
(Kjúklingastaðurinn), verslanir 
(Krambúðin og lyfjabúð) og ýmiss 
konar þjónustustarfsemi. Komið 
er að viðhaldi hússins að utan sem 
innan og styttist í að iðnaðarbakarí 
Bakarameistarans flytji úr Suður-

veri, að því er fram kemur í umsögn 
arkitektastofunnar Gláma-Kím fyrir 
hönd húseigenda.

Lóðin Stigahlíð 45-47 er skráð 
2.282,2 fermetrar. Á lóðinni sjálfri 
eru 36 bílastæði, en á spildu við hlið 
lóðar eru 26 bílastæði sem nota má 
um óákveðinn tíma, sbr. samþykki 
borgarráðs frá 1983. Á bílastæðalóð 
handan Hamrahlíðar eru 20 stæði 
til viðbótar. Samtals eru því 82 bíla-
stæði til afnota fyrir lóðina.

Skilgreint sem hverfiskjarni
Samkvæmt gildandi aðalskipulagi 

Reykjavíkur er Suðurver skilgreint 
sem hverfiskjarni. Einn af fyrirhug-
uðum meginásum borgarlínu liggur 
um Kringlumýrarbraut austan við 
lóðina. Stigahlíð 45-47 er innan 300 
metra jaðars frá þungamiðju borg-
arlínu við Kringlu og innan áhrifa-
svæðis almenningssamgangna. 
Í greinargerð umsækjanda kem-
ur fram að uppbygging á lóðinni 
Stigahlíð 45-47 falli ákaflega vel að 

markmiðum og leiðarljósi gildandi 
aðalskipulags Reykjavíkur. Mark-
mið þess séu að  skapa sjálfbær og 
heilbrigð borgarhverfi þar sem allir 
félagshópar hafa tækifæri til búsetu. 

Þróaðar verði sterkar hverfis-
heildir sem standi undir grunnþjón-
ustu, öflugri verslun og þjónustu, 
íþrótta- og frístundastarfsemi og 
fjölbreyttu mannlífi. Atvinnutæki-
færum innan hverfa verði fjölgað og 
atvinnukjarnar í grennd við einsleit 
íbúðahverfi verði styrktir.

Fram kemur í umsögn verk-
efnastjóra skipulagsfulltrúa að 
fyrirspyrjandi lagði inn umsókn 
um byggingarleyfi árið 2017 um 
einnar hæðar ofanábyggingu sem 
var grenndarkynnt. Athugasemd-
ir sem bárust voru einkum út af 
aukinni umferð og auknu skugga-
varpi á aðliggjandi lóðir. Í svörum 
skipulagsfulltrúa við athugasemd-
um var lagt til að umsókninni yrði 
hafnað vegna áhrifa skuggavarps á 
lóð til norðurs.

Nýjustu tillöguuppdrættir 
Glámu-Kím sýni mun grænna 
yfirbragð en fyrri tillögur. Hellulagt 
svæði með gegndræpu yfirborði, 
trjám, blómabeðum og hjólastæð-
um sé næst húsi. Við suðurenda 
að Hamrahlíð er gert ráð fyrir set-
svæði enda sólríkasti og skjólbesti 
hluti lóðarinnar.

Við norðurenda hússins verði 
komið fyrir djúpgámum í góðum 
tengslum við aðalinngang á efri 
hæðir hússins. Bílastæði næst 
Kringlumýrarbraut verða með 
gegndræpu og grænu yfirborði. Á 
útidvalarsvæði fyrir íbúðir á efstu 
hæð er gert ráð fyrir blómakerjum 
og lagt er til að þak hússins verði 
þökulagt til að bæta hljóðvist í 
íbúðum.

Með tillögunni fylgi ítarlegar 
skuggavarpsmyndir. Af þeim megi 
ráða að skuggavarp hafi lítil áhrif. 
Verkefnastjórinn tók jákvætt í 
tillöguna og  skipulagsfulltrúinn  
samþykkti umsögn  hans .

 l  Til stendur að innrétta 12 íbúðir á efri hæðum l  Styttist í að bakarí Bakarameistarans flytji

 Suðurver hækki um tvær hæðir
 Tölvumynd/Gláma-Kím

 Verður Svona sjá arkitektarnir fyrir sér að Suðurver muni líta út ef ráðist verður í stækkun.
 Morgunblaðið/sisi

 Núna Suðurver er tveggja hæða hús. Verslanir og þjónustustarfsemi er að finna á jarðhæðinni.

Sigtryggur Sigtryggsson

sisi@mbl.is

Niðurgreitt vegna 
18 mánaða og eldri
Opnað hefur verið fyrir umsóknir 
um niðurgreiðslur til foreldra 
barna sem eru 18 mánaða og 
eldri og eru hjá dagforeldrum. 
Breytingin var samþykkt í borg-
arráði í desember.

Samkvæmt nýrri gjaldskrá 
er miðað við að foreldrar greiði 
sama gjald og í leikskóla fyrir 18 
mánaða og eldri. Á móti hækkar 
niðurgreiðsla Reykjavíkurborgar 
til dagforeldra vegna þeirra 
barna en þó upp að ákveðnu 
hámarki, sem er breytilegt 
eftir dvalarstundum viðkomandi 
barns.

Sem dæmi má nefna að sam-
búðarfólk og hjón greiða sama 
gjald fyrir barn sem dvelur í átta 
stundir á dag hjá dagforeldri og 
fyrir leikskólabarn sem er með 
sama dvalartíma, eða 34.053 
krónur á mánuði, segir í tilkynn-
ingu frá Reykjavíkurborg.

 Morgunblaðið/Eggert

Börn Hægt er að sækja um niður-
greiðslur hjá Reykjavíkurborg.

Við kynnumst tveimur spennandi löndum með sína framandi  

menningarheima og mikla náttúrfegurð, sem lætur engan ósnort-

inn. Kynnumst hinum æva gömlu höfuðborgum Yerevan og Tblisi, 

förum upp í Kákasusfjöllin, skoðum ævagömul klaustur, virki og  

kirkjur. Kynnumst vel vínmenningu landanna og fáum að smakka. 

Röltum um gamlan heilsubæ,  

göngum eftir hengibrú.  

Ekki má gleyma fólkinu sem  

tekur okkur fagnandi en íbúar  

beggja landa eru einstaklega  

gestrisnir og kynnumst við  

þeim. Við erum í ævintýri  

sem er við allra hæfi.

Síðumúli 13 - 108 Reykjavík | Sími 588 8900 

info@transatlantic.is | www.transatlantic.is

Perlur Kákasusfjalla, hlið Evrópu að 
Miðausturlöndum og Asíu

Forn menning, heillandi mannlíf, hrífandi  
saga og stórkostleg náttúra

Georgía og Armenía Georgía og Armenía 
3.-13. maí3.-13. maí

Innifalið er flug með tösku, hótel
með morgunmat, fullt fæði í Georgíu
og Armeníu, allar skoðunarferðir,
ísl. farastjóri ásamt heimamanni og
aðgangur þar sem við á.

Verð á mann í 2ja manna herbergi er
497.900 kr. Takmarkað sætamagn.

Króatía, Bosnía / Herzegovenia, Serbía, Svartfjallaland 

Glæsileg menning, mikil saga, stórkostleg náttúrufegurð og 
brosandi heimamenn. Við förum  
aftur í tíma og rúmi, sjáum gömul 
þorp þar sem lífið hefur lítið 
breyst í mjög langan tíma, kirkjur, 
klaustur, fögur strandlengjan svo 
eitthvað sé nefnt. Við förum upp 
í Mokra Gora fjöllin, siglum um 
Drina gilið og skoðum töfrandi 
umhverfið. Þá verða á vegi okkar 
glæsilegar menningarborgir eins  
Sarajevo og Dubrovnik, má einnig 
nefna miðaldabæinn Kotor í 
Svartfjallalandi sem staðsettur er 
á einstökum stað við Adríahafið, 
sjón er sögu ríkari. Þá munum við 
kynnast lauslega miðaldaborginni 
Riga frá 12. öld, sem ekki á sinn 
líka, menningarborg Evrópu 2014.

Síðumúli 29 - 108 Reykjavík | Sími 588 8900 
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Balkanskaginn

INNIFALIÐ

• Flug með sköttum og tösku
• Hótel með morgunmat 4 og 

5 stjörnu
• Hálft fæði á Balkanskaganum
• Íslenskur fararstjóri
• Innlendur enskumælandi 

fararstjóri (local)
• Allar skoðunarferðir

skv. ferðaplani
• Aðgangur þar sem við á skv. 

lýsingu
• Allur flutningur skv. ferða-

plani, rúta, bátur og lest

VERÐ 557.500 kr.  
á mann í 2ja manna herbergi 
Takmarkaður sætafjöldi.

7.-19. júní



Eftirtöldum upplýsingum fyrir tekjuárið 2023 vegna framtalsgerðar 
2024 þarf að skila á rafrænu formi á þjónustusíðunni skattur.is

Skilafrestur er til 20. janúar

  Launa- og verktaka upplýsingar
Skilaskyldir eru allir þeir sem innt hafa af hendi 
launagreiðslur, hlunnindi (þ.m.t. kaup- og 
söluréttarsamningar), lífeyri, bætur, styrki, greiðslur 
til verktaka fyrir þjónustu (efni og vinnu) eða aðrar 
greiðslur (þ.m.t. umsýslu- eða umboðsgreiðslur, s.s. í 
ferðaþjónustu o.fl.).  
Einnig allir þeir sem í rekstri sínum eða annarri  
starfsemi hafa látið launamönnum eða öðrum  
vélknúin ökutæki í té til afnota.

  Hlutafjárupplýsingar
Skilaskyld eru öll hlutafélög, einkahlutafélög, 
samlagshlutafélög og sparisjóðir.

  Stofnsjóðsupplýsingar
Skilaskyld eru öll samlagsfélög, sameignarfélög  
og samvinnufélög, þ.m.t. kaupfélög. 

   Viðskipti með hlutabréf/afleiður  
og önnur verðbréf

Skilaskyldir eru bankar, verðbréfafyrirtæki og aðrir þeir 
aðilar sem annast kaup og sölu, umboðsviðskipti og aðra 
umsýslu með hlutabréf/afleiður og öll önnur verðbréf. 

  Innstæður
Skilaskyldar eru allar fjármálastofnanir og aðrir 
aðilar sem taka við fjármunum til ávöxtunar, eða 
hafa milligöngu um ávöxtun, vörslu eða aðra 
ráðstöfun fjármuna. 

   Hlutabréfakaup skv. kaupréttarsamningi
Skilaskyld eru öll hlutafélög sem gert hafa 
kaupréttarsamninga við starfsmenn sína samkvæmt 
staðfestri kaupréttaráætlun.  
Sama á við um söluréttar samninga.

   Takmörkuð skattskylda - greiðsluyfirlit
Skilaskyldir eru þeir sem innt hafa af hendi hvers 
konar greiðslur til erlendra aðila og annarra, sem bera 
takmarkaða skattskyldu hér á landi.

  Lánaupp lýsingar 
Bankalán, fasteignaveðlán, bílalán og önnur 
lán. Skilaskyldar eru allar fjármálastofnanir 
(bankar, sparisjóðir, lífeyrissjóðir, tryggingafélög, 
fjármögnunarleigur o.s.frv.) sem hafa lánað fé  
til einstakl inga og lögaðila.

  Greiðslur fyrir leigu eða afnot
Skilaskyldir eru þeir sem innt hafa af hendi hvers 
konar greiðslur fyrir leigu eða afnot af lausafé, 
fasteignum og fasteignaréttindum eða öðrum 
réttindum. Einnig þeir sem hafa í atvinnuskyni 
milligöngu um útleigu.

  Fjármagnstekjur
Þeir aðilar sem innheimt hafa vexti skulu skila 
upplýsingum um slíkar fjármagnstekjur og tilgreina 
sundurliðun á móttakendur og þá staðgreiðslu 
fjármagnstekjuskatts sem haldið hefur verið eftir.  
Hér er einkum um að ræða innheimtu aðila,  
t.d. lögmannsstofur.

   Staðfesting á tilteknum hlutabréfakaupum  
(listi yfir þátttakendur)

Skilaskyld eru öll hlutafélög og einkahlutafélög 
sem fengið hafa staðfestingu ríkisskattstjóra á að 
þau uppfylli skilyrði fyrir því að kaup einstaklinga á 
hlutum í hlutafjáraukningu félagsins geti veitt rétt 
til skattfrádráttar sbr. B-lið 1. mgr. 30. gr. laga nr. 
90/2003.

   Mótteknar gjafir og framlög til félaga sem skráð 
eru á almannaheillaskrá Skattsins

Skilaskyldir eru allir þeir lögaðilar sem samþykktir 
hafa verið til skráningar á almannaheillaskrá Skattsins 
og skal skila upplýsingum um fjárhæðir móttekinna 
gjafa/framlaga, sundurliðað eftir gefendum ásamt 
kennitölum. 

Sjá nánar auglýsingu ríkisskattstjóra nr. 1373/2023 í B-deild Stjórnartíðinda.

skatturinn@skatturinn.is 442 1000

Upplýsingaver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

Skil á upplýsingum
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 1928 Var þá afráðið, að einn farþega yrði að hætta við ferðina 
og varð að samkomulagi að Maggi Magnús frestaði förinni. 

Árni Óla blaðamaður

Morgunblaðið var sex ára gamalt 
þegar flugvél lyfti sér frá íslenskri 
grund í fyrsta skipti árið 1919. Blaðið 
hefur alla tíð haft áhuga á framgangi 
flugmála á Íslandi, eins og glögglega 
má sjá þegar blaðinu er flett í gegn-
um áratugina. Fyrsta farþegaflugið 
milli Reykjavíkur og Akureyrar var 
mánudaginn 11. júní 1928. Blaða-
maður Morgunblaðsins var meðal 
farþega, Árni Óla.

Mikilvægt þótti að hafa tíðinda-
mann Morgunblaðsins með í för til 
að skrásetja þennan merka atburð 
þegar beint flug hófst milli höfuð-
borgarinnar og höfuðstaðar Norður-
lands. Gefum Árna Óla orðið:

„Í gær byrjaði flugfjelagið á 
farþegaflugi. Fór Súlan hjeðan 
tií Akureyrar og til baka aftur. 
Fjórir farþegar ætluðu að taka 
sjer far, ungfrú Sesselja Fjeldsted, 
Maggi Júl. Magnús læknir og 
blaðamennirnir Árni Óla og Skúli 
Skúlason. En er flugmennirnir 
ætluðu að hefja sig til flugs hjeðan af 
ytri höfninni, reyndist vjelin of þung, 
og gat ekki náð flugi. Var þá afráðið, 
að einn farþega yrði að hætta við 
ferðina og varð að samkomulagi 
að Maggi Magnús frestaði förinni. 
En mælt er, að það sje bensíni því 
að kenna, sem flugmenn fá hjer, að 
snúningshraði skrúfunnar getur 
ekki orðið eins mikill og þarf til þess 
að flugan lyftist með því fullfermi, 
sem henni er annars ætlað.

Veðurútlit var ekki sem best á 
Norðurlandi í gærmorgun, dimm-
viðri og norðanátt, og var því eigi 
fullráðið hvort fljúga skyldi um 
Breiðafjörð og Húnaflóa eða til Ísa-
fjarðar og þaðan til Norðurlands.

Kl. 11½ var lagt upp hjeðan af 
ytri höfninni. Er flugan var komin 
norður undir Snæfellsnes, sáu 
flugmenn að bjart var orðið norður 
yfir Húnaflóa, og ákváðu þeir þá að 
fara stystu leið. Yfir hálsinn milli 
Gilsfjarðar og Bitrufjarðar kom 
snöggvast á þá þoka, en bjart veður 
er á Húnaflóa kom. Var flogið yfir 
Skaga í 1700 metra hæð, yfir þveran 
Skagafjörð norður um Siglunes, inn 
Eyjafjörð, í góðu veðri. Kl. 3 var sest 
á Akureyrarpolli.

Eftir rúml. 2 klst. töf á Akureyri, 
var lagt upp aftur. Ungfr. Sesselja 
Fjeldsted varð eftir nyrðra. Ingvar 
Guðjónsson tók sjer far með flug-
unni til Siglufjarðar í bakaleið, en í 
sæti hans kom Guðm Skarphjeðins-
son frá Siglufirði og hingað. Var ½ 
klst. dvöl á Siglufirði. En kl. 8¾ var 
Súlan sest á Reykjavíkurhöfn.

Er þetta í fyrsta sinni sem farið 
er fram og aftur á einum degi milli 
Suður og Norðurlands.“

Í minningabók sinni Erill og 
ferill blaðamanns segir Árni Óla að 
vandræðin með bensínið hafi sér 
þótt leiðinlegur fyrirborði. Væru far-
þegarnir í hættu ef flugvélin skyldi 
hreppa snarpan mótvind? „En þess-
ar hughræringar gleymdust brátt er 
flugvélin var komin á loft, því gaman 
var að fljúga í fyrsta sinn,“ skrifaði 
Árni. Flugmaður í þessari ferð hét 
Simon og vélamaðurinn hét Wind.

Eins og risavaxinn fugl
 Morgunblaðið var einnig á 

vettvangi þegar flugvél tók á loft 
í fyrsta sinn á Íslandi. Þetta var 
klukkan fimm síðdegis hinn 3. 
september 1919 í Vatnsmýrinni í 
Reykjavík. Flugvélin, sem var eign 
Flugfélags Íslands (1) og alveg ný, 
var af breskri gerð, Avro 504K, 
sem var tvívængja með 110 ha. Le 
Rhöne-mótor. Flugmaðurinn var 
kapteinn Cecil Faber.

Daginn eftir birtist eftirfarandi 
frétt í Morgunblaðinu. Væntanlega 
hefur Árni Óla skrifað þessa frétt, 
eini starfandi blaðamaður blaðsins:

„Fyrsta flugið á Íslandi. Capt. 
Faber flaug tvisvar í gær.“ Svo 
segir: „En um kl. 5 í gær (3. sept.) 
gerðist óvæntur atburður suður á 
Flugvelli. Reynsluflugið var ákveðið 
þá strax, og án þess að nokkur 
vissi, ók Faber vélinni út á völl, 
settist við stýrið og renndi af stað. 

Vélin rann nokkra tugi faðma niður 
eftir túninu, eins og álft sem flýgur 
upp af vatni, og loks losnaði hún frá 
jörðu og smáhækkaði. Hljóðið frá 
mótornum heyrðist inn í bæinn og 
menn fóru að skima í kringum sig. 
Og allir, sem skimuðu, ráku augum 
í það sama: vélin leið áfram um 
loftið eins og risavaxinn fugl, stöð-
ugri en nokkur vagn á rennsléttum 
vegi, sneri sér krappar beygjur og 
tyllti sér eftir dálitla stund aftur á 
grassvörðinn.“

Og ekki var lýsingin á síðari flug-
ferð dagsins tilkomuminni. Fólkið 
horfði á vélina fullt eftirvæntingar. 
Og þegar hún losnaði við jörðina 
dundi við lófaklapp allra og köll 
margra. Enda hafði fólkið aldrei 
séð flugvél á flugi áður. Árni segir 
að hestarnir á næsta túni hafi horft 
á þetta furðuverk og einn hundur 
ætlaði að tryllast.

 Flugfélag Íslands stóð fyrir 
flugsýningum og útsýnisflugi með 
farþega í tvö sumur, en var lagt 
niður á árinu 1920 og flugvélin seld. 
Sumarið 1920 var flugmaður vélar-
innar Vestur-Íslendingur að nafni 
Frank Fredericksen.

Flugfélag Íslands, numer tvö í röð-
inni, var stofnað í Reykjavík 1. maí 
1928.  Flugfélagið tók á leigu flugvél-
ar frá Þýskalandi ásamt áhöfnum. 
Fyrsta flugvélin var af gerðinni 
Junkers F.13 og bar einkennisstafina 
D-463. Fjórar Junkers-vélar voru 

notaðar til farþegaflugs, póst-
flutninga og síldarleitar á Íslandi 
á árunum 1928 til 1931, þó aldrei 
nema tvær í einu. Þrjár þeirra voru 
af gerðinni Junkers F.13 og ein af 
gerðinni Junkers W.33d. Vélarnar 
báru íslensk nöfn; Súlan, Veiði-
bjallan og Álftin.

Helsti hvatamaður að stofnun 
Flugfélags Íslands 1928 var Alex-
ander Jóhannesson (1888-1965). 
Hann var prófessor og doktor í 
málvísindum og þrívegis rektor 
Háskóla Íslands. Alexandersflug-
völlur við Sauðárkrók, sem er rétt 
hjá fæðingarstað Alexanders á Gili, 
heitir eftir honum.

Sumarið 1926 kynntist hann þýsk-
um flugfræðingi, Siegert að nafni. 
Sá kom honum í samband við þýska 
flugfélagið Lufthansa, hið stærsta í 
heimi. Komst þá skriður á málin og 
fyrir atbeina Alþingis komst málið á 
beinu brautina.

„Ég hefi sjálfur óbifandi trú á 
framgangi þessa máls, meðal annars 
vegna þess að æskulýður landsins 
stendur að því,“ sagði Alexander í 
grein sem hann ritaði í Morgunblað-
ið sumarið 1928.

Sumarið 1928 flaug Súlan margar 
ferðir með farþega vítt og breitt 
um landið. Þá var flugvélin einnig 
notuð við síldarleit út af Norður-
landi. Lengsta flugferðin var 1.200 
kílómetrar á einum degi.

Súlan settist á Akureyrarpoll

 BAKSVIÐ

Sigtryggur Sigtryggsson

sisi@mbl.is

 Ljósmynd/Magnús Ólafsson

 Vélin tilbúin Hér er verið að undirbúa flugferð Súlunnar frá Steinbryggjunni í Reykjavík sumarið 1928. Fjöldi manns fylgdist með Súlunni eins og alltaf.

 l  Fyrsta farþegaflugið milli Reykjavíkur og Akureyrar var farið sumarið 1928 l  Vélin komst ekki 
á loft í fyrstu tilraun og skilja varð einn farþega eftir l  Blaðamaður Morgunblaðsins var með í för

 Framfarir Á forsíðu Morgunblaðsins 
3. júní 1928 var fjallað um flugmál.

 Alexander
Jóhannesson

 Árni Óla

Janúarútsala

Allt að 50% 

afsláttur

Síðumúla, Glerártorgi, Vogue.is



Höfum gaman, saman með Nóa nammi!

Við kynnum með stolti fyrstu íslensku saltpillurnar. 

Tímalaus klassík sem klikkar aldrei.



FRÉTTIR
Innlent22 

MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 11. JANÚAR 2024

„Ef það hefði verið í boði að greina 
mig með eitthvað á þessum tíma hefði 
það verið ADHD [ofvirkni með athygl-
isbresti] með snert af einhverfu,“ seg-
ir Hafsteinn Krøyer Eiðsson í samtali 
við Morgunblaðið. Greiningar hans 
á andlega sviðinu verða því líklega 
aldrei gerðar heyrum kunnar en þeim 
mun ljósara er að greining Hafsteins á 
góðu myndefni í stórbrotinni náttúru 
Noregs er þeim mun nákvæmari – í 
raun hárfín.

Hafsteinn er úr Vogunum í Reykja-
vík en nú búsettur í bænum Sandnes, 
ásamt Ágústu Eyþórsdóttur konu 
sinni, steinsnar frá olíuhöfuðborginni 
Stavanger í vesturstrandarfylkinu 
Rogaland sem uppfóstrað hefur fjölda 
sagnapersóna við sitt brjóst, svo sem 
þá Erling Skjálgsson og Flóka Vil-
gerðarson, kunnari sem Hrafna-Flóka 
en Erlingur var þekktur að því að gefa 
þrælum sínum jarðir og frelsi og gera 
þá að gegnum bændum. „Öllum kom 
hann til nokkurs þroska,“ skrifaði 
sagnaritarinn í Reykholti um Erling.

Hafsteinn kom sjálfum sér hins 
vegar til nokkurs þroska hvað ljós-
myndun snertir því hann er algjör-
lega sjálflærður að linsubaki, hóf 

ferilinn með eldgamlan iPhone-síma 
og stjörnukíki að vopni en tekur nú 
myndir sem blaðamaður leyfir sér að 
telja eiga fullt erindi í virtustu nátt-
úrulífstímarit.

 Örverpið í fjölskyldunni
Áður en ljósmyndaáhuginn kom 

til vann Hafsteinn ýmis störf eftir að 
hafa ungur flosnað upp úr skóla þar 
sem bókvitið heillaði hann lítið enda 
alkunna að ekki verður það í askana 
látið. Hann lifir þó ekki af listsköpun 
sinni þótt verkefni við brúðkaupsljós-
myndun leiti inn á borð hans og hann 
selji eina og eina mynd.

Nú starfar Hafsteinn við útakstur 
hjá matvæladreifingarfyrirtækinu 
ASKO í Rogaland sem löngum hefur 
haft íslenska starfsmenn í hávegum og 
jafnvel sent fólk til Íslands til að ráða 
þarlenda til starfa á tímum banka-
hruns.

„Ég fór beint að vinna þegar ég datt 
út úr skólanum,“ segir Hafsteinn sem 
fæddur er árið 1978 og því staddur 
miðja vegu milli fertugs og fimmtugs, 
„fyrsta verkefnið var bara að fá vinnu,“ 
rifjar hann upp af lífi sínu árið 1995 en 
það var eldhúsið á Landakotsspítala 
sem fyrst fékk að njóta krafta hans.

„Ég var svo rekinn þaðan, reyndar 
ólögleg uppsögn svo ég fékk bætur. 
En ég fór svo á Borgarspítalann. Ég 
er alinn upp á sjúkrahúsum, pabbi 
og mamma voru alltaf að vinna á 
sjúkrahúsum svo ég var alltaf að 
þvælast þar,“ segir hann frá, faðir hans 
sá lengi vel um lagerinn í Fossvoginum 
og móðir hans ræsti skurðstofurnar. 
Þetta voru þau hjónin Eiður Hafsteins-
son og Guðný Þorgeirsdóttir, nú bæði 
látin, en Hafsteinn er örverpið í systk-
inahópnum með þrjár eldri systur.

„Ég endaði sem sagt á sjúkrahúsum 

til tvítugs og fór svo að framleiða 
majones hvorki meira né minna hjá 
Vega, fyrirtæki sem nú er hætt held 
ég,“ rifjar Hafsteinn upp sem hóf því 
næst störf sem öryggisvörður hjá 
Securitas, var eftir það húsamálari 
í þrjú ár en síðar tók við ræktun 
siberian husky-hunda með barnsmóð-
ur hans.

Hófst með stjörnukíki 2012
„Það vorum við sem gerðum allt 

vitlaust í siberian husky-heiminum 
hérna á Íslandi. Það varð allt brjálað 
af því að við vorum með samninga 
sem enginn annar var með á Íslandi, 
þekktust bara erlendis, og maður fékk 
þvílíkt skítkast yfir sig. Nú eru allir 
með þetta,“ segir Hafsteinn og hlær 
dátt. Við víkjum talinu að ljósmyndun.

„Ég er algjörlega sjálflærður, notaði 
aldrei Google og enginn kenndi mér 
neitt. Þetta byrjaði allt á því að ég 
keypti mér stóran og mikinn stjörnu-
kíki árið 2012,“ segir ljósmyndarinn 
frá. „Ég átti eldgamlan iPhone, fjögur 
eða eitthvað, svo ég ákvað að taka 
myndir af plánetunum á símann 
gegnum stjörnukíkinn, smíðaði búnað 
til þess. Og þetta gekk alveg ágætlega 
svo ég ákvað að kaupa mér stafræna 
myndavél, alveg eldgamla, Canon 
450D, og smella henni á kíkinn og 
það gekk enn þá betur,“ heldur hann 
áfram.

Hafsteinn hefur haldið tryggð við 
Canon æ síðan, segir það tómt vesen 
að vera að skipta um merki, þá þurfi 
hann að skipta út öllum linsum og 
öðrum aukabúnaði um leið. Í kjölfar 
myndavélarkaupanna keypti hann svo 
linsur og boltinn fór að rúlla.

Sólmyrkvinn á Spáni 2026
„Næstu árin fóru bara í að læra,“ 

segir Hafsteinn frá en Ágústa er 
einnig liðtækur ljósmyndari og eru 
þau skötuhjúin mikið á ferðinni í 
norskri náttúru þar sem fyrirsæturn-
ar eru oftar en ekki smávinir fagrir, 
foldar skart, eins og Jónas orti. Sem 
fyrr segir hefur Hafsteinn einnig selt 
myndir og nefnir sérstaklega þegar 
DV keypti af honum mynd af áhlaupi 
sérsveitarmanna lögreglunnar á 
hafnarsvæðinu í Keflavík.

„Ég var þá að vinna hjá Securitas 
úti á velli, ég man ekkert hvað var 
að gerast þarna en ég var þarna við 
hliðina á með myndavélina og DV 
keypti eina af þeim myndum,“ segir 
Hafsteinn sem er alltaf með mynda-
vélina á sér, „hún er bara framlenging 
af handleggnum á mér og er alltaf 
meðferðis, líka í vinnunni“, segir 
Hafsteinn sem stefnir að fróðlegu 
verkefni.

„Ég ætla að efna til hópferðar 
ljósmyndara 12. ágúst 2026 til að 
taka myndir af sólmyrkva sem sést 
eingöngu sem fullkominn almyrkvi 
frá Spáni. Mér er reyndar alveg sama 
þótt enginn komi, þá fer ég bara 
einn!“

Áhugasamir geta skoðað úrval 
mynda Hafsteins á Facebook-síðunni 
Hkroyer photography.

 l  Sjálflærður áhugaljósmyndari í Vestur-Noregi l  Hóf ferilinn með gamlan iPhone og stjörnukíki 
l  Gerðu allt vitlaust í siberian husky-heiminum l  Hyggst mynda sólmyrkva sem sést bara frá Spáni

„Ég er alinn upp á sjúkrahúsum“
 Reykjavík Teppi grænna norðurljósa bylgjast yfir höfuð-
borginni á köldu vetrarkvöldi, augnayndi ferðamanna.

 Nei blessaður! Íkorni rekur upp stór augu við að rekast á ís-
lenskan áhugaljósmyndara í norskri náttúru Rogaland-fylkis.

 Herslumunurinn Sumt er eins og að reyna að sleikja á sér oln-
bogann, vantar ekki himin og haf upp á en nóg samt.

 Í Predikunarstólnum Hafsteinn og Ágústa á Preikestolen við Lysefjord, þeirri gönguferð verður enginn svikinn af.

 VIÐTAL

Atli Steinn Guðmundsson

atlisteinn@mbl.is

veita augum þínum raka

Henta vel
með linsum!

Fæst í öllum 
apótekum

Lengri útgáfa af viðtalinu  
verður birt á mbl.is



Einar Aron töframaður

Sr. Hans Guðberg Alfreðsson

Sr. Bragi J. Ingibergsson

í Garðakirkju og Vídalínskirkju
Helgihald í janúarHelgihald í janúar

Föst dagskrá til maíloka 2024

Þriðjudagar:
Kl. 12:00  Kyrrðar- og íhugunarstund í Vídalínskirkju.
Kl. 13:00  Opið hús í safnaðarheimilinu.
Kl. 14:30  Fermingarfræðsla barna úr Sjálandsskóla 

og Urriðaholtsskóla.
Kl. 15:00  Barnakór fyrir 6-9 ára.
Kl. 16:00  Æskulýðsstarf fyrir 6-9 ára.
Kl. 16:00  Barnakór fyrir 10-12 ára.
Kl. 16:30  Bænahópur kvenna.
Kl. 17:00  Æskulýðsstarf fyrir 10-12 ára.
Kl. 17:30  Unglingakór fyrir 13-16 ára.
Kl. 20:00  Bænahópur karla.
Kl. 20:00  Gospelkór Jóns Vídalíns.
Miðvikudagar:
Kl. 14:30  Fermingarfræðsla – drengir.
Kl. 15:30  Fermingarfræðsla – stúlkur.
Kl. 19:30  Kór Vídalínskirkju.
Kl. 20:00  12 spora starf að Brekkuskógum 1, 

Álftanesi.
Fimmtudagar:
Kl. 13:00  Samverustund á Vífilsstöðum fyrsta 

fimmtudag í mánuði.
Kl. 13:30  Söng- og helgistund á Ísafold síðasta 

fimmtudag í mánuði.
Kl. 14:00  TTT – æskulýðsstarf fyrir 10-12 ára í 

Urriðaholtsskóla.
Kl. 16:00  Garðakórinn, kór eldri borgara í safnaðar-

heimilinu.
Kl. 20:00  Æskulýðsfélag Vídalínskirkju fyrir 13-16 

ára í safnaðarheimilinu. 
Föstudagar:
Kl. 20:00  AA fundur í safnaðarheimilinu.

Sunnudagur 14. janúar

Kl. 11:00 Sunnudagaskólahátíð 

í Vídalínskirkju. Jóna Þórdís Eggertsdóttir 

æskulýðsfulltrúi leiðir stundina. Töframaðurinn 

Einar Aron skemmtir og barnakórarnir syngja.

Kl. 14:00 Sameiginleg messa Víðistaða- 

sóknar og Garðaprestakalls í Vídalínskirkju 

Sr. Bragi J. Ingibergsson prédikar og þjónar 

fyrir altari ásamt sr. Hans Guðberg Alfreðssyni  

og Benedikt Sigurðssyni guðfræðinema. 

Gaflarakórinn syngur undir stjórn Jóhanns 

Baldvinssonar organista. Kaffi í boði að lokinni 

athöfn og Garðakórinn syngur.

Sunnudagur 21. janúar

Kl. 11:00 Messa í Vídalínskirkju. 

Sr. Jóna Hrönn Bolladóttir predikar og þjónar 

fyrir altari. Kór Vídalínskirkju syngur. Organisti 

er Jóhann Baldvinsson.

Sunnudagur 28. janúar

Kl. 11:00 Messa í Vídalínskirkju. 

Sr. Matthildur Bjarnadóttir predikar og þjónar 

fyrir altari. Kór Vídalínskirkju syngur. 

Organisti er Jóhann Baldvinsson.

G
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gardasokn.is
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„Með þessari viðbót viljum við 
mæta þörfum og eftirspurn við-
skiptavina okkar,“ segir Guðrún 
Aðalsteinsdóttir framkvæmdastjóri 
Krónunnar. Í dag, fimmtudag, 
geta Húsvíkingar byrjað að panta 
vörur í snjallverslun Krónunnar 
sem þeir svo fá sendar heim að 
dyrum. Vörurnar eru tíndar til og 
afgreiddar frá verslun fyrirtækis-
ins á Akureyri og þaðan sendar til 
Húsavíkur. Afhendingardagar í viku 
hverri verða tveir.

 Þegar býðst íbúum á Akureyri 
og á fleiri þéttbýlisstöðum við 
Eyjafjörð, svo sem Dalvík, Ólafs-
firði og Siglufirði, snjallþjónusta í 
viðskiptum við Krónuna, en þar má 
panta nánast allt sem í hefðbundinni 
verslun fæst. Þetta mælist vel fyrir, 
segir Guðrún, þegar hún lýsir því að 
snjalllausnir Krónunnar séu bæði 
í sókn og þróun. Síðustu misserin 
hafi í þeim efnum kapp verið lagt á 
að koma betur til móts við stóran 
dagvörumarkað á Norðurlandi. 

 „Með nýrri tækni getum við 
hugsað dæmið upp á nýtt. Þjónustað 
landsbyggðina betur með bættu 
aðgengi að fjölbreyttu vöruúrvali 
á lágu verði, óháð staðsetningu 
viðskiptavina. Við erum spennt að 
sjá hvernig Húsvíkingar taka á móti 
okkur. Á síðustu árum höfum við oft 
fengið óskir frá Húsvíkingum um að 

þar verði opnuð Krónuverslun. Með 
heimsendingum þangað í gegnum 
snjallverslun mætum við þeim ósk-
um að vissu leyti,“ segir Guðrún og 
heldur áfram: 

„Lykilatriði í þessu sambandi er að 
í viðkomandi landshluta sé verslun 
frá okkur, þaðan sem afgreiða má 
pantanir. Núna ætlum við til dæmis 
að sinna Húsavík í gegnum búðina 
okkar á Akureyri. Við stefnum á 
enn meiri sókn á landsbyggðinni 
í náinni framtíð en við munum til 
dæmis fljótlega hefja heimsendingar 
á Austurlandi sem verða afgreiddar 
frá verslun Krónunnar á Reyðar-
firði,“ segir Guðrún Aðalsteinsdóttir 
framkvæmdastjóri Krónunnar.

 Opnað er fyrir pantanir á Húsavík 
í dag, fimmtudag, og munu fyrstu 
pantanir berast bæjarbúum nk. 
mánudag. Viðskiptavinir á lands-
byggðinni fá fría heimsendingu ef 
pantað er fyrir 18 þús. kr. eða meira.

l  Snjöll Króna 
færir út kvíarnar

Heimsent á Húsavík

 Ljósmynd/Rúnar Kristmannsson 

 Krónufólk Bjarki Kristjánsson 
verslunarstjóri og Guðrún Aðal-
steinsdóttir framkvæmdastjóri. 

Alls 16 nemendur voru á dögunum 
brautskráðir frá Flugskóla Reykja-
víkur úr bóklegu námi fyrir réttindi 
til atvinnuflugmanns. Þessir nem-
endur fara næst í verklega þjálfun, 
en fyrrgreind réttindi fást þegar fólk 
hefur flogið um 200 klukkustundir 
og staðist öll próf. „Í dag er mikil 
eftirspurn eftir flugmönnum og 
möguleikarnir til starfa sem bjóðast 
eru margir,“ segir Hjörvar Hans 
Bragason, skólastjóri Flugskóla 
Reykjavíkur, í samtali við Morgun-
blaðið.

Undanfarið hafa verið sviptingar 
í flugkennslu á Íslandi. Starfsemi 
Flugakademíu Íslands, sem starf-
rækt var undir hatti Keilis á Ásbrú í 
Reykjanesbæ, var hætt í september 
í fyrra og í kjölfarið tók Flugskóli 
Reykjavíkur við keflinu. Í flota skól-
ans eru í dag alls sjö kennsluflugvél-
ar. Þær eru gerðar út frá Reykja-
víkurflugvelli þar sem höfuðstöðvar 
skólans eru. Flughermar skólans 
eru á Ásbrú og verða þar um sinn.

„Að flytja flughermana er talsverð 
fyrirhöfn og er skilyrðum háð, enda 
eru þetta mjög viðkvæm og vand-
meðfarin tæki. Við ætlum okkur þó 
að vera komin með öll tæki hingað 
á Reykjavíkurflugvöll innan fárra 
mánaða,“ segir Hjörvar.

Hjá Flugskóla Reykjavíkur eru 
í dag um 100 nemendur. Tæpur 
helmingur er nú að afla sér réttinda 
fyrir atvinnuflugmanninn. Aðrir eru 
að byrja og að læra til einkaflug-
mannsprófs. Að baki því eru 50-60 
flognar stundir og bóklegt námskeið. 
Alls eru kennarar við skólann um 
50 talsins, en þetta er þó aukastarf 
margra, að sögn Hjörvars sem 
jafnhliða skólastjórn er flugmaður 
hjá Icelandair.

„Í raun eru flestir okkar nemend-
ur að stefna á atvinnuflugmanninn. 
Fólk byrjar í einkaflugmannsnámi 
og finnur oftast þar hvort flugið 
eigi við sig. Yfirleitt er ekki aftur 
snúið. Núna höfum við útskrifað 15 
nemendur úr verklega hlutanum, 
þessir nemendur eru nú tilbúnir til 

umsókna hjá flugrekendum. Með 
evrópsk flugréttindi upp á vasann 
hafa þau fullan aðgang að evrópska 
markaðinum,“ segir Hjörvar og enn 
fremur:

„Margir ungir flugmenn freista 
gæfunnar í útlöndum en staðan 
hér heima er einnig góð. Icelandair, 
Play, Norlandair, Landhelgisgæslan 
og Air Atlanta hafa verið að ráða 
inn nýja flugmenn að undanförnu. 
Icelandair er til dæmis í mikilli sókn 
og þarf að bæta við sig fjölda flug-
manna vegna stækkunaráforma sem 
og innleiðingar Airbus-flugvélanna.“

Flugnám er í eðli sínu dýrt 
Nýmæli í starfsemi Flugskóla 

Reykjavíkur nú er svokallað lotunám 
en með því er nemendum mögulegt 
að hefja bóklegt nám hér heima en 
færa sig til annarra ríkja ef áhugi 
vaknar. Að auki hefur Flugskóli 
Reykjavíkur verið brautryðjandi 
hér á landi í fjarnámi. En allt kostar 
þetta sitt; að afla sér réttinda at-
vinnuflugmanns er pakki upp á 15-17 
millj. kr. 

„Eins og staðan er í dag er einung-
is brot af þeirri upphæð lánshæft hjá 
Menntasjóði námsmanna. Úr þessu 
verður að bæta. Flugnám er í eðli 
sínu mjög dýrt og því þarf að skapa 
réttu skilyrðin,“ segir Hjörvar Hans 
Bragason að síðustu. 

 l  Margir sækja í flugnám l  Stór hópur var útskrifaður nýlega l  Flogið utan með evrópsk réttindi 
l  Flugskóli Reykjavíkur yfirtók akademíu Keilis l  Skapa þarf betri skilyrði fyrir nemendur

Góðir starfsmöguleikar í fluginu

 Morgunblaðið/Sigurður Bogi 

 Skólastjóri Fólk byrjar í einkaflugmannsnámi og finnur oftast þar hvort flugið eigi við sig. Yfirleitt er ekki aftur 
snúið, segir Hjörvar Hans sem hefur, eins og fleiri, verið viðloðandi flugið alveg frá barnsaldri.

 Útskrift Góður hópur sem á dögunum lauk bóklegu atvinnuflugmannsnámi 
hjá Flugskóla Reykjavíkur. Nú skal flugið tekið og hátt er stefnt. 

 Framþróun Fyrsta rafmagnsflugvél Íslendinga kom til landsins sumarið 
2021. Nýir tímar með vistvænum orkugjöfum eru að ganga í garð. 

 Sigurður Bogi Sævarsson

sbs@mbl.is

www.eylif.is

Hrein íslensk gæðahráefni, 
framleitt á Grenivík

„Engar verkjatöflur og 
mér gengur vel að 
sofna á kvöldin“

Már Guðmundsson
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20 ÁRA
REYNSLA
Það seljast fasteignir á hverjum 
degi þrátt fyrir markaðsaðstæður. 

Eignin þín gæti verið ein þeirra. Það þarf mikla reynslu 

til að vinna við þær aðstæður sem eru í dag. 

HANNES
STEINDÓRSSON

Löggiltur fasteignasali

Sími 699 5008
hannes@fastlind.is

Húsgagnahöllin:  30% afsláttur af öllum vörum nema Skovby, af þeim eru 15% afsláttur.  Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum. 

Dorma: 30% afsláttur af öllum vörum. Flügger: 30% afsláttur af allri innimálningu. S. Helgason: 30% afsláttur af öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur 

af öllum vörum nema innréttingum. Z-brautir & gluggatjöld: 30% afsláttur af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum. Húsasmiðjan: 30% 

afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. Ekki er veittur afsláttur af Philips HUE og tilboðsvörum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.

Allir kaupendur og seljendur 
fá Vildarkort Lindar sem veitir 

30% afslátt 
hjá eftirfarandi fyrirtækjum

HREINLÆTISTÆKI OG LJÓS

Sparaðu með
Vildarkorti Lindar
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Þjóðveldisbærinnbærinn

ÞJÓRSÁRDALUR

HjálparfossHjálparfoss

ÁsólfsÁsólfsstaðir Búrfells-
virkjun

Þjófafoss
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Gjáin

StöngReykholt

HáifossÞjórsárdalur

„Fjölmargir eftirsóttir ferðamanna-
staðir á Íslandi hafa orðið til fyrir 
tilviljun. Þegar fjöldinn er orðinn 
alltof mikill er byrjað að bregðast 
við, mjög oft alltof seint. Sú upp-
bygging sem er fram undan í Þjórs-
árdal er einstök, þar sem sameinast 

verður um að 
vernda náttúru 
og byggja upp 
innviði,“ segir 
Haraldur Þór 
Jónsson, oddviti 
og sveitarstjóri 
Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps.

Þess er vænst 
að umhverfisráð-
herra undirriti 
á næstunni þá 

stjórnar- og verndaráætlun fyrir 
Þjórsárdal sem fyrir liggur. Þar 
eystra sér heimafólk dalinn fyrir sér 
sem land tækifæra í ferðaþjónustu, 
það er ef búið verði í haginn og 
aðstaða þar bætt. Svæðið er fjölsótt í 
dag, enda í alfaraleið þegar leið fólks 
liggur til dæmis í Landmannalaugar, 
Veiðivötn eða um Sprengisandsleið 
þvert yfir landið.

Einstakur metnaður

Fyrir um áratug var svo farið að búa 
í haginn fyrir uppbyggingu á þessu 
svæði, það var árið 2014 að sveitar-
stjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
staðfesti rammaskipulag fyrir 
Þjórsárdal með áherslu á að þar yrði 
byggð upp ferðaþjónusta og útivist. 
Sérstaklega var horft til þess reits 
í dalnum sem heitir Reykholt. Þar 
var gömul sundlaug sem var byggð 
á sama tíma og Búrfellsvirkjun en 
hafði verið dæmd ónýt þegar hér var 
komið sögu. 

Þegar skipulagsmálin voru í höfn 
auglýsti sveitarfélagið eftir einhverj-
um sem vildu byggja upp ferða-
þjónustu við Reykholt í Þjórsárdal 
og þar komu inn í myndina félagið 
Rauðukambar ehf. Allt er nú í höfn 
varðandi uppbyggingu við Reykholt 
og framkvæmdir þar eru hafnar. Þar 

verða Fjallaböðin byggð inn í fjallið 
Rauðukamba ásamt 40 herbergja 
hóteli. 

„Sá metnaður sem hefur verið 
hafður að leiðarljósi við uppbyggingu 
Fjallabaðanna er einstakur á Ís-
landi,“ segir Haraldur Þór. Að koma 
upp gestastofu fyrir Þjórsárdal segir 
hann hafa verið lengi í deiglunni og 
sveitarfélagið unnið að því í langan 
tíma. Að slík aðstaða verði tengd 
Fjallaböðunum sé líka mjög ákjósan-
legt; en stofunni hefur verið fundinn 
staður við svonefndan Selhöfða í 
mynni dalsins. Skipulag fyrir svæðið 
gerir ráð fyrir að baðgestir leggi bíl-
um sínum við gestastofuna og verði 
svo fluttir þaðan á rafmagnsbílum í 
Fjallaböðin. Með slíku verður hægt 
að stýra umferð um svæðið og halda 
umhverfisálagi í hófi.

Dalurinn verði í umsjón 
sveitarfélagsins 

Rauði þráðurinn í því sem 
fram undan er í Þjórsárdal er að 
Skeiða- og Gnúpverjahreppur hafi 
með höndum vernd og umsjón 
svæðisins, enda verði samið við 
Umhverfisstofnun á þá lund. „Ég tel 
mikilvægt að náttúruperlur eins og 
Þjórsárdalurinn verði undir stjórn 
sveitarfélagsins og dagleg umsjón í 

höndum heimamanna. Ég tel að það 
sé lykilatriði í að vel takist til að upp-
byggingin efli samfélagið og styrki 
byggðina. Það eru mikil tækifæri 
í að nýta svæðið á ábyrgan hátt til 
atvinnusköpunar,“ tiltekur Haraldur 
Þór Jónsson.

Á fyrstu öldum eftir landnám var 
í Þjórsárdal blómleg byggð, sem 
svo tók af í vikurfalli því sem fylgdi 
Heklugosi árið 1104. Svæðið komst 
aftur í þjóðbraut með byggingu 
Búrfellsvirkjunar um 1970.

Stöng, Fossárdalur og 
hálendisbrúnin 

Til að styrkja ferðamannasvæðið 
Þjórsárdal í sessi segir sveitar-
stjórinn að margt þurfi að gera; svo 
sem að koma upp salernisaðstöðu 
og leggja göngustíga svo sem við 
Hjálparfoss og víðar í Þjórsárdal. 
Bæjarrústirnar á Stöng voru grafnar 
úr vikri árið 1939 og seinna voru 
reistar yfir þær burstir sem nú eru 
orðnar feysknar. Nú verður reist yfir 
þær veglegri bygging og eru þær 
framkvæmdir hafnar. Nærri Stöng 
er Gjáin; friðlýst svæði sem er gróið 
dalverpi þar sem á rennur í gegnum 
og af sprettur hvönn og fleira fallegt. 
Einnig er horft til framkvæmda sem 
nauðsynlegar eru í Fossárdal sem 
gengur inn af Þjórsárdal. Innst í hon-
um er hinn 122 metra Háifoss sem 
þar fellur fram af hálendisbrúninni.

„Háifoss er annar hæsti foss lands-
ins og afar tilkomumikill að sjá. Að 
honum liggur slóði af svonefndum 
Línuvegi sem er ofan við Þjórsár-
dalinn. Þetta er leið sem þarf að 
bæta og svo verður líka að koma upp 
útsýnispalli við fossinn og bæta ör-
yggismálin þar. Og þá verður að taka 
málin í stórt samhengi; innheimta 
bílastæðagjalda er framtíðin en með 
slíku fást tekjur sem fjármagnað 
geta nauðsynlegar framkvæmdir 
í Þjórsárdal,“ segir Haraldur Þór 
Jónsson að síðustu.

 l  Tækifæri í Þjórsárdal l  Sveitarfélagið hafi með höndum vernd og umsjón l  Fjallaböð og fleira  
í undirbúningi l  Stígar og útsýnispallur við Háafoss l  Bílastæðagjöld dugi til að borga brúsann 

Náttúruvernd og innviðirnir bættir

 Morgunblaðið/Sigurður Bogi 

 Háifoss Stórbrotið umhverfi þar sem til stendur að bæta aðstöðu, enda ljóst að ferðamönnum sem á þennan stað koma mun fjölga mikið í framtíðinni. 

 Morgunblaðið/Sigurður Bogi 

 Stöng Framkvæmdir eru hafnar við nýtt hús yfir rústir fornbæjarins þar. 

 Morgunblaðið/Sigurður Bogi

 Heræfing Þjórsárdalur vettvangur ímyndaðra styrjaldarátaka árið 2018. 

Sigurður Bogi Sævarsson

sbs@mbl.is

Haraldur Þór 
Jónsson

VINSÆLASTUR
HJÁ L’OCCITANE

Kringlan 4-12 | s. 577-7040 | www.loccitane.is
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Þorbjörn fékk 
750 þúsund
Björgunarsveitin Þorbjörn í Grinda-
vík fékk í byrjun vikunnar 750 þús-
und króna styrk úr minningarsjóði 
Gunnars Thoroddsen. Borgarstjóri 
afhenti styrkinn við athöfn í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

Björgunarsveitin er á 93. 
aldursári. Saga hennar er samofin 
sjóbjörgunarsögu Grindavíkur en 
hún er sú sveit sem hefur bjargað 
flestum mannslífum úr sjávarháska 
eða 230 manns, þar af 205 með 
fluglínutækjum. 

Guðbjörg Eyjólfsdóttir gjaldkeri 
sveitarinnar tók við viðurkenn-
ingarskjali úr höndum borgarstjóra 
og sagði hún styrkinn koma að 
góðum notum í starfinu fram undan 
enda væru enn taldar líkur á eldgosi.

Minningarsjóður Gunnars 
Thoroddsen var stofnaður árið 1985 
af hjónunum Bentu og Valgarði 
Briem á fæðingardegi Gunnars, 29. 
desember, og var nú veitt úr sjóðn-
um í 38. sinn.

Stutt við innanlandsflugvelli
l  Unnið að markaðssetningu á Akureyri og Egilsstöðum
Menningar- og viðskiptaráðherra, 
Lilja D. Alfreðsdóttir, hefur gert 
samning við Íslandsstofu um 
áframhaldandi stuðning við mark-
aðssetningu á Akureyrarflugvelli og 
Egilsstaðaflugvelli.

Verkefninu, sem nefnt er Nature 
Direct, er ætlað að hvetja til sam-
starfs og samvinnu Íslandsstofu, 
Isavia, Markaðsstofu Norðurlands 
og Austurbrúar um kynningu á flug-
völlunum á Akureyri og Egilsstöðum 
fyrir beint millilandaflug á svæðinu. 
Samningurinn er til tveggja ára og 
nemur árlegt framlag til hans 15 

milljónum króna. Með samningnum 
fá Isavia, innanlandsflugvellir og 
Íslandsstofa það hlutverk að kynna 
flugvellina sem og flugþróunarsjóð, 
en sjóðurinn hefur það að markmiði 
að styðja við uppbyggingu nýrra 
flugleiða til Íslands þannig að koma 
megi á reglulegu millilandaflugi 
um alþjóðaflugvellina Akureyri og 
Egilsstaði, segir í tilkynningu.

Kynna á áfangastaðina
Þá ákvað Lilja að veita Markaðs-

stofu Norðurlands og Austurbrú 
20 milljóna króna framlag hvorri til 

þess að kynna áfangastaðina, innviði 
og þjónustu í boði og vöruframboð 
og undirbúa komu væntanlegra 
ferðamanna með beinu millilanda-
flugi til Akureyrar og Egilsstaða.

Haft er eftir Lilju að það sé eitt af 
forgangsmálum hennar að stuðla 
að aukinni dreifingu ferðamanna 
um landið utan háannatíma. Það 
bæti rekstrarskilyrði í greininni 
með auknum fyrirsjáanleika og 
betri nýtingu innviða. Skilvirkasta 
leiðin til þess sé að ýta undir beint 
millilandaflug til flugvalla á lands-
byggðinni.

 Ljósmynd/Íslandsstofa

 Millilandaflug Lilja D. Alfreðsdóttir menningar- og viðskiptaráðherra 
ásamt fulltrúum Íslandsstofu, Markaðsstofu Norðurlands og Austurbrúar.

500 milljóna 
viðbót til 
kúabænda
l  Bændur alls feng-
ið rúma 2 milljarða
Matvælaráðuneytið hefur greitt 
út 500 milljóna króna viðbótar-
greiðslur til 484 kúabænda. Greitt 
var í samræmi við innvegið magn 
mjólkur fyrstu ellefu mánuði 
ársins 2023. Skilyrði fyrir greiðsl-
unum var jafnframt að mjólkin 
hefði verið framleidd í nóvember 
2023.

Á vef ráðuneytisins segir að 
greiðslurnar séu hluti viðbót-
arstuðnings samkvæmt tillögu 
meirihluta fjárlaganefndar 
Alþingis og byggist á greiningu 
ráðuneytisstjórahóps þriggja 
ráðuneyta; matvælaráðuneytis, 
fjármála- og efnahagsráðuneytis 
og innviðaráðuneytis. Hópurinn 
var skipaður í lok október vegna 
erfiðrar fjárhagsstöðu bænda.

Í desember sl. var einnig 
greiddur viðbótarnýliðunarstuðn-
ingur til ungbænda, viðbótarfjár-
festingastuðningur í sauðfjárrækt 
og nautgriparækt, viðbótarbýlis-
stuðningur til sauðfjárbænda og 
viðbótargripagreiðslur á holda-
kýr. Samtals hafa því verið greidd-
ir út rúmir 2 milljarðar króna 
til bænda á grundvelli tilllagna 
ráðuneytisstjórahópsins.

 Morgunblaðið/Styrmir Kári

 Kúabúskapur Bændur fá meira frá 
ríkinu til að rétta úr kútnum.
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Þú getur gert  
allt á EGGinu 
– grillað, bakað & reykt 

Að okkar mati er EGGið 

flottasta útieldunarstöðin  
á markaðnum.

MiniMax EGG – 159.900,- 
Large EGG – 249.900,- 

Markþjálfinn Hrefna Birgitta Bjarna-
dóttir hefur blásið miklu lífi í félagslíf 
kylfinga hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar 
sem eru 65 ára og eldri.

„Ég byrjaði eiginlega ekki að spila 
golf fyrr en ég var orðin 64 ára sem 
var árið 2018. Og byrjaði þá á því að 
ganga í klúbbinn áður en ég fór og 
lærði golf. Svo var send út tilkynn-
ing til okkar eldri kylfinga og spurt 
hvort einhverjir gætu hugsað sér 
að vera með í að stofna einhverja 
starfsemi fyrir eldri hópinn, 65 ára 
og eldri. Ég gaf mig náttúrlega fram 
í það og því lauk með því að ég var 
kosin formaður í þessari nefnd vorið 
2022. Það má segja að sé upphafið að 
þessu starfi,“ segir Hrefna Birgitta 
til upprifjunar.

„Þá byrjaði ég á því, áður en ég 
fór á fyrsta fund nefndarinnar, að 
setja fram markmið. Ágúst [Jensson 
framkvæmdastjóri GM] hafði sent 
okkur hugmyndir og þá setti ég, sem 
gamall markþjálfi, fram þau mark-
mið að efla félagsleg tengsl eldri 
kylfinga, leggja áherslu á heilsuefl-
andi áhrif og að bæta golftækni út 
frá líkamsgetu og aldri og þessi þrjú 
markmið höfum við haft og unnið 
eftir: félagstengslin, heilsueflinguna 
og golftæknina.

Fengu miðvikudagsmorgna

Klúbburinn tók þessu vel og 
opnaði fyrir að við værum alltaf 
á miðvikudögum. Við fengum alla 
miðvikudags morgna árið um kring. 
Þannig að á veturna erum við með 
opið niðri í aðstöðunni hjá okkur og 
erum þá með púttmót og gólf-
hermamót. Við ætlum jafnframt að 
fara saman í Minigolfgarðinn. Svo 
fáum við til okkar golfkennara með 
fyrirlestra og Prósjoppan ætlar að 
koma til okkar með golfvörur við 
hæfi hvers og eins,“ segir Hrefna 
Birgitta sem starfaði meðal annars 
sem markþjálfi í Noregi.

Þegar hún hóf sem formaður 
átakið fyrir 65 ára og eldri voru 

317 kylfingar í klúbbnum á þeim 
aldri en þeir eru nú 439; 270 karlar 
og 169 konur. Alls höfðu 35 manns 
skráð sig í byrjendahóp fyrir þennan 
aldurshóp í apríl 2022 – hópur sem 
átti að mynda kjarnann í „GM 65+ 

snillingum“ – og hefur þeim fjölgað 
jafnt og þétt. Þannig eru félagar á 
facebook-síðu hópsins nú um 270 og 
þátttakendur á hverjum viðburði 50 
til 80. Ásamt golfinu á miðvikudög-
um er tekið í spil og borðað saman.

Með mót á Hlíðavelli

„Við erum líka með dagskrá allt 
sumarið. Þá erum við með mót á 
Hlíðavelli annan hvern miðvikudag og 
á móti förum við í vinaheimsóknir á 
golfvelli hér í nágrenninu. Svo erum 
við með leiki [í golfleiknum] Texas 
Scramble, bæði í Bakkakoti og á 
Hlíðavelli, og í haust vorum við með 
ömmu og afa-daga, sem eru líklega 
komnir til að vera, en þá buðum við 
börnum og unglingum að koma. Tók-
um þau í fóstur. Tveir eldri og tveir 
yngri voru saman í holli og spiluðu 
Texas Scramble og svo höfðum við 
pylsupartí á eftir. Það voru allir af-
skaplega ánægðir með þetta – börnin, 
foreldrar og afar og ömmur – og báðu 
um að þetta yrði fastur liður.“

Sumir vilja keppa

Þú talar um að efla félagsnetið hjá 
eldra fólki sem horfir fram á að fara á 
eftirlaun. Hvernig? Hvernig myndirðu 
lýsa þörfinni?

„Ég skipti þessu niður. Annars 
vegar er hjá okkur fólk sem er að 
keppa og vill tvímælalaust hafa 
keppni í gangi. Hefur spilað golf í 
mörg ár og þá höfum við annan hvern 
dag fyrir það. Hins vegar þurfum við 
að mæta fólki sem er að byrja og þá 
tökum við á móti því með kennslu 
í golfhermunum og tökum í fóstur. 
Þeir sem eru til dæmis búnir að spila 
golf í mörg ár fara tveir í holli með 
einhverjum tveimur sem ekki hafa 
spilað völlinn eða eru að byrja. Og 
golfkennarar klúbbsins hafa verið 
mjög virkir með sérstök námskeið 
fyrir okkur 65 ára og eldri. Við höfum 
lagt áherslu á að fá fyrirlesara til að 
tala til dæmis um geðheilsu okkar 
sem dæmi um hvað gerist þegar við 
eldumst. Við reynum að taka vel á 
móti öllum og huga að þörfum allra. 
Það eitt að bjóða upp á kaffi og með 
því allan veturinn gerir mikið gagn en 
sumir hafa ekki farið mikið úr húsi en 
fara að venja komur sínar til okkar.“

Hver var í sínum hópi

Það er mikilvægur þáttur í félagslífi 
að einangrast ekki?

„Mjög svo. Það voru karlaklíkur 
og allir áttu sinn hóp. Sumir spurðu: 
„Eigum við að fara að spila með ein-
hverjum öðrum? Við höfum alltaf spil-
að saman.“ Þá sagði ég að það væri 
bara fínt. Þá væri miðvikudagurinn 
eini dagurinn sem þau fengju ekki að 
spila með mökum sínum eða vinum, 
enda væri markmiðið að fólk kynnist 
í klúbbnum. Og það sýnir sig að það 
ber ávöxt. Til dæmis held ég að það 
hafi verið þrjú borð í félagsvistinni 
hjá okkur í upphafi en svo held ég að 
við höfum verið komin upp í níu eða 
tíu borð.“

Þannig að fólk smátt og smátt 
kynnist?

„Já.“

 l  Hrefna Birgitta Bjarnadóttir hefur blásið lífi í golfið hjá 65  ára og eldri hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar 
l  Segir eftirspurnina endurspegla þörf fyrir félagslíf l  Halda meðal annars púttmót og golfhermamót

 Orðin eins og ein stór fjölskylda

 Ljósmynd/GM
 Golf Hópur eldri kylfinga í Golfklúbbi Mosfellsbæjar kátur að loknu vel heppnuðu jólamóti, þar sem púttað var af mikilli nákvæmni.

VIÐTAL

Baldur Arnarson

baldura@mbl.is

Gott að vera ekki ein

Þannig að margir eru einmana?
„Já. Mörg þeirra sem koma til 

 okkar eru ein. Eru annaðhvort 
fráskilin eða hafa misst maka. Mörg 
eiga maka sem eru með sjúkdómana 
alzheimer eða parkinson og hafa spil-
að golf saman áður. Þau tala til dæmis 
um hvað það er gott að koma og vera 
ekki ein og að við séum orðin eins og 
ein stór fjölskylda.“

Þannig að lærdómurinn er þá meðal 
annars sá að það er mikil eftirspurn 
meðal almennings eftir þátttöku í 
 íþróttum sem eru ekki á keppnisgrund-
velli?

„Já, hún er mjög mikil. Til okkar 
kemur fólk sem sækir í félagsskapinn, 
fræðsluna, kaffisopann og meðlætið 
og er að stíga sín fyrstu skref. Notkun 
golfhermanna hefur aukist mikið. 
Við höfum verið með fría hermatíma 
á miðvikudögum og höfum notað þá 
til að kenna fólki að nota hermana. 
Margir eru smeykir við tæknina. 
Þetta er nýtt og það er mikið að 
læra. Á miðvikudagsmorgnum erum 
við alltaf með tvo hópa í gangi sem 
fá kennslu og fara svo og leigja sér 
hermi. Notkunin í klúbbnum hefur 
margfaldast á virkum dögum fram til 
klukkan 14 en þá eru eingöngu 65 ára 
og eldri að spila.“

Margir á biðlista

Þurfið þið fleiri flatir?
„Nei, þetta er alveg fínt. Miðviku-

dagsmorgna höfum við forgang á 
Hlíðavelli og getum sagt hvort við 
viljum fara upp í Bakkakot eða niður 
á Hlíðavöll. Við erum til dæmis með 
vinamót við Golfklúbb Kópavogs og 
Garðabæjar (GKG) fyrir 65 ára og 
eldri sem við settum í gang síðasta 
sumar. Þá fengum við allan völlinn 
aðeins fyrir okkur. Það voru 94 
þátttakendur og fleiri á biðlista sem 
skráðu sig. Þá vorum við með mót 
og buðum upp á mat á eftir og svo 
heimsóttum við þau. Svo erum við 
með í deiglunni utanlandsferð í haust 
fyrir 65 ára og eldri og erum að bíða 
eftir tilboðum í þá ferð.

Við fengum 100 þúsund króna styrk 
frá Ungmennasambandi Kjalarnes-
þings í fyrra fyrir að bjóða upp á eitt 
öflugasta lýðheilsuátakið fyrir eldra 
fólk. Það er umbun fyrir starfið en 
við gætum þetta ekki nema af því að 
klúbburinn styður við bakið á okkur 
og bistróið í klúbbhúsinu gefur okkur 
alltaf 20% afslátt á miðvikudögum. 
Þar borðum við saman.

Við erum jafnframt með vinnustofu 
einu sinni á ári og tökum þá á móti 
tillögum um úrbætur. Svo lengi sem 
fólkinu er svarað getur enginn kvart-
að. Þá eiga allir hlut í þessu.“

Hvað ætlarðu að vera lengi formaður 
GM 65 ára og eldri?

„Ég er æviráðin skilst mér,“ segir 
Hrefna Birgitta og hlær dátt.

 Morgunblaðið/Eggert

Markþjálfi Hrefna Birgitta Bjarnadóttir hefur lyft grettistaki í Mosfellsbæ.
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Rúmar vel tvö nöfn

Hér hvílir

Ljúf er þín minning

Margrét Hulda

Sigurðardóttir

f. 12.10. 1933

d. 20.11. 2003 

Sendum steina frítt um allt land. Geymum steina ef óskað er.

Tilboð í janúar og febrúar 

Uppsetning á höfuðborgarsvæði og Norðurlandi innifalin. 

TILBOÐ 1 (ljósmynd)

Svargrár litur

Sett eins og á mynd - 565.000

án blómaramma - 465.000

TILBOÐ 3

Drangi 70cm hár frá sökkli

410.000
TILBOÐ 2

Demantur - passar líka á duftleiði

149.000 (199.000 með lukt)

TILBOÐ 

Viðhaldsfrír bekkur úr granít

Svartur, grár eða paradiso.

Sjá heimasíðu.

150cm - 160kg

frí sending með LF

Afhending í mai.        160.000 kr

Baldur páll

Hauksson

f. 21.06. 1950

d. 02.02. 2020

Ljúf er þín minning

Blár

Baldur páll

Hauksson

f. 21.06. 1950

d. 02.02. 2020

Ljúf er þín minning

Svartur

Baldur páll Hauksson

f. 21.06. 1950

d. 02.02. 2020

Blessuð sé minning þín

Grár

Baldur páll Hauksson

f. 21.06. 1950

d. 02.02. 2020

Blessuð sé minning þín

Paradiso
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Gervigreindin er í aðalhlutverki á 
árlegri raftækjasýningu, CES, í Las 
Vegas í Bandaríkjunum, sem opnuð 
var í vikunni. Um 3.500 fyrirtæki 
sýna þar vörur sínar og búist er við 
um 130 þúsund gestum sem vilja 
kynna sér nýjustu tæknina á neyt-
endamarkaði.

Sjálfvirkir barnavagnar, nagla-
lakkari, barvélmenni, gleraugu fyrir 
lesblinda, skór sem ganga sjálfir, 
gegnsæir sjónvarpsskjáir og nýjasta 
gervigreindartækni í bílum er meðal 
þess sem sjá má á CES-sýningunni.

„Heimurinn er á sögulegum tíma-
mótum vegna gervigreindar,“ sagði 
William Cho, forstjóri suðurkóreska 
tæknifyrirtækisins LG, á blaða-
mannafundi í Las Vegas. LG, Sam-
sung og fleiri fyrirtæki sýna nýjustu 
sjónvarpstæknina, meðal annars 
gegnsæja sjónvarpsskjái sem koma 
væntanlega á markað síðar á árinu 
en skjáirnir verða nánast ósýnilegir 
þegar slökkt er á þeim.

Jessica Boothe, framkvæmdastjóri 
hjá Consumer Technology Associ-
ation sem skipuleggur CES-sýn-
inguna, segir að sjónvörp muni 

tengja heimilistækitæki, öryggis-
myndavélar og jafnvel skanna sem 
geta fylgst með heilsufari fólks. „Við 
munum sjá sjónvarpið verða stjórn-
stöð heimilisins,“ sagði hún.

Snyrtivöruframleiðendur eru 
í óðaönn að taka gervigreind í 
þjónustu sína. L'Oreal kynnir á 
sýningunni Beauty Genius; app þar 
sem notendur geta mátað vörur í 
sýndarveruleika, fengið ráðgjöf við 
snyrtingu og svör við spurningum 
um vandamál svo sem bólur og 
hárlos.  L'Oreal frumsýndi einnig 
hárþurrku sem lagar sig að hárgerð-
um og dreifir hita með sjálfvirkum 
hætti og hárlitunartæki sem notar 
litahylki.   

Þá er á sýningunni handsnyrti-
tæki sem er sagt vera fyrsta tækið 
sem sameini gervigreind og flókna 
sjálfvirknitækni til að lakka neglur 
með fullkomnum hætti. Tækið, sem 
minnir á stóran prentara, getur lakk-
að allar tíu neglurnar á höndunum og 
þurrkað þær síðan á 25 mínútum.

Tækni tengd heilsufari er einnig 
áberandi. M.a. kynnir fyrirtækið 
NuraLogix tæki sem skannar andlit 
með aðstoð gervigreindar og mælir 
blóðþrýsting, hlutfall líkamsfitu og 
streitu.

l  Heimurinn er á sögulegum tímamótum vegna gervigreindar, segir forstjóri LG  l  Sjónvarpið 
verður brátt stjórnstöð heimilisins l  Snyrtivöruframleiðendur innleiða nýja tækni 

 Gervigreindin í aðalhlutverki á CES

 AFP/ Frederic J. Brown

Gegnsæir skjáir Nýir gegnsæir sjónvarpsskjáir frá LG og Sam-
sung vöktu mikla athygli á tæknisýningunni í Las Vegas.

AFP /Frederic J. Brown

Grímumeðferð Maður prófar grímu sem dregur úr bólgum, 
eyðir bólum og blettum, mýkir húðina og endurnýjar frumur .

AFP/ Brendan Smialowski

Heilsugleraugu  Ýmiskonar gleraugu eru til sýnis á CES-sýn-
ingunni. Þessum gleraugum er ætlað að hjálpa lesblindum.

 AFP /Frederic J. Brown

Vélbar  Vélbarþjónninn Adam frá Richtech Robotics hefur nóg að gera við að blanda drykki fyrir gesti í Las Vegas.

 Guðmundur Sv. Hermannsson

gummi@mbl.is

 AFP/ Brendan Smialowski

 Snjallsalerni Gestir skoða snjallsal-
erni frá fyrirtækinu Kohler. 

 AFP/ Brendan Smialowski

Heilburstun Y-brush-tannburstinn 
burstar allar tennurnar í einu. 

 AFP/ Brendan Smialowski

 Naglalakkari Kona notar sjálfvirkan 
naglalakkara frá Nimble.

 AFP /Frederic J. Brown

Vélþjónusta Fjöldi vélmenna að-
stoðar gesti á CES-sýningunni.  

Sérsmíðuð 
vefkerfi
sniðin að 
þínum þörfum.

Fáðu tilboð á 
kaktus.is
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BÓKAÐU FYRIR 31. JANÚAR
GILDIR Á ALLA SÓLARÁFANGASTAÐI*

GILDIR Í ALLAR BROTTFARIR Í MAÍ, JÚNÍ, JÚLÍ & ÁGÚST

TAKMARKAÐ SÆTAFRAMBOÐ

á mann

SUMAR24

NOTAÐU AFSLÁTTARKÓÐANN HÉR AÐ NEÐAN

TIL AÐ VIRKJA AFSLÁTT

595 1000  www.heimsferdir.is

*AFSLÁTTUR GILDIR EKKI Á FLUG EINGÖNGU

SPARAÐU

SUMARIÐ
2024

BÓKAÐU SUMARFRÍIÐ SNEMMA

AÐEINS ÞARF AÐ GREIÐA STAÐFESTINGARGJALD

TRYGGÐU ÞÉR BESTU GISTINGUNA OG
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ELTAK sérhæfir sig 
í sölu og þjónustu 

á vogum

Bjóðum MESTA úrval  
á Íslandi af smáum  
og stórum vogum

Afurðaverð á markaði
10. janúar, meðalverð, kr./kg

Þorskur, óslægður 516,26

Þorskur, slægður 382,04

Ýsa, óslægð 358,59

Ýsa, slægð 277,87

Ufsi, óslægður 285,18

Ufsi, slægður 248,69

Gullkarfi 363,11

Blálanga, óslægð 87,00

Blálanga, slægð 10,00

Langa, óslægð 215,73

Langa, slægð 256,80

Keila, óslægð 66,94

Keila, slægð 166,73

Steinbítur, óslægður 82,33

Steinbítur, slægður 287,94

Hlýri, óslægður 282,63

Hlýri, slægður 353,99

Skötuselur, slægður 528,84

Grálúða, slægð 110,00

Skarkoli, slægður 468,33

Þykkvalúra, slægð 591,30

Sandkoli, slægður 85,00

Rauðmagi, óslægður 261,29

Grásleppa, óslægð 38,27

Hrogn/þorskur 479,22

Lúða, slægð 983,43

Lýsa, óslægð 42,00

Lýsa, slægð 92,00

Skata, slægð 20,00

Undirmálsýsa, óslægð 45,52

Undirmálsýsa, slægð 59,00

Undirmálsþorskur, óslægður 177,52

Undirmálsþorskur, slægður 206,23

unum, til Afríku, þar sem nýverið var stofnað 
Namibian Ocean Cluster, og Danmerkur, svo 
eitthvað sé nefnt. „Í framhaldi af því hafa orðið til 
verkefni sem eru ráðgjöf við lönd sem vilja vinna 
að betri nýtingu afla og vilja fá útgerðir með sér. 
Í þessu eru íslenskar stofnanir og fyrirtæki að 
vinna með okkur, svo sem Marel og MATÍS.“

 Handbók í fullnýtingu
 Þór segir bókina 100% Fish hvatningu til al-

þjóðlega sjávarútvegsins um að gera betur, að 
stuðst verði við íslenska módelið til að ná há-
marksárangri í fullnýtingu og sjálfbærni. „Segja 
má að bókin sé eins og handbók fyrir þá sem 
vilja taka þessi skref. Um leið er hún það sem 
mér hefur alltaf þótt vanta, sem er samansafn 
af sögum af fyrirtækjum víða um heim – þar 
af mörg á Íslandi – sem hafa verið einstakir 
frumkvöðlar í útgerð og nýsköpun. Þetta hefur 
vonandi þau áhrif að það hvetur aðra til dáða. 
Það er til fullt af sögum af fólki sem hefur verið 
í fararbroddi með nýjungar á þessu sviði, en 
um það hefur ekki mikið verið talað erlendis. 

Sjávarútvegurinn hefur ekki alltaf verið góður í 
því að segja frá því sem þeir gera vel og ég taldi 
alveg ástæðu til að raða þessu upp.“

 Í tengslum við gerð bókarinnar var meðal 
annars rætt við forstjóra stærstu sjávarútvegs-
fyrirtækja heims, svo sem forstjóra Austral Fis-
heries í Ástralíu, American Seafoods í Banda-
ríkjunum, Royal Greenland á Grænlandi og Thai 
Union í Taílandi. Síðastnefnda félagið hefur ver-
ið framarlega í fullnýtingu sem og í sjálfbærni í 
rekstri, að sögn Þórs.

 Hugarfarið afgerandi
 Það er hins vegar ekki aðeins íslenska módelið 

sem skiptir máli heldur þarf einnig rétt hugarfar, 
útskýrir Þór. Spurður hvað verði til þess að þetta 
sérstaka hugarfar um að hámarka nýtingu verði 
til á Íslandi svarar hann: „Þetta er svo stór hluti 
af okkar lífi. Ég er oft í löndum þar sem sjávarút-
vegurinn er bara 0,1% af þjóðarframleiðslunni og 
telst ekki alvöruatvinnugrein. Þar sem hún telst 
ekki alvöruatvinnugrein þá verður enginn fókus 
á hana og því verður ekki þrýst á að lögð verði 

áhersla á hana. Á móti hefur þetta hér heima 
verið uppistaðan í hagkerfinu um svo langt skeið 
að í greinina hefur valist mikið mannval af fólki. 
Það á ekki bara við um útgerðina heldur einnig 
alla stoðþjónustuna svo sem tæknifólkið og jafn-
vel fólkið í fjármálastofnunum.“

 Bendir hann meðal annars á að í fjármála-
stofnunum erlendis séu það oft deildir sem 
sinna byggðastyrkjum og minniháttar lána- og 
þróunarverkefnum sem eru ábyrgar fyrir sjáv-
arútvegi, en hér á landi sé sjávarútvegurinn 
mikilvægur liður í útlánasviðum lánastofnana. 
„Það er líka mjög menntað fólk á öllum sviðum 
sjávarútvegs, en úti er þetta oft eins og að koma 
að sjávarútvegi eins og hann var á Íslandi á átt-
unda áratugnum – sem var fínn sjávarútvegur 
en bara allt annar en hann er í dag.“

 Eitt mesta framlag Íslands
 „Viðtökurnar hafa verið gríðarlega góðar,“ 

svarar Þór spurður um hvaða viðbrögð bókin 
hafi fengið. „Það er verið að taka bókina inn í 
fyrirlestra og sem kennsluefni í Bandaríkjunum 
og nú síðast í Skandinavíu. Við finnum fyrir mjög 
miklum áhuga. Þessi hugmynd okkar um 100% 
nýtingu og starf Sjávarklasans verður meðal 
annars kynnt í þætti PBS í Bandaríkjunum í 
sumar.“

 Áhuginn á tækni og þekkingu Íslendinga er 
nú þegar slíkur að nú er verið að senda fisk til 
Íslands að sögn Þórs. „Við erum að fá frystan fisk 
frá Bandaríkjunum og öðrum heimsálfum hing-
að til lands til að prófa íslenskan tækjabúnað og 
íslenska sérþekkingu til að sjá hvernig ná megi 
betri árangri með miklu betri tæknilausnum 
en þekkist annars staðar og meiri þekkingu á 
nýtingu hliðarafurða. Við erum að segja við sum 
af þessum löndum að við getum þrefaldað ef 
ekki fjórfaldað verðmæti hvers fisks með því að 
koma honum inn í þetta íslenska módel. Þ.e.a.s. 
með íslensku tækninni og þekkingunni. Það er 
að kveikja í mörgum svæðum og fyrirtækjum.“

 Beðinn að spekúlera um framtíðarhorfur full-
nýtingar kveðst Þór fullur bjartsýni. „Ég held að 
þetta gæti verið stærsta framlag Íslendinga til 
að draga úr kolefnisspori mannkyns á heimsvísu 
að hjálpa til við að koma skikki á sjávarútveg 
víða um heim. Með því getum við einnig bætt 
ímynd sjávarútvegs og sjávarafurða hér heima 
og á heimsvísu.“

Áhugi á sérþekkingu íslensks sjávarútvegs og 
tengdra greina á fullnýtingu afurða fer vaxandi 
alþjóðlega og er ein sönnun þess góðar viðtökur 
bókar Þórs Sigfússonar stofnanda Sjávarklas-
ans, 100% Fish – How smart seafood companies 
make better use of resources. Bókin segir meðal 
annars sögur af nýsköpun í sjávarútvegi og er 
hún orðin að lesefni háskólanema í Bandaríkjun-
um og í Skandinavíu. Telur höfundurinn minnk-
un sóunar í sjávarútvegi geta orðið eitt mesta 
framlag Íslendinga í að minnka kolefnisspor 
mannkyns á heimsvísu.

„Við höfum fundið fyrir gríðarlegum áhuga á 
þessari vinnu okkar varðandi að kynna hvernig 
megi auka nýtingu sjávarafurða um allan heim,“ 
segir Þór sem bendir á að fljótlega eftir stofnun 
Sjávarklasans hafi verið komið á samstarfi við 
ýmsa aðila hérlendis um markvissa kynningu 
utan Íslands á mikilvægi þess að draga úr sóun 
í sjávarútvegi, en Sjávarklasinn er fyrirtæki og 
viðskiptahraðall sem á víðtækt samstarf við 
fjölda nýsköpunarfyrirtækja í bláa hagkerfinu; 
útvegar þeim aðstöðu, styrkir tengslanet þeirra 
og fjárfestir í sprotunum.

Þór segir að hér á landi hafi ekki bara náðst 
árangur á sviði fullnýtingar heldur einnig tek-
ist að auka verulega verðmæti hliðarafurða. 
„Þegar við erum að byrja [með Sjávarklasann] 
þá er Kerecis að byrja líka og fullt af fyrirtækj-
um að taka sín fyrstu spor. Síðan hefur þetta 
orðið bylting og á sama tíma kemur þessi mikli 
áhugi víða um heim á þessu hringrásarhagkerfi 
sem snýst um að nýta betur afurðir og draga úr 
sóun. Þá detta Íslendingar bara í það að vera í 
fararbroddi á því sviði sem er orðið það heitasta 
í umhverfismálum fyrirtækja í dag, sérstaklega í 
matvælageiranum. Þannig komum við á góðum 
tíma með allar þessar hugmyndir og hafandi 
þetta „landslið Íslendinga“ á þessu sviði á bak 
við okkur, útgerðarfyrirtækin sem hafa verið 
í þessu um árabil auk MATÍS, háskólana og 
fleiri stofnanir sem hafa unnið að þessu leynt 
eða ljóst.“

Þetta hafi leitt til þess að víða um heim hafi 
orðið áhugi á að stofna klasastarfsemi að ís-
lenskri fyrirmynd og hafa sjávarklasar verið 
stofnaðir allt frá Alaska og Maine í Bandaríkj-

l  Þekking Íslendinga á fullnýtingu sjávarafurða vekur mikla athygli alþjóðlega l  Orðið kennslubókar-
dæmi um bætta umgengni um auðlindina og umhverfið l  Fiskur fluttur til Íslands frá BNA til prófana

Ísland alþjóðleg fyrirmynd 
 Gunnlaugur Snær Ólafsson
gso@mbl.is

Morgunblaðið/Eggert

Framtíðin Þór Sigfússon kveðst sannfærður um að Ísland geti haft áhrif á kolefnisspor sjávar-
útvegs á heimsvísu með því að kynna hvernig draga megi úr sóun og auka fullnýtingu.



Markmiðið okkar er að 
þú sparir að lágmarki 1 milljón
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Verum í sambandi:

AUDI Q8 E-TRON 55

14.990.000.–

NÝR!

S-LINE

FORD F-150 LIGHTNING LARIAT 

12.990.000.–

2023

131 KWH

KIA EV9

12.990.000.–

NÝR!

GT-LINE AWD

530 KM DRÆGNITIL AFHENDINGAR STRAX

520 KM DRÆGNI

450 KM DRÆGNI
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Komið og 
skoðið úrvalið

ÚTSALA 
Borðstofuborð, borðstofustólar, eldhússtólar, 

sófaborð, sófar o.fl. o.fl.

15-60% 

afsláttur

Brookliyn borðstofuborð 
220x98, stækkun 2x50 cm, reykt eik – hvítuð eik

Áður 199.000 NÚ 139.000

30%

Ciro 3 litir 
Áður 39.900 
NÚ 27.000

30%

Sierra  
nokkrir litir 
Áður 25.700 
NÚ 19.200

25%

Adele 
Áður 39.900 
NÚ 23.900

40%

Staturn 3ja sæta 
Áður 159.000 NÚ 110.000

30%

11. janúar 2024

Gjaldmiðill Gengi

Dollari 137.57

Sterlingspund 175.13

Kanadadalur 102.99

Dönsk króna 20.18

Norsk króna 13.309

Sænsk króna 13.424

Svissn. franki 161.6

Japanskt jen 0.9548

SDR 183.9

Evra 150.5

Meðalgengi/Viðskiptavog þröng 181.9892

ir meirihluti svarenda að verðhækkun 
aðfanga og hækkun launa hafi ekki 
breytt áformum um uppbyggingu. 

Veltur allt á Reykjavík
Sigurður segir að mjög alvarlegur 

íbúðaskortur blasi við á næstu árum 
en sofandaháttur ríki um þörfina á 
aðgerðum. 

„Þetta er þvert á þarfir landsmanna 
þar sem mikil fólksfjölgun ofan á 
margra ára uppsafnaða þörf fyrir nýj-
ar íbúðir kallar á hraða uppbyggingu 
en ekki samdrátt,“ segir Sigurður.

Spurður nánar um afleiðingarnar 
segir Sigurður að þegar eftirspurn 
eykst með lækkandi vöxtum verði 
framboð ekki nægjanlegt. Þá séu lík-
ur á að fasteignaverð rjúki upp með 
tilheyrandi efnahagslegum áhrifum, 
þ.e. hækkun fasteignaverðs sem leiði 
til hárrar verðbólgu og hárra vaxta.

Það liggur þó lítið fyrir um það 
hvort vextir lækki í bráð og þá hversu 
hratt þeir lækka. Spurður um það 
hvort aðrar lausnir séu í stöðunni 
segir Sigurður að sveitarfélög þurfi 
að bjóða fleiri lóðir til sölu og skipu-
leggja fleiri svæði. 

„Það veltur í raun allt á Reykjavík,“ 
segir Sigurður þegar hann er spurður 
nánar um líklega aukningu á lóða-
framboði.

„Reykjavík getur sett af stað upp-
byggingu víðar en nú er. Þá þarf 
að stækka uppbyggingarsvæði á 
höfuðborgarsvæðinu en Reykjavík 
hefur tekið fálega í þær hugmyndir í 
gegnum tíðina og það bindur hendur 
annarra sveitarfélaga.“

Sigurður bætir við að staðan á 
húsnæðismarkaði hafi veruleg áhrif 
á lífskjör landsmanna. Því sé eðlilegt 
að aðilar vinnumarkaðarins kalli eftir 
aðgerðum í húsnæðismálum. 

„Ríkið þarf nú að sýna forystu 
gagnvart sveitarfélögunum til þess að 
auka uppbygginguna þannig að hún 
verði í takt við þarfir landsmanna,“ 
segir hann að lokum.

Því er spáð að 2,4 milljónir ferða-
manna komi til landsins á þessu 
ári og framreiknað til ársins 
2030 gæti sá fjöldi farið yfir 3 
milljónir. Þetta kom fram á fundi  
Ferðamálastofu sem haldinn 
var í gær þar sem kynntar voru 
nýjar spár um fjölda ferðamanna, 
eyðslu þeirra hér á landi, fjölda 
gistinátta og meðaldvalartíma á 
næstu árum. Spárnar eru unnar 
af Intellecon fyrir Ferðamálastofu 
en dr. Gunnar Haraldsson hjá In-
tellecon greindi frá hvernig þróun 
á þessum lykilstærðum ferðaþjón-
ustunnar verður til ársins 2030. 

Spár fyrir þetta ár benda til að 
ferðamenn muni eyða 143 þús.
kr. að meðaltali hér á landi og 
heildareyðslan verði 350 ma.kr., 
sem er töluverð aukning frá því 
í fyrra. Ferðamenn komi til með 
að gista að meðaltali í 3,4 nætur á 
þessu ári og heildarfjöldi gistin-
átta verði ríflega 8,3 milljónir, sem 
er einnig töluverð aukning frá því 
á síðasta ári. Gunnar tók það fram 
í fyrirlestri sínum að sér þætti það 
vera áhugavert að hröð aukning í 
fjölda ferðamanna hefur alla jafna 
skilað sér í færri gistinóttum að 
meðaltali og að lækkandi meðal-

eyðsla á hvern ferðamann, sem 
Intellecon sér í gögnum sínum, 
fari saman við styttri dvalartíma. 

Spár gefa einnig til kynna 
vaxandi fjölgun ferðamanna 
samhliða meiri eyðslu þeirra til 
ársins 2030, með þeim fyrirvörum 
að forsendur í ferðaþjónustu gætu 
breyst snögglega. Til að mynda 
vegna eldsumbrota á Reykjanesi 
eða stríðsátaka í Mið-Austurlönd-
um. Ákvarðanir ferðaþjónustuað-
ila og stjórnvalda muni hafa áhrif 
á framþróun ferðaþjónustunnar, 
með tilliti til fjárfestinga í innvið-
um  og markaðssetningar erlendis. 
arir@mbl.is

l  Heildareyðsla 350 milljarðar króna

Spá 2,4 milljónum 
ferðamanna  2024

 Morgunblaðið/Sigurður Bogi

Ferðamenn Fleiri munu sækja 
landið heim ef spár ganga eftir. 

 „Hér blasir að einhverju leyti við hag-
fræðikenningin um harm heildarinn-
ar. Sveitarfélögin hafa hvert um sig 
hámarkað sinn hag við uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis undanfarin ár en 

það leiðir til þess 
að sárlega vant-
ar íbúðir til að 
mæta þörfum 
landsmanna og 
svo mun verða 
áfram næstu ár.“

Þetta segir 
Sigurður Hann-
esson, fram-
kvæmdast jór i 
Samtaka iðnað-
arins (SI), í sam-

tali við Morgunblaðið inntur eftir 
viðbrögðum við nýrri könnun sem 
SI hefur látið gera meðal stjórnenda 
verktakafyrirtækja. 

Það er óhætt að segja að það sé 
þungt hljóð í stjórnendum verk-
takafyrirtækjanna því samkvæmt 
niðurstöðum könnunarinnar má 
búast við verulegum samdrætti í 
byggingu nýrra íbúða á næstu miss-
erum. Þannig reikna þeir með að hefja 
byggingu um 700 íbúða á næstu tólf 
mánuðum á meðan tæplega eitt þús-

und íbúðir hafa verið í byggingu á 
síðustu tólf mánuðum, sem er tæp-
lega 30% samdráttur. Í sambærilegri 
könnun sem gerð var í mars á síðasta 
ári bjuggust stjórnendur við um 65% 
samdrætti, sem raungerðist ef miðað 
er við talningu Húsnæðis- og mann-
virkjastofnunar sem framkvæmd var 
sl. haust. 

Hár fjármagnskostnaður og 
lóðaskortur áberandi þættir

Niðurstaða nýju könnunarinnar 
verður birt á vef SI í dag, en Morgun-
blaðið hefur hana undir höndum. 
Samkvæmt henni má vera ljóst að 
háir vextir og skortur á lóðafram-
boði eru þeir þættir sem hafa mest 
áhrif á fyrrnefndan samdrátt. Um 
88% stjórnenda segja að hækkandi 
fjármögnunarkostnaður muni hafa 
neikvæð áhrif á uppbyggingaráform 
þeirra og leiða til samdráttar. Þá seg-
ir tæplega helmingur þátttakenda í 
könnuninni að dregið hafi úr fjár-
mögnunarmöguleikum þeirra fyrir-
tækja til byggingar íbúðarhúsnæðis 
á síðastliðnum sex mánuðum. 

Í grafi hér á síðunni má sjá hluta af 
niðurstöðu könnunarinnar, þar sem 
spurt er um áform um uppbyggingu 
á næstu tólf mánuðum. Þá er ljóst 
að skortur á lóðum er áberandi 
þáttur sem hefur takmarkandi þátt 
í uppbyggingu íbúða. Fram kemur 
í könnuninni að verktakafyrirtækin 
hafi, vegna lóðaskorts, snúið sér að 
útboðsverkefnum í auknum mæli. 
Mikil hækkun á verði lóða hafi haft 
neikvæð áhrif á uppbyggingu íbúða. 
Greiða þarf fyrir lóðir áður en upp-
bygging hefst þannig að sá þáttur 
krefst mikils fjármagnskostnaðar. Þá 
hefur lóðaskortur gert það að verkum 
að ekki hefur tekist að tryggja fram-
boð nýrra íbúða. 

Meðal annarra þátta má nefna að 
um 75% svarenda segja fyrirtæki sín 
eiga erfiðara með að selja íbúðir nú en 
fyrir sex mánuðum. Aftur á móti nefn-

 l  Ný könnun sem SI gerði meðal stjórnenda verktaka dregur upp dökkar horfur á íbúðamarkaði 
l  Fjármagnskostnaður og lóðaskortur hafa mikil áhrif l  Framboð íbúða helst ekki í hendur við fólksfjölgun

Telja íbúðaskort blasa við
 Gísli Freyr Valdórsson

gislifreyr@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Fasteignir Uppbygging íbúða mætir ekki eftirspurn miðað við fólksfjölgun. 

Sigu rður 
 Hannesson

Horfur á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis

88%88%

75%75%

Telur þú að hækkandi fjármögnunar-
kostnaður muni leiða til samdráttar í 
uppbyggingaráformum þíns fyrirtæk-
is á íbúðarhúsnæði?

Á fyrirtækið þitt 
erfiðara með að selja 
íbúðir nú en fyrir 6 
mánuðum?

 Já 88%
 Nei 13%

 Já 75%
 Nei 4%
  Veit ekki/ 

á ekki við 21%



Verð áður kr. 67.960,- 

Victor/ Victoria Mitt

Vertu klár í brekkuna!

Salopette skíðabuxur Rider Ski Jacket 
Verð kr. 59.990,- 

@ggsport.is @gg_sport
Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is

Opnunartími: Virkir dagar 10:00 – 17, Lau. 11- 15

Svigskíðapakki 
Verð með bindingum

Nordic gönguskíðapakki

Verð nú kr. 54.368,- 

Snjóbrettapakki

Verð nú kr. 100.776,- 
Verð áður kr. 125.970,- 

Verð kr. 94.990,- 

20% 
afsláttur af skíða-

og snjóbretta
pökkum

Freebird Xpore skeljakki
Verð kr. 109,990,- Verð kr. 29,990,- 

Freebird Xpore skelbuxur

Verð kr. 13.990,- 
Grand Soft DT Glove
Verð kr. 26.990,- 

Hanskar og lúffur í miklu
úrvali fyrir alla fjölskylduna!

Long Cuff DT Glove
Verð kr. 6.990,- 

Grand Soft DT Glove
Verð kr. 29.990,- 

herra

Verdict skíðahjálmur
Verð kr. 12.990,- 

dömu

Skíðagleraugu 
í miklu úrvali!

Skíðapokar frá K2 
Verð frá kr. 18.990,- 

Skíðaskópoki frá K2
Verð kr. 9.990,- 

Snjóbrettapakki fyrir
barnið

Verð nú kr. 58.376,- 
Verð áður kr. 72.970,- Verð áður kr. 114.970,- 

Verð nú kr. 91.976,- 
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 ÚKRAÍNA 

Brýn þörf á bætt-
um loftvörnum 

Volodimír 
Selenskí for-
seti Úkraínu 
sagði að land 
sitt þarfnað-
ist sárlega 
fullkomnari 
loftvarnarkerfa 
þegar hann 
flutti ávarp í 
Vilníus höfuð-
borg Litháen 

í gær en Selenskí er á ferð um 
Eystrasaltslöndin.

Selenskí sagði að hik Vestur-
landa við að veita Úkraínu frek-
ari hernaðaraðstoð hefði fært 
Vladimír Pútín forseta Rússlands 
aukinn styrk en Rússar hafa hert 
loftárásir á Úkraínu að undan-
förnu. „Pútín mun ekki hætta,“ 
sagði Selenskí. „Hann vill leggja 
allt landið undir sig.“  

V olodimír 
Selenskí

upplifðu félagslega erfiðleika eða 
vandamál tengd atvinnu. En núna 
eru þetta verkfræðingar, læknar 
og lögmenn,“ segir hann og bætir 
við að þessi hópur sé ekki að flýja 
fátækt. Líf þeirra væri undir venju-
legum kringumstæðum þægilegra í 
Frakklandi. Fólkið sé hins vegar að 
flýja gyðingaofsóknir og andúð.

Opinber gögn sýna 430 prósenta 

fjölgun á umsóknum frá Frakklandi 
síðan hryðjuverkið mikla 7. október 
var framið.

Í samtali við Times of Israel segjast 
franskir gyðingar ekki lengur vera 
öruggir heima fyrir og er það ástæða 
þess að þeir horfa nú til Ísraels.

„Ég sé mig ekki lengur búa í Frakk-
landi á meðan allt þetta er í gangi. Ég 
er hrædd um börnin mín alla daga. 

Þetta er ekkert líf,“ segir móðir í Par-
ís sem ekki vildi koma fram undir 
nafni. „Sjöundi október breytti öllu. 
Ég hafði aldrei hugsað mér að yfir-
gefa Frakkland fyrir Ísrael.“

Tímabilið 7. október til miðjan nóv-
ember voru, að mati lögreglu, 1.500 
hatursglæpir framdir í Frakklandi 
gegn gyðingum, allt frá hótunum yfir 
í alvarlegar líkamsárásir.

„Sumir gyðingar segjast bein-
línis hræddir við að vera í Frakk-
landi og hafa margir fjarlægt 
Mezuzah-helgiskrínið af dyrakörm-
um húsa sinna,“ segir Freddo Pacht-
er í samtali við Times of Israel, en 
síðastliðin 17 ár hefur hann hjálpað 
frönskumælandi fólki að flytja til 
Ísraels. Segist hann aldrei á sínum 
ferli hafa séð viðlíka ásókn og nú. 

„Að lifa við þetta ástand er óbæri-
legt – fela öll ummerki um gyðing-
dóm á sama tíma og fólk segist 
óhrætt iðka múhameðstrú eða 
kristni,“ segir Pachter og bætir við 
að hörð viðbrögð Ísraelshers (IDF) 
við ódæði hryðjuverkasamtaka 
Hamas 7. október sl. hafi kallað fram 
stóraukna andúð í garð gyðinga. Í 
ódæði Hamas voru um 1.200 manns, 
langflestir þeirra almennir borgarar, 
myrtir og yfir 240 fluttir nauðugir til 
Gasa. Dráp var ekki eina vopn Ham-
as-liða þennan dag því allt bendir til 
að vígamennirnir hafi einnig beitt 
varnarlaust fólk, þ. á m. börn, grófu 
kynferðislegu ofbeldi.

Hundruð vilja frá Frakklandi
Pachter segir fjöldasamkomur 

hafa verið haldnar í París, Marseille 
og Lyon þar sem fólk gat nálgast 
upplýsingar um flutning til Ísraels. 
Hundruð mættu á hverja samkomu.

Þessi mikli áhugi gyðinga á flutn-
ingi er ekki það eina sem kemur á 
óvart, að sögn Pachters. Félagsleg 
staða og menntun er einnig allt önn-
ur en áður.

„Oft sáum við einstaklinga sem 

Gyðingar flýja hatur og áreitni
l  Mikil fjölgun hefur orðið á hatursglæpum í garð gyðinga í Frakklandi l  1.500 
hatursglæpir á fáeinum vikum l  Hundruð frönskumælandi gyðinga flýja til Ísraels
 Kristján H. Johannessen

khj@mbl.is

 AFP/Damien Meyer

Hatur Á þennan minningarstein um aftökur á gyðingum í seinna stríði var krotað „Heil Hitler, gyðingar deyi“.

Viltu leggja þitt af
mörkum í starfi VR?

Uppstillingarnefnd VR óskar eftir frambjóðendum 
til trúnaðarráðs VR. Áhugasöm geta gefið kost á sér 
með því að senda erindi á netfangið 
uppstillingarnefnd@vr.is fyrir kl. 12.00 á hádegi 

þann 22. janúar næstkomandi.

Í samræmi við lög VR óskar 

uppstillingarnefnd eftir frambjóð 

endum til að skipa lista stjórnar og 

trúnaðarráðs vegna listakosningar 

um trúnaðarráð í félaginu. 

Uppstillingarnefnd stillir upp lista 

til trúnaðarráðs sem endurspeglar 

félagið eins og mögulegt er hvað 

varðar aldur, kyn og störf félags

fólks. Einnig verður litið til félags

aðildar og starfa fyrir félagið. 

Vinsamlega athugið að ekki er 

heimilt að vera samtímis í framboði 

í listakosningu til trúnaðarráðs og 

einstaklingskosningu til stjórnar.

Hlutverk trúnaðarráðs VR er að 

vera stjórn félagsins ráðgefandi 

varðandi ýmis stærri málefni sem 

upp koma í starfsemi félagsins, svo 

sem við gerð kjarasamninga og 

stærri framkvæmdir.

Uppstillingarnefnd VR

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  SÍM I 510 1700  |  WWW.VR.IS

 ÚGANDA

Eyða miklu magni 
af covid-bóluefni

Stjórnvöld í 
Úganda ætla að 
eyða útrunnum 
bóluefnum 
gegn covid-19 
en landið fékk á 
sínum tíma lán 
hjá Alþjóða-
bankanum til 
að kaupa efnin. 

Verðmiðinn 
á bóluefnunum 

sem þarf að eyða jafngildir um 
milljarði króna. Landið keypti um 
12,6 milljónir skammta en helm-
ingur þeirra er nú útrunninn. 
Lítil eftirspurn hefur verið eftir 
bólusetningu. 

 Bóluefni gegn 
covid-19.

Mikill fjöldi hermanna er nú 
á götum Quito, höfuðborgar 
Ekvadors, eftir innrás vopnaðra 
árásarmanna í beina útsendingu 
hjá sjónvarpsstöðinni TC á 
þriðjudag. Forseti Ekvadors, 
Daniel Noboa, sem tók við völdum 
í landinu í nóvember, lýsti yfir 
neyðarástandi í landinu í gær og 
gaf út skipun um að ná böndum 
yfir glæpagengin hvar sem til 
þeirra næðist.

Árásin, sem er rakin til eiturlyf-
jagengja, hefur valdið miklum 
ótta í landinu, en alþjóðlegir 
eiturlyfjahringir auk eiturlyf-
jagengja frá nágrönnunum, Kólu-
mbíu og Perú, hafa notað hafnar-
borgina Guayaquil í Ekvador til 
að flytja kókaín til Bandaríkjanna 
og Evrópu. Búið er að ná árásar-
mönnunum, en áður en það gerð-

ist höfðu þeir tekið fanga og lýst 
því yfir að hver sá sem væri á ferli 
eftir kl. 11 um kvöld yrði skotinn. 

Stigmögnun ofbeldis í landinu 
hefur vakið ugg alþjóðasamfé-
lagsins, þ. á m. Joseps Borrells 
utanríkismálastjóra ESB sem 
lýsti árásinni sem „beinni árás á 
lýðræðið og réttarríkið“. Þá hafa 
Bandaríkjamenn miklar áhyggjur 
af stöðunni og buðu Noboa aðstoð 
vegna ofbeldisins og mannrána 
eiturlyfjagengjanna.

Bæði Frakkar og Rússar hafa 
varað landa sína við að fara til 
Ekvadors vegna ofbeldisöldunn-
ar og sendiráð Kína tilkynnti í 
gær að þjónusta til borgara yrði 
stöðvuð.

Morðtíðni í landinu hefur fjór-
faldast frá 2018 og lagt var hald á 
220 tonn af fíkniefnum í fyrra. 

 Skera upp herör 
gegn gengjum

 AFP/Rodrigo Buendia

 Quito Hermenn fyrir utan forsetahöllina í miðborg höfuðborgarinnar í gær.

 l  Morðtíðni í Ekvador fjórfaldast 
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Land og skógur tekur til starfa

N
ý stofnun sem tekur við hlut-
verkum Landgræðslunnar og 
Skógræktarinnar tók til starfa 
nú um áramótin. Stofnunin 
hefur fengið nafnið Land og 

skógur og heyrir undir matvælaráðuneytið. 
Við sameininguna skapast tækifæri til 
að nýta enn betur þekkingu og reynslu á 
sviði landgræðslu og skógræktar sem er 
að finna innan þessara stofnana og vinna á 
enn markvissari hátt að sjálfbærri nýtingu 
lands og uppbyggingu og endurheimt vist-
kerfa. Það eru aðgerðir sem skipta miklu 
máli í samhengi við loftslagsvána. Í þeirri 
baráttu þarf að efla náttúrumiðaðar lausnir 
sem samræmast alþjóðlegum skuldbinding-
um. Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða-
náttúruverndarsambandsins (IUCN) fela 
náttúrumiðaðar lausnir í sér aðgerðir 
sem vernda, stýra á sjálfbæran hátt og endurheimta 
náttúruleg eða breytt vistkerfi. Þær takast á við 
samfélagslegar áskoranir með skilvirkum og sveigjan-
legum hætti og stuðla samtímis að velferð manna og 
náttúrulegum fjölbreytileika. Þetta getur átt við margt 
en landgræðsla og skógrækt falla undir náttúrumiðað-
ar lausnir sem geta uppfyllt öll þessi skilyrði.

Hugmyndinni um sameiningu Landgræðslunnar 
og Skógræktarinnar hefur verið varpað nokkrum 
sinnum fram í gegnum tíðina og í maí 2022 skipaði ég 
starfshóp sem hafði það hlutverk að greina rekstur 
stofnananna og vinna áhættugreiningu vegna mögu-

legrar sameiningar. Niðurstaða hópsins var 
að bæði fagleg og rekstrarleg rök styddu 
ákvörðun um sameiningu. Í júní í fyrra varð 
svo frumvarp um sameiningu Landgræðsl-
unnar og Skógræktarinnar að lögum á 
Alþingi.

Síðan ég tók við matvælaráðuneytinu 
hefur einnig verið unnin sameinuð stefna í 
landgræðslu og skógrækt, Land og líf, sem 
er fullfjármögnuð aðgerðaáætlun í mála-
flokknum til ársins 2031. Með aðgerðaá-
ætlun í landgræðslu og skógrækt er mótuð 
forgangsröðun í aðgerðum stjórnvalda í 
málaflokknum til næstu ára. Meðal skil-
greindra aðgerða eru rannsóknir á áhrifum 
landgræðslu, skógræktar og endurheimtar 
votlendis á lífríki, gerð nýrra gæðavið-
miða við val á landi til skógræktar og mat 
á kolefnisjöfnuði fyrir losunarbókhald í 

loftslagsmálum.
Von mín er sú að stofnun Lands og skógar muni 

flýta framgangi verkefna á grunni aðgerðaáætlunar-
innar um Land og líf og einnig að hún verði til þess 
að efla þjónustu og ráðgjöf til bænda og annarra sem 
nýta þjónustuna. Með vel heppnaðri sameiningu í 
sterka stofnun er mögulegt að samþætta markmið 
um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda, vernd 
líffræðilegrar fjölbreytni og faglegan ávinning. Það er 
til mikils að vinna.

Pistill

Svandís  
Svavarsdóttir

Höfundur er matvælaráðherra.

Land í upplausn

Ekvador er 
land í upp -
lausn. Glæpa-

gengi fara þar fram 
með yfirgangi og 
ofbeldi og halda 
landinu í greipum ógnar og 
skelfingar.

Á mánudag var lýst yfir 
neyðarástandi í landinu og út-
göngubanni frá ellefu á kvöldin 
til fimm á morgnana eftir að 
einn voldugasti eiturlyfjafor-
ingi landsins slapp úr fangelsi. 
Glæpamennirnir svöruðu með 
því að lýsa í raun yfir stríði 
á hendur stjórnvöldum. Þeir 
réðust inn í útsendingu hjá 
ríkissjónvarpinu í borginni 
Guayaquil með byssur á lofti, 
skutu í allar áttir og tóku 
viðstadda í gíslingu. Þá hótuðu 
þeir að myrða fólk af handahófi. 
Á þriðjudag höfðu átta verið 
myrtir í Guayaquil og tveir 
teknir af lífi „með grimmilegum 
hætti“ í Nobol, nærliggjandi bæ.

Daniel Noboa forseti landsins 
fyrirskipaði hernum að taka 
gengin úr umferð og talaði um 
að brotist hefðu út vopnuð átök 
innanlands.

Glæpagengin hafa tekið 
lögregluþjóna í gíslingu og á 
félagsmiðlum hafa þeir sett 
í umferð myndband þar sem 
einn gíslinn er látinn lesa 
yfirlýsingu, sem ætluð er 
forseta landsins: „Þú lýstir 
yfir stríði, þú munt fá stríð.“ Í 
yfirlýsingunni sagði að lögregla, 
almennir borgarar og her-
menn væru „herfang“ og allir 
sem væru á ferli eftir ellefu á 
kvöldin yrðu „teknir af lífi“.

Ekvador var fyrir nokkrum 
árum friðsælt land. Grannrík-
in Perú og Kólumbía eru hins 
vegar helstu framleiðendur 
kókaíns í Rómönsku Ameríku. 
Á skömmum tíma hefur sigið á 
ógæfuhliðina og Ekvador er nú 
orðið ein lykilmiðstöð eiturlyfja-
flutnings frá álfunni til Banda-
ríkjanna og Evrópu. Í landinu 
berjast heimaræktaðir glæpa-
hringir við erlenda um völdin.

José Adolfo Macías heitir 
eiturlyfjaforinginn, sem slapp 
úr fangelsi, Hann gengur undir 
viðurnefninu Fito og leiðir 
stærstu glæpasamtök landsins, 
Los Choneros. Þau komu fram 
fyrir aldamót og eru kennd við 
strandbæinn Chone.

Macías er talinn hafa sloppið 
skömmu áður en lögregla kom 
á vettvang til að skoða fang-
elsið, sem hann sat í. Hann var 
að afplána 34 ára dóm fyrir 
skipulagða glælpastarfsemi, 
eiturlyfjamisferli og morð. 

Annar glæpaforingi, Fabricio 
Colón Pico, leiðtogi glæpageng-
isins Los Lobos, slapp einnig 
úr haldi eftir að hafa verið 
handtekinn á föstudag fyrir 
aðild að samsæri um að myrða 
dómsmálaráðherra Ekvadors.

Róstur hafa brotist út í 
nokkrum fangelsum landsins og 
í vikunni voru 125 fangaverðir 

og átta stjórnend-
ur í haldi í fangels-
um í fimm borgum. 
Glæpamenn hafa 
farið sínu fram í 
fangelsum landsins 

og er talið að þeir séu í raun 
með fjórðung þeirra á sínu 
valdi. Hjá föngum hafa fundist 
vopnabúr og alls kyns raf-
magnsbúnaður, 

Þótt Macías væri í fangelsi gat 
hann haldið áfram glæpastarf-
semi sinni að vild. Hann var 
í stöðugu sambandi við um-
heiminn og hefur því verið lýst 
að í fangaklefa hans hafi verið 
fleiri rafmagnsdósir en á góðu 
hótelherbergi. Talið er að hann 
hafi ákveðið að flýja fangelsið 
þar sem átt hafi að flytja hann 
annað þar sem öryggisgæsla 
væri meiri og hann gæti ekki 
haldið áfram að reka skipulagða 
glæpastarfsemi. Óttast er að 
þeim upplýsingum hafi verið 
lekið til hans.

Noboa komst til valda í nóv-
ember. Hans bíður erfitt verk-
efni; að uppræta glæpagengin, 
sem tekist hefur að hreiðra 
rækilega um sig. Morðtíðni í 
Ekvador fjórfaldaðist frá 2018 
til 2022. Í fyrra voru 220 tonn 
af eiturlyfjum gerð upptæk í 
landinu. Síðan í febrúar 2021 
hafa rúmlega 460 manns verið 
myrtir bara í fangelsum, margir 
afhöfðaðir eða brenndir lifandi.

Ekvador er ekki einsdæmi. 
Annað land, sem áður var 
friðsælt, Kostaríka, glímir nú 
einnig við glæpaöldu. Það gerir 
stjórnvöldum þar erfitt fyrir að 
líkt og Ísland er Kostaríka ekki 
með her. Hann var lagður niður 
árið 1949. Þar hefur morðtíðnin 
einnig snarhækkað.

Síle er einnig fórnarlamb 
þessarar glæpaöldu. Þar hefur 
tekist að hemja morðin, en 
glæpum hefur fjölgað svo um 
munar og þeim fylgir ofbeldi.

Í Mexíkó vaða gengi uppi 
og hafa gert lengi. Þar og í 
Brasilíu eru borgir með hæstu 
morðtíðni í heimi. Besta svarið 
við eiturlyfjahringjunum væri 
að draga úr eftirspurninni, 
en það er ekki líklegt til að 
gerast. Aukið frjálsræði sölu á 
marijúana hefur engin sýnileg 
áhrif haft. Í Hollandi hefur 
frjálslyndið í sölu á marijúana 
og hassi meira að segja orðið til 
þess að landið er orðið miðstöð 
innflutnings og dreifingar í 
Evrópu og hefur verið talað um 
að ástandið þar sé farið að líkj-
ast því sem gerist í Rómönsku 
Ameríku. Það sjáist meðal 
annars á því að fjölmiðlar þori 
ekki lengur að taka af skarið í 
umfjöllun um eiturlyfjahringina 
af ótta við hefndir.

Ástæðurnar eru margar fyrir 
því hvernig komið er, en það er 
ótækt að glæpagengi geti orðið 
svo voldug og atkvæðamikil 
að borgararnir geti ekki um 
frjálst höfuð strokið og gengið 
áhyggjulausir um götur.

Glæpagengi eru með 
heilu þjóðfélögin í 
herkví í Rómönsku 

Ameríku }

 F
æra má gild rök fyrir því 
að Ísland ætti að standa 
fyrir utan Schengen en 
landfræðileg staða landsins 

er með öðrum hætti en hjá öðrum 
Schengen-ríkjum þar sem landið 
er fjarri meginlandi Evrópu,“ segir 
Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á 

Suðurnesjum, 
í samtali við 
Morgunblaðið. 
Hann hefur veru-
legar áhyggjur af 
umferð um innri 
landamæri hér á 
landi sem hann 
segir tiltölulega 
greiðfær fyrir er-
lenda brotamenn 
sem hingað sæki 

stíft.
Umfang starfs lögreglunnar á 

Kaflavíkurflugvelli hefur vaxið mikið 
síðustu misseri, ekki síst vegna þess 
fjölda einstaklinga sem hingað koma 
í leit að betra lífi. Þannig sóttu 4.149 
manns um alþjóðlega vernd hér 
á landi í fyrra en um 78% þessara 
umsókna fara fyrst í gegnum hendur 
starfsmanna lögreglu á flugvellinum 
á fyrstu stigum umsóknarferlis. 
Fleiri umsóknir bárust árið 2022 
þegar þær voru 4.540. Aldrei áður 
hafa svo margar umsóknir borist um 
alþjóðlega vernd hér á landi, að sögn 
Úlfars.

Misjafn sauður í mörgu fé
Eins og vænta má er misjafn 

sauður í mörgu fé þegar svo margir 
leita hingað til lands eftir vernd. 
Af 241 gæsluvarðhaldsúrskurði 
sem kveðinn var upp hér á landi 
á síðasta ári voru 132 þeirra að 
kröfu lögreglunnar á Suðurnesjum. 
Segir Úlfar að 92 þeirra hafi verið 
vegna innflutnings á fíkniefnum 
og/eða peningaþvættis í tengslum 
við skipulagða brotastarfsemi, 24 
á grundvelli útlendingalaga og/eða 
frávísunar á landamærum og þrír 
vegna innflutnings fíknilyfja. Aðrir 
sættu gæsluvarðhaldi vegna þjófn-
aðar, evrópskrar handtökuskipunar, 
kynferðisbrota, misnotkunar skjala 
og brota á lögum um atvinnuréttindi 
útlendinga, heimilisofbeldis og 
síbrota. 

Að meðaltali sátu 11 manns í 

gæsluvarðhaldi vegna mála á 
forræði lögreglunnar á Suðurnesj-
um á hverjum degi árið 2023. Til 
samanburðar voru að jafnaði átta í 
gæsluvarðhaldi á hverjum degi alla 
daga ársins 2022. Það ár voru 80 
einstaklingar úrskurðaðir í gæslu-
varðhald að kröfu embættisins. Í 
dag sitja 12 í gæsluvarðhaldi, þar af 
11 vegna innflutnings á ólöglegum 
fíkniefnum til landsins. Segir Úlfar 
að flest málanna tengist skipulagðri 
brotastarfsemi þvert á landamæri.

Eiturlyf og peningaþvætti
Fíkniefnamálum fer stöðugt 

fjölgandi á Keflavíkurflugvelli og 
segir Úlfar að samstarf lögreglunnar 
og tollgæslunnar á flugvellinum sé 
frábært, en í flestum tilfellum sé það 
tollgæslan sem eigi upphaf að slíkum 
rannsóknum við komu farþega til 
landsins. Þá fari samvinna lögreglu 
og tollgæslu við erlendar löggæslu- 
og tollgæslustofnanir vaxandi, ekki 
síst samstarf við Evrópulögregluna, 
Europol. Áhersla sé jafnframt lögð 
á að byggja upp tengslanet starfs-
manna hér á landi við starfsmenn 
sambærilegra stofnana á öðrum 
flugvöllum erlendis.

Í fyrra lagði lögreglan á Suðurnesj-
um hald á tæplega 54 kíló af 
kókaíni, en árið áður nam magnið 
um 42 kílóum. þessi tvö ár voru hin 
stærstu í haldlagningu fíkniefna hjá 
embættinu. Sömu sögu er að segja 
um ávana- og fíknilyfið OxyContin, 
en í fyrra var lagt hald á 23.145 töflur 

af efninu en árið áður var fjöldinn 
19.193 töflur. Þetta eru metár hvað 
varðar fíkniefni sem hald er lagt 
á, en auk framangreindra efna var 
reynt að smygla 125 kg af marijúana 
til landsins í fyrra. 

Úlfar segir að skráð peninga-
þvættismál hafi aldrei verið fleiri en 
í fyrra, en þá lagði lögreglan hald 
á 147 milljónir króna í reiðufé sem 
voru í fórum erlendra brotamanna 
á leið úr landi með fjármunina. 
Í flestum tilvikum voru málin 
unnin í samstarfi við tollgæsluna á 
Keflavíkurflugvelli.

 Eftirtektarverður árangur
„Starf lögreglu og tollgæslu á 

Keflavíkurflugvelli er gríðarlega mik-
ilvægt, en eins og kunnugt er höfum 
við ekki fullkomna stjórn á því 
hverjir koma til landsins vegna fyr-
irkomulags á innri landamærum Ís-
lands, þar sem heimilt er að fara yfir 
landamæri Schengen-svæðisins án 
þess að landamæraeftirlit fari fram, 
án tillits til ríkisfangs einstaklings,“ 
segir Úlfar og bætir því við að helstu 
áskoranir lögreglu og tollgæslu séu 
þó á innri landamærum landsins.

Úlfar segir að undanfarin misseri 
hafi greiningarvinna og önnur 
frumkvæðisvinna tollgæslu og 
lögreglu skilað eftirtektarverðum 
árangri sem endurspeglist m.a. í 
fjölda frávísana á innri landamærum 
og í þeim fjölda sem handtekinn 
hefur verið með fíkniefni við komu 
til landsins.

 Sakamálum fjölgar á 
Keflavíkurflugvelli
 BAKSVIÐ

Ólafur E. Jóhannsson

oej@mbl.is

 Morgunblaðið/Ómar

 Keflavíkurflugvöllur Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir landamærin 
tiltölulega greiðfær fyrir erlenda brotamenn sem hingað sækja stíft.  Úlfar 

Lúðvíksson
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 39Árni Sæberg

 Lending Fisfélag Reykjavíkur er með flugvöll á Hólmsheiði þar sem fisvélar og önnur loftför taka á loft og lenda. Félagið hefur verið starfandi frá 1978, hét fyrst Svifdrekafélag Reykjavíkur.

Skipulögð umferðarteppa  
á mikilvægum gatnamótum
Ófremdarástand 
hefur ríkt á gatna-
mótum Sæbrautar og 
Kleppsmýrarvegar um 
margra mánaða skeið 
þar sem þau anna 
hvorki mikilli umferð 
frá atvinnuhverfinu 
austan Sæbrautar né 
ört vaxandi íbúabyggð 
þar. Sú ákvörðun 
Reykjavíkurborgar, að 
þrengja gatnamótin 
og fækka vinstri-
beygjuakreinum af 
Kleppsmýrarvegi inn á Sæbraut 
til suðurs, leiðir til mikilla tafa og 
hefur mjög slæmar afleiðingar 
fyrir umferð um þessi fjölförnu 
gatnamót.

Brýnt er að leiðrétta þessi mis-
tök sem fyrst og fjölga áðurnefnd-
um vinstribeygjuakreinum í tvær á 
ný. Um leið þarf að tryggja öryggi 
skólabarna og annarra gangandi 
vegfarenda á leið yfir Sæbraut með 
sérstökum aðgerðum.

Umrædd gatnamót eru helsta 

tenging vegakerfisins 
við atvinnuhverfið 
austan Sæbrautar, sem 
er eitt mikilvægasta 
atvinnu- og þjónustu-
hverfi landsins. Fjöldi 
fólks sækir daglega 
atvinnu eða þjónustu 
til þeirra fjölmörgu 
fyrirtækja sem þar eru 
starfrækt. Þar eru vin-
sælar byggingarvöru-
verslanir, verkstæði og 
nýsköpunarfyrirtæki 
svo eitthvað sé nefnt. 

Þar er einnig stærsta innflutnings-
höfn landsins ásamt vöruhúsum 
og vöruflutningamiðstöðvum. 
Fjölmennt íbúahverfi hefur að 
undanförnu sprottið upp í Voga-
byggð, sem eykur enn á umferðina 
um svæðið, sem þó var mikil fyrir.

Á hverjum degi fer fjöldi 
vöruflutningabifreiða úr hverf-
inu með vörur, sem dreift er um 
allt höfuðborgarsvæðið og út um 
land. Hverfið er því mikilvægur 
innviður og ómissandi hlekkur í 

vöruflutningakerfi landsins. Svo 
mikilvægt atvinnuhverfi verður að 
vera vel tengt við stofnbrautir og 
þjóðvegi. Gatnamót Sæbrautar og 
Kleppsmýrarvegar eru ein helsta 
tenging hverfisins við vegakerfið 
og um þau fer stór hluti vöruinn-
flutnings landsmanna.

Framkvæmdir án samráðs

 Í byrjun síðasta árs sáu 
forsvarsmenn fyrirtækja á 
svæðinu í fjölmiðlum að Reykja-
víkurborg hygðist fækka beygju-
akreinum af Kleppsmýrarvegi yfir 

á Sæbraut úr tveimur í eina. Slíkar 
fyrirætlanir komu þeim mjög á 
óvart því umræddar tvær beygju-
akreinar önnuðu vart umferð af 
Kleppsmýrarvegi inn á Sæbraut, 
ekki síst eftir að umferð íbúa úr 
hinu nýja Vogahverfi bættist við.

Fyrirtækin brugðust skjótt við, 
höfðu samband við Reykjavíkur-
borg og komu því skýrt á fram-
færi að þrenging gatnamótanna 
myndi hafa mjög neikvæð áhrif á 
starfsemi fyrirtækjanna á svæðinu. 
Jafnframt var óskað eftir því að 
borgin hefði samráð við fyrirtæk-
in um málið áður en ráðist yrði í 
framkvæmdir. Borgin hét samráði 
en réðst þó í þrengingu gatnamót-
anna í haust án samráðs og síðan 
hefur ríkt þar ófremdarástand.

Tillaga Sjálfstæðisflokksins

 Borgarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins lögðu því til í október 
sl. að vinstribeygjuakreinum af 
Kleppsmýrarvegi, inn á Sæbraut 
til suðurs, yrði fjölgað í tvær á 
nýjan leik. Jafnframt yrði öryggi 

gangandi vegfarenda á leið yfir 
Sæbraut aukið, t.d. með hnappa-
stýrðu og/eða snjallstýrðu gang-
brautarljósi. Lögðum við þannig til 
leiðréttingu á þeim mistökum sem 
voru gerð með þrengingu gatna-
mótanna.

Tillagan var felld með fjórum 
atkvæðum meirihluta Samfylk-
ingar, Framsóknarflokks, Pírata 
og Viðreisnar, gegn tveimur 
atkvæðum Sjálfstæðisflokksins, á 
fundi umhverfis- og skipulagsráðs 
Reykjavíkur, 29. nóvember sl.

Greinilegt er að vinstri meirihlut-
inn telur engin mistök hafa verið 
gerð með þrengingu gatnamóta 
Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar, 
sem leitt hefur til mikilla umferð-
artafa og óviðunandi tengingar 
heils atvinnuhverfis við vegakerfi 
landsins. Umrædd þrenging er því 
líklega hluti af þeirri skýru stefnu 
meirihlutans að skapa sem víðast 
öngþveiti í umferðinni.

Kjartan Magnússon

Höfundur er borgarfulltrúi  
Sjálfstæðisflokksins.

Þrenging gatna-
móta Sæbraut-

ar-Kleppsmýrarvegar 
er líklega hluti af þeirri 
stefnu meirihluta borg-
arstjórnar að skapa 
sem víðast öngþveiti í 
umferðinni

Kæmi til þess að Ísland 
gengi í Evrópusam-
bandið yrði formlegt 
vægi landsins, og 
þar með möguleikar 
Íslendinga til þess að 
hafa áhrif á ákvarðana-
töku í þeim stofnunum 
sambandsins þar sem 
ríki þess eiga fulltrúa, í 
langflestum tilfellum á 
við það að hafa einungis 
hálfan þingmann á 
Alþingi. Þar á meðal 
og ekki sízt þegar 
ákvarðanir væru teknar 
um mjög mikilvæg íslenzk hags-
munamál eins og sjávarútvegsmál 
og orkumál.

Hið ágætasta tilefni til þess að 
rifja þessa staðreynd upp, sem 
eðli málsins samkvæmt er algert 
grundvallaratriði þegar kemur að 
umræðu um það hvort innganga í 
Evrópusambandið telst fýsileg eða 
ekki, kom með skrifum Róberts 
Spanó lagaprófessors í Morgunblað-
ið á dögunum þar sem hann talaði 
meðal annars fyrir inngöngu Íslands 

í Evrópusambandið í 
þeim tilgangi að hafa 
áhrif á lagasetningu 
sambandsins.

Formlegt vægi ríkja 
innan Evrópusam-
bandsins fer þannig 
fyrst og fremst eftir 
íbúafjölda þeirra. Því fá-
mennari sem ríkin eru 
því minni möguleika 
eiga þau almennt á því 
að hafa áhrif á ákvarð-
anatöku stofnana 
sambandsins þar sem 
þau eiga fulltrúa. Kæmi 

til þess á einhverjum tímapunkti 
að Ísland gengi í Evrópusambandið 
yrði landið fámennasta ríki þess og 
með vægi í samræmi við það sem 
allajafna yrði aðeins 0,08%.

Fjölmennustu ríkin  
með tögl og hagldir

Langflestar ákvarðanir í ráðherra-
ráði Evrópusambandsins eru háðar 
því að 55% ríkjanna standi að baki 
þeim með 65% íbúa sambandsins 
en fjögur stærstu ríki Evrópusam-

bandsins, Þýzkaland, Frakkland, 
Ítalía og Spánn, hafa 58% íbúanna 
á bak við sig. Jafnvel þótt öll hin 
ríkin 23 tækju sig saman þyrftu þau 
engu að síður að minnsta kosti eitt 
af stærstu ríkjunum fjórum í lið með 
sér til þess að hægt væri að taka 
ákvarðanir.

Viðmiðið er að sama skapi fyrst 
og fremst íbúafjöldi ríkjanna í tilfelli 
þings Evrópusambandsins. Þannig 
hefur Þýzkaland til að mynda 96 
þingmenn af yfir 700 en til saman-
burðar hefði Ísland sex þingmenn 
innan þess. Í atkvæðagreiðslum í 
þinginu gildir einfaldlega meirihlut-
inn. Ljóst er að vægi fulltrúa Íslands 
yrði aðeins dropi í hafið við slíkar 
aðstæður og margfalt minna en 
fámennasti þingflokkurinn hefur á 
Alþingi.

Hvað framkvæmdastjórn Evrópu-
sambandsins varðar eiga ríki ekki 
eiginlega fulltrúa í henni eins og 
stundum hefur verið haldið fram. 
Hið rétta er að þótt ríkin tilnefni 
einn fulltrúa hvert er tekið skýrt 
fram í Lissabon-sáttmála sam-
bandsins að þeim sé óheimilt að 
draga taum heimaríkja sinna. Með 
öðrum orðum gæti Íslendingur sem 
sæti ætti í framkvæmdastjórninni 
ljóslega engan veginn talizt málsvari 
íslenzkra hagsmuna.

Versnandi staða  
fámennustu ríkjanna

Vaxandi áherzla á það að vægi 
ríkja Evrópusambandsins taki mið 
af íbúafjölda þeirra hefur eðli máls-
ins samkvæmt komið sér verst fyrir 
fámennustu ríkin. Eldra fyrirkomu-
lag í ráðherraráðinu fól í sér mun 
meira vægi þeirra en nú er þótt það 
hafi engu að síður verið hverfandi. 
Þá var einróma samþykki áður 
almenna reglan innan ráðsins en 
heyrir nú í raun til undantekninga 
og nær hvorki til sjávarútvegs- né 
orkumála.

Fram kemur í grein Róberts að 
Ísland sé þiggjandi regluverks í 
gegnum EES-samninginn án þess að 
taka beinan þátt í mótun þess. Spyr 
hann hvort við Íslendingar stjórnum 
„í reynd vegferð okkar við þessar 
aðstæður?“ Værum við hins vegar í 
raun við stjórnvölinn í þeim efnum 
innan Evrópusambandsins þar sem 
svo gott sem öll okkar mál væru 
undir, þar á meðal sjávarútvegurinn, 
og vægi okkar tæki almennt mið af 
íbúafjölda landsins?

Með inngöngu í Evrópusambandið 
væri einfaldlega farið úr öskunni í 
eldinn. Á hinn bóginn væri um að 
ræða stórt skref í rétta átt í þessu 
sambandi að skipta EES-samningn-
um út fyrir víðtækan fríverzlunar-
samning eins og ríki heimsins kjósa 
alla jafna að semja um í dag. Líkt 
og við gerðum í tilfelli Bretlands, 
annars stærsta viðskiptalands 
okkar, án þess að nokkuð færi á 
hliðina og án þess að vera þiggjend-
ur regluverks.

Hálfur þingmaður á Alþingi

Hjörtur J.  
Guðmundsson

Höfundur er sagnfræðingur og  
MA í alþjóðasamskiptum.

Formlegt vægi  
ríkja innan Evrópu-

sambandsins fer  
fyrst og fremst eftir 
íbúafjölda þeirra.
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Ég vil segja frá sérkenni-
legri reynslu sem ég 
varð fyrir í lok nóvem-
ber.

Ég lenti í því að þurfa 
á sjúkrabíl að halda og 
fékk 100% þjónustu 
hjá Rauða krossinum. 
Reikningur var sendur 
frá Sjúkrasjóði Rauða 
krossins. 

Þar sem ég bý á 
Laugarnesvegi og er 
bíllaus en Landsbanki Ís-

lands er í göngufæri frá heimili mínu 
fór ég í Landsbankann, sem er til 
húsa í Borgartúni. Ég fór í hraðbanka 
þar og tók út kr. 10.000 til að greiða 
reikninginn hjá gjaldkera. Eftir smá 
bið kemur röðin að mér. Ég rétti 
elskulegum gjaldkera reikninginn og 
seðla, en þá spyr gjaldkerinn: „Átt þú 
reikning hjá Landsbankanum?“

Ég svara neitandi. „Þá getur þú 
ekki greitt þennan reikning hér.“ Ég 
spyr þennan kurteisa gjaldkera hvort 
íslenskir peningar séu ekki gildir hjá 
þeim og hvort ég geti þá greitt með 
kreditkorti. „Já,“ svarar gjaldkerinn.

Ég tek upp kreditkortið, hið 

sama og ég var að taka 
peningana út á, og rétti 
gjaldkeranum. „Æ, æ,“ 
segir gjaldkerinn. „Þetta 
kort er ekki gefið út af 
Landsbankanum og 
þess vegna get ég ekki 
tekið það.“ Þá segi ég 
að um miðja síðustu öld 
hafi ég unnið í um tíu 
ár í Landsbankanum og 
átti reikning þar, en við 
hrunið var öllum reikn-
ingum þar lokað. Það var 
því ekki von að hún fyndi 

reikning á mínu nafni í Landsbankan-
um. „En hvað ef ég opna reikning hjá 
ykkur, legg inn það sem ég tók út úr 
hraðbankanum ykkar?“ Gjaldkerinn 
athugar málið og sér að það ætti að 
vera í lagi. Ég er látinn fá langan lista 
að fylla út þar sem bankinn óskar eft-
ir upplýsingum um mig áður en hægt 
er að opna reikning í mínu nafni.

Þá kemur lokaspurning. „Hvaðan 
koma peningarnir sem þú ert að 
leggja inn?“ 

Mitt svar: „Þeir eru úr hraðbanka 
ykkar og ég tók þá út úr honum fyrir 
u.þ.b. 25 mínútum.“

Þetta var loksins samþykkt og ég 
gat greitt Rauða krossinum reikn-
inginn. Nú er spennandi hvort ég fæ 
afgreiðslu í „banka allra landsmanna“ 
ef ég kem í Borgartúnsútibúið.

Undarleg upplifun í 
banka allra landsmanna

Magni R. Magnússon

Höfundur er íbúi í Laugarneshverfi og 
fv. verslunareigandi.

„En hvað ef ég opna 
reikning hjá ykkur, 

legg inn það sem ég tók 
út úr hraðbankanum 
ykkar?“

Þjóðtunga er hugtak 
sem við notum yfir 
sameiginlegt mál 
landsmanna, tjáningar-
tækið sem tengir okkur 
saman og er forsenda 
þess að hægt sé að tala 
um samfélag sem þjóð. 
Í ljósi þeirra miklu 
enskuáhrifa sem sýnileg 
eru í málsamfélagi 
okkar má velta því fyrir 
sér hvert verði í reynd 
sameiginlegt tungumál 
okkar Íslendinga eftir 
fáa áratugi. Eins og nú 
horfir er sá möguleiki til staðar að 
það verði enska en ekki íslenska.

Sú hrakspá að enskan eigi ef til 
vill eftir að taka við af íslenskunni er 
ekki illa ígrunduð upphrópun heldur 
grafalvarlegt mat á óheillavænlegri 
þróun sem nú er í algleymingi og 
dylst engum.

Hvert sem litið er blasa við auglýs-
ingaskilti og upplýsingar á ensku. 
Hvar sem lagt er við hlustir heyrist 
enska töluð á almannafæri, hvort 
sem er á veitingastöðum, á göngum 
framhaldsskólanna, í strætisvagnin-
um, inni í búðum, á hjúkrunarheim-
ilum eða leikskólum. Hér mætti 
bæta við heimilunum þar sem ekki 
aðeins unglingar heldur börn á 

máltökuskeiði sitja fyrir 
framan tölvur og skjái 
þar sem boðið er upp á 
afþreyingu á ensku.

Alvarleg niðurstaða 
síðustu PISA-könnunar 
sýnir að nánast annar 
hver unglingur getur 
ekki lesið sér til gagns 
og framhaldsskóla-
kennarar verða þess 
varir í auknum mæli 
að unglingar eigi erfitt 
með að tjá sig á ís-
lensku. Þess heyrast æ 
fleiri dæmi í fjölmiðlum 

að enskan er orðin ungu fólki tamari 
á tungu en íslenskan. Um það vitnar 
orðfæð, sagnorðabrestur, enskuskot-
in orðaröð og málsnið. Þetta er ekki 
sagt æsku landsins til lasts, heldur 
er það staðreynd sem ekki verður 
litið fram hjá.

Slakur árangur íslenskra ung-
menna í PISA-könnunum stendur 
augljóslega í beinu samhengi við 
veika stöðu íslenskunnar og er 
hættumerki. Niðurstaðan sýnir 
raunverulega hættu á því að rétt 
innan við helmingur íslenskra ung-
menna sé dæmdur til skertra tæki-
færa í lífinu. Sú lífsgæðaskerðing 
hlýst af því að þau geta ekki nýtt sér 
menntunar- og atvinnumöguleika. 

Geta ekki greint og metið upplýs-
ingar. Geta ekki dregið farsælar 
ályktanir í upplýsingaóreiðu sam-
tímans. Hún er ekki aðeins ávísun 
á veikari félagslega stöðu komandi 
kynslóðar, hún er hættuleg í öllum 
skilningi – ekki síst sjálfu lýðræðinu.

Hvað er til ráða?
Þörfin fyrir faglega og markvissa 

umgjörð um málefni íslenskrar 
tungu hefur aldrei verið brýnni 
en nú. Sú stund er runnin upp að 
við þurfum vitundarvakningu. 
Stjórnvöld og almenningur verða 
að taka höndum saman um að snúa 
við þeirri óheillaþróun sem verið 
hefur og blása til sóknar fyrir hönd 
íslenskunnar. Eins og sakir standa 
er sókn ekki aðeins besta heldur 
eina vörnin.

Eitt augljóst sóknarfæri liggur í 
íslenskri málstefnu. Lögum sam-
kvæmt er íslenska opinbert mál og 
málstefnunni er ætlað að „tryggja að 

íslenska verði notuð á öllum sviðum 
íslensks samfélags“. Sjónmengun af 
enskum auglýsinga- og upplýsinga-
skiltum, hvert sem litið er, sýnir þó 
glöggt að framkvæmd málstefnunn-
ar er ekki sem skyldi.

Mikilsverður liður í endurreisn 
íslenskunnar væri því að fylgja eftir 
íslenskri málstefnu og virkja hana í 
reynd. Staðan nú er þannig að skil 
milli stefnumótunar og framkvæmd-
ar í málefnum íslenskrar tungu 
eru óljós og forræðið ekki á einni 
hendi. Þessu þarf að breyta og gera 
faglegar undirstöður málaflokksins 
óháðari pólitískum áherslumun frá 
einum tíma til annars. Góður ásetn-
ingur einstaka ráðherra – líkt og 
þess sem nú situr – dugir skammt 
þegar málaflokkurinn í heild sinni er 
ofurseldur pólitískum sviptivindum 
og óljósu forræði. Full þörf er á að 
endurskoða hlutverk og virkni ís-
lenskrar málnefndar, einskorða það 
betur við stefnumótun en fela öðr-
um framkvæmdahliðina með skýrari 
valdheimildum en nú eru. Einnig er 
ástæða til að skerpa betur á löggjöf 
varðandi sýnileika íslenskunnar og 
framkvæmd málstefnunnar.

Annað sóknarfæri liggur í ís-
lenskukennslu fyrir fólk af erlendum 
uppruna. Hana þarf að stórbæta og 
efla til muna. Best væri ef hægt væri 

að niðurgreiða námið að verulegu 
eða öllu leyti. Þá þurfa Íslendingar 
að láta af þeim leiða óvana að 
svara ævinlega á ensku ef á þá er 
yrt á bjagaðri íslensku. Hvernig á 
fólk af erlendum uppruna að geta 
lært íslensku og aðlagast þar með 
samfélaginu ef það fær aldrei að tala 
tungumálið?

Síðast en ekki síst ber að nefna 
það sem þó ætti að vera sjálfgefið, 
en það er markviss lestrarkennsla 
og lesþjálfun sem fylgt er eftir, ekki 
aðeins í grunnskólum heldur einnig 
í framhaldsskólum. Læsi er lykill 
að allri menntun og upplýsingaúr-
vinnslu í okkar tækniþróaða samfé-
lagi. Þann grunn má hvorki vanmeta 
né vanrækja.

Við sem höfum alist upp við sögur, 
lærdóm og ljóð á íslenskri tungu 
höfum drukkið í okkur menningar-
áhrif og skilning á veröldinni í gegn-
um tungumálið okkar. Við eigum 
gjöf að gjalda og skyldum að gegna 
gagnvart móðurmálinu. Íslenskan 
er ekki aðeins tjáningartæki – hún 
er farvegur hugsunar, tilfinninga og 
sköpunar. Hún er menning okkar og 
forsenda þjóðernis í besta skilningi 
þess orðs.

Til hvers að tala íslensku?

Ólína Kjerúlf 
Þorvarðardóttir

Höfundur er prófessor og deildarfor-
seti við Háskólann á Bifröst.

Aldrei hefur verið 
ríkari þörf fyrir að-

gerðir og vitundarvakn-
ingu í málefnum ís-
lenskunnar. Sókn er 
eina vörnin.



Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

11 – 18  virka daga

11 – 17  laugardaga

11 – 18  virka daga

11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Brooke hægindastóll, 
Drapplitað eða grátt áklæði. 

59.990  Nú 35.994 Aspen hornsófi. Kentucky antrazit 
bonded leður. Hægra eða vinstra horn.

319.990  Nú 239.993

Waylor borðstofustóll.  
Dökkbrúnn eða ljósbrúnn.

26.990 Nú 17.544

35%
afsláttur

45%
afsláttur

40%
afsláttur

30%
afsláttur

Malta eldhúsborð. 
90x90 cm. Hvítt eða svart.

69.990  Nú 38.495

40%
afsláttur

25%
afsláttur

útsala
risa

25%
afsláttur

30% 
  af BROSTE   
     BUBBLE 
        glösum

25% 
  af BROSTE 
    matarstellum

30% 
  af EIGHTMOOD 
         púðum

25%
afsláttur

Montebello sófi. 3ja sæta sófi, kremlitað áklæði.

199.990  Nú 149.993

Sicilia tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Colorado Brandy 
eða Antrazit bonded leður. Tveir hnakkapúðar fylgja.

359.990  Nú 269.993

allt að
60%

afsláttur

Glam hægindastóll.

109.990  Nú 65.994

Nola skápur. Natur eik, reykt eik 
eða svört eik. 

119.990  Nú 83.993

Nola skenkur. Natur eik eða  
reykt eik. 

119.990  Nú 83.993
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Grensásvegur 48, 108 Reykjavík  |  Sunnukriki 2, 270 Mosfellsbær

hjá Kjötbúðinni

Þú færð 

ÞORRA
VEISLUNA

Veisluþjónusta Kjötbúðarinnar
Hafðu samband í s. 571 5511 eða  

á kjotbudin@kjotbudin.is

Hanna sviptir hulunni af uppskrift-
inni að humarsúpunni sinni sem 
steinliggur á þessum árstíma.

„Þessi uppskrift er heimatilbúin 
og er mjög vinsæl hjá heimilisfólk-
inu. Venjulega er fyrsta degi ársins 
fagnað með þessari súpu en einnig 
má gera hana hversdagslegri með 
því að nota minna af humri og bæta 
fiski við í staðinn. Þeir sem kjósa 
milda humarsúpa ættu að prófa 
þessa,“ segir Hanna.

Býr oft til eigin kryddblöndu

„Það er ágætt að hafa í huga 
að súpan er þunn og mér hefur 
þótt hún góð þannig en hana má 
þykkja með meira af sósujafnara 
eða maizena-mjöli. Oft bý ég til 
kryddblöndu sem ég set bæði í 
humarsoðið og í súpuna sjálfa. Hún 
kemur í staðinn fyrir salt og pipar í 
súpunni. Vert er líka að hafa í huga 
að hráefnin og hlutföllin eru ekki al-
veg heilög. Stundum nota ég meira 
hvítvín, sleppi sveppamulningnum 
og nota meiri rjóma, set minna eða 

meira af humri, bara svona eftir því 
hvað ég á til,“ segir Hanna sem veit 
fátt skemmtilegra en að leika sér 
við matargerð í eldhúsinu.

Hægt er að vinna sér í haginn 
með því að búa til kryddblönduna 
og humarsoðið áður og geyma í 
kæli. Tekur um tvær klukkustundir. 
Einnig er gott ráð að taka humarinn 
úr frysti daginn fyrir notkun og láta 
hann þiðna í kæli.

Humarsúpan hennar Hönnu

Fyrir 4-5

Humarsoð

½ laukur, saxaður
3-4 sellerístilkar, niðurskornir
2-3 hvítlauksrif, smátt söxuð
Smjör eftir smekk og þörfum
Skel af u.þ.b. 14-20 stk. meðalstórum 
humrum. Stærð og fjöldi fer eftir 
tilefni, fínt að kaupa t.d. skelbrot. 
1 l vatn (vatnið á að ná yfir 
humarskeljarnar)
1 tsk. græn piparkorn (niðursoðin)
1 tsk. rautt curry paste
1 tsk. kryddblanda, má sleppa (1 tsk. 
rósapipar, 1 tsk. ljós sinnepsfræ, ½ tsk. 

dökk sinnepsfræ, 2 tsk. hvítlaukssalt 
og ½ tsk. svartur pipar, allt sett í mort-
él og mulið).

Best er að taka humarinn úr 
frysti daginn áður og láta hann 
þiðna í kæli eins og fram kemur 
hér fyrir ofan. Allt sem rennur af 
humrinum er sett í soðið.

Smjör brætt á pönnu (eða í 
potti), lauk, selleríi og hvítlauk 
bætt út í og steikt á vægum hita í 
10-15 mínútur. Laukurinn á ekki að 
brúnast heldur verða glær. Humar-
skelin sett á pönnuna og hitinn 
aðeins hækkaður, hrært í stutta 
stund. Vatni bætt við og hitað að 
suðu, látið sjóða í 10-15 mínútur. 
Niðursoðinn grænn pipar, krydd-
blandan og curry paste sett út í og 
látið malla í u.þ.b. 30 mínútur, með 
lokið á. Soð síað frá í gegnum sigti 
og geymt, gott að láta renna vel af. 
Soðið er u.þ.b. 5-7 dl.

Humarsúpa

Smjör
14-20 meðalstórir hreinsaðir humrar
3-4 msk. sósujafnari
Humarsoð (uppskrift hér að ofan)
3-4 dl hvítvín (má einnig nota freyðivín 
ef til er afgangur)
1 dl mjólk/matreiðslurjómi
2 tsk. kryddblanda eða saltflögur
1 tsk. kapers, saxað
Nokkrir dropar tabasco-sósa
1-2 msk. tómatsósa
1 msk. sveppaduft, t.d. þurrkaður 
kóngssveppur mulinn í mortéli
Nokkrir dropar sojasósa
3-5 gulrætur, mjög smátt saxaðar
Nýmalaður pipar
2-3 dl rjómi
Þeyttur rjómi og steinselja til skrauts 

Smjör brætt í djúpri pönnu eða 
potti. 1 tsk. kryddblanda sett á 
pönnuna. Humarinn látinn steikjast 
örstutt á góðum hita, varist að 
steikja of mikið, tekinn upp úr og 
settur á disk, vökvinn látinn renna 
af í pottinn aftur, þ.e. aðallega 
smjör með ögn af humarbragði. 
Soð sett í pottinn og hitað að suðu, 
sósujafnari hrærður út í. Hvítvín, 
mjólk, kapers, tabasco, sojasósa, 
tómatsósa, og sveppaduft sett 
út í og hrært. Gulrótum bætt við 
og látið krauma í 15 mínútur á 
meðalhita, gætið þess að hræra í 

reglulega. Rjóma bætt við ásamt 
afgangi af kryddblöndunni (eða 
saltað og piprað) og smakka til, 
gott að láta standa á lágum hita í 
10-15 mínútur (ef tími er til). Súpan 
hituð að suðu, tekin af hellunni og 
humarinn settur út í, hægt að helm-
inga humrana til að meira verði úr 
þeim, borið strax fram. Einnig má 
setja 3-5 humra í hverja skál og 
hella heitri súpunni ofan á. Þannig 
má koma í veg fyrir að humarinn 
ofeldist. Hver skál skreytt með 
þeyttum rjóma og persilju. Gott að 
hafa nýbakað brauð með súpunni.

 Hanna Thor d ar son er list ræn og mörg um hæfi-
leik um gædd. Hún er mat gæðing ur af guðs náð og 
þekkt fyrir að gera eina bestu humarsúpu í heimi. 

 Besta humarsúpan gerð frá grunni

 Sjöfn Þórðardóttir 

sjofn@mbl.is

 Ljósmyndir/Heba Sólveig Heimisdóttir

 Matgæðingurinn Hanna Thordarson er þekkt fyrir að gera bestu humarsúpuna og elskar að nostra við matar-
gerðina í eldhúsinu. Hún nostrar sérstaklega við humarsúpuna og býr alla jafna til sína eigin kryddblöndu.

Guðdómleg Humarsúpan er einstaklega ljúffeng og töfrar Hanna alla matar-
gesti upp úr skónum með henni. Það verður enginn svikinn af þessari súpu.
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Náttúruleg vöðvanæring
Inniheldur allar 9 lífsnauðsynlegu amínósýrurnar í 
frjálsu formi til að viðhalda og styrkja vöðva.

Fæðubótarefni koma ekki í stað fjölbreyttrar og hollrar fæðu.

UPPLIFÐU JAFNARI ORKU 
OG MINNI ÞREYTU

UNBROKEN.IS

AMÍNÓSÝRUR Í 
FRJÁLSU FORMI

VÍTAMÍN B12, 
SINK OG SELEN

Komdu í heimsókn!trefjar.is
Óseyrarbraut 29, Hafnarfirði

Góðar 

stundir...

Dýrð í dauðaþögn – Bríet og 
Ásgeir Trausti
Söngkonan Bríet söng eitt vin-
sælasta lag Ásgeirs Trausta, Dýrð 
í dauðaþögn, og gerði það að sínu. 
Lagið sló í gegn á K100.

Dance The Night – Dua Lipa
Popp- og 
danslagið 
Dance The 
Night var 
titillag einnar 
vinsælustu 
kvikmyndar 
síðasta árs, 
Barbie, svo 

það kemur ekki á óvart að lagið hafi 
fljótt orðið vinsælt um heim allan. 
Ísland varð ekki út undan þar.

I’m Good (Blue) – David Guetta 
og Bebe Rexa

Lagið I’m Good 
(Blue) er mjög 
líkt laginu Blue 
(Da Ba Dee) 
með Eiffel 
65 frá árinu 
1998 sem varð 
gríðarlega 

vinsælt. Þessi útgáfa var tekin upp 
og blönduð fyrir mörgum árum en 
fékk litla athygli, það var ekki fyrr 
en Bebe Rexha söng aftur inn á lagið 
og það fór á flug á samfélagsmiðlin-
um TikTok að það fór að heyrast í 
útvarpi um allan heim.

Þúsund hjörtu –  
Emmsjé Gauti

Annað lag 
rapparans 
á listanum 
er Þúsund 
hjörtu sem var 
Þjóðhátíðarlag 
síðasta árs. 
Lagið þótti 

vel heppnað og var vel tekið undir 
þegar Emmsjé Gauti flutti það í 
Herjólfsdal.

Hold Me Closer – Elton John og 
Britney Spears
Endurútgáfur voru vinsælar á síð-
asta ári en þessi þótti áhugaverð. 
Britney Spears og Elton John tóku 
upp lagið Hold Me Closer og inni-
hélt það brot úr lögum eins og Tiny 
Dancer (frá 1971), The One (frá 

1992) og Don’t 
Go Breaking 
My Heart (frá 
1976). Lagið 
er af plötunni 
The Lockdown 
Sessions sem 
Elton gaf út 

árið 2021. Þetta var einnig fyrsta 
lagið sem hafði komið frá Britney í 
heil sex ár.

Unstoppable – Sia 
Það er oft 
þannig með 
söngkonuna 
og lagahöf-
undinn Siu að 
það sem hún 
snertir verður 
fljótt vinsælt. 
Það var engin 

undantekning á því er hún gaf út 
lagið Unstoppable árið 2016 og er 
það enn gríðarlega vinsælt og mikið 
spilað.

Flowers – Miley Cyrus
 Heilalímið 
Flowers sem 
er valdeflandi 
popplag var 
eitt vinsælasta 
lag heims á 
síðasta ári. 
Talið er að 

Miley hafi samið það til fyrrverandi 
 eiginmanns síns, Liams Hemsworth, 
en þau skildu árið 2020. Miley gaf 
lagið út fyrir um ári, á afmælisdegi 
Liams.

Klisja – Emmsjé Gauti
Rapparinn 
 íslenski Emm-
sjé Gauti á tvö 
lög á vinsælda-
lista K100. 
Lagið Klisju 
frumflutti hann 
á brúðkaups-

degi sínum í ágúst á síðasta ári fyrir 
konu sína Jovönu og gesti.

Forget Me – Lewis Capaldi
Lagið Forget 
Me með skoska 
söngvaranum 
Lewis Capaldi 
var vinsælasta 
lag hans af 
plötunni 
Broken by 

Desire to be Heavenly Sent. Árið 
2022 opnaði Lewis sig um að hann 
hefði greinst með taugasjúkdóminn 
tourette og hefur þurft að aflýsa 
tónleikum og taka sér hlé frá tón-
listinni vegna þess.

Eyes Closed – Ed Sheeran
Ballaðan Eyes 
Closed kom út 
á vormánuðum 
2023 og var 
fljót upp alla 
vinsældalista 
heims eins og 
flest lög sem 

Ed Sheeran gefur út. Fyrstu drög 
lagsins urðu til árið 2018 en það var 
gefið út í fyrra. Texti lagsins fjallar 
að miklu leyti um vin Ed, Jamal 
Edwards, sem lést af of stórum 
skammti eiturlyfja.

Íslensk tónlist var áberandi á lista K100 yfir vinsæl-
ustu lög síðasta árs. Það má segja að popptónlist 
og ballöður hafi einkennt síðasta ár en það voru 
flytjendur eins og Miley Cyrus, Lewis Capaldi og 
Emmsjé Gauti sem áttu sviðið. 

Vinsælustu lög K100 á síðasta ári

 Edda Gunnlaugsdóttir

eddag@mbl.is

Morgunblaðið/Hari

Dýrð í dauðaþögn Bríet kom lagi Ásgeirs Trausta aftur á vinsældalista.
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Á litlu myndinni þar sem 
þú ert fimm ára, þessari sem 
tekin er í kartöflugarðinum á 
Álftanesi á Mýrum þar sem þú 
varst sautján sumur í sveit hjá 
afa þínum og ömmu og ert í sauð-
skinnsskónum, skín einbeitingin 
úr móleitu pírðu augunum undir 
þykka þvertoppnum. Þú vandar 
þig, sem varð þinn vani, heldur 
þéttingsfast um háls á kett-
lingi til að missa hann ekki og 
bítur á vörina. Veganestið úr 
sveitadvölinni var nægjusemi 
og umburðarlyndi eftir að hafa 
umgengist stóran og kærleiks-
ríkan frændgarð.

Fermingarmyndin er tekin að 
hausti 1943 því ekki var hægt að 
ferma þig að vori þar sem faðir 

þinn var fjarri í siglingum sem 
skipstjóri á millilandaskipi í 
stríðinu mikla. Þú ert athugul og 
alvarleg enda búin að verða vitni 
að hernámi í ótryggum heimi.

Á myndinni af þér ungri 
Reykjavíkurdömu er farsæl 
skólaganga að baki. Þú hafðir 
verið ötul yfir skólabókum og 
handavinnu eftir að þú lærðir 
ung að lesa og prjóna hjá ömmu 
þinni og nöfnu á Mýrunum. 
Stundvísin hafði skilað þér hr-
ingjarastarfi í Kvennaskólanum 
og samviskusemin viðurkenning-
um í skóla og síðan góðri vinnu 
hjá Rafveitunni í Tjarnargötu.

Myndirnar sem ég á af þér í 
huga mér, elsku mamsa bamsa, 
eru eftir þessa tíma. Eftir fyrstu 

árin þín í húsinu hans Schopka 
í Skerjafirði, eftir barnæskuna í 
húsi Sesselju og dætra hennar 
í Bjarkargötu 12 og sem ungri 
konu í húsi góðra foreldra 
þinna að Háteigsvegi 32, þar 
sem staðfesta, höfðingsskapur, 
hófsemi og velvild greyptust 
inn í þig. Mínar myndir eru úr 
Lindarhvammi 3 í Kópavogi þar 
sem ró þín, sjálfstæði og mildi, 
heimavinnandi húsmóður, urðu 
til þess að sælan varð alltumlykj-
andi og í Barmahlíð 17 þar sem 
þú, starfsmaður Landsbankans, 
með útsjónarsemi, yfirvegun 
og ljúfmennsku komst mér til 
manns og studdir mig alla daga.

Ég sé í huga mér þegar þú 
stakkst þér inn í efnabúðir í 
miðbænum á leið heim úr vinnu 
í Hafnarhvoli, straukst fataefni 
og lést þig dreyma um nýja flík 
sem stundum varð að veruleika 
eftir að þú hafðir dregið fram 
sníðaskærin og saumavélina. 
Draumar annarra um nýjar 
flíkur urðu einnig að veruleika 
þegar þú saumaðir og prjónaðir 
hverja dásemdina eftir aðra.

Myndirnar sem við fjölskylda 
mín eigum af þér frá síðustu 
kvartöld, eftir að starfsferli 
þínum lauk, eru ótalmargar og 
allar góðar, enda samtvinnaðist 
þú öllu okkar lífi í hversdeginum 
og spari.

Mildin þín, móðir mín, var 
þér í blóð borin og fylgir mér 
alla ævi.

Þín
Valgerður (Valla).

Elsku amma.
Ég var svo heppin að fá að 

vera með þér nánast upp á dag 
alla mína æsku og uppeldisár. 
Ein af fyrstu minningunum 
með þér var þegar við spiluð-
um innifótbolta af miklum móð 
á teppalögðu stofugólfunum á 
heimili þínu. Þrátt fyrir að vera 
inni á fallega heimilinu þínu var 
ýmislegt leyft til að hafa gleði 
og hamingju í fyrirrúmi. Ég fór 
ekki í leikskóla fyrr en ári fyrir 
skóla og fékk að vera hjá þér í 
staðinn. Þú leyfðir mér að vera 
ég og ég fékk ætíð mitt pláss hjá 
þér, allan þinn tíma og athygli. Þú 
hélst alltaf í góð gildi, viðhorf, 

aga og sinntir góðu uppeldi. Ég 
þurfti að gjöra svo vel að sporð-
renna hafragrautnum áður 
en ég fékk skál af kókópuffs, 
um annað var ekki hægt að 
semja. Þegar ég var lasin sast 
þú hjá mér öllum stundum og 
last þig hása af Drekasögu eða 
Grimms-ævintýrum þar sem 
stígvélaði kötturinn var í upp-
áhaldi. Nokkrum sinnum í viku 
og vel á annan áratug skutlaðir 
þú mér í fiðlu niður á Lindargötu 
eða í Skipholtið og á kóræfingar 
í Langholtinu. Alltaf beiðstu eftir 
mér og mættir á alla viðburði hjá 
mér, tónleika og sýningar. Stuðn-
ingur númer eitt. Bílferðirnar 
í rauðu Carinunni voru hinir 
albestu sálfræðitímar þar sem 
við gátum verið einar að spjalla 
um allt milli himins og jarðar. 
Síðar tóku ömmugötin við þegar 
ég var komin í menntaskóla og 
háskóla þar sem við helguðum 
einn morgun í viku spjalli, kósí-
heitum og kruðeríi.

Eitt af því sem ég er stoltu-
st af er að fá að bera nafnið 
þitt. Nafnið sem þú fékkst frá 
ömmu þinni. Talið er að fjórð-
ungi bregði til nafns. Ég vona 
það allavega. Þú varst einn 
mesti kvenskörungur sem ég 
hef kynnst og klár varstu fyrir 
allan peninginn. Þú fórst þín-
ar eigin leiðir í lífinu og stóðst 
alltaf með sjálfri þér. Þú kennd-
ir mér að hafa trú á sjálfri mér, 
standa með réttlæti og koma 
hreint fram. Þú kenndir mér að 
tala vandað mál, gera ætíð mitt 
besta, klæða mig eftir tilefni, 
sýna gjafmildi og bera virðingu 
fyrir því sem maður tekur sér 
fyrir hendur. Við tengdumst í 
handavinnunni og þú kenndir 
mér að læra að meta íslenska 
og klassíska tónlist, hvort sem 
um væri að ræða Diddú eða Moz-
art. Þú hoppaðir upp um bekk og 
fórst ári á undan jafnöldrum þín-
um í Kvennaskólann, þar veitt-
irðu mér innblástur. Þú fórst í 
Húsmæðraskóla Reykjavíkur, 
þangað ákvað ég að fara líka. 
Fyrir tæpum tveimur árum fékk 
ég síðan skólameistarastöðu við 
þann skóla, nú Hússtjórnarskól-
ann í Reykjavík, og þá datt nú 
alveg af þér andlitið. „Verður þú 
þá þéruð núna?“ spurðir þú mig 
alvörugefin en kankvís á sama 
tíma. Ég er svo þakklát fyrir að 
þú hafir fylgt mér fyrstu skrefin 
mín í því starfi og fá að vinna 
innan veggja skólans sem þér 
þótti svo vænt um.

Þú varst mín helsta fyrirmynd 
og munt verða það áfram. Ég 
mun gæta nafnsins okkar vel 
og halda í allt það góða sem þú 
kenndir mér. Takk fyrir að hafa 
haft óþrjótandi tíma fyrir mig og 
móta mig að þeirri manneskju 
sem ég er í dag.

Ég sakna þín. Þar til síðar, 
elsku amma.

Fingurkoss til þín.
Þín „nabbagó” (nafna góð),

Marta María A.

Elsku amma mín, amma 
Marta, er dáin. Þótt það sé gott 
lífsverk að ná því að lifa í 94 ár þá 
fyllist hjartað af söknuði og sorg 
því það er vont að missa þá sem 
manni eru kærir, á hvaða aldri 
sem þeir eru. Amma var miklu 
meira en bara amma. Hún var 
uppalandi, vinkona, vegvísir og 
kennari. Það var gott að kúra í 
hennar stóra faðmi þegar eitt-
hvað bjátaði á. Þegar ég hugsa 
um ömmu Mörtu fyllist hjartað 
af þakklæti því það eru raun-
veruleg forréttindi að hafa átt 
bandamann eins og hana. Minn-
ingarnar þjóta fram hjá eins og 
hraðlest, hraðlest hins góða og 
kærleiksríka.

Amma mín var þriðja barn 
Huldu Sólborgar Haralsdóttur 
húsfreyju í Reykjavík og Jónas-
ar Böðvarssonar skipstjóra 
hjá Eimskip. Hún var alin upp 
í Bjarkargötu í Reykjavík en 
þegar hún var unglingur flutt-
ist fjölskyldan á Háteigsveg 32, 
sem langafi minn og langamma 
reistu. Á sumrin dvaldi amma 

á Álftanesi á Mýrum hjá ömmu 
sinni, Mörtu Maríu Níelsdóttur, 
og Haraldi Bjarnasyni afa sínum. 
Þau voru bændur á landnáms-
jörð Skalla-Gríms. Í gegnum 
tíðina spurði ég ömmu gjarnan 
út í líf hennar þegar hún var 
lítil. Þetta voru hversdagslegar 
spurningar um hvað hún hefði 
verið með í nesti, hvað var í 
mestu uppáhaldi hjá henni og 
hvað hún borðaði á jólunum. 
Amma svaraði alltaf með sömu 
setningunni: „Ég man það ekki. 
Það voru allir alltaf svo góðir við 
mig og fékk nóg að borða.“ Það 
þýddi því ekkert að reyna frekari 
yfirheyrslur í þeim efnum.

Þótt amma hefði verið frá-
skilin þegar fyrsta barnabarnið 
hennar fæddist þá var engum 
blöðum um það að fletta að hún 
elskaði ennþá hann afa minn, 
Garðar Björgvin Bjarnason 
stýrimann. Hún gat bara ekki 
verið gift honum því grunngildi 
þeirra voru ólík.

Amma var þessi reglusama 
sem vildi eiga fallegt og gott líf 
með góðum mat, kökum og des-
ertum. Þegar ég var lítil vorum 
við Mörturnar oftar en ekki að 
hugsa um hvað við gætum borð-
að næst eða hvaða fínerísföt við 
gætum saumað. Hún var alltaf 
með grænu saumavélina á lofti 
og töfraði fram eitthvað fallegt. 
Eitt sinn saumaði hún apa-
skinnsgalla á nöfnu sína þegar 
slíkir gripir þóttu smart. Svo 
kenndi hún réttu handtökin í 
saumaskap, matreiðslu og prjóni 
svo fátt eitt sé nefnt. 

Þrátt fyrir að amma hefði 
aldrei liðið skort og fengið nóg 
að borða var hún upptekin af því 
að fara vel með peninga. Hún var 
nýtin og nægjusöm og vildi að 
afkomendur hennar væru það 
líka. Hún þoldi ekki gagnslaus 
innkaup og skran. Amma vildi 
að föt væru úr góðum og vönd-
uðum efnum. Hún var til dæmis 
fastakúnni í Seymu og keypti 
stundum efni, án þess að vera 
búin að ákveða hvað hún ætlaði 
að sauma úr þeim. Á rigningar-
dögum klöppuðu Mörturnar 
kannski bara efnunum til að 
hressa sig við. Það er ótal margt 
sem amma lagði til og einu sinni 
sem oftar sagði hún við litlu 
nöfnu sína að hún ætti endilega 
að ganga sem mest á háhæluðum 
skóm á meðan hún gæti. Því einn 
daginn yrði þessi litla gömul og 
þá gæti hún ekki leyft sér þann 
munað að prikast áfram á hælun-
um. Þessi ráð ömmu eru meitluð 
í stein og verður ekki haggað.

Elsku amma mín, takk fyrir 
mig!

Marta María Winkel 
Jónasdóttir.

Í hverfulli æsku var amma 
hlýjan í lífi mínu. Þar sem amma 
var, þar var hlýtt í öllum skiln-
ingi þess orðs. Hlýtt viðmót, hlý 
teppi, hlýr matur og hlý tónlist. 
Hjá ömmu var öryggi og yfirveg-
un og ekki síbreytilegar reglur. 
Amma ætlaðist ekki til neins 
nema kurteisi og stundvísi. 

Á unglingsárunum var nota-
legt að heimsækja ömmu ein og 
spjalla við hana eða sitja með 
henni og prjóna. Hún var örlát 
á tímann sinn og vildi alltaf að-
stoða án skilyrða.

Þegar ég fullorðnaðist tileink-
aði ég mér matargerð ömmu: 
að elda með hjartanu frekar 
en fylgja uppskriftum. Þannig 
verða bestu réttirnir til og 
þannig mun ég ávallt minnast 
ömmunnar minnar.

Elsku amma, ég þakka fyrir 
stundirnar sem við áttum saman 
og vildi óska að ég og börnin mín 
hefðum haft betri aðgang að þér 
síðustu árin. Við fjölskyldan finn-
um enn hlýjuna sem þú gafst 
okkur, í hjartanu og í öllu sem 
þú prjónaðir handa okkur.

Áshildur.

Í dag er til hinstu hvílu lögð 
elskuleg amma eiginkonu minn-
ar og alnafna, Marta María 

Jónasdóttir. Ég kynntist henni 
fyrst fyrir tæplega níu árum er 
ég og barnabarn hennar hófum 
samband. Ég varð þess fljótlega 
áskynja að þar var kona mikilla 
mannkosta og reynd af lífsins 
ólgusjó. Við ræddum reglulega 
gildi og helstu áskoranir mann-
legs samfélags. Marta María 
Jónasdóttir var ekki aðeins 
skarpglögg heldur var hún jafn-
framt sérlega rík að kímnigáfu 
sem áberandi er hjá stórum 
hluta hennar aðstandenda. 
Mér er sérlega minnisstætt 
þegar ég upplýsti hana um að 
mér hefði nánast tekist að skrá 
mig í sambúð með henni þegar 
ég var að bindast alnöfnu henn-
ar og barnabarni varanlegum 
böndum með hennar velþóknun 
í þjóðskrá. Hafði hún á orði að ég 
hefði betur gert það enda meira 
upp úr því að hafa.

Ég kveð Mörtu Maríu Jón-
asdóttur með virðingu, hlýju og 
kærleik og þakka henni fyrir allt 
það sem hún gerði fyrir nöfnu 
sína, eiginkonu mína. Það er 
ómetanlegt. Við hjónin getum 
því miður ekki verið viðstödd 
útförina vegna óvæntrar dag-
setningar en munum minnast 
hennar í dag sem aðra daga og 
gerum okkur grein fyrir því hve 
stóru hlutverki hún gegndi í vel-
ferð afkomenda sinna.

Blessuð sé minning Mörtu 
Maríu Jónasdóttur.

Páll Winkel.

Tengdamóðir mín Marta Mar-
ía Jónasdóttir er látin.

Það var að hausti til árið 1982 
sem ég hitti Mörtu tengdamóður 
mína í fyrsta sinn, hún tók mér 
opnum örmum og var ávallt góð 
við mig og mína. Það fór ekki á 
milli mála að þar var á ferðinni 
myndarleg, sjálfstæð og ákveðin 
kona. Bæði myndarleg húsmóðir, 
falleg kona og ávallt vel tilhöfð.

Helsta afþreying Mörtu var að 
sauma og prjóna. Hún prjóna-
ði sokka, vettlinga, peysur eða 
það sem hentaði í það sinn fyrir 
fjölskyldumeðlimi, þó aðallega 
barnabörn og langömmubörn.

Það var alltaf notalegt að 
koma í matar- og kaffiboð-
in til tengdamóður minnar í 
Barmahlíð og í sveitina Selvík. 
Hún passaði vel upp á að enginn 
færi svangur heim enda var 
hún kokkur af guðsnáð og bak-
aði bestu kökur í heimi fram á 
síðasta dag, ég man sérstaklega 
eftir súkkulaðikökunni með 
piparmyntukreminu. Alltaf var 
hægt að treysta því að Marta 
töfraði fram glæsilegar kransa-
kökur þegar stórveislur bar að í 
fjölskyldunni.

Marta hafði gaman af að ferð-
ast um landið og naut sín vel í 
bílnum, þá leið henni eins og 
fuglinum fljúgandi. Ég dáðist 
að henni þegar hún var ennþá 
akandi um, komin yfir nírætt.

Marta bjó í Barmahlíðinni 
þegar ég kynntist henni og var 
svo heppin að heilsan leyfði 
henni að búa þar fram á síðasta 
dag.

Góðar og fallegar minningar 
á ég um tengdamóður mína og 
geymi ég þær í hjarta mínu.

Guð blessi minningu þína 
elsku Marta mín.

Ég minningar geymi, ég man þær 
 og skil,
þær minna á vordagsins blessaðan 
 yl.
Því syrgir minn hugur, ég sé þína 
 mynd
í sólhýru blómi, í fjallanna lind.
 
Þá haustblærinn kaldur um heiðina 
 fer
ég hlusta og vaki og bið fyrir þér
að veturinn hverfi, að vorsólin blíð
vermi þitt hjarta um ókomna tíð.
 (Steinunn Þorbjörg 
 Guðmundsdóttir)

Þín tengdadóttir,
Harpa.

Marta María 
Jónasdóttir 

fæddist í Reykjavík 
5. júní 1929. Hún 
lést 28. desember 
2023.

Foreldrar 
hennar voru Hulda 
Sólborg Haralds-
dóttir húsmóðir, 
f. 1902, d. 1993, og 
Jónas Böðvarsson 
skipstjóri, f. 1900, 
d. 1988.

Marta var þriðja í röð 
fjögurra systkina sem öll 
eru látin, hin voru Sigríður, 
f. 1924, Haraldur, f. 1926, og 
Böðvar, f. 1931.

Fyrrverandi eiginmað-
ur Mörtu var Garðar B. 
Bjarnason stýrimaður, f. 1928, 
d. 1980. Börn þeirra eru: 1) 
Jónas, starfar fyrir sjómanna-
samtökin, f. 1955, kona hans 
Harpa Helgadóttir sölufull-
trúi, f. 1964, börn þeirra eru 

fimm: Marta 
María, f. 1977, Jón 
Sigurður, f. 1979, 
Hulda Hrund, 
f. 1985, Guðlaug 
Dagmar, f. 1987, og 
Helgi Hörður, f. 
1994. 2) Valgerður 
framhaldsskóla-
kennari, f. 1959, 
eiginmaður henn-
ar er Arnar Ás-
mundsson banka-

starfsmaður, f. 1957, börn 
þeirra eru fjögur: Áshildur, f. 
1982, Garðar, f. 1988, Jónas, f. 
1993, og Marta María, f. 1996. 
Langömmubörnin eru ellefu 
og er eitt þeirra látið.

Marta ólst upp í Reykjavík, 
gekk þar í Miðbæjarskólann, 
Kvennaskólann og Húsmæðra-
skólann, í sautján sumur 
var hún í sveit á Álftanesi á 
Mýrum hjá afa sínum Haraldi 
Bjarnasyni og ömmu Mörtu 
Maríu Níelsdóttur. Hún vann 

hjá Rafveitunni Tjarnargötu 
í tíu ár.

Marta og Garðar hófu 
búskap sinn í húsi for-
eldra Mörtu á Háteigsvegi 
32 og eignuðust son sinn 
þar. Þau byggðu sér hús í 
Lindarhvammi 3 í Kópavogi 
þar sem dóttirin fæddist. 
Marta var heimavinnandi 
á meðan hún ól upp börnin 
sín en eiginmaðurinn var á 
sjó. Síðar starfaði hún meðal 
annars hjá Ríkisendurskoðun, 
í matsölu í Menntaskólanum 
við Hamrahlíð og í hann-
yrðaversluninni Erlu en 
lengstan starfsferil átti hún 
í innheimtum og ábyrgðum 
hjá Landsbankanum eða þar 
til starfsævinni lauk. Eftir 
það einbeitti hún sér að því 
að hlúa að sínum. Marta bjó í 
hálfa öld og fram á síðasta dag 
í Barmahlíð 17, Reykjavík.

Útförin fer fram frá Frí-
kirkjunni í Reykjavík í dag, 11. 
janúar 2024, klukkan 13. Út-
förin er sameiginleg með Ernu 
Aradóttur, mágkonu hennar 
og vinkonu til 70 ára. 

Þær létust með viku milli-
bili.

Marta María  
Jónasdóttir

• Fleiri minningargreinar 
um Mörtu Maríu Jónas
dóttur bíða birtingar og 
birtast í blaðinu næstu daga.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

JÓN HAUKUR BJARNASON,
Borgarbraut 16, Grímsnesi,

áður bóndi á Þórisstöðum, Grímsnesi,

sem lést 31. desember á HSU Selfossi,
verður jarðsunginn frá Þorlákskirkju Þorlákshöfn laugardaginn
13. janúar klukkan 13.

Elsa Jónsdóttir
Stefán Jónsson Gunnur Hafsteinsdóttir

Jóna Björg Jónsdóttir Einar Bragi Bjarnason
Hörður Jónsson Halldóra S. Sveinsdóttir
Bjarni Jónsson Guðrún I. Svansdóttir

Sigríður Jónsdóttir Jón Sigurðsson
Unnar Jónsson Lilja S. Jóhannesdóttir
Þráinn Jónsson Anna Sólveig Ingvadóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

BENTÍNA SIGRÚN VIGGÓSDÓTTIR,

lést á Landspítalanum miðvikudaginn
3. janúar.

Magnús H. Valdimarsson Elín Þorbjarnardóttir
Sigríður Valdimarsdóttir Tryggvi Sverrisson

Anna María Valdimarsdóttir Guðlaugur B. Guðmundsson
Birgir Hákon Valdimarsson

barnabörn og barnabarnabörn



Elsku Maggi vinur minn og 
stjúpfaðir er fallinn frá.

Þessi dásemdar mannvera 
sem geislaði af kærleika, ást 
og góðmennsku kemur ekki til 
okkar aftur.

Við Maggi áttum ávallt yndis-
legt samband, náðum vel saman 
allt frá því að hann kynntist 
mömmu fyrir tæpum 25 árum. 
Hann átti líka einstakt samband 
við börnin mín og eiginmann. 
Maggi tók okkur öllum sem 
sínum eigin börnum, og þannig 
samband áttum við alla tíð.

Ég minnist Magga sem félaga, 
vinar, föður, leiðbeinanda og ráð-
gjafa. Ég gat alltaf leitað til hans 
og mömmu. Ef mig vantaði ráð-
leggingar um stærstu ákvarð-
anir lífs míns, þá var gott að fá 
dómgreind lánaða frá Magga því 
hann sagði hlutina bara eins og 
þeir voru, hreinn og beinn í öllu 
sem hann sagði og gerði.

Ég minnist Magga sem vinnu-
félaga í Kúnígúnd, verslun sem 
mamma átti og rak þegar þau 
kynntust. Maggi aðstoðaði 
mömmu þar til að byrja með og 
síðar ráku verslunina saman 
í nokkur ár. Þar var oft mikil 
stemning, t.d. í jólaösinni þar 
sem allir hjálpuðust að. Maggi 
gekk í flest öll störf, en það sem 
hann gerði alls ekki var að pakka 
inn, hann sagði að það myndi 
aldrei ganga, og þar við sat.

Ég minnist dásamlegra tíma 
með Magga og mömmu á yndis-
lega heimilinu þeirra Sólvöllum 
á Spáni, ferðalaga innanlands 
og margra góðra stunda á golf-
vellinum þar sem keppnisskap 
Magga kom vel í ljós. Ég minnist 
allra matarboðanna og samveru-
stundanna þar sem spjallað var 
um heima og geima, og alltaf 
hafði Maggi sögur að segja úr 
sínu lífi.

Ég minnist sérstaklega allra 
áramótanna sem við eyddum 
saman. Maggi fór alltaf með 
Óla son minn í flugeldainnkaup, 
raðaði svo flugeldum nánast í 
stafrófsröð í bílskúrnum og 
svo var skotið upp eftir kúnst-
arinnar reglum. Ég veit að Óli 
minn gleymir þessum stundum 
aldrei og öll erum við þakklát 
fyrir þessi kvöld.

Ég minnist húmoristans 
Magga. Hann sagði fyndnar 
sögur og brandara sem gaman 
var að hlusta á og hlæja að með 
honum. Ég elskaði líka að hlusta 
á hlátrasköllin þegar þeir Ísleif-

ur minn spjölluðu í símann oft á 
kvöldin sl. mánuði, þá sögðu þeir 
sögur sín á milli þegar enginn 
annar heyrði og hlógu greinilega 
mikið.

Ég minnist Magga sem 
yndislegs eiginmanns mömmu, 
þau áttu svo ástríkt og fallegt 
samband. Þau voru samstiga 
og það ríkti mikill kærleikur á 
milli þeirra. Maggi sagði fyrir 
nokkrum árum við Ísleif, þá til-
vonandi eiginmann minn, að „já 
elskan“ væru orð sem Ísleifur 
þyrfti að læra strax. Það væru 
töfraorð að farsælu hjónabandi, 
sagði hann og hló mikið.

Ég minnist Magga með miklu 
þakklæti, þakklæti fyrir að hafa 
kynnst þessari einstöku mann-
eskju sem Maggi var, þakklát 
fyrir allar stundirnar okkar 
saman, öll samtölin, sögurnar, 
hláturinn og grátinn – og bara 
allt sem Maggi gaf af sér til mín 
og minna. Heimurinn er fátæk-
ari án þín elsku Maggi, og þín 
verður sárt saknað. Við höldum 
utan um mömmu, styðjum hana 
og styrkjum. Þú nýtur þín hinum 
megin með elsku Davíð og öðru 
góðu fólki, og svo sameinumst 
við öll á ný einn daginn.

Hvíldu í friði elsku Maggi, 
takk fyrir allt og allt – elska þig 
undurheitt.

Þín
Gróa.

Það er svo erfitt og sárt að 
sitja hér og minnast elsku 
Magga, stjúpföður míns og afa 
barnanna minna. Það er svo 
sárt að hann hafi ekki fengið 
meiri tíma hér með okkur, að 
mamma fái ekki meiri tíma með 
elsku manninum sínum, að við 
öll fáum ekki meiri tíma með 
dásamlega Magga og að börnin 
mín fái ekki meiri tíma með dýr-
mæta afa sínum sem þau héldu 
svo upp á.

Ég var rétt innan við tvítugt 
þegar Maggi kom inn í líf mitt 
og allt frá upphafi var hann svo 
hlýr og kærleiksríkur að auðvelt 
var að taka honum opnum örm-
um. Hann mætti okkur af svo 
mikilli virðingu, var svo fallega 
leiðbeinandi þegar til hans var 
leitað og traustið óx hratt. Hann 
varð fljótt foreldri mitt.

Ein fyrsta minning mín um 
Magga er þegar hann, ásamt 
mömmu, stóð þétt við bakið 
á mér í framkvæmdum í íbúð 

minni. Við þurftum að gera íbúð-
ina nánast fokhelda og það var 
stund þar sem hann sá að það 
þurfti að taka eitt auka skref í 
niðurbroti en ég, rétt rúmlega 
tvítug, var algjörlega buguð og 
vildi helst stinga höfðinu í sand-
inn. Hann gekk rólega fram með 
verkefnið fullur af hvatningu, 
styrk og stuðningi. Það var 
ómetanlegt.

Eitt helsta einkenni elsku 
Magga var hjartahlýjan. Það 
var alltaf hlýja í augum hans 
og faðmlagi og ósjaldan fylgdu 
 falleg orð með. Hann talaði 
 fallega til okkar allra og ekki 
síst til mömmu. Sumt af falleg-
asta hrósinu sem ég hef fengið 
kom frá Magga og að sjá hlýj-
una og ástina smitast áfram 
til barnanna minna er mér svo 
dýrmætt.

Það eru óteljandi fallegar 
stundir og minningar sem ég á 
með elsku Magga, allt frá byrj-
un til síðasta dags. Dýrmætar 
stundir í Hesthömrunum, í hjól-
hýsinu, á fjölskyldustundum, jól-
um og áramótum, á Spáni þar 
sem djúpar gæðastundir náðust 
og svo í veikindunum síðustu 
vikur þegar ég fékk að vera til 
staðar fyrir hann og mömmu.

Síðustu jól voru einstök og 
gleymast aldrei og faðmlög-
in, sem alltaf voru hlý og þétt, 
voru enn hlýrri og enn þéttari 
síðustu dagana og vikur. Hann 
rétti extra vel úr höndunum til 
að ná að umvefja vel og lengi og 
hvíslaði falleg orð í eyra. Svo 
óendanlega dýrmætt.

Maggi var líka stórkostlegur 
afi og það var dýrmæt og  falleg 
taug á milli hans og Úlfs og 
Arnbjargar. Hann tók alltaf á 
móti þeim og kvaddi með knúsi 
og kærleika, áhuga, natni, hlýju 
og ást þar sem hann beygði sig 
iðulega niður í þeirra hæð til að 
eiga góða stund með þeim.

Það eru nokkur orð og orðatil-
tæki á mínu heimili sem tengjast 
afa Magga og munu fylgja okk-
ur út lífið. „Strætó!“ og að „taka 
einn afa“ mun lifa en einnig „afi, 
þú ert rugludallur“ sem flaug 
iðulega með hlátri og gleði í 
fíflagangi.

Síðustu stundirnar á líknar-
deildinni hugsaði ég ítrekað: 
„Þín verður svo sárt saknað!“ 
Ég sagði honum það sem og hvað 
hann var mikið elskaður því það 
var hann svo sannarlega.

Elsku Maggi, ég er svo heppin 

að hafa fengið að eiga í þér vin, 
stuðning, styrk og stjúpföður. 
Mér þykir svo óendanlega vænt 
um samband okkar og ekki 
síður samband þitt við Úlf og 
Öddu. Þúsund hjartans þakkir 
fyrir ástina og hlýjuna, alltaf! 
Við pössum upp á mömmu og 
göngum með henni inn í vorið.

Þín
Þóra.

Elsku Maggi.
Nú ertu fallinn frá alltof 

snemma. Síðustu daga hafa 
skrefin verið þung því í okkar 
huga var óralangt í kveðjustund 
og vorum við viss um að þú 
myndir hrista þetta mein af þér.

En enginn veit hvenær kallið 
kemur. Eftir sitjum við æðrulaus 
gagnvart almættinu með sorg 
í hjarta.

Ég kynntist Magga fyrir 25 
árum þegar hann kom inn í líf 
hennar mömmu. Hann kom mér 
og systkinum mínum fyrir sjón-
ir sem flottur og heilsteyptur 
maður, ætíð vel til fara og vissi 
vel hvað hann vildi. Þess vegna 
valdi hann mömmu. Þið voruð 
alltaf mjög samstiga í gegnum 
ykkar ferðalag, hvort sem var 
í viðskiptum eða frítíma. Alltaf 
funduð þið ykkur tíma til að 
njóta lífsins saman, í hjólhýsi 
austur í Þingvallasveit í dulitlu 
kjarri eða í fallega húsinu ykkar 
á Spáni. Maggi tilheyrði þannig 
kynslóð sem gat allt og gerði allt. 
Hann lét aldrei neinn bilbug á 
sér finna, allt fram til síðasta 
dags. Í okkar huga var hann dug-
legur, vinnusamur, ósérhlífinn og 
þrautseigur. Hann skaraði fram 
úr í flestu eins og kemur fram í 
æviágripi hans. Það var alltaf 
gaman að spjalla við hann um 
heima og geima. Hann hafði ætíð 
frá einhverju merkilegu að segja 
sem hann hafði lent í eða séð og 
minnumst við margra skemmti-
legra frásagna. Ósjaldan gátum 
við setið saman og farið yfir öll 
lífsins mál hvort sem við vorum 
sammála eða ekki og minnist 
ég líflegra samtala þar sem við 
ræddum pólitík eða borgarmál-
in. Eins og oft hafðir þú ákveðn-
ar skoðanir á slíkum málum 
og heyrði maður ósjaldan hve 
miklir vitleysingar það væru, 
sem eru að reyna að stýra þessu 
samfélagi. Þó hiti gæti færst í 
samræður enduðu þær allar á 
innilegum hlátrasköllum. Við 
þessa upprifjun hlýnar manni 
i hjartastað og fyllist þakklæti. 
Við sem eftir sitjum eigum ör-
ugglega eftir að rifja upp eitt-
hvað af þessum samtölum og 
brosa í gegnum tárin. Maggi 
hafði einstaklega hlýja og góða 
nærveru, var mikill fjölskyldu-
maður og fannst fátt skemmti-
legra en að fá okkur systkinin í 
heimsókn með allan hópinn hvar 
sem þau voru stödd. Minnumst 
við margra heimsókna í hjólhýs-
ið þeirra eða í húsið á Spáni í 
gegnum tíðina.

Við erum ótrúlega þakklát fyr-
ir allar þær góðu stundir sem 
við áttum saman. Þau skipti sem 
þú komst og hjálpaðir okkur eða 
öðrum við hvaðeina sem þurfti 
aðstoð við. Alltaf varstu boðinn 
og búinn til þess að hjálpa.

Elsku Maggi. Það er komið að 
kveðjustund. Ég vildi að við hefð-
um fengið lengri tíma saman 
hérna megin, en „svona er lífið“ 
eins og amma mín sagði um árið.

Ég veit að það hafa verið 
fagnaðarfundir í sumarlandinu 
þegar þú mættir og ertu eflaust 
kominn með veiðistöng eða gítar 
í hönd.

Við sjáumst þegar okkar tími 
kemur, en þangað til munum við 
passa vel upp á mömmu og ylja 
okkur við minningarnar.

Takk fyrir allt.
Minning þín mun lifa áfram 

hjá okkur.
Hvíl í friði.

Ásgeir, Drífa og börn.

Ég man þegar ég hitti Magga 
fyrst, en hann var kvæntur 

tengdamóður minni, henni Sillu. 
Þá fékk ég þétt og gott faðmlag 
og svona ósagt; velkominn vin-
ur. Það tókst strax með okkur 
einlæg og góð vinátta sem er 
kannski ekki sjálfsögð þegar það 
er kynslóðabil milli fólks. Maggi 
var reyndur í viðskiptum, hvort 
sem það var í sölu á fiski til BNA 
eða skreið til Nígeríu, á tímabili 
átti hann Hljómco og kom svo 
að rekstri Kúnígúnd með Sillu 
sinni. Þá starfaði hann með Mið-
bæjarsamtökunum og fannst 
honum miður um þróun miðbæj-
arins, sérstaklega hvað varðar 
verslun. Eitt sinn er við vorum 
að ræða saman sagði hann mér 
að hann hefði fulla trú á sam-
vinnufélagsforminu og sagði: 
„Ég veit að þetta hljómar ekki 
vel í dag, en þetta er gott form.“ 

Maggi var vel lesinn, hógvær 
og með góðan húmor, aldrei 
heyrði ég hann hallmæla eða tala 
illa um nokkurn mann. Hann 
hafði gaman af tónlist, spilaði 
á gítar, og ekki var komið að 
tómum kofunum hvað varðar 
flytjendur.

Maggi greindist með krabba-
mein í mars 2021 og tókst á við 
það af miklu æðruleysi. Eitt sinn 
hringdi hann í mig og þá nokkuð 
kvalinn. Þegar ég benti honum 
á að leita á spítalann var eins 
og hann vildi ekki taka pláss frá 
öðrum, honum fannst svo mikið 
að gera þar. Eins þegar við vor-
um að plana jólin í byrjun des-
ember; „við höldum okkar plani 
– höfum allt eins og venjulega“ 
sagði hann. Blessunarlega náð-
um við að eiga jólin með elsku 
Magga en hinn 1. janúar var 
hann lagður inn á líknardeild og 
látinn stuttu síðar eða 3. janúar.

Takk fyrir allt elsku Maggi, 
ég á eftir að sakna símtalanna 
okkar og samverustundanna.

Hvíldu í friði kæri vinur.
Þinn

Ísleifur.

Í dag kveð ég hinstu kveðju 
kæran mág minn og vin, Magn-
ús Gunnlaug Friðgeirsson. Með 
honum er genginn traustur og 
góður samferðamaður.

Leiðir okkar lágu fyrst saman 
fyrir meira en hálfri öld, þegar ég 
kynntist systur hans, eiginkonu 
minni, Jóhönnu Friðgeirsdóttur. 
Á þeim árum var Maggi við nám 
í Samvinnuskólanum á Bifröst 
og hélt að því loknu til Englands 
til frekara náms. Eftir það starf-
aði hann fyrir sjávarafurða- og 
landbúnaðardeildir Sambands-
ins, bæði hér heima og erlendis. 
Síðustu árin starfaði hann með 
eiginkonu sinni, henni Sillu, við 
glæsilegan verslunarrekstur.

Maggi var farsæll og góður 
stjórnandi og vel liðinn í öllum 
þeim störfum sem hann tók 
að sér. Hann var að eðlisfari 
skemmtilegur, vinsæll og vand-
aður í framkomu og á gleði- og 
skemmtisamkomum var hann 
ævinlega hrókur alls fagnaðar, 
alltaf mættur með gítarinn og 
spilaði og söng. Það eru slíkar 
stundir með honum sem skilja 
eftir hjá okkur ljúfar minningar. 
Undanfarið barðist hann við 
krabbamein og átti oft erfiðar 
stundir en naut þá þeirrar gæfu 
að eiga einstaklega góða að-
standendur sem hlúðu að honum 
af einstakri alúð.

Síðasta samvera okkar hjóna 
með honum var á gamlársdag. 
Það var ljúft að sjá hans fallega 
bros með sínum nánustu á fal-
legu heimili þeirra hjóna. Það má 
sannarlega segja að það hafi ver-
ið forréttindi og mikið lán að hafa 
kynnst og tekið þátt í lífinu með 
Magnúsi Friðgeirssyni.

Blessuð sé minning hans.
Gunnar Þórólfsson.

Magnús Gunn-
laugur Frið-

geirsson fæddist 20. 
ágúst 1950 í Reykja-
vík. Hann lést í 
faðmi fjölskyldunn-
ar á líknardeild 
Landspítala 3. 
janúar 2024.

Foreldrar hans 
voru Sigríður 
Magnúsdóttir, f. 
22.5. 1924 á Bæ í 
Króksfirði, d. 29.4. 2005, og 
Friðgeir Sveinsson, f. 11.6. 1919 
á Hóli í Hvammssveit, d. 22.5. 
1952. Stjúpfaðir Magnúsar var 
Sigurður Sveinsson, f. 11.2. 
1922 á Þykkvabæjarklaustri, 
d. 4.9. 1994. Systur Magnúsar 
eru Jóhanna, f. 17.10. 1944, 
Sigríður Hrefna, f. 28.9. 1946, 
Brynhildur Salóme, f. 17.10. 
1948, og Sigurveig, f. 18.6. 1959.

Eftirlifandi eiginkona Magn-
úsar er Sigurveig Lúðvíksdótt-
ir, f. 16.6. 1946.

Börn Magnúsar og fyrri 
eiginkonu hans, Sigrúnar 
Davíðsdóttur, f. 9.7. 1950, 
eru: 1) Aldís, f. 23.5. 1977, 
gift Valdimari Snorrasyni, 
börn þeirra eru Aníta Björk, 
Fannar Þór og Birkir Logi; 2) 
Davíð Fannar, f. 27.5. 1980, d. 
21.2. 2003; 3) Maríanna, f. 23.5. 
1985, sambýlismaður hennar 
Alexander Angelo Tonini, börn 

þeirra eru Rakel 
Björk, Hekla Sóley, 
Arnar Mikael, 
Haukur Atlas og 
Þórdís Harpa.

Börn Sigur-
veigar eru: 1) Gróa 
Ásgeirsdóttir, 
f. 17.4. 1965, gift 
Ísleifi Leifssyni, 
sonur hennar er 
Ólafur Ásgeir; 
2) Ásgeir Örn 

Ásgeirsson, f. 24.10. 1970, 
giftur Drífu Viðarsdóttur, 
börn þeirra eru Ásgeir Aron, 
Snædís Birta, Katrín Eir og 
Sigurveig Jana; 3) Lúðvík 
Ásgeirsson, f. 4.1. 1974, giftur 
Bjarneyju Rut Jensdóttur, 
börn þeirra eru Bjarni Geir, 
Ólöf Björk, Egill Máni, Sara 
Aurora og Lovísa Rut; 4) 
Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir, 
f. 11.11. 1978, gift Ými Erni 
Finnbogasyni, börn þeirra eru 
Úlfur Orri og Arnbjörg Ylfa.

Langafabörn Magnúsar eru 
þrjú.

Magnús ólst upp í Klepps-
holtinu og gekk í Langholts-
skóla og Vogaskóla. Hann 
lauk samvinnuskólaprófi frá 
Bifröst 1971, prófi í Business 
Adm. frá London School of 
Foreign Trade 1973 og Adv. 
Mgmt. Prog. í Harvard 1994.

Á starfsferli sínum kom 

Magnús víða við í sölu land-
búnaðar- og sjávarafurða og 
nýsköpunar í iðnaði. Magnús 
starfaði sem skrifstofustjóri 
hjá Rafiðjunni hf. 1970-72, 
sölustjóri sjávarafurða-
deildar SÍS 1973-1983 og fór 
oft á því tímabili til Nígeríu 
til að markaðssetja skreið, 
forstjóri Iceland Seafood 
Corporation 1988-1994 og bjó 
hann þá ásamt fjölskyldu í 
BNA, var eigandi Hljómco hf. 
1995-98, meðeigandi og fram-
kvæmdastjóri Hugbúnaðar hf. 
1999-2002, starfandi stjórn-
arformaður hjá ND, 2003-5, 
samhliða og í framhaldi rak 
hann verslunina Kúnígúnd 
með eiginkonu sinni til ársins 
2015. Magnús sinnti margvís-
legum öðrum störfum. Var 
hann meðal annars í stjórn 
SÍS fyrir hönd starfsmanna 
á árunum 1976-1982, í ýmsum 
nefndum og ráðum í tengslum 
við landbúnað og sjávarútveg 
á árunum 1983-1994, stjórn-
arformaður Rannsóknastofn-
unar byggingariðnaðarins 
frá 1988 til fjölda ára, í stjórn 
Icelandic-American Cham-
ber of Commerce frá 1988 til 
margra ára, formaður þess 
1991-4, stjórnarformaður 
Iðntæknistofnunar 1998-2007 
og stjórnarformaður Mið-
borgarinnar okkar frá stofnun 
til 2015.

Útför Magnúsar fer fram 
frá Grafarvogskirkju í dag, 11. 
janúar 2024, klukkan 15.

Streymi:
https://mbl.is/go/k7ut4

Magnús Gunnlaug-
ur Friðgeirsson

• Fleiri minningargreinar 
um Magnús Gunnlaug Frið-
geirsson bíða birtingar og 
munu birtast í blaðinu næstu 
daga.
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Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi
og langafi,

JÓN VALBERG ÁSGEIRSSON
frá Valshamri á Skógarströnd,

Hamravík 82, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
á aðfangadag, 24. desember.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heru, heimaþjónustu
Reykjavíkurborgar og líknardeildar fyrir einstaka alúð og
umönnun.

Hilmar Jónsson Margrét Ólöf Jónsdóttir
Sigrún Jónsdóttir Ingvar Sigurðsson
Þröstur Jónsson Íris Þrúður Ólafsdóttir

Heiðrún Björk Jónsdóttir Pétur Veigar Pétursson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginkona mín og móðir,

BRYNDÍS TORFADÓTTIR,
Þorláksgeisla 43,

Reykjavík,

lést á líknardeildinni í Kópavogi
miðvikudaginn 3. janúar.
Útförin fer fram frá Guðríðarkirkju föstudaginn 19. janúar
klukkan 13.

Hólmgrímur Þorsteinsson
Jóhanna Ruth Hólmgrímsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

ANNA ESTHER ÆVARR,

lést 4. janúar á Vífilsstöðum.
Esther verður jarðsungin frá
Eyrarbakkakirkju mánudaginn 15. janúar
klukkan 14.

Steinn Öfjörð
Guðmundur Öfjörð

Ámundínus Örn Öfjörð Guðbjörg Gerður Gylfadóttir
ömmubörn og langömmubarn



Ég kynntist Ragnari fyrir 
tæpum þremur áratugum þegar 
þau Marta Ruth Guðlaugsdótt-
ir, systurdóttir mín, felldu hugi 
saman og gengu síðar í hjóna-
band. Ragnar kom mér strax fyr-

ir sjónir sem ákveðinn, frakkur 
og skemmtilegur ungur maður. 
Mér er minnisstætt þegar auga-
steinar þeirra Mörtu og Ragnars, 
Mikael Jafet, Stefanía Konráð 
og Enok Kristinn, fæddust hver 

á fætur öðrum hve systir mín, 
Guðlaug Konráðsdóttir (Gulla) 
amma barna Ragnars og Mörtu, 
var stolt af barnabörnum sínum. 
Sigtryggur eiginmaður Gullu 
gekk börnunum í afastað frá því 

hann kom inn í fjölskylduna og 
þau áttu sínar fallegu samveru-
stundir hjá ömmu Gullu og afa 
Sigtryggi í Barmahlíðinni. Ég tók 
snemma eftir því hversu hand-
laginn og útsjónarsamur Ragnar 
var við smíðar og viðgerðir, hvort 
sem var á timbur, járn, stál, leð-
ur eða hvers kyns efnivið. Það 
lék allt í höndunum á þessum 
þúsundþjalasmiði. Ljóst var 
að þarna fór mikill listamaður, 
enda kom það berlega í ljós þegar 
Ragnar stofnaði húðflúrsstofu 
og bauð upp á flókin og listræn 
flúr af þeim toga sem ég hafði 
aldrei áður séð, enda varð hann 
strax vinsæll og eftirsóttur flúr-
ari. Fjölmargir sóttust eftir list-
rænu handbragði Ragnars, bæði 
Íslendingar og erlendir borgarar 
sem gerðu sér ferð til Íslands til 
að fá flúr hjá meistaranum.

Ragnar veiktist af alvarlegum 
sjúkdómi fyrir nokkrum árum 
og langvinn barátta við þann vá-
gest hófst. Ragnar sýndi mikið 
æðruleysi á þessari vegferð og 
Marta Ruth stóð þétt við hlið 
eiginmanns síns allan þann tíma 
og setti sig djúpt inn í sjúkdóms-
einkenni, lyfjagjöf, meðferðarúr-
ræði og töluleg sjúkdómsgögn 
um þróun og batahorfur, allt í 
nánu samstarfi við lækna og 
hjúkrunarfræðinga Landspít-
alans. Raunar hef ég vart orðið 
vitni að annarri eins elju ástvinar 
til stuðnings lífsförunauti sínum 
við að leita leiða til bjargráða 
meðan nokkur von var fyrir 
hendi og allt til enda. Í þessari 
baráttu naut Marta Ruth órofa 
stuðnings barna þeirra hjóna og 
ástvina.

Með trega kveð ég Ragn-
ar Hauksson og votta Mörtu, 
Mikael, Stefaníu og Enoki og 
fjölskyldu innilega samúð við 
fráfall eiginmanns, föður, bróð-
ur og sonar. 

Sverrir Hans  
Konráðsson.

Ragnar Hauks-
son fæddist 

í Vestmanna-
eyjum 22. mars 
1962. Hann lést á 
Landspítalanum 
31. desember 2023.

Foreldrar 
Ragnars eru Hauk-
ur Sigurðsson, f. 
11. desember 1934 í 
Vestmannaeyjum, 
og Úrsúla Barbel 
Regine Thiesen, f. 20. júlí 
1937, í Þýskalandi. Systkini 
Ragnars eru Ágúst Friðrik 
Hauksson, f. 11. september 
1960, og Anna Lísa Thiesen 
Hauksdóttir, f. 7. október 
1971.

Ragnar kvæntist í Hafnar-
fjarðarkirkju árið 1999 
Mörtu Ruth Guðlaugsdóttur, 

dansara og 
danskennara, f. 
23. júlí 1971. Börn 
þeirra eru: 1) 
Mikael Jafet, f. 19. 
september 1998, 2) 
Stefanía Konráð, 
f. 19. september 
2002, og 3) Enok 
Kristinn, f. 24. 
október 2004.

Ragnar flutti 
ungur með for-

eldrum sínum frá Vestmanna-
eyjum til Reykjavíkur og gekk 
í Vogaskóla. Ragnar var við 
nám í Myndlista- og hand-
íðaskólanum um skeið, enda 
komu listrænir hæfileikar 
hans snemma í ljós. Ragnar 
var hæfileikaríkur myndlist-
armaður og smiður af guðs 
náð og góður handverksmað-

ur við allt sem hann tók sér 
fyrir hendur, hvort sem það 
var húsasmíði, járnsmíði, 
leðuriðja eða myndlist. Hann 
lærði húðflúrlistina hjá Helga 
Aðalsteinssyni (Helga tattoo) 
og opnaði húðflúrstofu á 
Selfossi árið 2006 sem hann 
starfrækti í 10 ár, eða þar til 
hann flutti til Reykjavíkur og 
kom stofunni fyrir í stærra og 
betra húsnæði. Ragnar vann 
við húðflúrun þar til hann 
þurfti að taka sér hlé vegna 
veikinda og varð síðan að 
loka stofunni er hann hélt til 
Svíþjóðar í stofnfrumuskipti. 
Ragnar vildi ekki sitja auðum 
höndum og síðustu mánuðina 
hannaði hann og handgerði 
hágæðaleðurbelti og aðra 
muni úr leðri.

Útför Ragnars verður gerð 
frá Guðríðarkirkju í Graf-
arholti í dag, 11. janúar 2024, 
klukkan 15.

Ragnar Hauksson

eða í síma 552 5744

Minningar-
kort á
hjartaheill.is

Látin er í Reykjavík kær 
frænka okkar, Erna Aradótt-
ir. Hún var dóttir föðursystur 
okkar, Sigríðar Soffíu Þórarins-
dóttur – sem í okkar fjölskyldu 
var alltaf kölluð Stóra frænka 
– og Ara Jónssonar læknis á 
Egilsstöðum. Þau systkinin, 
pabbi og Stóra frænka, voru 

náin enda þau tvö þau einu 
sem bjuggu á Héraði af stórum 
systkinahópi frá Valþjófsstað 
og mikill og náinn samgang-
ur milli heimila þeirra. Þegar 
starfslok nálguðust hjá þeim 
mágum upp úr 1960, fluttu 
fjölskyldurnar báðar á fyrstu 
hæðina í Skaftahlíð 10 í Reykja-

vík og jókst þá samgangur fjöl-
skyldnanna enn meira. Og þótt 
aldursmunur okkar systkina 
sé meiri en 20 ár varð þetta 
sambýli til þess að þau yngstu 
okkar kynntust Stóru frænku 
og Ara jafn vel og þau sem 
eldri eru. Dætur þeirra, Erna 
og Ragnheiður, önnuðust for-
eldra sína fram í andlátið og 
komu oft í Skaftahlíðina, þó 
sérstaklega Erna sem var eins 
og klettur við hlið móður sinn-
ar eftir andlát Ara 1967. Stóra 
frænka lést 1972.

Tengslin við Ernu styrktust 
enn frekar eftir að við komumst 
öll á fullorðinsár og stofnuðum 
okkar eigin fjölskyldur. Hún 
var sjálfskrifuð í öll fjölskyldu-
boð, hvort heldur það voru 
brúðkaup, stúdentsveislur, 
skírnarveislur eða fermingar, 
enda var hún frekar sem eldri 
systir en frænka. Við systkin-
in og fóstursystir okkar höfum 
um árabil hist ásamt mökum 
einu sinni á ári í svokölluðum 

systkinafagnaði þar sem við 
eyðum heilum degi saman við 
ýmsa afþreyingu og njótum 
svo góðs matar hjá einhverju 
okkar. Oftar en ekki var Erna 
með okkur í þessum fagnaði og 
er okkur sérstaklega í minni 
helgardvöl í Skagafirðinum 
árið 2016 þar sem við heim-
sóttum m.a. Hóla og Siglufjörð.

Lítil saga lýsir einstaklega 
vel hjartahlýju og vináttu Ernu 
og Böðvars manns hennar við 
fjölskylduna. Eftir vetrardvöl í 
Reykjavík veturinn 1959-60 fór 
fjölskyldan austur í Eiða um 
vorið og sú elsta okkar, Ingi-
björg, varð ein eftir í bænum 
og leigði herbergi á Melunum. 
Eitt sinn þegar hún var búin 
að vera sárlasin í nokkra daga, 
ein og umkomulaus, kom Erna 
við að beiðni mömmu sem 
hafði áhyggjur af dótturinni. 
Þegar Erna sá ástandið sagði 
hún umsvifalaust að nú skyldi 
Ingibjörg koma með henni og 
vera hjá þeim Böðvari um tíma. 

Ungu hjónin tóku hana upp á 
sína arma, Sigga Soffa var látin 
ganga úr rúmi og Ingibjörg bjó 
hjá þeim í tæplega þrjú ár.

Erna kom í áttræðisafmæli 
Ingibjargar í júlí 2021 og 
var það í síðasta skipti sem 
stórfjölskyldan hitti hana en 
sameiginlegur áhugi Ernu og 
Ragnheiðar á ættarsögunni 
styrkti tengslin þeirra á milli 
enn frekar síðustu árin.

Gleði og glæsileiki einkenndu 
Ernu og við kveðjum hana með 
miklum söknuði.

Við systkinin frá Eiðum 
og fjölskyldur okkar sendum 
Siggu Soffu, Jóhannesi, dætr-
unum og fjölskyldum þeirra 
okkar dýpstu samúðarkveðj-
ur. Blessuð sé minning Ernu 
frænku.

Ingibjörg, Þórarinn,  
Stefán, Sigurður Þór, 
Ragnheiður Helga,  
Hjörleifur og Halldór.

Það hefur verið ómissandi að 
fá Ernu, mágkonu og stórvin-
konu mömmu, árlega í afmæli 
mitt. Þá sagði hún söguna af 
fæðingu minni, sem hún var 
viðstödd, með tilþrifum og sló 
ekkert af í frásögninni. Sagan 
góða var síðast sögð í afmæli 
mínu síðastliðið haust, móð-
ur minni, mér og öðrum til 
skemmtunar.

Erna hefur verið hluti af 
þeim kvennakrans sem ól mig 
upp og verið mér náin. Það eru 
forréttindi að hafa slíka konu 
nálæga. Hún hafði mikið að 
gefa og það voru ótalmargir 
sem nutu krafta hennar, ætt-
ingjar og skjólstæðingar. Erna 
lét sig málin varða, var mann-
vinur og vakandi af umhyggju 
fyrir heilsu fólks.

Lánið lék við mig þegar ég 
fékk að starfa með Ernu á 
Heilsugæslustöð Kópavogs 
þegar ég var unglingur. Hún var 
þar deildarstjóri heimahjúkr-
unar og ég símastúlka. Ég dáð-
ist að dugnaði hennar og rögg-

semi í ábyrgðarmiklu starfi og 
það fylgdi því öryggi að vinna 
nálægt henni.

Erna hafði ekki síður puttann 
á púlsinum er varðaði listir og 
menningu. Þau Böðvar áttu 
stórt bókasafn og fylgdist hún 
vel með myndlist og tónlist, það 
var gaman að hlusta á frásagn-
ir hennar af listamönnum og 
verkum þeirra. Sjálf skrifaði 
hún bók, ásamt öðrum, sem var 
heimildar- og fræðirit, Hjúkr-
unarkvennatal. Safna þurfti 
miklu magni af upplýsingum, 
skrifa, flokka og raða. Mér er 
í barnsminni að húsið hennar 
var undirlagt af pappírum og 
ljósmyndum á þessum tíma, 
enda var verkefnið viðamikið.

Erna var hafsjór af fróðleik 
og hafði ferðast víða innan 
lands sem utan. Hún og Böðv-
ar höfðu grandskoðað landið, 
farið inn að miðju þess og út á 
ystu nes en hann hafði unnið 
við byggingu og viðhald vita. 
Þau ferðuðust einnig utanlands 
og stundum til fjarlægra staða. 
Þegar ferðalög voru fram und-
an hjá mér var hægt að fletta 
upp í henni og fá lánuð ferðarit. 
Þegar heim var komið hlustaði 
hún af áhuga á frásagnir af því 
sem fyrir augu hafði borið.

Erna var höfðingi heim að 
sækja og hélt hverja stóru 
veisluna á fætur annarri. Á 
gestalistanum gleymdust 
engir og passað var upp á að 
einstæðingar væru þar engin 
undantekning.

Það hefur verið mikilvægt að 
eiga hana sem hauk í horni alla 
tíð og allt undir það síðasta. 
Ætíð var hægt að sækja styrk 
til hennar. Síðasta samtalið var 
örfáum dögum áður en hún 
kvaddi þar sem hún lagði bless-
un sína yfir tónlistina í útför 
móður minnar, sem lést viku á 
undan henni, óafvitandi að það 
yrði einnig hennar eigin útför.

Hafðu þökk fyrir samfylgd-
ina.

Valgerður  
Garðarsdóttir.

Erna Aradótt-
ir fæddist á 

Hjaltastað í Norð-
ur-Múlasýslu 28. 
janúar árið 1932. 
Hún lést 4. janúar 
2024.

Foreldrar hennar 
voru Sigríður Soff-
ía Þórarinsdóttir 
húsmóðir, f. 1894, 
d. 1972, og Ari Jóns-
son héraðslæknir 
á Egilsstöðum, f. 1898, d. 1967. 
Foreldrar Sigríðar Soffíu 
voru Þórarinn Þórarinsson, 
prestur á Valþjófsstað, og 
Ragnheiður Jónsdóttir. For-
eldrar Ara voru Jón Arason, 
prestur á Húsavík, og Guðríð-
ur Ólafsdóttir. Systir Ernu var 
Ragnheiður, f. 1933, d. 1982.

Eiginmaður Ernu var Böðv-
ar Jónasson, f. 1931, d. 2015. 
Þau giftust 1955. Foreldrar 

hans voru Hulda 
Sólborg Haralds-
dóttir húsmóðir, 
f. 1902, d. 1993, og 
Jónas Böðvarsson 
skipstjóri, f. 1900, 
d. 1988. Barn 
Ernu og Böðvars 
er Sigríður Soffía 
leikskólakennari, 
f. 1958, hennar 
maður er Jóhann-
es Sveinbjörnsson 

f. 1954. Þeirra dætur eru 
þrjár 1) Erna mannfræðing-
ur, f. 1983, hennar maður 
er Davíð Bragi Konráðsson 
fornleifafræðingur, f. 1981, 
dóttir þeirra er Nína Sigríður, 
f. 2023. 2) Marta endurskoð-
andi, f. 1989, maður hennar 
er Michael Þórarinsson 
gæðastjóri, f. 1973, sonur 
þeirra er Jóhannes Hrafn, 
f. 2014. Dóttir Michaels er 

Hulda Kristín Kolbrúnardótt-
ir, f. 1997. 3) Agnes forritari, 
f. 1994.

Erna ólst upp á bænum 
Brekku á Héraði. Hún varð 
gagnfræðingur frá Alþýðu-
skólanum á Eiðum 1948, var 
í Húsmæðraskóla Reykja-
víkur veturinn 1949-1950 og 
lauk námi við Hjúkrunar-
skóla Íslands 1955. Erna 
var hjúkrunarfræðingur á 
Landspítalanum 1955-1957 
og 1959-1970, var hjúkrunar-
fræðingur á lækningastofu 
Björns Guðbrandssonar frá 
1960 í nokkur ár. Hún var 
einnig hjúkrunarfræðingur í 
Menntaskólanum í Hamrahlíð 
í nokkur ár frá 1973, vann á 
Heilsuverndarstöð Kópavogs 
1970-1980, á Heilsugæslustöð 
Kópavogs frá 1980, þar var 
hún deildarstjóri heimahjúkr-
unar frá 1987 og fram að 
starfslokum. Erna tók einnig 
vaktir á Læknavaktinni undir 
lok starfsævinnar.

Erna sat í stjórn Hjúkr-
unarfélags Íslands 1959-1963 
og var gjaldkeri 1961-1963. 
Hún var í ritnefnd Hjúkr-
unarkvennatalsins sem var 
útgefið 1969. Erna starfaði í 
mörg ár í Soroptimistaklúbbi 
Kópavogs, í því starfi kom 
hún að uppbyggingu Hjúkr-
unarheimilisins Sunnuhlíðar.

Erna og Böðvar hófu 
búskap sinn í húsi foreldra 
Böðvars á Háteigsvegi 32 og 
eignuðust dóttur sína þar. 
Þau byggðu raðhús á Álfhóls-
vegi 18 þar sem þau bjuggu 
í 15 ár og fluttu sig síðar um 
set á Álfhólsveg 74. Síðustu 
þrjú árin bjó Erna í íbúð á 
Sléttuvegi 27.

Útför Ernu fer fram frá Frí-
kirkjunni í Reykjavík í dag, 
11. janúar 2024, klukkan 13. 
Útförin er sameiginleg með 
útför Mörtu M. Jónasdóttur 
mágkonu hennar og vinkonu 
til 70 ára. Þær létust með 
viku millibili.

Erna Aradóttir
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VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

SIGRÍÐUR ÞÓRÐARDÓTTIR,
Sísí,

lést á hjúkrunarheimilinu Seltjörn
mánudaginn 8. janúar.
Útförin fer fram frá Háteigskirkju
þriðjudaginn 16. janúar klukkan 11.

Þórður Magnússon Marta María Oddsdóttir
Torfi Magnússon Laufey Bjarnadóttir

Ásgeir Magnússon Þórdís Kristinsdóttir
Ásgerður I. Magnúsdóttir Högni S. Kristjánsson

Bergþór Magnússon Linda Laufdal Traustadóttir
Kolfinna Magnúsdóttir Stefán Andreasson

Magnús Magnússon Magnea Vilhjálmsdóttir
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

DAGNÝ HERMANNSDÓTTIR,

lést á Hjúkrunarheimilinu Kirkjuhvoli
Hvolsvelli 28. desember.
Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju
mánudaginn 15. janúar klukkan 13.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vildu
minnast hennar er bent á Hjúkrunarheimilið Kirkjuhvol.
Kennitala 630985-0569, reikningur 0182-05-062161.

Ívar Ásgeirsson Þórunn Árnadóttir
Hermann Ingason

Guðrún Ísfeld Ingadóttir Gunnar Sveinsson
Lára Ingadóttir

Ingi Ingason
ömmu- og langömmubörn

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
afi og bróðir,

GUÐMUNDUR HERMANNSSON,
Barðastöðum 49,

Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
2. janúar. Útför hans verður gerð frá Fella- og Hólakirkju
föstudaginn 19. janúar klukkan 10.

Guðrún Hrefna Reynisdóttir
Reynir Örn Rúnarsson
Tinna Guðmundsdóttir

barnabörn og systkini hins látna
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Björk mín, fallega tengda-
mamma, vinkona og ljúfasta 
amman. Við kveðjum hana með 
trega í dag. Þetta átti ekki að 
fara svona. Við vorum ekki til-
búin að missa ömmu Björk. Ég 
er svo óendanlega stolt að vera 
tengdadóttir hennar. Svo þakklát 
hvað hún var börnunum mínum 
dásamleg amma. Amma Björk 
var alltaf mætt með slikk og ís í 
glærum plastpoka þegar einhver 
var lasinn.

Hún var með sérstaka náðar-
gáfu þegar kom að blómum. 
Hún gat látið allt vaxa og dafna. 
Hún gaf líka skemmtilegustu og 
bestu gjafirnar. Hún elskaði að 
kaupa handa öðrum og troðfylla 
gjafaskápinn sem enginn mátti 
opna. Svo púslaði hún saman í 

afmælis og jólagjafir. Það dugði 
aldrei einn pakki. Það voru alltaf 
tveir á mann undir jólatrénu og 
á afmælum var alltaf aukapakki 
fyrir öll ömmugullin. Hún elskaði 
að gefa. Þegar hún sagði „ég vildi 
að ég gæti gefið þér allan heim-
inn“ þá var hún þegar búin að 
því. Allt sem ég á í dag er henni 
að þakka. Egill Daði og krakk-
arnir eru allur heimurinn fyrir 
mér. Hún var fyrirmyndin mín í 
svo mörgu og það er mér ómet-
anlegt. Ég sakna þess að hringja 
í hana, kíkja í kaffi og spjalla um 
allt milli himins og jarðar. Miss-
irinn er stór og sorgarsárið er 
djúpt og það mun aldrei gróa. En 
ég veit að hún fylgist með okk-
ur og passar upp á okkur eins 
og hún var vön að gera. Amma 

Björk verður alltaf með okkur. 
Guð geymi þig, elsku tengda-
mamma mín.

Ég man 
Með þér á ég margar minningar
Myndir sem létta mitt lundarfar
Ég ligg hér og ég hugsa til þín
Hvernig sólin á þig skín
Ég sakna þín
 (Sverrir Bergmann)

Þín tengdadóttir,
Rakel.

Það er þungbært að kveðja 
yngri systur í blóma lífsins á 
okkar tíma mælikvarða. Í þess-
um þrengingum leitar á hugann 
fjölmargt frá liðnum tímum, 
andinn er einhvern veginn ekki 

alveg reiðubúinn. „Ég er hvorki 
heill né hálfur maður og heldur 
ósjálfbjarga, því er verr“ mælti 
Vilhjálmur Vilhjálmsson, sá 
elskaði og dáði söngvari og texta-
smiður. Hann var í miklu uppá-
haldi hjá Björk systur minni og 
fékk að óma seint og snemma í 
hljómtækjum heimilisins.

Björk var reyndar tónelsk frá 
unga aldri, tók strax þátt í starfi 
Kórs Barnaslóla Akureyrar og 
var söngvin alla tíð, tók síðar þátt 
í ýmsu kórastarfi, m.a. á meðan 
fjölskyldan bjó á Hauganesi út 
með firði en þar var ýmsu félags-
starfi við brugðið. Ég hef á tilfinn-
ingunni að þaðan eigi þau Angan-
týr Arnar góðar minningar.

Af uppeldi okkar systkinanna 
sex fer svo sem ekki mörgum sög-
um. Þetta var fyrir eða í árdaga 
uppeldisfræðanna. Ég man þó 
ekki til þess að þeim væri beitt á 
heimilinu með markvissum hætti 
en stöðugleiki var ríkjandi og ein-
beitingin snerist fyrst og fremst 
um að brauðfæða hópinn.

Mamma vann á ungum æsku-
dögum okkar á saumastofunni 
Heklu og vinnutíminn var frá kl. 
16-22 virka daga. Það kom í minn 
hlut sem drengurinn í miðjunni 
að taka oftast á mig vaktina þar 
til pabbi kæmi heim á sjöunda 
tímanum og jafnvel undirbúa 
kvöldverð. Eldri bræður mín-
ir tveir höfðu yfirleitt annað 
að sýsla, voru komnir á næsta 
þroskastig, voru gjarnan úti í bæ 
að lifa lífinu, „að hitta mennina“. 
Ég tók því snemma þátt í upp-
eldinu á tveimur systrum og svo 
yngsta bróðurnum og hafði því 
talsvert saman við þau að sælda.

Ekkert á uppvaxtarárunum 
benti til þess að þær systurnar, 
Björk Elfa og Snjólaug Jónína, 

yrðu sérlega samrýmdar systur. 
Þær toguðust endalaust á og 
flest í umhverfinu varð þeim að 
ágreiningi enda eru þær talsvert 
ólíkar að eðlisfari. Síðar urðu þær 
afar nánar, voru trúnaðarvinir og 
í daglegum og nánum tengslum 
og sóttu ráð og stuðning hvor til 
annarrar.

Það var augljós gæfa Bjarkar 
systur minnar í lífinu að kynnast 
Angantý Arnari sem bar hana á 
höndum sér alla tíð. Stundum 
hefur það eflaust verið krefjandi 
hlutskipti því systur minni kippti 
í kynið, lundarfar ættarinnar er 
ekki slétt og fellt, Björk var stór 
í stykkjunum. Angantýr Arnar 
er hins vegar þrautseigur, skyn-
samur og á allan hátt vel gerð-
ur maður. Í erfiðum veikindum 
Bjarkar vék hann öllu til hliðar, 
starfi sínu, áhugamálum og meira 
að segja eigin heilsufari til þess að 
geta annast konu sína sem hann 
sannarlega unni framar öllu öðru.

Björk Elfa systir mín átti gott 
líf. Hennar umgjörð var fyrst og 
fremst fjölskyldan og ræktar-
semi við hana. Hún hafði hlýtt 
viðmót, naut sín í þjónustu við 
annað fólk og valdi sér störf þar 
sem þessir eiginleikar fengu að 
njóta sín. Hún var gestrisin og 
saman áttu þau Angantýr Arn-
ar fallegt heimili sem alltaf stóð 
okkur landshornaflökkurum opið.

Við leiðarlok, á sorgarstund, 
færum við Dýrfinna fjölskyldunni 
og nánustu ættingjum, sonum 
þeirra, mökum, barnabörnum og 
tengdaföður hugheilar kveðjur og 
þökkum samfylgdina.

Guðjón Svarfdal Brjánsson.

Árið 2004 festum við kaup á 
nýrri parhúsíbúð í Stekkjartúni 

10 á Akureyri. Fjölskyldan í núm-
er 12 var þegar flutt inn og tókust 
strax góð kynni við hana sem þró-
uðust í trausta og góða vináttu er 
haldist hefur æ síðan. Arnar og 
Björk voru samhent og yndisleg 
hjón sem gott og gaman var að 
umgangast. Nú hefur elsku Björk 
kvatt eftir hetjulega baráttu við 
veikindi.

Áhugi Bjarkar á gróðri og 
garðrækt smitaði sannarlega frá 
sér. Þau hjón lögðu mikla elju í 
að rækta garðinn sinn á sem 
fallegastan hátt og það var alltaf 
gott að leita til Bjarkar varðandi 
garðrækt enda var hún eitt henn-
ar helsta áhugamál. Því fannst 
henni mjög erfitt að geta ekki 
sinnt garðinum sínum eins og hún 
hefði viljað þegar þrek hennar fór 
minnkandi síðasta sumar.

Það skapaðist fljótt sú hefð hjá 
okkur nágrönnunum að hittast 
að kvöldi Þorláksmessu og njóta 
samveru um stund og skiptast 
á smá gjöfum. Þessar stundir 
ásamt matarboðum, hittingi á 
pallinum og öllum kaffisopunum 
verða ekki eins án Bjarkar en 
við munum viðhalda okkar góðu 
vináttu við Arnar með minningu 
hennar að leiðarljósi.

Elsku Arnar, Fannar, Egill, Árni 
Brjánn og fjölskyldur, megi guð 
og góðar vættir styrkja ykkur á 
erfiðum tímum.

Megi algóður guð þína sálu nú 
 geyma,
gæta að sorgmæddum, græða djúp 
 sár.
Þó komin sért yfir í aðra heima
mun minning þín lifa um ókomin ár.
 (Sigríður Hrönn Lárusdóttir)

Blessuð sé minning Bjarkar 
vinkonu okkar.

Ágústa og Kristinn (Kiddi).

Björk Elva 
Brjánsdóttir 

fæddist á Akureyri 
23. júlí 1959. Hún 
lést á Sjúkrahús-
inu á Akureyri 26. 
desember 2023.

Foreldrar hennar 
voru Ragnheiður 
Hlíf Júlíusdóttir, f. 
10. júlí 1927, d. 19. 
júlí 2013, og Brjánn 
Guðjónsson, f. 19. 
nóvember 1923, d. 22. júlí 2014.

Systkini Bjarkar eru: 1) 
Baldur, f. 1948, 2) Júlíus Ingv-
ar, f. 1951, maki Ásta Fanney 
Reynisdóttir, 3) Guðjón Svarf-
dal, f. 1955, maki Dýrfinna 
Torfadóttir, 4) Snjólaug 

Jónína, f. 1962, 
maki Kristján 
Már Magnússon, 
5) Þráinn, f. 1965, 
maki Sigrún Rósa 
Vilhjálmsdóttir.

Björk Elva 
giftist Angantý 
Arnari Árnasyni 
skipstjóra 25. 
desember 1983. 
Synir þeirra eru: 1) 
Fannar Þór, f. 1978, 

maki Katrín Júlía Pálmadóttir, 
f. 1983. Börn þeirra eru Fannar 
Nói, f. 23. júlí 2012, og Myrra, f. 
27. ágúst 2014. Dóttir Fannars 
er Lea Björk, f. 7. mars 2004.

2) Egill Daði, f. 1983, maki 
Rakel Heinesen, f. 1986. Börn 

þeirra eru Kristín Emma, f. 
28. desember 2008 og Annfinn 
Arnar, f. 17. september 2012. 3) 
Árni Brjánn, f. 1989, maki Inga 
Dís Júlíusdóttir, f. 1989. Barn 
þeirra er Arnar, f. 16. maí 2020.

Björk ólst upp á Akureyri 
og gekk í Gagnfræðaskóla 
Akureyrar. Björk flutti ung 
að árum á Hauganes þar sem 
hún hóf sambúð með verðandi 
eiginmanni sínum, Angantý 
Arnari, sem þar bjó. Árið 1993 
fluttu þau hjón til Akureyr-
ar þar sem Björk vann við 
verslunar- og umönnunarstörf 
en fór síðar í sjúkraliðanám og 
útskrifaðist frá Verkmennta-
skólanum á Akureyri árið 
2004 og vann upp frá því á 
Hjúkrunarheimilinu Hlíð og 
við heimahjúkrun.

Útför Bjarkar fer fram frá 
Akureyrarkirkju í dag, 11. 
janúar 2024, og hefst athöfnin 
klukkan 13.

Björk Elva  
Brjánsdóttir

Stapahrauni 5, Hafnarfirði
Sími: 565 9775
www.uth.is - uth@uth.is

Frímann
897 2468 

Hálfdán
898 5765

Ólöf
898 3075

Kristín
699 0512

Ég kynntist Jónu árið 1980 
og var hún létt í lund og mjög 
skemmtileg. Mér leið vel í návist 
hennar og vildi helst alltaf hafa 
hana hjá mér. Við vorum ung og 
ástfangin og minnist ég þessa 
tíma með mikilli hlýju. Fyrsta 
íbúðin okkar var leiguíbúð þar 
sem stofuborðið var pappakassi 
með tréplötu ofan á og eldhús-
borðið gamalt taflborð. Við átt-
um fáa hluti en vorum svo ham-
ingjusöm af því við höfðum hvort 
annað.

Við áttum 40 ára brúðkaups-
afmæli þann 10. desember sl. Í 
gegnum þessi ár okkar höfum við 
gert það sem okkur langaði til að 
gera og stóðum saman í því. Við 
ferðuðumst mikið innanlands sem 
utanlands og bjuggum í Noregi í 
átta ár sem var skemmtilegt æv-
intýri. Jóna var fjölskyldurækin 
og elskaði að hafa börnin sín og 
barnabörnin sem hún kallaði 
alltaf ömmugullin sín hjá sér. Það 
er mikil eftirsjá að Jónu og geym-
um við minningarnar um hana.

Þinn eiginmaður,
Hörður.

Elsku mamma mín, ég kveð þig 
með mikilli sorg í hjarta og mun 
sakna þín alla tíð. Ég vildi óska 
að við hefðum fengið meiri tíma 
með þér en ofarlega í huga mér er 
þakklæti fyrir allar fallegu minn-
ingarnar og dýrmætu stundirnar 
sem við áttum saman. Þegar ég 
hugsa um þig er það hlátur, gleði 
og skemmtileg augnablik úr dag-
legu lífi sem fangar hugann. Eins 
og við tvær að syngja saman há-
stöfum í bílnum með tónlistina í 
botni eða stundarlöng símtöl þar 
sem við ræddum um allt og ekkert.

Þú hefur ávallt verið til staðar 
fyrir mig, verið mín fyrirmynd og 
veitt mér stuðning. Það varst þú 
sem hvattir mig áfram og talaðir 
í mig kjark til að taka af skarið og 
gera hluti sem virtust mér ógn-
vekjandi eða framandi. Það varst 
þú sem kenndir mér að það þyrfti 
ekki alltaf allt að vera fullkomið 
heldur að það sem mestu máli 
skipti væri að reyna sitt besta.

Mikill baráttuandi bjó innra 
með þér og hef ég ávallt litið þig 
aðdáunaraugum fyrir ákveðnina, 
lífsgleðina og jákvæða viðmótið. 

Þú varst þeim einstaka hæfileika 
gædd að geta litið á björtu hliðarn-
ar, hugsað í lausnum og gert það 
besta úr hverju sem er. Ég mun 
ávallt bera með mér ást þína, ljúfu 
minningarnar og allt það sem þú 
kenndi mér.

Elska þig alltaf.
Þín

Arna.

Mamma var í ljónsmerkinu, 
alltaf til staðar fyrir okkur og setti 
fjölskylduna í fyrsta sæti. Það var 
mikið áfall fyrir okkur öll þegar 
hún greindist með MND en hún 
var jákvæðust okkar allra, jafnvel 
við erfiðar aðstæður, og lét veik-
indin ekki stöðva sig í að njóta 
lífsins með sínum nánustu.

Hún var ákveðin og mikil bar-
áttukona. Hún barðist hetjulega 
fyrir bættum réttindum fatlaðs 
fólks hér á landi og þá sérstaklega 
bættri þjónustu ásamt auknum 
tækifærum fyrir fólk í svipaðri 
stöðu. Við systkinin vorum 
einstaklega heppin að eiga hana 
sem móður og þegar ég lít til baka 

sé ég hversu margar dýrmætar 
minningar við eigum saman. 
Heimili foreldra minna er uppá-
halds staður barnabarnanna. Þar 
er alltaf nóg fyrir þau að gera og 
skemmtilegast var að fá að gista 
hjá ömmu og afa, enda alltaf mikið 
fjör og skilyrðislaus ást.

Það er ekki ráðlagt að abbast 
upp á unga ljónsins enda fundum 
við systkinin ávallt fyrir gífurleg-
um stuðningi frá mömmu til að 
takast á við hvað sem varð á okk-
ar vegi. Við minnumst öll hennar 
einstaka hjartalags, gjafmildi, 
hjálpsemi og baráttuanda.

Eilíf ást og söknuður.
Elska þig, mamma mín,

Jökull Atli.

Að hafa átt Jónu sem tengda-
mömmu er ómetanlegt. Frá fyrsta 
degi tók Jóna mér opnum örm-
um og það leið ekki á löngu þar 
til ég var farin að eyða meiri tíma 
í Rauðagerðinu heldur en heima 
hjá mér, einungis 18 ára gömul. Ég 
fann fyrir miklu öryggi á heimili 
þeirra hjóna og nýtti ég mér í ófá 
skiptin ráðleggingar og innsýn 
Jónu við hin ýmsu vandamál, 
enda gat ég alltaf treyst á að hún 
gaf sér tíma til spjalls ef ég þurfti 
á því að halda.

Ég dáist að jákvæðni hennar í 
gegnum árin og þrautseigjunni, 
en mest dáist ég á því að hún gat 
alltaf verið til staðar fyrir okkur 
hin, sama hvað gekk á hjá henni 
sjálfri. Sterkari manneskju er 
erfitt að finna og getur barátta 
Jónu kennt okkur mikið og veitt 
innblástur í jafnvel erfiðustu að-
stæðum.

Elsku tengdamamma mín, með 
trega og sorg í hjarta kveðjum við 
þig en minningarnar og ástin lifa 
að eilífu.

Takk fyrir skilninginn. Takk 
fyrir stuðninginn. Takk fyrir 
ljúfu stundirnar. Takk fyrir erf-
iðu stundirnar. Takk fyrir barátt-
una. Takk fyrir að gera Jökul að 
þeim yndislega manni sem hann 
er í dag.

Saga Hlíf.

Jónína Valdís 
Stefánsdóttir 

fæddist í Reykjavík 
31. júlí 1963. Hún 
lést á heimili sínu í 
faðmi fjölskyldunn-
ar 28. desember 
2023.

Foreldrar hennar 
eru hjónin Stefán 
Árnason, f. 17. maí 
1945, og Stefanía 
Eiríka Einarsdótt-
ir, f. 18. apríl 1946. Systkini 
hennar eru Einar Stefánsson, 
f. 30. maí 1965, og Elín Margrét 
Stefánsdóttir, f. 4. okt. 1966.

Eiginmaður hennar er Hörð-
ur Hafsteinsson, f. 24. október 
1959. Þau giftu sig 10. desember 
1983 og héldu nýverið upp á 40 
ára brúðkaupsafmæli. Börn 
þeirra tvö eru: 1). Arna Kristín 
Harðardóttir, f. 9. október 1987, 
gift Gísla Sólberg Helgasyni, f. 

19. september 1987 
og sonur þeirra er 
Aron Elí Gíslason, 
f. 12. nóvember 
2011. 2). Jökull 
Atli Harðarson, 
f. 21. apríl 1993, 
giftur Sögu Hlíf 
Birgisdóttur, f. 23. 
apríl 1992, og synir 
þeirra eru Úlfur 
Ari Jökulsson, f. 
25. nóvember 2015 

og Ernir Már Jökulsson, f. 28. 
apríl 2019.

Jóna ólst upp í Reykjavík 
með foreldrum sínum og systk-
inum. Þau bjuggu lengst af í 
húsi sem þau byggðu á Sogavegi 
og lauk hún grunnskólagöngu 
sinni í hverfinu. Hún fluttist til 
Njarðvíkur þegar hún kynntist 
eiginmanni sínum árið 1980 
og bjuggu hjónin þar lengi 
með börn sín tvö. Jóna lauk 

námi sem leikskólakennari og 
starfaði sem deildarstjóri á 
leikskóla í Njarðvík.

Fjölskyldan flutti til Stav-
anger í Noregi árið 1995 og 
bjuggu þau þar í átta ár. Hún 
starfaði þar fyrst um sinn á 
leikskóla og hafði gaman af 
því hvað börnin voru dugleg 
að kenna henni norsku. Hún 
lauk síðan námi í sérkennslu og 
starfaði á vegum bæjarfélags-
ins sem sérkennari fyrir börn 
með kuðungsígræðslu vegna 
heyrnarskerðingar og notaði 
jafnframt tákn með tali við 
störf sín.

Árið 2003 flutti fjölskyldan 
til Reykjavíkur og hóf Jóna þá 
störf í Klettaskóla og starf-
aði þar til fjölda ára. Hún 
lauk starfsferli sínum sem 
verkefnastjóri sérkennslu hjá 
Rimaskóla. Hún var virkur 
þátttakandi í störfum MND 
félags Íslands og var um tíma í 
stjórn félagsins sem varafor-
maður.

Útför Jónu fer fram frá 
Bústaðakirkju í dag, 11. janúar 
2024, klukkan 11.

Jónína Valdís  
Stefánsdóttir

• Fleiri minningargreinar um 
Jónínu Valdísi Stefánsdóttur 
bíða birtingar og munu birt-
ast í blaðinu næstu daga.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

ÁSA ÞÓRDÍS ÁSGEIRSDÓTTIR,
Sléttuvegi 23, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu
Sléttuvegi 31. desember.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 18. janúar klukkan 13.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Alzheimersamtökin
https://www.alzheimer.is/minningarkort eða í síma 533-1088.

Ásgeir Halldór Ingvarsson Edda Hrönn Steingrímsdóttir
Guðm. Kristinn Ingvarsson Bryndís Helga Jónsdóttir

Unnur V. Ingvarsd. Alengård Björn Mikael Alengård
Björgvin Þór Ingvarsson Oddný Jóhanna Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

NANNA SIGRÍÐUR BALDURSDÓTTIR
kennari,

Norðurbakka 7c, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut
þriðjudaginn 9. janúar. Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju
föstudaginn 19. janúar klukkan 13.

Bjarni Birgisson Hrefna Bjarnadóttir
Guðmundur Kr. Birgisson Lilja Níelsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn
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Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

BJÖRG BJARNADÓTTIR,
Látraströnd 2, Seltjarnarnesi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 8. janúar.
Útförin verður auglýst síðar.
Innilegar þakkir til starfsfólks á deild A7 fyrir einstaka umönnun
og hlýhug.

Álfþór B. Jóhannsson
Álfhildur Álfþórsdóttir

Bjarni Torfi Álfþórsson Erla Lárusdóttir
Þóra Björg Álfþórsdóttir Kjartan Felixson

Bergur Brynjar Álfþórsson Svanborg Svansdóttir
Jóhann Frímann Álfþórsson

barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

SIGRÍÐUR GÍSLADÓTTIR,
Andrésbrunni 14,

Reykjavík,

lést á Landspítalanum laugardaginn
6. janúar. Útför hennar fer fram frá
Guðríðarkirkju í Grafarholti fimmtudaginn 18. janúar klukkan 13.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Landspítalans á deild B7 fyrir
góða umönnun, stuðning og hlýju.

Guðni Benediktsson
Ásdís Andrésdóttir

Benedikt Guðnason Þuríður Matthíasdóttir
Steindór Guðnason Hildur Arnardóttir

Gísli Guðnason Vilborg Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamamma
og amma,

ÓLÍNA JÓHANNA JÓNSDÓTTIR,
Læknishúsi, Flatey,

lést á Systraskjóli Stykkishólmi 2. janúar.
Útför hennar fer fram frá Flateyjarkirkju
26. janúar.
Þökkum starfsfólki Systraskjóls fyrir kærleiksríka umönnun.

Hafsteinn Guðmundsson
Hafþór Hafsteinsson

Hrönn Hafsteinsdóttir
Hanna Júlía Hafsteinsdóttir Emil Rafn Jóhannsson

Íris, Rán, Elísa Hafdís, Hilmar Þór og Hallgerður

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi,

EINAR H. GUÐMUNDSSON
prentari,

Sóleyjarima 3,
Reykjavík,

lést á Borgarspítalanum 25. desember.
Útförin fer fram í Grafarvogskirkju föstudaginn 12. janúar
klukkan 10.

Ólöf Lára Jónsdóttir
Jón Ingi Einarsson Dagný Reynisdóttir

Sóley Gróa Einarsdóttir
Guðmundur Ó. Einarsson Ragna Ragnarsdóttir

Elísabet I. Auðardóttir Kristján E. Gíslason
Margrét L. Einarsdóttir

Sylvia O. Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær móðir mín, tengdamóðir
og amma,

SIGRÍÐUR BEINTEINS
SIGURÐARDÓTTIR,

Sólvangsvegi 3,
Hafnarfirði,

lést á heimili sínu mánudaginn 1. janúar.
Útför hennar fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
mánudaginn 15. janúar klukkan 13.

Sigurður Árni Geirsson Ásta Dagmar Ármannsdóttir
Daníel Sigurðsson Lindsey Burkhart
Georg Sigurðsson

vinir og ættingjar

Sigríður Stefánsdóttir frænka 
mín og vinur kvaddi á kyrrlátri 
aðfaranótt gamlársdags í hlýjum 
faðmi þeirra sem hún elskaði 
mest, barnanna sinna þriggja, 
Sunnu, Drífu og Ögmundar. 
Barnabörnin voru ekki langt und-
an enda alltaf efst í huga ömmu 
sinnar og hún í þeirra huga.

Líf Siggu hafði ekki alltaf ver-
ið gárulaus sigling á lygnum sjó 
enda vildi hún gjarna hreyfa við 
ýmsu sem staðið hafði kjurrt. 
Hún var róttæk bæði í hugsun 
og verkum sínum, vildi jöfnuð 
og jafnrétti, var í fararbroddi 
kvennabaráttunnar og átti 
drjúgan þátt í að hefja rannsóknir 
í jafnréttismálum til vegs. Hún 
lagði stund á réttarfélagsfræði 
við háskólann í Lundi í Svíþjóð 
og kenndi við þann skóla að loknu 
námi í fræðigrein sinni. Og þegar 
farið var að kenna kynjafræði 
við Háskóla Íslands var leitað 
til hennar.

Sigríður Stefánsdóttir sinnti 
ýmsum störfum um dagana en 
alltaf tengdust þau á einhvern 
hátt viðleitni til að rétta hlut 
þeirra sem stóðu höllum fæti, 
hvort sem starfsvettvangurinn 
var á vegum félagsþjónustu eða 
annarra aðila. Þeir sem engan 
málsvara áttu gátu alltaf reiknað 
með að finna hann í Siggu Stef-
áns. Þá gat hún líka orðið harð-
dræg enda ekki fisjað saman. Hef 
ég grun um að hjá hinum ýmsu 
kærunefndum og umboðsmönn-
um liggi ófá erindi frá Sigríði 
Stefánsdóttur að krefja yfirvaldið 
um réttlæti.

Í pólitíkinni áttum við samleið. 
Sigga var einn af stofnendum 
Stefnu, félags vinstrimanna, sem 
kom til sögunnar undir aldar-
lokin. Það var þegar stefndi í að 
smalað yrði öllu félagslega þenkj-
andi fólki í eins konar safnrétt. 
Stefna var félag sem vissulega 

vildi samstarf á vinstri væng 
stjórnmálanna, héldum reyndar 
fastar í þá hugsun en flest annað 
félagshyggjufólk að flokkar sem 
vildu leggja rækt við félagsleg 
sjónarmið ættu að starfa saman, 
en ekki þó þannig að vatnað yrði 
út öllu sem kalla mætti róttækan 
sósíalisma, baráttu gegn hernað-
arhyggju og alþjóðaauðvaldinu. 
Þarna vorum við Sigga frænka 
mín sammála og fylgdumst vel 
að ásamt mörgu góðu fólki sem 
var sama sinnis.

Siggu Stefáns var umhugað 
um að verða ekki viðskila við 
samvisku sína. En sambýlið við 
samviskuna er ekki alltaf auðvelt. 
Stundum kallar það á fórnir sem 
kosta veraldlegan ávinning. Líf 
hennar hefði án efa getað orðið 
auðveldara hefði hún verið eft-
irgefanlegri í prinsippfestu sinni. 
En þá hefði hún líka hætt að vera 
Sigga Stefáns. Það hefðum við 
vinir hennar og félagar aldrei 
viljað.

Sigríður Stefánsdóttir lifir 
áfram í verkum sínum og þá 
ekki síður í öflugri sveit barna 
og barnabarna. Þau kveðja nú 
kæra móður og ömmu. Öllum 
þeim sendi ég mínar innilegustu 
samúðarkveðjur um leið og ég 
kveð frænku mína og góðan vin.

Ögmundur Jónasson.

Gæfa okkar í lífinu er góð fjöl-
skylda og góðir vinir.

Fólk sem tekur virkan þátt í 
lífi okkar, mótar okkur og tengir. 
Veitir okkur bæði styrk og ham-
ingju.

Við vorum nánar vinkonur, 
komum hver annarri við og vin-
áttan var djúp og einlæg. Við 
ræktuðum vináttuna og bjuggum 
til dýrmætar minningar, ferðir 
innan lands og utan, leikhús, tón-
leikar, gjöful samvera.

Hún var traustur vinur og 
vinamörg. Við vinkonur hennar 
höfum kynnst ótal vinum hennar 
í opnu húsi að hætti Siggu. Það 
er ómetanlegt.

Sigga var engum lík og það var 
ævintýri að vera vinkona hennar. 
Hún var stór kona með sterka 
nærveru og einstaka útgeislun. 
Hún var fluggreind og mikil ís-
lenskumanneskja. Hún neitaði 
til dæmis að hætta að nota bók-
stafinn z. Mörg voru samtölin 
okkar eftir nístandi málvillur í 
fjölmiðlum.

Enginn var lánlaus sem var 
vinur hennar. Þar gaf hún allt, 
með ástríki, tryggð og sam-
hygð. Sigga hafði djúpa innsýn í 
mannlegt eðli og líðan fólks. Oft 
gat hún dimmu í dagsljós breytt 
með brosinu einu. Þegar Sigga 
veitti einhverjum fylgi sitt brást 
hún ekki.

Bernskan mótar okkur og þau 
gildi sem ungur nemur eru ætíð 
nærri. Áhrif bernskuheimilisins 
á Siggu voru mikil og varanleg. 
Hún var stolt af uppruna sínum 
og trú þeim viðhorfum og gildum 
sem hún var alin upp við. Hún var 
pólitísk og réttsýn.

Mannréttindabaráttan naut 
þessara eiginleika hennar í ríkum 
mæli. Hún brann fyrir bættum 
hag þeirra sem minna mega sín 
og jafnréttisbaráttan var henni í 
blóð borin.

Rauði liturinn var hennar 
– engin tilviljum því hún var 
óhrædd að sýna fyrir hvað hún 
stóð.

Sigga var mikil fjölskyldu-
manneskja, kærleiksrík móðir og 
amma sem studdi þau í öllu. Hún 
ræktaði sambandið við fólkið sitt 
og verndaði takmarkalaust. Mik-
ið var hún hreykin af þeim öllum.

Spontanítetið, hið eðlilega og 
óþvingaða, var ríkt í fari henn-
ar. Hún hafði góðan húmor, sem 
gat verið kaldhæðinn en aldrei 
meinhæðinn.

Sigga vandaði sig við allt sem 
hún gerði og kunni svo vel listina 
að lifa og njóta stundarinnar. Hún 
var fagurkeri og fáir stóðu henni 
framar í matargerð.

Hún var sannur lífskúnstner. 
Það kom ekki síst í ljós þegar 
heilsan tók að láta undan og hún 
gat ekki gert allt eins og áður. 
Þá lét hún nýja drauma rætast. 
Sterkur persónuleiki og jákvæð 
lífssýn voru þar í öndvegi sem 
mætti vera okkur öllum til eft-
irbreytni.

Síðast en ekki síst var hún 
afburða skemmtileg og það var 
aldrei leiðinlegt í návist Siggu. 
Lífsgleðin og húmorinn voru 
ríkjandi.

Við söknum einstakrar vinkonu 
og lífið er tómlegt án hennar.

Við vottum börnum henn-
ar Sunnu, Drífu og Ögmundi, 
systrum hennar og fjölskyldu 
allri djúpa samúð.

Megi minningin um ógleyman-
lega konu lifa.

Guðríður Guðmundsdóttir, 
Ragnhildur Hjaltadóttir.

Sigga Stef. var einhvern veg-
inn ekki miðlungs í neinu. Hún 
var lágvaxin en stór í hugsun og 
stórvel gefin. Hún var hugmynda-
rík, sagði skemmtilega frá, með 
afbrigðum minnug og stríðin. 
Sumir sögðu hana ráðríka. Aðr-
ir töldu hana ákveðna. Í pólitík 
var hún alltaf til vinstri. Ekki til 
vinstri eins og flestir í hópnum 
voru. Nei, hún var alltaf lengst til 
vinstri eins og hún átti ættir til.

Sigga Stef. flutti í Kópavoginn 
þegar við vorum þar í lands-
prófs bekknum. Hún kláraði sitt 
lands próf í höfuðborginni en varð 
hluti af Kópavogshópnum þegar 
Menntaskólinn við Hamrahlíð var 
stofnaður haustið 1966 og stjórn-
endur skólans urðu við beiðni 
Kópavogsbúanna um inngöngu. 
Í MH nutum við kennslu afburða-
kennara eins og Guðmundar Arn-
laugssonar, Jóns Böðvarssonar 
og Vigdísar Finnbogadóttur svo 
nokkrir séu nefndir.

Í nýjum skóla þótti róttæk lífs-
skoðun nánast sjálfgefin. Og auð-
vitað var Sigga Stef. róttækust 
allra. Í þessu umhverfi blómstraði 
hún. Ekki bara í pólitíkinni held-
ur líka sem félagsvera á göngum 
skólans. Hvellur hláturinn heyrð-
ist um allt. Besta leiðin til að finna 
drottninguna var að nota eyrun 
og leggja við hlustir.

Vinahópurinn úr Kópavogin-
um sundraðist eftir útskriftina 
frá MH og menn fóru hver í sína 
áttina. Bönd menntaskólaáranna 
eru samt ótrúlega sterk. Sigga 
fór í nám til Svíþjóðar og bjó þar 
ásamt eiginmanni sínum Jóni 
Snædal skólabróður okkar úr 
MH. Þau eignuðust Sunnu, Drífu 
og Ögmund sem öll eru myndar-
fólk. Eftir heimkomu og skilnað 
flutti hún um tíma í Fjarðabyggð 
en lengst af starfaði hún og bjó 
í Reykjavík. Tengslin við skóla-
félagana úr MH rofnuðu aldrei 
og voru sem fyrr uppspretta 
skemmtunar, gleði og rökræðu. 
Rökræðu sem aldrei leiddi til 
sameiginlegrar niðurstöðu.

Menningunni var líka sinnt og 
seinni árin fór Sigga með vina-
hópi úr MH í aðventuferðir til 
heimsborga þar sem farið var á 
a.m.k. eina óperu í hverri ferð. 
Berlín, London, Madrid, New 
York, Prag og Róm. Og svo heim-
sóttum við Færeyjar í ógleyman-
legri ferð.

Heilsu Siggu hrakaði síðustu 
árin og meinið sem hrjáði hana 
hafði að lokum betur. Við kveðj-
um kæra vinkonu.

Hennar verður sárt saknað.
Margrét Geirsdóttir,  
Ari Ólafsson,  
Gestur Jónsson.

Sigríður 
Stefánsdóttir 

réttarfélags-
fræðingur fæddist 
í Reykjavík 18. 
apríl 1951. Hún 
lézt á líknardeild 
Landspítalans 31. 
desember 2023.

Sigríður var 
dóttir hjónanna 
Elínar Guðmunds-
dóttur húsmóður, f. 
16. júlí 1912, d. 12. júní 2003 og 
Stefáns Ögmundssonar prent-
ara, f. 22. júlí 1909, d. 3. apríl 
1989 og var yngst fjögurra 
eftirlifandi systra, þeirra 
Ingibjargar, Steinunnar og 
Bergljótar. Börn Sigríðar eru 
Sunna Snædal nýrnalæknir, 
f. 22. september 1971, Drífa 
Snædal, talskona Stígamóta, 
f. 5. júní 1973 og Ögmundur 
Jónsson verkamaður, f. 22. 
nóvember 1979. Ögmundur er 
kvæntur Ólöfu Öndru Proppé 

verkakonu. Börn 
Sunnu og Sigurðar 
Yngva Kristins-
sonar eru Kristinn 
Sigurðarson 
Snædal, Katla 
Sigurðardóttir 
Snædal og Vala 
Sigurðardóttir 
Snædal. Dóttir 
Drífu er Silja Snæ-
dal Drífudóttir. 
Kristinn er í sam-

búð með Heru Gautadóttur 
og Silja er í sambúð með Kára 
Snæ Kárasyni.

Sigríður var alin upp í 
Þingholtunum í Reykjavík og 
síðar í Kópavogi og lauk stúd-
entsprófi úr fyrsta árgangi 
Menntaskólans við Hamrahlíð 
árið 1970. Hún nam lögfræði 
við HÍ og fluttist til Lundar 
í Svíþjóð árið 1979 og lauk 
þar prófi í réttarfélagsfræði. 
Um árabil kenndi Sigríður 
við Háskólann í Lundi ásamt 

því að stunda doktorsnám 
með áherzlu á vinnuvernd og 
réttindi vinnandi fólks. Til að 
mynda vann hún rannsókn 
á áhrifum skjávinnu þegar 
tölvur voru að ryðja sér til 
rúms á vinnumarkaði. Með-
fram kennslu og doktorsnámi 
starfaði Sigríður sem túlkur 
fyrir Hið íslenzka prentarafé-
lag og síðar Félag bókagerðar-
manna. Í Svíþjóð vann hún 
einnig við móðurmálskennslu 
fyrir íslenzk börn. Þá kenndi 
hún í mörg ár hjá Námsflokk-
um Reykjavíkur og einnig 
kynjafræði við Háskóla Ís-
lands þegar sú fræðigrein var 
að ryðja sér til rúms og þýddi 
Drottnunaraðferðirnar eftir 
Berit Ås á íslenzku. Sigríður 
var fyrsti framkvæmdastjóri 
Hollvinasamtaka Háskóla 
Íslands árin 1996-2002. Þá 
venti hún kvæði sínu í kross 
og flutti á Austfirði, fyrst 
til Reyðarfjarðar þar sem 
hún starfaði í eitt ár sem 
æskulýðs- og íþróttafulltrúi, 
og síðar í Neskaupstað þar 
sem hún var forstöðumaður 
félagsmálasviðs Fjarðabyggð-
ar til 2010.

Sigríður flutti aftur í miðbæ 
Reykjavíkur 2010 þar sem hún 
hóf störf hjá Þjónustumiðstöð 
Miðborgar og Hlíða og starfaði 
þar til loka starfsævinnar, 
fyrst sem forstöðukona við 
þjónustuíbúðir og dagvistun 
aldraðra á Vitatorgi og síðar 
sem forstöðukona búsetuúr-
ræða fyrir fólk með fíknivanda.

Sigríður var alla tíð virk 
í félagsmálum og róttækum 
stjórnmálum. Hún tók þátt 
í störfum Kvennalistans og 
stýrði kosningabaráttunni í 
Reykjavík 1990. Hún var einn 
stofnenda Stefnu – félags 
vinstrimanna og tók síðar 
þátt í stofnun Vinstrihreyf-
ingarinnar – græns framboðs. 
Sigríður var fyrsti formaður 
Reykjavíkurfélags hreyf-
ingarinnar en sagði sig síðar 
úr henni. Sigríður tók þátt 
í að stofna Siðmennt – félag 
siðrænna húmanista og gegndi 
þar stjórnarstörfum fyrstu ár 
félagsins. Þá sat hún einnig í 
stjórn Samtaka um kvenna-
athvarf.

Haldin verður minningar-
athöfn í Iðnó í dag, 11. janúar 
2024, klukkan 15.

Sigríður 
Stefánsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

JAKOBÍNA S. GUÐMUNDSDÓTTIR,
Brekkutúni 22,

Kópavogi,

lést mánudaginn 18. desember.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Við viljum þakka starfsfólki á Landakoti fyrir góða umönnun.

Friðrik Jónsson
Jón Hilmar Friðriksson Dómhildur I. Ólafsdóttir

Úlfar Örn Friðriksson Elín Thorarensen
Klara Katrín Friðriksdóttir Helgi Már Bjarnason

Friðrik Jónsson Guðrún Ásta Lúðvíksdóttir
Sóley Jónsdóttir
Elísa Jónsdóttir

Jóhann Oddur Úlfarsson
Unnar Bjarni Thorarensen Carli Thorarensen

Arnar Freyr Helgason Erandi Estrada Barbosa
Rakel Rut Helgadóttir

Erna María Helgadóttir
Eymar Arnarsson Estrada



Elsku amma, aðfaranótt jóla-
dags kvaddir þú þennan heim. 
Elsku afi, sem var svo mikið 
jólabarn, hefur ákveðið að 
sækja þig á þessum degi og þótt 
það hafi verið erfitt að kveðja 
þig elsku amma þá hlýnar mér 
um hjartarætur vitandi að nú 
ertu komin í sumarlandið til afa 
og Öldu. Síðustu dagana þína 
þegar þú varst sem veikust þá 
hugsaði ég svo mikið til þín og 
rifjaði upp margar yndislegar 
minningar sem ég átti um þig. 
Minnisstæðustu minningarnar 
eru frá jólunum þegar allir ætt-
ingjarnir hittust heima hjá þér 
og afa í Bröttukinn á aðfanga-
dagskvöld, þar var alltaf líf og 
fjör og það var alltaf hlaðborð 
með alls konar kræsingum sem 
þú varst búin að baka, mitt upp-
áhald var ljúffenga perutertan 
þín, flatkökur með hangikjöti 
og allar smákökurnar sem þú 
bakaðir, allt sem þú bakaðir eða 
eldaðir gerðir þú svo extra vel. 
Rétt fyrir jólin fékk ég líka oft 
heiðurinn af því að skrifa á jóla-
kort fyrir þig og í þá daga voru 
ekki farsímar þar sem maður 
gat farið á netið til að finna 
heimilisföng hjá fólki heldur 
þurfti maður að fletta símaskrá 
til að finna heimilisföng, já mjög 
sérstakur og fallegur tími.

Það var alltaf svo gaman 
að koma í fallega kotið ykkar 
í Bröttukinn enda man ég að 
ég heimsótti ykkur afa reglu-
lega því þar var gott að vera, 
svo mikil hlýja og kærleikur, þú 
varst alltaf svo ljúf og góð og 
aldrei fór ég svöng heim því þar 
var alltaf eitthvað á boðstólum. 
Þegar þú bjóst á Sólvangsvegi 
kom ég reglulega til þín og ég 
fékk að setja í þig rúllur og 
lakka neglurnar og við hlustuð-
um á Ellý eða Hauk Morthens. 
Mér fannst svo yndislegt að 
vera hjá þér elsku amma, svo 
mikil hlýja og kærleikur og þú 
varst alltaf svo þakklát fyrir allt 
sem ég gerði fyrir þig. Í hvert 
sinn sem þú kvaddir okkur þá 
labbaðir þú alltaf með okkur 
fram og veifaðir okkur svo í 
glugganum, þú varst svo mik-
ið yndi.

Elsku amma, þú varst fal-
legasta sál sem ég þekkti. Þú 
máttir aldrei neitt aumt sjá, 
þá varstu mætt að rétta hjálp-
arhönd, enda höfðu allir sem 
þekktu þig bara allt gott um 
þig að segja enda ekki annað 
hægt því þú varst vinur allra 
og þoldir ekki illt umtal. Elsku 
amma, þú varst hörkudugleg 
kona bæði í vinnu og heima fyr-
ir og eftir að afi dó þá fórstu 
allt fótgangandi því þú vildir 
aldrei láta neitt fyrir þér hafa, 
þú varst vön að bjarga þér sjálf.

Hjarta mitt er í þúsund mol-
um en ég er samt svo þakklát 
fyrir að hafa fengið að eyða síð-
asta augnablikinu þínu með þér, 
haldið í hönd þína og hlustað á 
Ellý með þér sem var ein af þín-
um uppáhaldssöngkonum. Einn 
daginn munum við sameinast á 

ný en þangað til hafðu það gott í 
sumarlandinu með afa og Öldu, 
elska þig endalaust mikið.

„Erfitt er, amma mín, án þín 
að vera. Ég sakna þín svo mikið, 
að í sorginni veit ei hvað ég á af 
mér að gera. Kærleikur til þín 
streymir úr mínu klökka hjarta, 
sem kveður með trega og tár-
um, en von um framtíð bjarta.“

Þitt barnabarn,
Hafdís.

Elsku amma Peta.
Nú ertu farin í draumalandið 

til afa Óla, Öldu dóttur þinnar 
og allra hinna.

Ég er nokkuð viss um að afi 
og Alda tóku vel á móti þér.

Þegar ég hugsa til baka og 
til allra minninganna sem ég 
á um þig sem barn þá sitja 
jólin mjög sterkt í hjarta mínu. 
Jólin voru tími ykkar afa, þið 
voruð mikil jólabörn og sáuð 
um að sameina fjölskylduna á 
aðfangadagskvöld heima hjá 
ykkur í Bröttukinn.

Amma Peta bakaði og bak-
aði og sá til þess að það yrði 
nóg til fyrir alla þetta kvöld, 
perukakan hennar ömmu er 
alltaf í uppáhaldi.

Afi og amma skreyttu allt 
húsið innan sem utan fyrir 
jólin og það var alltaf mikil 
tilhlökkun að koma til þeirra á 
aðfangadagskvöld eftir að við 
vorum búin að borða jólamat-
inn og opna pakkana.

Þegar ég varð eldri þá var 
það ákveðin hefð að koma 
til þeirra og hjálpa þeim að 
pakka inn jólagjöfum og skrifa 
á jólakort, það var ákveðin 
jólastemning sem fylgdi því. 
Maður eyddi mörgum tímum 
í að fletta upp í símaskránni 
til að athuga hvar hin og þessi 
bjuggu, þá var ekkert farið á 
netið og flett upp, það var bara 
gamla góða símaskráin.

Hjá ömmu var alltaf til nóg 
að borða og alltaf séð til þess 
að maður færi nú ekki frá þeim 
svangur.

Yngstu börnin áttu sinn 
stað í eldhúsinu; uppi á borði 
á eldhúsinnréttingunni í einu 

horninu, amma stóð þar við og 
mataði mann með alls konar 
gúmmelaði og þar fékk mað-
ur líka að fylgjast með ömmu 
brasa í eldhúsinu, baka vöfflur, 
hræra í búðing og alls konar, 
maturinn hjá ömmu var alltaf 
bestur.

Amma Peta var engin venju-
leg kona, hún var með hjarta 
úr gulli og kom alltaf vel fram 
við alla. Amma reifst aldrei við 
neinn, hún var allra.

Ef amma vissi um einhvern 
sem var veikur eða átti erfitt þá 
var hún mjög dugleg að hringja 
upp í Klaustur og láta biðja fyr-
ir viðkomandi.

Mín fyrsta minning af ömmu 
Petu er þegar ég var fjögurra 
eða fimm ára og bjó á Hlíðar-
braut í Hafnarfirði. Þegar 
amma og afi komu í heimsókn 
fengum við Haddý systir mjög 
oft 50 krónur (brúnn bréfpen-
ingur) og við vorum ekki lengi 
að hlaupa út í Bryndísarsjoppu 
og kaupa okkur nammi. Amma 
kom færandi hendi, hvort sem 
það var peningur fyrir nammi 
eða eitthvað matarkyns, það 
var alltaf eitthvað.

Amma Peta gekk í gegnum 
alls konar á lífsleiðinni, hún 
upplifði nokkur gríðarlega erf-
ið áföll, mikla fátækt, kom sjö 
börnum í heiminn og vann mjög 
mikið til að sjá fyrir sér og sínu 
fólki. Allt þetta erfiði gerði hana 
að þeim sterka einstaklingi sem 
hún var, hún var algjör dugnað-
arforkur og algjör hetja.

Amma átti nú líka mjög gott 
og hamingjuríkt líf, hún var 
umvafin fólki sem elskaði hana 
út af lífinu og svo auðvitað afi 
Óli, hann passaði upp á sína 
konu, þau tvö voru eitt, þau 
voru alltaf saman og gerðu allt 
saman og elskuðu hvort annað 
mjög mikið.

Elsku amma mín, ég á svo 
ótal margar minningar um þig 
sem ég mun aldrei koma í eina 
minningargrein, en ég mun 
geyma allar þessar minningar 
í hjarta mínu og vera duglega 
að deila þeim með börnunum 
mínum og fólkinu mínu.

Ég mun halda áfram að bera 
nafn þitt með stolti.

Elsku amma Peta, þangað til 
næst,

Petrea Dögg 
Ríkarðsdóttir.

Elsku amma mín. Það voru 
erfiðir seinustu dagarnir þegar 
við vorum að kveðja þig, amma 
mín, og þessi stóra fjölskylda 
sem þú átt kom saman til að 
kveðja þig og fylgja þér sein-
ustu skrefin.

Stelpurnar mínar komu til 
þín rétt áður en þú veiktist og 
það var ótrúlega gott að hitta 
þig og eiga yndislegt spjall við 
þig um heima og geima.

Það var alltaf svo ótrúlega 
gott að koma í heimsókn 
til þín, hvort sem það var á 
Bröttukinnina þar sem öll stór-

fjölskyldan safnaðist saman á 
jólunum í þessu litla krútt-
lega húsi ykkar hjóna, eða á 
Sólvangsveginn þar sem þitt 
fyrsta verk var alltaf að labba 
beint inn í matarbúrið að sækja 
veitingar enda mikill gestgjafi.

En núna ertu komin í faðm 
afa Óla og Öldu þinnar sem taka 
vel á móti þér.

Það er mikill söknuður að 
þér, amma mín, en við gleymum 
þér aldrei, heldur geymum þig 
í hjarta okkar að eilífu.

Kveðjum þig með þessu ljóði 
eftir hana Ingibjörgu Sigurðar-
dóttur:

 Amma kær, ert horfin okkur hér,
en hlýjar bjartar minningar 
 streyma
um hjörtu þau er heitast unnu þér,
og hafa mest að þakka, muna og 
 geyma.
 
Þú varst amma yndisleg og góð,
og allt hið besta gafst þú hverju 
 sinni,
þinn trausti faðmur okkur opinn 
 stóð,
og ungar sálir vafðir elsku þinni.
 
Þú gættir okkar, glöð við undum 
 hjá,
þær góðu stundir blessun, amma 
 kæra.
Nú hinstu kveðju hjörtu okkar tjá
í hljóðri sorg og ástarþakkir færa.
  (Ingibjörg Sigurðardóttir)

Kveðja,
Ásmundur,  
Bríana Birta,  
Klara Kristý.

Elsku amma Peta mín.
Það er táknrænt að þú hafir 

farið í sumarlandið á sjálfa jóla-
dagsnótt. Ég man hvað það var 
gaman og hlýlegt að koma alltaf 
til ykkar afa á Bröttukinnina 
á jólunum í kökur og með því. 
Þú og afi voruð mikil jólabörn.

Þú varst yndislegasta amma 
sem hægt er að hugsa sér. Svo 
full af kærleik, umhyggju og 
ást fyrir alla í kringum þig. 
Einstaklega sterk og dugleg. 
Passaðir alltaf að enginn væri 
svangur eða væri kalt.

Dagana áður en þú fórst 
streymdu yfir mig allar góðu 
minningarnar með þér. Yndis-
legu tímarnir á Bröttukinninni. 
Stundirnar þegar þú varst flutt 
á Sólvanginn og ég kom við á 
hjólinu eftir fótboltaæfingar í 
smá ömmumat og við hlustuð-
um á útvarpið saman. Það hafa 
líka líklegast allir sem þekkja 
þig séð þig á göngu með göngu-
grindina í Hafnarfjarðarbæ 
þegar þú bjóst á Sólvanginum, 
því þótt þú færir hægt yfir, þá 
fórstu. Þó bjóst alltaf yfir þessu 
mikla sjálfstæði, sem þú helst 
vildir ekki minnka. Ég er einnig 
þakklát fyrir að hafa unnið á 
Hrafnistu þegar þú komst 
þangað og fengið að eiga oftar 
með þér gæðastundir, eins og 
að fara með þér á tónlistarvið-
burði eða bara sitja saman yfir 
kaffibolla.

Elsku amma mín, það var 
sárt að horfa upp á þig fara 
síðustu daga en á sama tíma 
ylja ég mér við allar góðu minn-
ingarnar saman sem ég mun 
varðveita svo lengi sem ég lifi.

Þú varst svo elskuð og dáð. 
Nú ertu komin á betri stað með 
afa Óla og Öldu þinni. Þangað til 
næst, elsku amma mín.

Alda Ólafsdóttir.

Petrea Gróa 
Finnboga-

dóttir fæddist á 
Hellissandi 10. 
júní 1931. Hún 
lést á Hrafnistu 
í Hafnarfirði 25. 
desember 2023.

Foreldrar henn-
ar voru Sigríður 
Kristinsdóttir 
húsfreyja og Finn-
bogi Kristjánsson 
sjómaður.

Eiginmaður Petu var 
Ólafur Guðmundsson, f. 1.11. 
1927, d. 21.7. 2002. Peta og Óli 
bjuggu lengst af í Bröttukinn 
27 í Hafnarfirði. Peta og 
Ólafur eignuðust sjö börn. 
Afkomendur Petreu og Ólafs 
eru alls 61 og eru 60 enn á lífi.

1) Sigríður, f. 
1951, eiginmaður 
Pálmi Larsen. 
2) Sæbjörg, f. 
1952, eiginmaður 
Gunnar Pétur 
Pétursson, d. 
23.8. 2016. 3) 
Kristján Finn-
bogi, f. 1953, 
eiginkona Jóna 
Hjördís Sig-
urðardóttir. 4) 

Júlíana, f. 1955. 5) Alda, f. 4. 
maí 1959, lést af slysförum 
26. júlí 1960. 6) Ólafur Fjalar, 
f. 1962, eiginkona Frigg Þor-
valdsdóttir. 7) Guðmundur 
Jóhannes, f. 1965, eiginkona 
Eyrún Gísladóttir.

Petrea, eða Peta eins og 
hún var alltaf kölluð, sleit 

barnsskónum á Hellissandi 
ásamt systkinum sínum 
tveimur, Finnboga sem lést 
ungur að árum og Krist-
jönu sem einnig er nú látin. 
Peta flutti ung að árum til 
Reykjavíkur, eða árið 1945, 
og hóf vistarstörf hjá Björgu 
Ásgeirsdóttur í Reykjavík, 
Björg var dóttir Ásgeirs 
Ásgeirssonar forseta. 
Sambandið á milli Petu og 
Bjargar var ávallt náið og 
heimsóknir Bjargar í Hafnar-
fjörðinn voru tíðar eftir að 
vistinni lauk. Peta gerðist 
húsfreyja í Hafnarfirði og 
hóf störf hjá fiskvinnslunni 
Sjóla þegar yngstu börnin 
voru komin á skólaaldur.

Peta flutti nokkrum árum 
eftir andlát Ólafs á Sólvangs-
veg 3 í Hafnarfirði og þaðan 
á Hrafnistu þar sem hún 
dvaldi til dauðadags.

Útför Petu fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju í dag, 11. 
janúar 2024, klukkan 13.

Petrea Gróa  
Finnbogadóttir

HINSTA KVEÐJA

Til minningar um 
mömmu

Til himnaríkis ég sendi
þér kveðju mamma mín.
Á því virðist enginn endi,
hve sárt ég sakna þín.

Þú varst mín stoð og styrkur,
þinn kraftur efldi minn hag.
Þú fældir burtu allt myrkur
með hvatningu sérhvern dag.

Nú tíminn liðið hefur,
enn samt ég sakna þín.
Dag hvern þú kraft mér gefur,
ég veit þú gætir mín.

Þín dóttir,
Júlíana.
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Þú, Drottinn, 
ert góður og fús 
til að fyrirgefa, 
gæskuríkur öllum 
sem ákalla þig.

Elsku sonur okkar og bróðir,

ANDRI ÞÓR HARALDSSON,

lést á heimili sínu 2. janúar.
Útför hans fer fram í Háteigskirkju
miðvikudaginn 17. janúar klukkan 13.

Steinunn Hrafnsdóttir Haraldur A. Haraldsson
Felix Haraldsson

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

GARÐAR HINRIKSSON
úrsmiður,

Garðatorgi 4c,

lést á Vífilsstöðum mánudaginn 1. janúar.
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ
fimmtudaginn 18. janúar klukkan 11.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Ljósið.

Hulda Jónsdóttir

Jón Hinrik Garðarsson

Þóroddur Stefánsson

Birna Garðarsdóttir Ragnar Haraldsson

Sigrún Garðarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

INGA BJÖRK SIGURÐARDÓTTIR,
Hásæti 3b,

Sauðárkróki,

lést á HSN Sauðárkróki 15. desember.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir til starfsfólks HSN Sauðárkróki
fyrir góða umönnun.

Valborg Inga Guðsteinsd. Ólafur Kr. Jóhannsson
Heiðrún Edda Guðsteinsd. Haraldur Birgisson

Guðrún Brynja Guðsteinsd. Gylfi Ingimarsson
Ásdís Anna Guðsteinsd. Magnús Kristjánsson

og fjölskyldur

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

ANNA ÞORBJÖRG JÓNSDÓTTIR
frá Sviðholti á Álftanesi,

lést á heimili sínu í Lindasmára 95 í
Kópavogi föstudaginn 29. desember.
Útför hennar fer fram frá Garðakirkju á
Álftanesi föstudaginn 19. janúar klukkan 13.

Ingveldur, Friðrik, Sigurjón, tengdadætur og barnabörn



Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

HJÖRDÍS ELINÓRSDÓTTIR,

lést á hjúkrunarheimilinu Ási 28. desember.
Útför hennar fer fram frá Selfosskirkju
föstudaginn 12. janúar klukkan 14.

Kristinn G. Harðarson Helga Hansdóttir
Ragnhildur Harðardóttir Kári Helgason

Theodór, Bernadeth, Dagur, Hörður, Eva Ýr, Brynjar,
Jóhanna, Elvar, Eva María og barnabarnabörn

Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

STEFÁN HEIÐAR BRYNJÓLFSSON
líffræðingur,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 4. janúar.
Útförin fer fram frá Neskirkju þriðjudaginn
16. janúar og hefst klukkan 13.

Svava Þorsteinsdóttir
Þorsteinn Stefánsson Margrét Leifsdóttir

Sigríður B. Stefánsdóttir Gísli Reynisson
Brynjólfur Stefánsson María Mjöll Jónsdóttir

og barnabörn

Okkar ástkæri

SIGURÐUR EINAR ÞORKELSSON,
afi Diddi,

frá Neskaupstað,

verður jarðsunginn frá Lindakirkju
fimmtudaginn 18. janúar klukkan 15.
Streymt verður frá athöfninni á lindakirkja.is/utfarir

Kristjana Kristjánsdóttir Magnús R. Magnússon
Svanfríður Eik Kristjánsd. Kristján Halldórsson

Eyjólfur Á. Kristjánsson Cristina Chitiga
Kristín Ösp Kristjánsdóttir Þorsteinn Sch. Thorsteinsson

Kristján Reynir Kristjánsson Guðrún Lárusdóttir
Hafdís Jónsdóttir Jóhann Zoëga

barnabörn, barnabarnabörn og aðrir ástvinir

Elskuleg móðir, tengdamóðir, amma
og langamma,

SIGRÚN ÁRNADÓTTIR,
áður til heimilis að Grænumýri 6

lést á hjúkrunarheimilinu Seltjörn 4. janúar.
Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju
föstudaginn 19. janúar klukkan 15. Blóm og kransar afþakkaðir,
þeim sem vilja minnast hennar er bent á Blindrafélagið.

Olgeir Skúli Sverrisson Sigurrós Hermannsdóttir
Elín Sjöfn Sverrisdóttir Gunnar Þór Indriðason

Steinunn Svansdóttir Gunnar Bjarnason
Árni Rúnar Sverrisson Ólafía Ásgeirsdóttir

Sigrún Björk Sverrisdóttir Stefán Karl Magnússon
Sverrir Þór Sverrisson Björk Níelsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

Elsku pabbi minn.
Það er erfiðara en tárum taki 

að kveðja þig, ég veit varla hvað 
ég get sagt. Ég ætla bara þakka 
þér fyrir allt og allt.

Við höfum alltaf verið náin 
feðgin, hjálpast að í blíðu og stríðu 
og treyst hvort öðru. Þetta verður 
nú eitthvað skrýtið án þín, pabbi.

Þú varst ekki maður margra 
orða. Ég man til dæmis aldrei eftir 
því að þú hafir talað illa um neinn, 
þú leitaðir að því góða í fólki, það 
skipti þig máli.

Hvað þú varst góður afi, dætur 
mínar búa alltaf að því að hafa 
fengið að vera mikið með ykkur 
mömmu. Endalaus þolinmæði, 
spilað, gerðar krossgátur, far-
ið í rannsóknarferðir í fjöruna, 
labbað út að Bakkatjörn þar sem 
krían var tjúlluð, þá bara áttu 
allir sitt kríuprik sér til varnar. 
Þú sagðir: Jæja, eigum við ekki 
að fara í fjöruna og athuga hvort 
við finnum ekki stígvél af dauð-
um Fransmanni! Þetta var tekið 
mjög alvarlega og fjaran kembd, 
engin fundust stígvélin en ýmis-
legt kom með ykkur heim, steinar, 
skeljar og fleira og fleira. Mömmu 
var nú ekki alltaf skemmt þegar 
stelpurnar tóku fjársjóðinn upp 
úr vösunum, en þú tókst fullan 
þátt í gleðinni.

Það er ótalmargt sem ég gæti 
skrifað og sagt, en minningarnar 
á ég í hjartanu og þær ætla ég að 
geyma.

Ég var lánsöm, pabbi, að eiga 
þig að, ég er þakklát fyrir að hafa 
fengið að annast þig fram að síð-
asta andartaki, þakklát fyrir að 
hafa fengið að njóta nærveru þinn-

ar og vináttu í öll þessi ár.
Eins og ég sagði þá er erfitt að 

kveðja þig, ég er svo mikil pabba-
stelpa. Ég trúi því að þér líði vel, 
sért laus við veikindi og höft.

Það taka margir á móti þér í 
blómabrekkunni, og þú ert kom-
inn til mömmu sem þú saknaðir 
mikið.

Farðu í friði, elsku pabbi.
Guð þig geymi.

Guðrún Vilhjálmsdóttir.

Í dag kveðjum við afa Villa með 
miklum söknuði.

Oft er sagt að enginn viti hvað 
átt hefur fyrr en misst hefur og 
ég finn svo sannarlega fyrir því 
í dag en á sama tíma er ég þakk-
látur fyrir allar stundirnar okkar, 
þakklátur fyrir að hafa fengið þig 
fyrir afa og stoltur að hafa borið 
sama nafn og þú.

Þegar maður saknar eru það 
minningarnar sem ylja og ég á 
ansi margar góðar með þér.

Allar fjöruferðirnar sem áttu 
það til að breytast í háskaför inn 
í kríuvarp, að fá að vaka fram eftir 
til að horfa á Mike Tyson og allar 
bústaðaferðirnar standa auðvitað 
upp úr.

Síðan varð ég eldri og þér var 
mjög umhugað um hvað ég ætlaði 
nú eiginlega að verða og setningin 
„Ætlarðu ekki örugglega að klára 
námið?“ kom alltaf – setning sem 
ómaði síðan í höfðinu á mér fram 
að námi loknu.

En eftir því sem maður eldist og 
áttar sig betur á hlutunum er það 
auðvitað afi sjálfur sem stendur 
upp úr. Því rauði þráðurinn í öllum 

mínum minningum tengdum þér 
er kærleikurinn og væntumþykjan 
sem þú sýndir mér. Mér fannst 
samband okkar einstakt og fannst 
eins og það gæti ekki verið að ein-
hver ætti jafn gott samband við 
afa og ég átti.

En það var ekki rétt, þú lifðir 
fyrir fólkið þitt og við áttum öll 
okkar einstaka samband við þig. 
Og það gerði þig að einstökum 
manni, gæddum kostum sem ég 
vil gera allt til þess að tileinka mér 
út lífsleiðina.

Takk fyrir allt saman, afi minn.
Vilhjálmur Freyr.

Elsku besti afi minn.
Þá kom að leiðarlokum hjá 

okkur. Sorgin og söknuðurinn 
er mikill í dag, en minningarnar 
munu ylja mér að eilífu. Þær eru 
sem betur fer óteljandi, og hver 
annarri fallegri.

Þú varst svo stór hluti af barn-
æsku minni og ég varði flest-
um stundum hjá ykkur ömmu 
á Lindarbraut. Það voru for-
réttindi að alast upp með ykkur 
mér við hlið og samband okkar 
var einstakt. Heimili ykkar var 
minn griðastaður. Okkur sinn-
aðist aldrei og við töluðum alltaf 
við hvort annað með virðingu. Þú 
hafðir óbilandi trú á mér alla tíð, 
og fram á síðasta dag fannst þér 
allt sem ég snerti breytast í gull 
– eða þannig lést þú mér allavega 
líða.

Ég hugsa oft til þess þegar þú 
sóttir mig á ballettæfingar. Þú átt-
ir það til að koma snemma til að 
geta fylgst aðeins með. Þú stóðst 

og „njósnaðir“ í litla glugganum, 
en varst fljótur að fela þig ef ég 
sá þig. Þú vildir ekki trufla, en í 
stórum speglasal var nú auðvelt 
að sjá þig. Þú mættir á allar sýn-
ingar með upptökuvélina og svo 
horfðum við á þetta í sameiningu 
úr hægindastólnum heima í stofu.

Við eyddum heilu kvöldunum í 
að spila á spil. Horfðum á Heilsu-
bælið aftur og aftur og fórum í 
langar gönguferðir niður í fjöru. 
Ömmu var oft ekki skemmt, þegar 
við komum heim með skó og 
greiður sem við fundum í þanginu 
og vorum sannfærð um að hefðu 
tilheyrt frönskum sjóurum. Við 
hlustuðum á ljóð Tómasar Guð-
mundssonar, púttuðum á gangin-
um og leystum krossgátur.

Einstaka sinnum kom það fyr-
ir að ég stalst í símann heima á 
kvöldin og hringdi í þig og bað þig 
að koma að sækja mig. Mér hund-
leiddist. Mamma og pabbi vissu 
ekkert, fyrr en þú stóðst á þrösk-
uldinum. „Nú, hún hringdi,“ svar-
aðir þú og brostir, þegar mamma 
spurði hvað í ósköpunum þú værir 
að gera hérna.

Takk – og fyrirgefðu.
Ég get haldið áfram að telja upp 

minningar úr æsku, en þær voru 
líka margar í seinni tíð.

Mest þykir mér vænt um þær 
stundir sem við nutum saman 
á Jótlandi fyrir nokkrum árum, 
þar sem þú heimsóttir mig síð-
ast þegar þú varst 88 ára gamall. 
Við nutum sólarinnar í garðinum 
heima, borðuðum pitsu og feng-
um okkur bjór. Og þú elskaðir að 
fylgjast með og flissa yfir „þeim 
dönsku“, eins og þú kallaðir börn-
in mín. Þau elskuðu langafa sinn 
og sá litli segir að núna getir þú 
séð hvað við erum að gera á hverj-
um degi, fyrst þú ert kominn til 
himna.

88 ára gamall ákvaðstu líka að 
fyrst þú værir nú á Jótlandi þyrftir 
þú að fá að komast upp á Himmel-
bjerget. Mamma mótmælti hástöf-
um. En á Himmelbjerget fórum 
við að sjálfsögðu. Tókum mynd 
því til staðfestingar, svo þú gætir 
sýnt félögunum heima. Þetta var 
dásamleg heimsókn og jafnframt 
í síðasta skiptið sem þú treystir 
þér til að ferðast úr landi.

Hjartað mitt er fullt af þakklæti. 
Fyrir þig og okkar vináttu, fyrir 
allt sem þú kenndir mér. Að eiga 
sér stuðningsmann eins og þig í 
gegnum lífið er ekki sjálfsagt. Ég 
var og er lánsöm að hafa átt þig 
að.

Kysstu ömmu frá mér, ég veit 
hún bíður eftir þér í dragt, á lágum 
hælum, og nýkomin úr lagningu.

Góða nótt og Guð geym'ann.
Vera Björt afastelpa.

Vilhjálmur 
Valdimarsson 

fæddist 2. mars 
1926 í Vesturbæ 
Reykjavíkur. Hann 
lést á heimili sínu 
3. janúar 2024.

Foreldrar 
Vilhjálms voru 
Valdimar Stefáns-
son, f. 1. ágúst 1896, 
d. 25. apríl 1988 og 
Guðrún Vilhjálms-
dóttir, f. 13. febrúar 1901, d. 2. 
september 1935. Valdimar var 
þriðji í systkinahópnum og lif-
ir Erla Valdimarsdóttir (1929) 
ein bróður sinn. Hin systkini 
Vilhjálms, voru Þráinn (1923), 
Hörður (1925), Stefán (1926), 
Ásdís (1927), Hrafnhildur 

(1931), Stefán 
Jóhann (1934), 
Haukur (1935) og 
Sverrir (1935).

Vilhjálmur flutti 
með fjölskyldu 
sinni í Garðastræti 
ungur að árum og 
þaðan á Horn-
bjargsvita 1932 
þar sem faðir hans 
gerðist vitavörður. 
Eftir að hafa misst 

móður sína og tvö systkini 
fluttist hann í fóstur til hjón-
anna Haraldar Halldórssonar 
og Ólafíu Sigurþórsdóttur á 
Efri-Rauðalæk.

Vilhjálmur fór í Íþrótta-
skólann í Haukadal og svo í 
Héraðsskólann á Laugarvatni 

og lauk þar námi. Í janúar 
1950 fluttist Vilhjálmur 
til Kirkjubæjarklausturs 
og gerðist útibússtjóri hjá 
Kaupfélagi Skaftfellinga. Þar 
starfaði hann til ársins 1971. 
Þar kynntist hann einnig 
eiginkonu sinni, Sigfríði Sig-
urðardóttur, f. 3. apríl 1925, d. 
11. ágúst 2014.

Vilhjálmur og Sigfríður 
áttu sex börn, þau Sigurð, 
Ingu Björt, Valdimar, Hall, 
Guðrúnu og Vilhjálm.

Árið 1971 fluttist fjölskyld-
an til Reykjavíkur, þar sem 
Vilhjálmur hóf skrifstofustörf 
hjá Olíufélaginu hf. (Esso) og 
starfaði þar það sem eftir var 
starfsævi hans, eða til ársins 
1996.

Vilhjálmur bjó á Hjúkr-
unarheimilinu Eir síðustu 
æviárin.

Útför fer fram frá Háteigs-
kirkju í dag, 11. janúar 2024, 
klukkan 13.

Vilhjálmur  
Valdimarsson
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Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi, sonur
og bróðir,

ÁRNI JÓNASSON,

lést á heimili sínu Kristnibraut 25, Reykjavík
29. desember 2023. Jarðarförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Þökkum auðsýnda samúð.

Styrmir Árnason Björk Sigurjónsdóttir
Edda Sól Styrmisdóttir

Helga Árnadóttir
Ása Jónasdóttir Guðný Jónasdóttir

Margrét Jónasdóttir Ólöf Helga Jónasdóttir
og fjölskyldur

Yndislega ástkæra móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

AUDREY DOUGLASS MAGNÚSSON,
áður til heimilis að Flókagötu 54,

Reykjavík,

lést 7. janúar á Hjúkrunarheimilinu Grund.
Jarðarför mun fara fram í kyrrþey.

Anna María Sigurðardóttir, Janusz Gross,
Jenný, Elín og Davíð

Snjólaug Elín Sigurðardóttir, Einar, Anna Zhu og Inga
Sigurður, Elín, Kári, Bjarki og Bjartur Þorleifsbörn

Alva Sigursteinsdóttir
Sigurður Þórarinsson
og langömmubörnin

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

ÁGÚSTA HJÁLMTÝSDÓTTIR,
Vesturbergi 111,

lést þriðjudaginn 12. desember. Útför
hennar fer fram frá Fella- og Hólakirkju
föstudaginn 12. janúar klukkan 15. Þeim sem vilja minnast
hennar er vinsamlegast bent á Krabbameinsfélagið.

Hafsteinn Sigurðsson
Hjálmtýr Hafsteinsson Stephanie Smith

Ágúst Hafsteinsson Anna Jóhannesdóttir
Th. Stella Hafsteinsdóttir Bergur Sandholt

Hafsteinn Sv. Hafsteinsson Sigurlaug K. Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elsku besti pabbi okkar, afi, langafi, bróðir
og tengdapabbi,

SIGURÐUR INGI LÚÐVÍKSSON,
sjómaður og athafnamaður,

lést laugardaginn 6. janúar á
hjúkrunarheimilinu Móbergi, Selfossi.
Útför hans fer fram í Kópavogskirkju mánudaginn
15. janúar klukkan 13. Streymt verður frá útförinni, hlekk á
streymið má nálgast á facebooksíðu Sigurðar Inga rétt fyrir
athöfnina.
Einlægar þakkir til starfsfólks Móbergs fyrir hlýja og góða
umönnun.

Grétar Ingi Sigurðsson
Hildur Sigurðardóttir Guðmundur R. Kristjánsson

Anna Ingibjörg Lúðvíksdóttir Þorvaldur P. Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabarn



Elsku drengurinn minn, 
frumburðurinn, Róbert Örn, 
sem ég elskaði svo mikið, er 
jarðsunginn í dag. Hvílíkur 
missir og nístandi sorg sem 
fyllir hjarta mitt. Mér finnst 
hann enn vera hjá mér, hugs-
anir mínar hverfast um strák-
inn minn með fallegu augun sem 
bræddu mömmuhjartað strax 
við fæðingu, lífið sem hann átti 
og arfleifðina sem hann skilur 
eftir í börnunum sínum.

Róbert var kominn á góðan 
stað í lífinu, var kátur og glað-
ur, kominn með áhugamál og í 
góðu sambandi við börnin sín og 
okkur sem stóðum honum næst. 
Hann stefndi á Spánarferð með 
félögum sínum í frisbígolfi, fót-
urinn hlyti að verða orðinn 
góður þá.

Róbert hafði gaman af að 
ferðast og efst í huga hans var 
ævintýraferðin með góðum 
vini, Haraldi (Halla) Árnasyni, 
til Perú og um Amazon-skóg-
inn. Þar dvöldu þeir um tíma 
og undu hag sínum vel. Nú eru 
þeir báðir farnir í annað ferða-
lag en aðeins fjórir dagar liðu á 
milli dánardaga þeirra. Nú eru 
þeir saman, vinirnir. Blessuð sé 
minning þeirra beggja.

Það er sárt að kveðja þig, elsku 
Róbert minn. Minningarnar um 
þig, elsku sonur, munu leiða mig 
inn í ljósið á ný. Þú varst mér 
svo dýrmætur og þú veist hvað 
ég elskaði þig mikið.

Góða nótt
 
Drengurinn minn, draumur míns 
 hjarta,
dýrlegust gjöf móður ert þú.
Eiga þú munt ævina bjarta,
óskin mín besta' er til þín sú:
 
Góða nótt þú, glókollur minn,
glöð og sæl ég strýk þína kinn.
Góða barn, ég guði þig fel,
góða nótt, og dreymi þig vel.
 
Hreykin ég er af þessum snáða,
uppvaxinn mun fallegur sveinn.
Frumburður minn, fæddur til dáða,
fremri þér verður ekki neinn.
 
Góða nótt, ég sveipa þig sæng,
sofðu rótt sem ungi' undir væng.
Okkur tveim, er gæfan svo góð,
góða nótt, ég syng þér mitt ljóð.
 
Góða nótt þú, glókollur minn,
glöð og sæl ég strýk þína kinn.
Góða barn, ég guði þig fel,
góða nótt, og dreymi þig vel.
 (Egill Bjarnason)

Mamma.

Mig langar í örfáum orðum að 
minnast Róberts bróður míns 
sem lést á aðfangadag eftir 
erfið veikindi. Róbert var 14 
árum eldri en ég og var fluttur 
snemma að heiman en ég man 
hvað ég var alltaf ánægð með 
stóra bróður minn og hvað það 
var alltaf gott og gaman að hafa 
hann og svo seinna börnin hans 
á æskuheimilinu okkar í Selja-
hverfi.

Ég mun alltaf minnast Ró-
berts með mikilli hlýju en 
hann var brosmildur og góður 
við alla. Það er lýsandi fyrir 
Róbert að þegar hann frétti af 
veiðiáhuganum hjá Arnóri mín-
um þá var hann mættur innan 
skamms með veiðidót sem hann 
átti og vildi gefa frænda sínum.

Það var dýrmætt að sjá Ró-
bert blómstra í frisbígolfinu 
síðustu árin þar sem hann naut 
sín vel þrátt fyrir að heilsunni 
hefði hrakað.

Hvíl í friði elsku Róbert minn.
Þín litla systir,

Guðrún Brynja (Gússí).

Ég leit alltaf upp til Róberts, 
stóra bróður míns, þegar ég 
var lítill. Fyrst vegna þess hvað 
hann var sterkur og góður í að 
leika ótemjuhestinn undir mér, 
kúrekanum. Seinna vegna þess 
að hann var svo „street wise“, 
algjör töffari, með sítt að aftan, 
hataði Duran Duran, las Sven 
Hazel og hlustaði á AC/DC og 
Iron Maiden. Herra Fellahellir, 
algjör sundhetja, átti auðvelt 
með að læra. Svo var hann líka 
svo góður drengur, stríddi t.d. 
aldrei eða níddist á yngri bróð-
ur sínum.

Ég man þegar ég var fimm 
ára og hann ellefu. Hann sagði 
mér í trúnaði að hann ætlaði að 
gefa mömmu og pabba lampa, 
sem hann hafði smíðað sjálf-
ur í skólanum, í jólagjöf. Einn 
daginn, stuttu síðar, kýldi ég 
hann í magann, í hugsunar-
leysi litla bróður, ætlaði að 
vera sniðugur. Ég smellhitti og 
hann meiddi sig, fór að gráta. 
Mamma skammaði mig auð-
vitað og í örvæntingu minni 
kjaftaði ég frá: „Hann ætlar 
að gefa þér lampa í jólagjöf!“ 
Vonbrigðin leyndu sér ekki hjá 
Róberti, trúnaðarbrestur ofan 
í magahöggið! En hann varð 
mér ekki reiður, bara sár. Og 
eftirmál voru engin.

Hann gerði aldrei neinum 
neitt, nema kannski sjálfum 
sér, eins og sagt er. Róbert var 

fíkill, fór á fleygiferð ungur að 
árum og náði aldrei almennilega 
að stoppa. Þessi klári, sjarmer-
andi og skemmtilegi maður var 
aldrei besta útgáfan af sjálfum 
sér eftir að fíknin tók völdin. Ég 
verð svo sorgmæddur þegar 
ég hugsa um hvað hefði getað 
orðið. Leiftrandi hugur, fyndinn 
með svartan húmor, hlustaði 
vel, hrifnæmur og minnugur. 
Og svo góður og hjálpsamur. 
Alltaf mættur ef eitthvað þurfti 
að græja. Jafnvel þótt maður 
væri ekki sjálfur á staðnum. 
Bara allt í einu búinn að mála 
allan bílskúrinn.

Þrátt fyrir sjúkdóminn var 
Róbert góður pabbi. Hlýr og 
nærgætinn, inni í málum, sagði 
hlutina beint út, hlustaði og 
hjálpaði. Og svo ótrúlega stoltur 
af börnunum sínum. Hann var 
vinur þeirra og þau elskuðu 
hann eins og hann var. Dæmdu 
hann ekki, sem var pabba þeirra 
líkt. Hann dæmdi ekki neinn.

Róbert hafði mömmu alla tíð 
sér við hlið, elskaði hana, þau 
voru trúnaðarvinir. Hún gerði 
allt sem hún gat fyrir hann í 
veikindunum, strákinn sinn, 
frumburðinn sem hún var nán-
ast ein með fyrstu fimm árin 
þangað til pabbi kom inn í líf 
hennar. Hún sinnti barnabörn-
unum af alúð, var alltaf til stað-
ar, elskaði og treysti.

Ég vonaði og trúði að næstu 
ár yrðu góð hjá Róberti. Hann 
var kominn með algjöra dellu 
fyrir frisbígolfi, orðinn rólegri 
og leið betur á sálinni. En lík-
amlegri heilsu hrakaði og elsku 
bróðir minn er farinn frá okkur 
og yndislegu börnunum sínum.

Það er sárt að eiga aldrei eft-
ir að sjá glottið, prakkaralega 
blikið í augunum og hlusta á 
sögurnar. Um leið og ég skrifa 
þetta verð ég sorgmæddur yfir 
því að hafa ekki sagt þetta allt 
við hann. Lífið er svo skrýtið 
og getur tekið enda þegar við 
eigum síst von á því. Það á að 
kenna okkur sem erum á lífi. 
Elsku Róbert, stóri bróðir minn, 
ég vona að þú vitir að þú varst 
elskaður af mörgum. Þú fórst 
of snemma, við söknum þín og 
munum minnast þín fyrir allt 
það góða sem fylgdi þér.

Rúnar Freyr.

„Það er fallegt en sorglegt 
að vera manneskja“ stendur á 
einni af jóla-kærleikskúlunum 
sem ég hengi upp í eldhúsglugg-
ann fyrir hver jól. Þetta er upp-

áhaldsjólakúlan mín og minnir 
á fegurð og breyskleika okkar 
allra. Leiðir okkar Róberts lágu 
saman rétt eftir aldamótin, mitt 
líf var óskrifað blað en hann 
var eldri og átti þrjú börn. Ég 
varð eftir stutt samband ólétt 
að mínu fyrsta barni, sem varð 
hans yngsta barn. Leiðir okkar 
skildi enda vorum við á ólíkum 
stað á lífsins vegi. Róbert var 
yndisleg manneskja og sál hans 
björt og sönn enda reyndist 
hann dóttur okkar vel og þau 
sáu ekki sólina hvort fyrir öðru 
alla tíð. Hann mætti á alla við-
burði sem hann kom við þegar 
hún var í söngleikjadeildinni, 
hlustaði á hana spila á sellóið á 
tónleikum þegar hún var barn 
og maður fann að stoltið leyndi 
sér ekki.

Róbert brosti mikið með öllu 
andlitinu og ekki síst augun-
um og maður fann alltaf fyrir 
því að hann bar hag annarra 
fyrir brjósti enda var hann 
góðmenni. Hann var óspar á 
hrósið og ekki bara til barn-
anna sinna heldur líka hrósaði 
hann mér og manninum mín-
um mikið og sýndi okkur mikið 
þakklæti. Dóttir okkar kallaði 
hann og stjúpföður sinn pabba, 
það voru tveir feður sem tóku 
þátt í lífi hennar og sköpuðust 
oft skrítnar setningar eins og 
þegar stjúpfaðir hennar sagði 
í símtali að hann hefði rekist 
á pabba dóttur sinnar. Róbert 
vildi hjartanlega vera í þessu 
uppeldisverkefni með okkur í 
sátt og lagði sig fram við það 
og sagði ósjaldan að hann lifði 
fyrir börnin sín.

Eftir að dóttir okkar varð 
eldri var feðginasambandið á 
þeirra forsendum og við hitt-
um hann minna því miður. En 
okkur fannst hann vera sáttur 
í eigin skinni undanfarin ár 
þrátt fyrir heilsubrest sem 
hann reyndi að ná tökum á með 
betri lífsstíl. Hann hafði fund-
ið nýtt áhugamál, frisbí-golf, 
sem hann hafði ástríðu fyrir, 
var farinn að ferðast meira og 
stunda útivist. Jólin voru tími 
sem við hittum Róbert oftast og 
hann var jafnan kvikur eins og 
vindurinn og yfirleitt að fara að 
hitta einhverja enda átti hann 
vini og kunningja úti um allt. 
Oft var hann að hjálpa einhverj-
um og fann sig stundum í því 
hlutverki. Það var alltaf jafn 
ljúft að fá hann inn með pakka 
og knús og sjá stolta pabbann 
sem brosti svo blítt með fallegu 
gylltu augunum. Hann gat verið 
alveg ótrúlega fyndinn og sumt 
sem hann sagði er orðið klass-
ískir brandarar meðal okkar, 
ekki allir prenthæfir enda var 
hann stundum einlæglega fil-
terslaus en fékk okkur til að 
hlæja og gleðjast.

Björtum ljósum fylgja oft 
dimmir skuggar, það að missa 
elsku Róbert á aðfangadag hefði 
ekki getað verið sorglegra og 
ósanngjarnara en samt eitthvað 
svo fallegt líka! Sorgin er því 
miður gjaldið sem við greið-
um fyrir það að elska og nú er 
þessi kærleikshátíð skyndilega 
þrungin söknuði. Sofðu rótt 
kæri Róbert og takk fyrir okk-
ur, við pössum upp á yndisfríði 
eins og þú kallaðir alltaf dóttur 
okkar þegar hún var lítil. Við 
munum varðveita minningu um 
góðan dreng.

Samúðarkveðjur til allra sem 
þekktu, elskuðu og þótti vænt 
um Róbert.

Þangað til síðar,
Kristjana.

Elsku Róbert, þú komst inn í 
líf okkar snemma árs 2009. Þú 
tókst Bjart Mána strax að þér 
eins og hann væri þinn eigin 
sonur og leist á hann sem eitt 
af þínum börnum. Þú reyndist 
honum ávallt mjög vel. Þú varst 
sannarlega sannur vinur og ég 
er ofboðslega þakklát fyrir tím-
ann og minningarnar sem við 
áttum saman. Þú varst alltaf 
boðinn og búinn ef einhver þér 

kær þurfti á hjálp að halda.
Takk fyrir að hafa fengið að 

verða samferða þér og upplifa 
með þér ævintýri lífsins.

Takk fyrir allar útilegurnar, 
veiðiferðirnar, Rauðasandsferð-
irnar og öll ævintýrin.

Þú endaðir á toppnum eins 
og þú ætlaðir þér sem Íslands-
meistari í frisbígolfi 2023.

Það urðu tímamót í lífi þínu 
þegar þú fórst í ævintýraríka 
ferð til Perú með Halla vini 
þínum. Ferð sem var algerlega 
ógleymanleg fyrir ykkur báða. 
Þið hófuð saman vegferð lengst 
inni í frumskógi Perú til þess að 
komast í dýpri kynni við andlega 
upplifun. Þú komst heim aftur 
með mun dýpri sjálfsvisku og 
fullur af gleði og þakklæti fyrir 
að hafa látið verða af þessari 
ferð. Það var svo ánægjulegt að 
fylgjast með þér rækta ástríð-
urnar þínar. Það óraði engan 
fyrir því að nákvæmlega sex 
árum eftir að þið komuð út úr 
frumskóginum mynduð þið 

báðir kveðja þennan heim eftir 
erfiða þrautagöngu við veikindi. 
Með nokkurra daga millibili. 
Þið eruð núna komnir saman 
á næsta æðra stig. Það er eins 
gott að þið passið hvor annan.

Elsku Róbert takk fyrir 
kveðjurósina, ég náði að sjá 
hana í gegnum tárin.

Elsku Sigurrós, Kata, Patti, 
Guðrún Rósa, Rúnar, Örvar, 
Guðrún og Ally.

Við vottum ykkur okkar 
dýpstu samúð.

Deyr fé,
deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama;
en orðstír
deyr aldregi,
hveim er sér góðan getur.
 (Úr Hávamálum)

Íris Andrea og 
Bjartur Máni.

Róbert Örn 
Sigurðsson 

fæddist í Reykjavík 
23. september 1967. 
Hann lést á heimili 
sínu 24. desember 
2023, eftir erfið 
veikindi.

Foreldrar hans 
eru Sigurrós Guð-
munds dóttir, f. 16. 
nóvember 1948, 
og Sigurður Örn 
Baldvinsson, f. 8. október 1948. 
Fyrrverandi eiginmaður Sig-
urrósar og stjúpfaðir Róberts 
var Gísli Sigurðsson, f. 14. maí 
1941. Foreldrar Sigurrósar 
voru Guðrún Ásta Sigurðar-
dóttir, f. 27. ágúst 1921, og 
Guðmundur Sigurðsson, f. 13. 
júlí 1929. Foreldrar Sigurðar 
voru Baldvin Jóhannsson, f. 
21. júní 1921, og Anna Hulda 
Júlíusdóttir, f. 10. júní 1925.

Systkini Róberts eru Rúnar 
Freyr Gíslason, f. 29. apríl 
1973, Örvar Sær Gíslason, 
f. 31. mars 1974, og Guðrún 
Brynja Gísladóttir, f. 2. mars 
1981. Stjúpsystir hans er Huld 
Gísladóttir, f. 10. september 
1960.

Börn Róberts eru Tinna Rut, 
f. 10. febrúar 1987, Katrín, f. 21. 

maí 1989, Patrekur 
Örn, f. 8. maí 
1993, og Guðrún 
Rósa, f. 28. júní 
2001. Móðir Tinnu 
Rutar er Pálína S 
Eggertsdóttir, f. 
12. febrúar 1969, 
móðir Katrínar 
er María Kristín 
Jónsdóttir, f. 19. 
mars 1963, móðir 
Patreks Arnar er 

Aðalheiður Hreinsdóttir, f. 5. 
apríl 1967, og móðir Guðrúnar 
Rósu er Kristjana Knudsen, 
f. 17. janúar 1976. Unnusta 
Róberts 2009-2019 var Íris 
Andrea Ingimundardóttir, f. 
18. maí 1970, og sonur hennar, 
sem Róbert gekk í föðurstað, 
er Bjartur Máni Sigmundsson, 
f. 31. maí 2003.

Róbert Örn bjó fyrstu 
mánuði ævi sinnar á Siglu-
firði með foreldrum sínum 
en fluttist svo til Reykjavíkur 
með móður sinni 10 mánaða 
gamall. Þau bjuggu þar fyrst 
um sinn hjá móðurömmu Ró-
berts á Skúlagötu 66 og þá hjá 
langmömmu hans, Halldóru 
Bjarnadóttur, og sambýlis-
manni hennar, Þorláki Eyj-
ólfssyni, á Bragagötu 23. Árið 

1973 fluttist hann með móður 
sinni og stjúpa í Suðurhóla 6 
þar sem Róbert hóf nám við 
Hólabrekkuskóla og útskrif-
aðist þaðan 1983.

Róbert Örn starfaði við 
ýmislegt um dagana. Hann 
vann við pípulagningar og 
ýmsa verkamannavinnu og á 
leikskólanum Hálsaborg og 
Elliheimilinu Kumbaravogi. 
Hann starfaði síðar við 
kartöfluvinnslu á Flúðum, við 
þjónustustörf á veitingastaðn-
um Holmenkollen í Ósló og 
síðustu starfsárin vann hann 
einna mest við bílamálun auk 
þess sem hann vann á tónlist-
arhátíðinni Extreme Chill 
Festival í nokkur ár. 39 ára að 
aldri fékk hann hjartaáfall, 
heilsunni hrakaði og hann 
hætti að vinna fasta vinnu 
eftir það.

Hann var mikill sundgarp-
ur á yngri árum og spilaði 
fótbolta með Knattspyrnu-
félaginu Fram þar sem hann 
vann til verðlauna, en síðast-
liðin ár varð hann heltekinn af 
frisbígolf-íþróttinni sem hann 
sinnti öllum stundum.

Árið 2023 fékk hann annað 
hjartaáfall og gekkst þá undir 
þræðingu. Síðustu tvö árin 
barðist hann við alvarlegt 
mein.Á aðfangadaglést hann í 
kjölfar veikindanna.

Útförin fer fram frá Foss-
vogskirkju í dag, 11. janúar 
2024, klukkan 15.00.

Róbert Örn  
Sigurðsson

• Fleiri minningargreinar 
um Róbert Örn Sigurðsson 
bíða birtingar og munu birt-
ast í blaðinu næstu daga.
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

ÞORGERÐUR K. AÐALSTEINSDÓTTIR,
Skúlagötu 20, Reykjavík,

áður búsett á Húsavík
og Öndólfsstöðum,

andaðist fimmtudaginn 4. janúar.
Útförin fer fram frá Háteigskirkju mánudaginn 15. janúar
klukkan 13.

Aðalsteinn Ásberg Sigurðss. Jóhanna Björk Guðjónsdóttir
Þórveig Kristín Árnadóttir Sveinbjörn Jakobsson
Sighvatur Rúnar Árnason Eva Björg Jónsdóttir

Hervör Alma Árnadóttir Óskar Dýrmundur Ólafsson
Sólveig Ása Árnadóttir Gunnar Svanbergsson

Arngerður María Árnadóttir Daði Áslaugarson
barnabörn og barnabarnabörn

Ástkær móðir mín, dóttir okkar, systir,
móðursystir og frænka,

EDDA DRÖFN EGGERTSDÓTTIR,
Lækjargötu 34d,

Hafnarfirði,

lést í faðmi fjölskyldunnar 3. janúar
á líknardeild Landspítalans Kópavogi.
Útför Eddu Drafnar fer fram frá Fríkirkjunni Hafnarfirði
mánudaginn 15. janúar klukkan 13.
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Kraft stuðningsfélag og Ljósið.

Eggert Sigtryggsson
Eggert Ó. Jónsson M. Petra Jónsdóttir

Hildur Eggertsdóttir Guðmundur Jónsson
Sylvía G. Eggertsdóttir

Ragnheiður Eggertsdóttir Hjörtur Hinriksson
Ragna Dögg, Viktoría Rós, Jón Ólafur, Sara Líf, Petra,

Adrían Ólafur, Helga og Hansa

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi
og bróðir,

SIGFÚS SKÚLASON,
Þórshöfn,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri
7. janúar. Sigfús verður jarðsunginn frá
Þórshafnarkirkju laugardaginn 20. janúar klukkan 14.

Ásmundur Sigfússon Eyrún Helga Ævarsdóttir
Vignir Blær Ásmundsson Kamilla Björk Galvez
Þóra Lind Ásmundsdóttir

systkini og aðrir aðstandendur

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

GUÐJÓN TÓMASSON
Drekavöllum 26,

lést á Landspítalanum 13. desember.
Jarðarför hefur farið fram í kyrrþey.

Þuríður Hanna Gísladóttir
Ragnhildur Guðjónsdóttir Helgi Halldórs

Hlynur Guðjónsson Kristín Högna Garðarsdóttir
Tómas Gísli Guðjónsson Marcela Lysá

barnabörn og barnabarnabarn
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Elsku afi minn. Nú ertu farinn 
á annan stað og söknuðurinn er 
mikill. 

Þú varst svo ótrúlegur mað-
ur, harðduglegur og vinnusamur 
og lést ekkert stoppa þig. Hvers 
manns hugljúfi og þetta jafnað-
argeð mættu margir taka sér til 
fyrirmyndar.

Ég á margar góðar minningar 
um samveru með þér og ömmu. 
Þið voruð dugleg að fara með 
okkur í sumarbústaðinn ykk-
ar, Afakot, og þar var ýmislegt 
skemmtilegt brallað.

Á skóvinnustofunni þinni 
eyddum við líka mörgum stund-
um og fengum að prófa ýmis-
legt en okkur fannst þó mest 
spennandi að fá að afgreiða.

Alltaf var gott að koma til ykk-
ar á Skólaveginn og eitt er víst að 
aldrei fór maður svangur þaðan.

Þú varst duglegur að fara í 
sund alla morgna fyrir vinnu og 

fór ég stundum með þér fyrir 
skóla og svo beint heim í hafra-
graut og lýsi áður en haldið var 
af stað út í daginn.

Þegar þú varst kominn á 
Hrafnistu kom ég oft í heimsókn 
til þín, klippti þig og við spjölluð-
um um heima og geima.

Ég veit að hún Gunna þín og 
Ásbjörn sonur þinn hafa tekið 
vel á móti þér.

Guð geymi þig afi minn.
Elska þig að eilífu.
Þín
Svava Ósk Stefánsdóttir.

Við kveðjum afa okkar, afa Jón, 
í dag. Afi Jón var okkur systrum 
afar kær.

Þegar við hugsum um afa þá 
hlýnar okkur um hjartarætur 
en afi var einn af blíðari, ef ekki 
blíðasti, mönnum sem við höfum 
kynnst. Jafnaðargeð, jákvæðni, 

hjálpsemi og góðmennska voru 
eiginleikar sem einkenndu hann. 
Afi var víðlesinn og klár og þótti 
okkur rosalega gaman að spjalla 
við hann um heima og geima. 
Afi var dugnaðarforkur og stál-
hraustur maður og þá er jafnvel 
vægt til orða tekið; hann hætti 
að vinna 85 ára gamall, gerði æf-
ingar og fór í sund eldsnemma 
alla virka morgna þar til að hann 
flutti á hjúkrunarheimili. Hann 
var mjög handlaginn og í frítíma 
sínum skar hann út og eigum við 
allar falleg verk eftir hann sem 
okkur þykir svo vænt um.

Afi var með breiðasta brosið 
og hlýjasta faðminn og við mun-
um sakna hans sárt.

Takk fyrir að vera besti afi og 
góð fyrirmynd.

Þínar afastelpur,
Björg, Birna og Bergrún.

Deyr fé,
deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama;
en orðstír
deyr aldregi,
hveim er sér góðan getur.
 (Úr Hávamálum)

„Ég ætla út á verkstæði til 
afa!“ kalla ég um leið og ég sting 
mér út um vaskhúsdyrnar og 
stekk niður tröppurnar tvær. 
Skrefin eru mismörg eftir því 
hve há í loftinu ég er á leiðinni, 
þessa stuttu leið yfir í bílskúr-
inn – sem líka er skóverkstæðið 
hans afa. Hér er heimurinn hans, 
allt í röð og reglu, saumavélin, 
vinnubekkurinn og fyrir innan 
rennibekkurinn. Afi brosir hring-
inn þegar hann sér mig. Hann 
tekur mér opnum örmum, býður 
kandís eða kleinu, nema hvoru-
tveggja sé og eitthvað að drekka. 
Hjá afa læri ég að smíða og ég 
má horfa á þegar hann gerir við, 
hvernig hann beitir hinum ýmsu 
verkfærum, saumar á saumavél-
ina eða límir eitthvað saman. Afi 
segir mér deili á öllum körlunum 
sem koma í heimsókn í kaffi og 
það er alltaf stutt í hláturinn 
hjá okkur. Ferðirnar til afa voru 
fjölmargar og héldu áfram þegar 
ég var komin á fullorðinsárin 
og skrefin yfir á skóverkstæðið 
orðin í mesta lagi þrjú. Alltaf 

voru móttökurnar hlýjar og boð-
ið um kandís og kleinu lét ekki á 
sér standa.

Við afi gátum rætt allt milli 
himins og jarðar og það var 
alltaf bæði pláss og tími fyrir 
mig á skóverkstæðinu. Stund-
um vildum við vinna saman í 
„þögn“, hann með sinn hamar 
og ég með minn. Stundum stóð 
ég í gættinni og við töluðum 
saman og færðum okkur sífellt 
nær hvort öðru, það var svo 
margt að segja, hlæja, deila og 
læra og kveðjustundin innihélt 
mörg faðmlög.

Afi átti sér líka annan heim 
en líkt og með verkstæðið 
sitt þá smíðaði hann þá báða. 
Heimili sitt og skóverkstæðið í 
Keflavík reisti hann á kreppuár-
um. Nokkrum árum áður en ég 
fæddist kom Afakot – sumarbú-
staðurinn með sundlauginni. Þar 
var afi með verkfæraskúr og stóð 
oft á pallinum fyrir framan hann, 
baðaður sólargeislum og beið 
mín með opinn faðminn. Hann 
var örlátur og þegar ég sjálf átti 
eigin börn var Afakot annað 
heimili okkar. Við vorum alltaf 
velkomin hjá afa og ömmu. Afi 
hélt áfram að kenna mér fram 
eftir öllu, hvernig er best að opna 
þrjóskar flöskur, hvernig rífa má 
flísar af vegg, hvernig gera má 
við rennilás, smíða skó, töskur 
og lagfæra – allt frá veraldlegum 
hlutum yfir í þá andlegu.

Afi kenndi okkur seiglu, já-
kvæðni, dugnað og vinnusemi. 
Hann var einstök fyrirmynd, sér-
staklega sem fjölskyldumaður, 
og við áttum gott að eiga hann 
að. Hann var handlaginn, hjálp-
samur og ávallt stutt í brosið. 
Einkunnarorð hans voru að lífið 
væri yndislegt og hann gerði allt 
sem í sínu valdi stóð til að ham-
ingjan brosti við okkur öllum.

Mesta lán hans í lífinu var að 
kynnast ömmu og eignast börnin 
þeirra fjögur. Þegar hún féll frá 
beið afi þess sem hann kallaði 
lífsins gang. Þau eru loksins sam-
einuð á ný, Jón og Gunna skó.

Þurý Ósk Axelsdóttir.

Jón Björgvin 
Stefánsson 

fæddist á Mýr-
um í Skriðdal 19. 
október 1927. Hann 
lést á Hrafnistu í 
Reykjanesbæ 28. 
desember 2023.

Foreldrar hans 
voru Ingifinna 
Jónsdóttir og 
Stefán Þórar-
insson. Jón var 
næstyngstur fimmtán systk-
ina sem öll eru látin.

Jón kvæntist 13.8. 1949 
Guðrúnu Matthildi Sigur-
bergsdóttur, f. 20.11. 1930, d. 
23.11. 2017.

Börn þeirra eru: 1) Sigur-
berg, f. 27.9. 1950. Eiginkona 
hans er Dagbjört Nanna 
Jónsdóttir. Börn þeirra eru 
Jón Auðunn, Kristinn Þór og 
Guðrún Matthildur. 2) Stefán, 
f. 27.1. 1952. Eiginkona hans 
er María Sigurðardóttir. 
Börn þeirra eru Jón Björgvin, 
Sigurður og Svava Ósk. 3) 
Jóhanna, f. 28.7. 1953. Dætur 

hennar eru Guð-
rún Sjöfn, Þurý 
Ósk og Erla. 4) 
Ásbjörn, f. 20.10. 
1959, d. 3.12. 2019. 
Eftirlifandi eigin-
kona hans er Auð-
ur Vilhelmsdóttir. 
Dætur þeirra eru 
Björg, Birna og 
Bergrún.

Barnabarnabörn 
Jóns eru þrjátíu.

Jón átti upphaf og æsku 
austur á Héraði. Hann stund-
aði nám við Héraðsskólann á 
Laugarvatni og þar eftir vann 
hann ýmis verkamannastörf.

Hann lærði til skósmiðs hjá 
tengdaföður sínum, Sigurberg 
Ásbjörnssyni, og rak eigin 
skóvinnustofu þar til hann 
lauk starfsævi sinni, 85 ára 
gamall.

Jón lagði alla tíð rækt við 
að þjóna samfélaginu og fjöl-
skyldu sinni af alúð.

Útför Jóns fer fram frá 
Keflavíkurkirkju í dag, 11. 
janúar 2024, klukkan 13.

Jón Björgvin  
Stefánsson

• Fleiri minningargreinar 
um Jón Björgvin Stefánsson 
bíða birtingar og munu birt-
ast í blaðinu næstu daga.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

ÞÓRARINS SNORRASONAR,
Vogsósum II,

Selvogi.

Sérstakir þakkir til kórs Þorlákskirkju fyrir sýndan hlýhug.
Við viljum einnig þakka starfsfólki HSU og LSH fyrir góða
umönnun.

Elísabet Þórarinsdóttir
Snorri Ó. Þórarinsson

Friðrik Þórarinsson
Eiríkur Þórarinsson Bryndís Jónsdóttir

Kristín A. Þórarinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
vegna andláts og útfarar ástkærrar móður
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

ÞURÍÐAR BJARNADÓTTUR,
Fossheiði 48,

Selfossi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands fyrir góða umönnun.

Ingimar Baldvinsson Emilía Staffansdotter
Eiður Eiríkur Baldvinsson

Haukur Baldvinsson Ragnhildur Loftsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Móðir okkar, tengdamóðir og systir,

GUÐRÚN ÆGISDÓTTIR,
kennari og saumakona,

lést á líknardeild Landakotsspítala
30. desember.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju
fimmtudaginn 8. febrúar klukkan 15.
Þakkir færum við starfsfólki við þjónustuíbúðir á Dalbraut 27
og heilbrigðisstarfsfólki Landspítalans.

Stefán Hilmarsson Anna Björk Birgisdóttir
Sigurlaug Guðjónsdóttir
Ægir Gauti Þorvaldsson Hrefna Kristín Ágústsdóttir

Gunnar Ægisson
ömmubörn og langömmubarn

Við biðum eftir að þú fengir 
friðinn, fengir að losna undan 
þessum ótrúlega ósanngjarna 
sjúkdómi. Þegar það kom að því 
þá var það hins vegar svo ótrúlega 
þungt högg, högg sem við vissum 
ekki að yrði svona erfitt að fá. En 
engar áhyggjur, mamma, eins og 
þú sagðir alltaf, þetta jafnar sig, 
við vitum það. En þetta er miklu 
verri sársauki en tábrotin okkar, 
öll götin á hausana, öll íþrótta-
meiðslin okkar sem þú hlustaðir 
takmarkað á, þetta er versti sárs-
aukinn sem við höfum fundið og 
það mun taka okkur tíma að jafna 
okkur. En við munum reyna að 
finna friðinn í að þér líði betur, 
svo miklu betur, og getir hlaupið 
um og dansað, synt og spilað golf, 
kennt fleirum en barnabörnun-
um „hælbíruna“ frægu sem engin 
annar þekkir. Hún mun heldur 
betur lifa, eins og minningin um 
þig, elsku besta mamma, sú besta 

sem við mögulega gátum fengið. 
Það var ekki nóg fyrir þig að vera 
best þar, keppnisskapið gerði þig 
að bestu ömmunni, langömmunni 
og meira að segja tengdamömm-
unni líka. Þú varst alltaf að keppa, 
og fyrir okkur vannstu alltaf. 
Takk fyrir alla þolinmæðina, 
hlýjuna og ástina sem þú áttir 
alltaf nóg til af fyrir okkur.

Ljúfa, góða, grjótharða 
mamma, við munum sakna þín 
meira en orð fá lýst.

„Verðum við ekki alltaf saman?“ 
voru ein af þínum síðustu orðum 
til okkar. Það verðum við alltaf.

Hvíldu í friði, elsku mamma,
Anný Björg, Jóna Björg, 
Helga Björg og Pálmi Rafn.

Elsku Bogga mín, mikið sem ég 
vona að þú sért komin á stað þar 
sem þú getur notið þín í hreyfingu 
og kennandi „hælbírur“ öllum til 

mikillar gleði. Eins sárt og það 
er að kveðja þig þá trúi ég því 
og treysti að þér líði betur núna.

Þegar ég kom inn í þessa risa-
stóru fjölskyldu að mér fannst, 
verandi einkabarn, passaðir þú 
alltaf upp á að allir væru hluti af 
menginu. Mér er það mjög minn-
isstætt þar sem við ein áramótin 
vorum öll að borða saman, og þú 
hafðir nú tekið eftir því að mér 
þætti sósur með rauðvíni ekki 
góðar, svo auðvitað útbjóst þú 
vínlausa sósu fyrir mig, þú varst 
nú ekki með nema á annan tug 
manns í mat.

En það hefur mikið vatn runnið 
til sjávar frá þessum fyrstu ára-
mótum mínum með ykkur fjöl-
skyldunni og höfum við nú skálað 
í einhverjum vínglösunum, þó að-
allega bjór, síðan þá. Nýju sval-
irnar fóru mjög vel með okkur, 
og bjórglas við hönd. Það er ekki 
lítið sem þú ert búin að reyna síð-

ustu tuttugu árin að miðla mér af 
hæfileikum þínum í eldhúsinu og 
þakka ég þér fyrir þá óbilandi trú 
sem þú hafðir alltaf á mér. En eins 
og þú varst hjartanlega sammála 
þá er svigrúm til bætingar í eld-
húsinu hjá mér og tek ég það svo 
sannarlega með mér.

Mikið ofboðslega sem við eig-
um eftir að sakna þín og þinnar 
yndislegu nærveru, þú passaðir 
upp á okkur öll og ekki síst að 
okkur kæmi öllum vel saman 
þrátt fyrir að hópurinn væri stór.

Elska þig og mun ávallt sakna 
þín,

Telma Ýr.

Yndislega mágkona mín Björg 
Jónsdóttir eða Bogga eins og all-
ir þekkja hana er látin langt um 
aldur fram.

Ég var átta ára þegar ég kynnt-
ist Boggu minni fyrst sem var 
alltaf svo brosmild, ljúf og góð.

Tíminn leið og Bogga og Pálmi 
eignuðust sitt fyrsta barn, Anný 
Björgu, sem ég passaði þegar 
hún var 2-3 ára gömul. Bogga og 
Pálmi áttu þá heima á Hofteigi. 
Það er mér alltaf svo minnis-
stætt þegar ég kom að passa 
fyrir þau, Bogga var búin að 
útbúa skonsutertu með hangi-
kjötssalati fyrir mig af því ég var 
komin til að passa! Mér fannst 
það svo ótrúlega frábært, því 
svona veitingar voru nú yfirleitt 
eingöngu framreiddar í stærri 
veislum. Að passa litlu frænku, fá 
skonsutertu og hlusta á Bítlana 
og Mannakorn var uppskrift að 
flottu kvöldi.

Ekki bjuggu Bogga, Pálmi og 
Anný Björg lengi í borginni því 
Húsavík kallaði og þar hafa þau 
alla tíð búið og alið upp sín börn.

Sem unglingur kom ég iðu-
lega í heimsókn bæði að vetri 
og sumri, aðstoðaði við pössun 
þar sem barnahópurinn þeirra 
fæddist með þriggja ára millibili; 
Jóna Björg, Helga Björg og síð-
ast Pálmi Rafn. Það var góður 
tími að koma á Húsavík og njóta 
samvista við þau öll, fara á skíði 
og vera bara saman.

Bogga var fyrirmynd í öllu 
sem hún tók sér fyrir hendur, 
var framúrskarandi móðir, eig-
inkona, húsmóðir, íþróttakona, 
kennari og vinkona. Allt sem 
Bogga gerði virkaði svo auðvelt 
og lítið mál. Ástæðan var án efa 
hennar einstaka jafnaðargeð og 
þolinmæði.

Undanfarin ár höfum við Óskar 
hitt Boggu og Pálma reglulega á 
Húsavík, Akureyri og Reykjavík 
og átt ljúfar stundir saman sem 
við erum afar þakklát fyrir.

Það er mikil sorg og söknuður 
að sjá á bak yndislegri mágkonu, 
deyja í blóma lífsins frá elsku 
Pálma, börnum og fjölskyldum 
þeirra.

Eins sárt og það er að kveðja 
elsku Boggu þá er hún laus úr 
fjötrum alsheimerzsjúkdómsins 
sem lék hana og alla fjölskylduna 
hennar illa.

Elsku kæri Pálmi, Anný Björg, 
Jóna Björg, Helga Björg, Pálmi 
Rafn, makar og barnabörn, miss-
ir ykkar er mikill og allra sem 
þekktu og elskuðu Boggu.

Við sendum ykkur ljós lífsins 
og biðjum góðan Guð að styrkja 
ykkur í sorginni.

Elska ykkur.
Auður.

Elsku Bogga mín. Þú kvadd-
ir hægt og hljótt. Ég samgleðst 

þér að vera laus úr fjötrum skelfi-
legs sjúkdóms og ganga um heil í 
Sumarlandinu.

Þú varst einstaklega vel af Guði 
gerð, svo hláturmild og skapgóð. 
Það vöfðust ekki fyrir þér hlutirn-
ir. Ég man þá tíð er þú bakkaðir 
yfir hjól krakkanna þinna eða 
gleymdir peningaveskinu þínu á 
toppnum á bílnum þegar þú varst 
að fara í kaupfélagið. Þú hlóst og 
glottir að þessu, þetta var ekki 
svo mikið mál.

Meðfram því að ala upp fjögur 
börn kenndir þú bæði sund og 
leikfimi í skólanum og tókst svo 
kellurnar á Húsavík í skokk og 
leikfimi, já þig munaði sko aldrei 
um neitt.

Vinátta þín var mér mikils virði 
og sýnduð þið Pálmi það glöggt 
þegar ég þurfti á því að halda. 
Þökk sé ykkur.

Pálmi er nú ekki Bjargarlaus 
með þrjár stelpurnar ykkar 
með Björg að seinna nafni og 
svo Pálma Rafn ásamt öllum 
tengdabörnum og ömmuljósun-
um ykkar.

Stundin líður, tíminn tekur,
toll af öllu hér,
sviplegt brotthvarf söknuð vekur
sorg í hjarta mér.
Þó veitir yl í veröld kaldri
vermir ætíð mig,
að hafa þó á unga aldri
eignast vin sem þig.
 (Hákon Aðalsteinsson)

Pálma þínum, börnunum og 
öllum ættingjum votta ég samúð.

Elsku Bogga mín:

Far þú í friði,
friður Guðs þig blessi,
hafðu þökk fyrir allt og allt.
 (V. Briem)

Erla mágkona.

Björg Jónsdóttir 
(Bogga) fæddist 

í Pálshúsi á Húsavík 
11. apríl 1953. Hún 
lést á Heilbrigðis-
stofnun Norður-
lands, Húsavík, 29. 
desember 2023.

Foreldrar Boggu 
voru Jón Árnason, 
f. 1915, d. 2008, og 
Helga Sigurgeirs-
dóttir, f. 1926, d. 
2005. Systkini eru Sigurgeir, 
f. 1951, d. 2019, Guðmundur, f. 
1954, og Ásdís, f. 1962.

Bogga stundaði nám við 
Barnaskólann á Húsavík sem og 
Gagnfræðaskólann á Húsavík. 

Að því loknu fór 
hún í Kennara-
skóla Íslands og 
þaðan í Íþrótta-
kennaraskólann 
á Laugarvatni og 
útskrifaðist þaðan 
1974. Á Laugarvatni 
kynntist hún 
eigin manni sínum, 
Pálma Pálmasyni, 
f. 1952. Þau giftu sig 
12. júlí 1974.

Börn Boggu og Pálma eru: 
1) Anný Björg, f. 1975. Maki 
Tryggvi Kristjánsson, f. 1981. 
Börn þeirra eru Hugrún Lív, 
Aron Ingi, Eva Rut, Halla Marín 
og Patrekur. 2) Jóna Björg, f. 

1978. Maki Kristján Gunnar 
Þorvarðarson, f. 1973. Börn 
þeirra eru Arnar Pálmi, Aníta 
Rakel og Kristín Eva. 3) Helga 
Björg, f. 1981. Maki Brynjúlfur 
Sigurðsson, f. 1978. Börn þeirra 
eru Emelíana, Sigurður Helgi, 
Inga Björg og Jón Helgi. 4) 
Pálmi Rafn, f. 1984. Maki Telma 
Ýr Unnsteinsdóttir, f. 1986. Börn 
þeirra eru Alexander Rafn og 
Christian Rafn.

Barnabarnabörn Boggu og 
Pálma eru Atlas Máni og Pálmi 
Leó.

Bogga vann allan sinn starfs-
feril við kennslu, lengst af við 
íþróttakennslu en síðustu árin 
við bekkjarkennslu.

Útför hennar fer fram frá 
Húsavíkurkirkju í dag, 11. janúar 
2024, klukkan 14.

Björg Jónsdóttir



Smáauglýsingar

Hljóðfæri

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27

Sími 552 2125
www.gitarinn.is

erð við allra h

Mikið úrval

tarinn

ð 

Hljómborð 

á tilboði

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27

Sími 552 2125
www.gitarinn.is

Gítarar 
í miklu úrvali

erð við allra h

Kassagítar
ar

á tilboði

Sumarhús

Sumarhús –Heilsárshús 
Gestahús –Breytingar 
�  Framleiðum stórglæsileg sumar-

hús/heilsárshús í ýmsum stærðum.  
� Tökum að okkur stækkun og 
    breytingar á eldri húsum.  
�  Smíðum gestahús – margar 
   útfærslur.  
�  Sjáum um almennt viðhald á 
   sumarhúsum og sólpöllum.  
�  Setjum niður heita potta og 
   smíðum palla og skjólveggi. 
Áratugareynsla – 
endilega kynnið ykkur málið. 
Trésmiðja Heimis, Þorlákshöfn, 
sími 892-3742 og 483-3693, 
www.tresmidjan.is 

Til sölu

LiFePO4 rafgeymar til sölu: 
12 volta 100 Ah kr. 94.845 m/vsk 
12 volta 200 Ah kr. 165.981 m/vsk 
12 volta 300 Ah kr. 248.886 m/vsk 
Nánari upplýsingar á LiTime.com 
og Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
Merbau pallaefni(mahogany) 
21x145mm Verð tilboð 
 
 
 
 
 
 
 Bankirai pallaefni(parket) 
21x145mm Verð tilboð 
Cumaru panill 10x90mm og pallaefni 
21x90mm 
Penofin harðviðarolía 3,8 lítrar  
 
Indus ehf Óseyrarbraut 2 Hafnarf. 
opið 10-14 virka daga 
magnus@vidur.is 
gsm: 660 0230 Magnús 

Sterk lok 
á potta 
Margar stærðir til.

Litir grátt eða brúnt.

HEITIRPOTTAR.IS
Sími 777 2000

heitirpottar@heitirpottar.is

Saltvatnspottur 
frá Arctic Spas

Stór 7,2 kw hitari.  
WiFi tengdur.

Auðveldur í uppsetningu.

HEITIRPOTTAR.IS
Sími 777 2000

heitirpottar@heitirpottar.is

Þjónusta

Málarar 
Tökum að okkur alla almenna 
málningarvinnu. Fagmennska í 
fyrirrúmi. Sanngjarnt verð. 

Sími 782 4540 
loggildurmalari@gmail.com 

Byggingar

Byggingafyrirtæki 
getur bætt við sig verkum 

Uppslátt á húsum og sökklum. 

Þakendurbætur, tek niður  
pantanir fyrir næsta ár 2024, geri  
tilboð í verk. 

Stálgrindarhús, geri tilboð, er í 
samstarfi við innflutningsaðila. 

Sumarhús, breytingar eða byggja 
nýtt hús, geri tilboð. 

Nánari upplýsingar , Bjössi 
smiður á google, s 893-5374 

nybyggd@gmail.com 

Ýmislegt

Baðherbergi 
Erum sérfræðingar í baðherbergjum 
frá A-Ö með allri vinnu sem þarf. 
Stuttur tími og vönduð vinna. 
Upplýsingar í síma 784 3140. 
flisaverktakaehf@gmail.com 

Bílar

Enþá á gamla verðinu fyrir 24% 
hækkun sem komu um áramót! 
Hyundai Kona Premium 
64 kWh drifrafhlaða með 484 km 
aulýsta drægni. Ekinn aðeins 15 þ. 
km. Leðursæti. Þetta er flottasta 
týpan með öllum helsta búnaði. 
Þessi er fallega rauður og sést vel í 
skammdeginu. Þessir bílar hækka 
um 24% um áramót. 
Verð aðeins: 4.790.000,- 
 
 
 
 
 
 
    
  
  www.sparibill.is  

Hátúni 6 A – sími 577 3344. 
 Opið kl. 10–18 virka daga. 

VW Polo Comfort árg. 2019 
til sölu. Ekinn 122 þús. km. 7 gíra 
sjálfskipting. Vetrardekk, sumardekk 
á álfelgum fylgja. 
Verð kr. 2.290 þús. 
Upplýsinar í síma 866 0784. 

Bílar óskast

 VILTU LOSNA VIÐ 
GAMLA BÍLINN? 

 
Kaupum bíla 23-250 þús. 

 
Hringdu S. 615 1810 

eða sendu sms og við 
höfum samband 

Húsviðhald

Húsaviðgerðir
www.husco.is

Sími 555 1947
Gsm 894 0217

Vantar þig 
pípara?
FINNA.is
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Elsku pabbi, Bjössi.
Það er ekki auðvelt að skrifa 

svona grein. Nú vantar þig til 
að aðstoða okkur eins og svo oft 
áður. Þú varst alltaf fyrstur til að 
hlaupa til og hjálpa ef eitthvað var 
að. Ætli þú myndir ekki enda á að 
skrifa þetta mestmegnis sjálfur. 
Og ef svo væri yrði textinn auð-
lesinn, léttur og laus við allan 
hégóma. Við skrifum um mann 
sem tók lífshlutverkið alvarlegar 
en hann tók sjálfum sér, um mann 
sem tók þarfir annarra ávallt fram 
yfir sínar. Þú varst velviljaður, 
traustur og geðgóður. Þú varst 
uppátækjasamur og alltaf til í að 
gera eitthvað skemmtilegt, eitt-
hvað öðruvísi.

Allar lýsingar á þér hljóma tak-
markaðar og dæmisögurnar fölna 
í samanburði við þá heildarmynd 
sem þú skilur eftir. Stuðningur 
þinn við okkur systkinin, trúin 
sem þú hafðir á okkur og tíminn 
sem þú gafst okkur, allt er þetta 
með öllu ómetanlegt og það er svo 
sárt að missa þig.

Þú varst góður maður og hjarta 
þitt var stórt. Elsku pabbi, Bjössi.

Takk fyrir okkur. Takk fyrir allt.
Með ást og söknuð í hjarta.
Þín

Þorbjörn, Kristleifur  
og Ragnheiður.

Elsku litli stóri bróðir. Þakka 
þér fyrir að koma eins og sólar-
geisli inn í fjölskylduna okkar á 
Barónsstígnum. Þú fæddist um 
miðnættið og mamma valdi að 
sjálfsögðu að fullveldisdagurinn 
yrði afmælisdagurinn þinn, þér 
til mikillar ánægju.

Einstakur velvilji og hlýja 
fylgdi þér alla tíð, sjálfstæður lítill 
drengur sem vildi hag allra sem 
mestan. Bjarta brosið, glettnin og 
viljinn til að hjálpa.

Núna held ég að það sé þörf fyr-
ir þig á stærri vettvangi. Ég sé þig 
fyrir mér í hópi sálna í handan-
heiminum eða hvað eigum við að 
kalla það, með kærleika og visku. 
Reyna að leiða blítt en ákveðið að 
betra lífi fyrir alla hér á jarðarkr-
inglunni. Nú brosir þú og finnst 
ég léttgeggjuð en hvað með það, 
maður má láta sig dreyma.

Ferðirnar vestur á æskuslóð-
irnar með Jens bróður okkar og 
ekki síður ferðirnar með Krist-
leifi að taka ljósmyndir af vörð-
um. Vörðurnar á Þingmannaheiði, 
svo margar góðar minningar, 
dýjamosinn og grámosinn með 
fjallagrösunum.

Ég man vel eftir þegar ég 
dró þig fjögurra eða fimm ára 
gamlan niður að Þingmannaá til 
að skola sokka, mér hafði eitt-
hvað sinnast við mömmu, átti að 
passa þig, missti einn sokkinn í 
ána, kannski varstu að reyna að 
hjálpa mér, allavega dastu í ána, 
en þér varð ekki meint af. Seinna 
um kvöldið dró ég þig með mér 
niður Kleifarnar og við fundum 
smiðjusteininn hans Gests spaka 
Oddleifssonar sem hafði verið 
týndur síðan á söguöld.

Þakka þér fyrir allt elsku Bjössi.
María Elísabet  
Kristleifsdóttir.

Með Birni Kristleifssyni er fall-
inn frá einstaklingur sem setti 
drjúgt mark á sína samtíð, ekki 

síst þá þrjá áratugi sem hann hafði 
fasta búsetu á Egilsstöðum á Hér-
aði 1983-2013. Eiginkona hans var 
Þuríður Backman alþingismaður 
fyrir Vinstri græna í 14 ár, þ.e. frá 
stofnun flokksins 1999-2013.

Arkitektúr var meginvið-
fangsefni Björns, en því námi 
lauk hann frá Tækniháskólanum 
í Vestur-Berlín árið 1972. Þar var 
hann í hópi íslenskra stúdenta 
sem m.a. settu upp kvikmyndir 
sem vöktu athygli, þar á meðal 
um Skugga-Svein.

Um það leyti var Björn heit-
bundinn Þuríði Backman hjúkr-
unarfræðingi og síðar alþingis-
manni til 14 ára. Eftir störf Björns 
í áratug syðra fluttu þau hjón 
austur í Egilsstaði þar sem Björn 
stofnaði sína eigin stofu, ArkAust, 
sem hann rak samfellt í 25 ár. 
Teiknaði hann m.a. kirkjur og 
íbúðarhús af fjölbreytilegum gerð-
um og var ætíð setinn verkefnum, 
m.a. í menningarmálum. Listfengi 
hans birtist í myndskreytingum af 
ýmsu tagi, þar á meðal gerð jóla-
korta fyrir íþróttafélagið Hött, 
sem við Kristín eigum mörg sýn-
ishorn af.

Kynni okkar Björns og Þuríð-
ar hófust fyrst að ráði á 10. ára-
tugnum þegar ég var þingmaður 
Austurlandskjördæmis á vegum 
Alþýðubandalagsins. Tilraun var 
gerð til að fella mig frá framboði 
fyrir alþingiskosningarnar 1991. 
Hún rann út í sandinn, enda 
átti ég mikinn stuðning um allt 
kjördæmið. Í þeim hópi voru þau 
Björn og Þuríður, og tók hún þá 
3. sæti á framboðslista og síðan 2. 
sæti í alþingiskosningunum 1995. 
Vegna starfa minna í alþjóðastofn-
unum kom hún oft sem varaþing-
maður minn inn á Alþing.

Fyrst reyndi þó fyrir alvöru á 
hug þeirra hjóna til stjórnmála-
þátttöku Þuríðar, þegar ég óskaði 
eftir að hún leiddi lista Vinstri 
grænna eystra í alþingiskosn-
ingunum 1999. Um niðurstöðuna 
reyndi ekki síður á hug Björns 
sem eiginmanns, og reyndist hann 
jákvæður. Hélt Þuríður þingsæti 
eftir þetta næstu 14 árin að hún 
dró sig í hlé frá stjórnmálstarfi.

Ég mun ætíð minnast með 
þakklæti og virðingu stuðnings 
og viðmóts þeirra hjóna í minn 
garð og okkar Kristínar.

Hjörleifur Guttormsson.

Nú ertu genginn kæri vinur og 
ekki verður fundinn annar slíkur.

Þið hjónin komuð inn í líf okk-
ar Helgu Jónu þegar þið fluttuð 
úr Reykjavík til Egilsstaða árið 
1983 og settuð verulegt mark á 
líf okkar og urðuð með tímanum 
einhverjir okkar allra bestu vinir 
þar eystra. Við Björn höfðum sést 
áður sem snöggvast í Reykjavík á 
vinnustofu þar sem þeir Þórarinn 
bróðir voru arkitektar, svo allt í 
einu var bankað á eldhúsgluggann 
hjá okkur á Lagarásnum og þar 
voruð þið Þuríður mætt austur, 
komin til að hefja nýtt líf og kynn-
ast nýju fólki enda miklar félags-
verur bæði tvö, framtakssöm, 
hugmyndarík og listræn.

Björn var listateiknari, hug-
myndaríkur og fljótur til. Gat ég 
alltaf leitað til hans ef mig vantaði 
eitthvað til að lífga upp á fyrir-
lestra eða fræðslu sem fylgdu 
mínu starfi, oft á elleftu stundu. 

Þuríður varð samstarfsmaður 
minn á Heilsugæslustöðinni á 
Egilsstöðum síkát og drífandi.

Það skapaðist mikill samgangur 
á milli okkar heimila, heimboðin 
til þeirra endalaust sprell, glað-
værð, leikir og uppfinningasemi. 
Synir okkar á líku reki á fullu í 
íþróttastarfi þar sem Björn var 
allt í öllu, meðal annars formaður 
íþróttafélagsins Hattar um árabil 
og átti mikinn þátt í því ásamt 
öðrum frumherjum eystra að 
efla æskulýðsstarf innan félags-
ins. Einkum var körfuboltinn hans 
áhugasvið sem nú hefur náð að 
blómstra á eftirtektarverðan hátt. 
Konur okkar stóðu fyrir stofnun 
foreldrafélags grunnskólans, 
skipulögðu foreldravaktina m.m.

Björn tók drjúgan þátt í að gera 
hugmyndir Keith Reed tónlistar-
kennara að Óperustúdíói Aust-
urlands að veruleika með smíði 
sviðsmynda fyrir fjórar óperur 
við frumstæðar aðstæður. Átti 
Björn einstaklega gott með að fá 
aðra til að vinna með sér og bjó 
yfir smitandi hugmyndaauðgi og 
atorkusemi.

En það voru ekki síst gagn-
kvæm vinátta og samvera sem 
byggðist upp á milli heimila okk-
ar sem hefur reynst okkur hjón-
um dýrmæt. Persónueiginleikar 
þeirra hjóna og framkvæmdasemi 
dreif okkur með í margt sem við 
hefðum annars ekki upplifað; 
þátttaka í uppsetningu sýninga 
á vegum brúðuleikhúss sem þau 
stofnuðu og fóru með vítt um 
land, fjölskylduferðir upp á öræfi, 
skemmtilegt starf í þorrablóts-
nefndum o.fl.

Eftir að þau hjón fluttu alfar-
ið suður héldust tengsl okkar 
og vinátta. Þegar Björn tók að 
kenna Parkinsonveikinnar að 
marki breyttist allt og líf Þuríðar 
og kraftar fóru í vaxandi mæli 
að snúast um þverrandi sjálfs-
bjargargetu Björns. Þau mættu 
víða góðvilja og þjónustu í heil-
brigðiskerfinu á þeirri vegferð og 
síðustu misserin eftir að Björn 
fékk inni á hjúkrunarheimilinu 
Sunnuhlíð skiptu sköpum og 
léttu á henni. Þar var hann að 
lokum leystur undan krossi síns 
sjúkdóms.

Far sæll gamli vin og megi 
góðar minningar um einstaka 
persónu þína létta líf syrgjenda.

Stefán Þórarinsson.

Björn Kristleifs-
son var fæddur í 

Reykjavík 1. desem-
ber 1946. Hann lést á 
hjúkrunarheimilinu 
Sunnuhlíð að kvöldi 
31. desember 2023.

Foreldrar Björns 
voru hjónin Krist-
leifur Jónsson vega-
verkstjóri, f. 18.11. 
1898, d. 29.1. 1978 
og Sigríður Þóra 
Jensdóttir húsfreyja, f. 27.8. 
1910, d. 11.7. 1995. Þau bjuggu í 
Reykjavík.

Hann útskrifaðist sem dipl. 
ing. arkitekt frá Technische 

Universität í Berlin 
1972 og hóf störf 
á arkitektastofu 
Jes Þorsteinsson-
ar og síðar hjá 
Húsameistara 
ríkisins. Þá rak 
hann ArkAust, 
sína eigin stofu á 
Egilsstöðum, í 25 ár. 
Síðustu starfsárin 
vann hann hjá 
Byggingarfulltrúa 

Reykjavíkurborgar.
Hann var kvæntur Þuríði 

Backman, f. 1948, hjúkrunar-
fræðingi og fv. alþingismanni. 
Synir þeirra eru Kristleifur 

myndlistamaður, f. 1973 og Þor-
björn sviðslistamaður, f. 1978.

Kristleifur á dótturina Ronju 
Þuríði, Þorbjörn er í sambúð 
með Júlíu Marx og saman eiga 
þau dótturina Elvu.

Fyrir átti Þuríður Ragnheiði 
Sívertsen, íþrótta- og leikskóla-
fræðing, f. 1966. Hún er gift 
Hilmari Sigurðssyni og eiga 
þau dæturnar Tinnu Björk og 
Hildi Sif.

Systkini Björns eru María 
Elísabet hjúkrunarfræðingur, 
f. 1939 og Jens Sigurður Krist-
leifsson, myndlistamaður og 
kennari, f. 1940, giftur Guðrúnu 
Maggý Magnúsdóttur.

Björn verður jarðsunginn frá 
Kópavogskirkju í dag, 11. janúar 
2024, klukkan 13.

Björn Kristleifsson

HINSTA KVEÐJA

Bjössi frændi minn og vin-
ur er dáinn. Það var nokkuð 
lengi ljóst hvert þessi fjárans 
sjúkdómur væri að fara en 
höggið er samt afar þungt.

Frá því ég man eftir mér 
hef ég verið einlægur aðdá-
andi Bjössa og náðum við 
strax vel saman. Hann var 
skemmtilegur, klár og flink-
ur. Bjössi bjó til og fram-
kvæmdi hluti sem höfðuðu 
sterkt til mín og veittu mér 
innblástur.

Upp úr standa þó minn-
ingar um góðar samveru-
stundir og vinskap.

Sigurður Óli Jensson.

• Fleiri minningargreinar 
um Björn Kristleifsson bíða 
birtingar og munu birtast í 
blaðinu næstu daga.



Aflagrandi 40 Opin vinnustofa kl. 9-12 – Morgunspjall, heitt á 
könnunni kl. 9-11 – Ukulele, ókeypis kennsla og hljóðfæri á staðnum 
kl. 10:00 – Boccia kl. 10:15 - Hádegisverður kl. 11:30 – 12:30 - 
Söngfuglarnir, kóræfing kl. 13:00 - Síðdegiskaffi, ódýrasta kaffihúsið í 
bænum kl. 14:30-15:20 - Húsið lokar kl. 15:45 – Nánari upplýsingar í 
síma 411 2701 - Verið öll velkomin. 
Árskógar 4, Frístunda- og félagsstarf Smíðastofa með 
leiðbeinanda kl. 9-16. Gönguhópur kl. 10. Samvera með presti kl. 
10.30. Handavinna kl. 12.30-16. Myndlist með Elsu kl. 13. 
Bónusbíllinn, fer frá Árskógum 6-8 kl. 12.45. Söngstund kl. 14. 
Líkamsræktarhornið opið. Hádegismatur kl. 11.30-12.30. Kaffisala kl. 
14.45-15.30. Allir velkomnir. Sími: 411-2600. 
Boðinn Fimmtudagur 11. janúar: Bridge og Kanasta kl. 13:00. Sund-
laugin opin til kl. 16:00. 
Dalbraut 18-20 Handavinnusamvera kl.10, söngstund með Baldri 
kl.14. 
Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 Kaffisopi og spjall kl. 8:30-11:00. 
Gæðastund með hannyrðir kl. 9:00-12:00. Morgunandakt kl. 10:00-
10:30. Hádegismatur 11:30-12:30. Myndlistarhópur Selmu kl. 13:00-
15:45. Dönsum með göngugrindurnar og Matthildi kl. 13:30-14:30. 
Síðdegiskaffi kl. 14:30-15:30. 
Garðabær 8.30 Pool-hópur í Jónshúsi 9.00-12.00 Listmálun í Smiðju 
10.00 Ganga frá Jónshúsi 10.00 Qi-Gong í Sjálandssk. 11.00 Stóla-jóga 
í Sjálandssk. 13.10 Boccia í Ásgarði 13.00 Handavinnuhorn í Jónsh. 
13.20-15.30 Kaffiveitingar í Jónshúsi 13.00-16.00 Listmálun í Smiðju 
Gerðuberg Opin vinnustofa í Búkollulaut frá kl. 8:30, heitt á 
könnunni. Línudans kl. 11:00 – 12:00 Bútasaumur kl. 13:00 - 16:00 Öll 
velkomin, óháð aldri og búsetu 
Gjábakki Opin handavinnustofa og verkstæði kl. 8.30 til 11.30. Qi-
gong kl. 9 til 10.15. Jóga kl. 11.30 til 12.45. Bókband kl. 13 til 15.30. 
Bingó einu sinni í mánuði, næst 18. janúar kl. 13 til 14.30. Félag vatns-
litamálara kl. 16 til 18. Bridge-félag kópavogs kl. 19 til 22. 
Gullsmári Fimmtudagur: Bútasaumur kl. 9:00-12:00. Qi Gong  
hreyfing kl. 10:30. Bútasaumur/Kapitólur kl. 13:00. Bridge kl. 13:00. 
Gönguhópur kl. 14:00. Jóga kl. 17:00. 
Hraunsel Fimmtudaga: Billjard: Kl. 8:00-16:00. Dansleikfimi kl. 9:00. 
Qi Gong: Kl. 10:00.? Pílukast kl. 13:00. Opið hús kl. 13:30 grúskað í 
gömlum myndum. Alltaf heitt á könnunni í boði FEBH. 
Hvassaleiti 56-58 Stólaleikfimi kl. 10:30 Bridge kl. 13:00 Félagsvist 
kl. 13:10 
Korpúlfar Borgir Fimmtudagur: Stólajóga með Gyðu Dís kl. 9:00. 
Styrktar og jafnvægisleikfimi kl. 10:00 og 11:15. Skákhópur Korpúlfa 
kl. 13:00, Canasta spilað kl. 12:30. Sundleikfimi í Grafarvogslaug kl. 
14:00. Verið velkomin í Borgir þar sem gleðin býr. 
Samfélagshúsið Bólstaðarhlíð 43 Morgunkaffi 10:00. Bónusrútan 
13:10. Samprjón 13:00 – 14:30. Myndlist með Margréti 13:30 – 15:30. 
Opið kaffihús 14:30 – 15:30, allir velkomnir 
Seltjarnarnes Vatnsleikfimi í sundlauginni kl,. 07.10. Kaffikrókur á 
Skólabraut kl. 9.00. Jóga/leikfimi á Skólabraut kl. 11.00. Bingó í  
salnum á Skólabraut kl. 13.30. Karlakaffi í safnaðarheimili kl. 14.00. Á 
morgun föstudag er ganga frá íþróttahúsinu kl. 10.30. Allir velkomnir. 
Skráning hafin á gaman saman skemmtun/Grillvagninn sem haldin 
verður í salnum á Skólabraut fimmtudaginn 18. janúar kl. 18.00. 

Raðauglýsingar                                         569 1100

Félagsstarf eldri borgara

Breyting á aðalskipulagi vegna 
ðnaðarsvæðisins 4  Hafnar rði g 

breyting á deiliskipulagi Kapelluhrauns 
2. áfanga

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi 
sínum 24. nóvember 2023 að auglýsa breytingar 
á aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 og 
breytingar á deiliskipulagi Kapelluhrauns 2. 
áfanga vegna Álhellu 1 í samræmi við 1. mgr. 43. 
gr. skipulagslaga.

Aðalskipulagstillagan gerir ráð fyrir stækkun 
iðnaðarsvæðisins I4 inn á óbyggt svæði til 
austurs um 1,2 ha. Í deiliskipulagsbreytingunni 
felst stækkun lóðar Álhellu 1, aðkomu að lóð 
verði hnikað til, jarðvegsmanir verði færðar og 
lengdar. Gert verði ráð fyrir hljóðvegg innan 
lóðar meðfram lóðarmörkum Álhellu 1 og 3. 
Nýtingarhlutfall lóðar verði 0,4.

Á kynningartíma frá 11.1.2024 til 23.2.2024
má nálgast tillögurnar á hfj.is/skipulag. 
Athugasemdir eða ábendingar skulu berast 
með rafrænum hætti í gegnum skipulagsgatt.is, 
á netfangið skipulag@hafnarfjordur.is eða 
stílaðar á:

Auglýsing um skipulag
Hafnarfjarðarbær

hafnarfj rdur.is

Hafnarfjarðarbær
bt. umhver s- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

Tilkynningar

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr., sbr. 5. mgr. 37. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
er hér með auglýst tillaga að breytingu á hverfisskipulagi í Reykjavík. 

Selásbraut 98
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 13. desember 2023 og borgarráðs Reykjavíkur þann 21. 
desember 2023 var samþykkt að auglýsa að nýju tillögu að breytingu á hverfisskipulagi í Árbæ, hverfi 
7.3 Selás, vegna lóðarinnar nr. 98 við Selásbraut. Breyting á hverfisskipulagi fyrir lóðina var áður auglýst 
á tímabilinu 29. ágúst 2023 til og með 10. október 2023. Í breytingunni sem lögð er til felst að lóð er 
stækkuð til norðurs. Á lóðarstækkun er komið fyrir 28 bílastæðum, þar af þremur fyrir hreyfihamlaða og á 
afstöðumynd eru nýbyggingar sýndar ásamt bílastæðum, uppfærðum byggingarreitum og gönguleiðum. 
Auk þess verður heimilt að setja svalir sem snúa í norðaustur og eru á 2. hæð og ofar 160 cm út fyrir 
byggingarreit. Í kjölfar athugasemda við áður auglýsta tillögu hefur fyrirhugð innkeyrsla að lóðinni verið 
færð og fyrirkomulagi sorplausna breytt. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Í samræmi við 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík.

Laufásvegur 19 og 21-23 og Þingholtsstrætis 34
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 13. desember 2023 og borgarráðs Reykjavíkur þann 
21. desember 2023 var samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Laufásvegar 19 og 21-23 og 
Þingholtsstrætis 34. Í tillögunni sem lögð er til felst breyting á notkun húsnæðis sem áður hýsti sendiráð 
Bandaríkjanna við Laufásveg 21-23 ásamt skrifstofum á baklóð Laufásvegar 19 í íbúðarhúsnæði fyrir 
umsækjendur um alþjóðlega vernd. Húsnæðið verði eingöngu nýtt til þessarar nota og óheimilt að leigja 
það út á almennum markaði. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er hér með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Gufunes 1. áfangi – Jöfursbás og Gufunes – Samgöngutengingar 
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 13. desember 2023 og borgarráðs Reykjavíkur þann 21. 
desember 2023 var samþykkt að auglýsa tillögur að breytingu á deiliskipulagi 1. áfanga Gufuness vegna 
endurskipulagningar á bílastæðum og Gufuness - Samgöngutenginga. Í breytingunni sem lögð er til fyrir 1. 
áfanga Gufuness felst að skipulagsmörk fyrir Jöfursbás færast til austurs og stækkar skipulagssvæðið um 
1,4 ha, auk þess sem bílastæðum við Jöfursbás er fjölgað um samtals 61 stæði. Gert er ráð fyrir gönguleið 
að og meðfram bílastæðum, til samræmis við aðliggjandi deiliskipulag. Í breytingunni sem lögð er til 
fyrir Gufunes - Samgöngutengingar felst að skipulagsmörk fyrir Jöfursbás færast til austurs og minnkar 
skipulagssvæðið um 0,8 ha. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má nálgast á vefnum, www.skipulagsgatt.is. Einnig má nálgast tillögurnar hjá þjónustufulltrúa 
í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, mánudaga til fimmtudaga kl. 8:30–16:00 
og föstudaga kl. 8:30–14:30 frá 11. janúar 2024 til og með 22. febrúar 2024. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal 
skila í gegnum skipulagsgáttina eigi síðar en 22. febrúar 2024. Ef óskað er eftir frekari upplýsingum um 
tillögurnar er hægt að senda tölvupóst á skipulag@reykjavik.is. 

Reykjavík 11. janúar 2024
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögu að breytingu á hverfisskipulagi, 
tillögu að nýju deiliskipulagi 

og tillögu að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

kopavogur.is

Auglýsing um breytt 
deiliskipulag í Kópavogi

Dalvegur 30. Breytt deiliskipulag. 
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 20. nóv-
ember 2023 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að 
breyttu deiliskipulagi Dalvegar 30. Í breytingunni 
felst breytt lögun og sameining byggingarreita 
30b og 30c í einn reit, 30a. Byggingarmagn 
ofanjarðar á lóðinni eykst um 55 m2, úr 16.500 
m2 í 16.555 m2. Nýtingarhlutfall ofanjarðar er 
óbreytt 0.8. Byggingarreitur bílageymslu neðan-
jarðar stækkar og byggingarmagn neðanjarðar 
eykst um 10.600 m2, úr 4.000 m2 í 14.600 m2. 
Hámarksfjöldi bílastæða helst óbreyttur, 470 
stæði, þar af allt að 250 neðanjarðar. Gert er 
ráð fyrir gatnatengingu milli Dalvegar 30 og 32 
á suðausturhluta lóðarinnar.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 
ásamt greinargerð  og skýringaruppdrætti dags. 
13. október 2023. Tillögunni fylgir einnig minnis-
blað um áhrif á umferð dags. 29. nóvember 2023.

Dalvegur 32. Breytt deiliskipulag. 
Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti þann 3. apríl 
2023 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að breyttu 
deiliskipulagi Dalvegar 32. Í breytingunni felst að 
byggingarreitur Dalvegar 32B minnkar til aust-
urs og byggingarreitur Dalvegar 32C stækkar 
og færist til á lóðinni. Byggingarreitur Dalvegar 
32C hækkar jafnframt úr tveimur hæðum ásamt 
kjallara í tvær til fjórar hæðir ásamt kjallara 
og sex hæðir ásamt kjallara austast á lóðinni. 
Heildarbyggingarmagn á lóðinni eykst úr 9.300 
m2 í 18.618 m2. Nýtingarhlutfall ofanjarðar á 
lóðinni eykst úr 0.5 í 0.8. Fyrirkomulag og fjöldi 
bíla- og hjólastæða breytist í samræmi við bíla- 
og hjólastæðaviðmið á samgöngumiðuðum 
svæðum í Aðalskipulagi Kópavogs 2019-2040.  
Gert er ráð fyrir gatnatengingu milli Dalvegar 30 
og 32 á suðvesturhluta lóðarinnar.
Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:2000 
ásamt greinargerð og skýringarmyndum. Til-
lögunni fylgir umferðargreining dags. í október 
2022, minniblað um umferð innan lóðar og ytri 
áhrif dags. 3. nóvember 2022, minnisblað um 
áhrif á hljóðvist dags. 3. október 2022, skugga- 
og vindgreiningar dags. 7. nóvember 2022 og 
uppfærð umhverfisskýrsla dags. 21. febrúar 
2022. 

Nánar um tillögurnar vísast til kynningargagna. 

Fimmtudaginn 15. febrúar 2024 milli kl. 17 
og 18 verður haldinn kynningarfundur í sal 
Smáraskóla um skipulagsmál við Dalveg, 
hljóðvist, ljósmengun, aðgengi og umferðar-
lausnir á svæðinu. Ásamt því verða ofan-
greindar tillögur kynntar sérstaklega þeim sem 
þess óska. 

Ofangreindar tillögur eru aðgengilegar á vef 

Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, í þjónustu-

veri bæjarins að Digranesvegi 1 og í skipulags-

gátt https://skipulagsgatt.is/. Ef óskað er eftir 

nánari upplýsingum um tillögurnar er hægt að 

senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar á 

netfangið skipulag@kopavogur.is. 

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 

hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir 

og ábendingar skulu hafa borist skriflega í gegn-

um skipulagsgátt https://skipulagsgatt.is/ eigi 

síðar en fimmtudaginn 29. febrúar 2024.

Skipulagsfulltrúi Kópavogs.

Færir þér fréttirnar

mbl.is
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Lárétt 1 lögnám 8 stuldur 9 ámæli 11 gæðinga 12 venjurnar 14 sólundið 16 flétt-
aði 18 ströngu reglurnar 21 ákveða 23 sársaukahljóð 24 stór 26 sjúkdómur 28

vefslóð 29 kólnun 31 áraburður 33 myntarinnar
Lóðrétt 1 eyjaklasi 2 kannabislaufi 3 geta tekið 4 púki 5 miskunn 6 skoðana
7 minntist 10 sáttmáli 13 hreyfst ört 15 æfri 17 finnist vafasamt 19 langlífan 20

tengjast blóðböndum 22 sjófuglinn 24 mylsna 25 útsjónarsamur 27 það sem til-
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28url29kæling31áralag33krónunnar
Lóðrétt1eyjar2grasi3ná4ansi5náð6álita7man10samningur13iðað15óðri17efir19gamlan20
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Stafakassinn

Fimmkrossinn

Stafakassinn

Fimmkrossinn
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Skák
Helgi Áss Grétarsson | skak@mbl.is

Brids
Guðmundur Páll Arnarson | brids@mbl.is

SudokuÞrautir

Orðarugl

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 
3x3-reit birtist tölurnar 1-9. Það verður að gerast þannig að 
hver níu reita lína bæði lárétt og lóðrétt birti einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni.

 Í seinni tíð hafa mörg orð sem samkvæmt almennu samkomulagi höfðu setið fangin í eintölu öðlast frelsi 
og sletta nú úr klaufunum í fleirtölu: Tjónin, vínin, verðin, ilmirnir. Fíknirnar, afslættirnir, þjónusturnar, 

þjóðernin. Þótt þetta ráði ekki úrslitum um framtíð málsins má kannski vara við „athæfunum“ og „þessum atferlum“.

Málið

Hvítur á leik

Staðan kom upp á Íslandsmótinu í 
atskák sem fram fór í árslok 2023 í 
Bankanum vinnustofu á Selfossi en 
CAD-bræður sáu um mótið með styrk 
frá Kaffi Krús og Tómasi Þórodds-
syni. Bárður Örn Birkisson (2.058) 
hafði hvítt gegn Gauta Páli Jónssyni 
(2.023). Þegar hér var komið við sögu 
voru báðir keppendur með nauman 
tíma, hvítur hafði átta sekúndur eftir 
en svartur yfir 40 sekúndur en þrjár 
sekúndur bættust við hvern leik. 
Einfaldast er fyrir hvítan að leika hér 56. 
Kf2 og herja síðan á peð svarts ásamt 
því að halda í b7-peðið, t.d. væri taflið 
gjörunnið eftir 56. … Hb1 57. Hd7+. Þess 
í stað lék hvítur 56. h4? og því mætti 
svartur með lævíslegri gildru, 56. … f4 
og féll hvítur beint í hana eftir 57. h5?? 
Hb1+ 58. Kf2 Hf1! mát. Svona getur 
skákin verið óvægin en það þarf alltaf 
að vera vakandi yfir hótunum and-
stæðingsins!

Lausnir

Sudoku →

Krossgáta ↓

Fimmkrossinn Stafakassinn
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Finndu fimm breytingar

Austur
♠ Á52
♥ G96
♦ 842
♣ G852

Norður
♠ K63
♥ 10542
♦ KG
♣ KD107

Vestur
♠ DG98
♥ 7
♦ ÁD10976
♣ 64

Suður spilar 4♥.
Spaðadrottning kemur askvaðandi út 

gegn 4♥. Hvað á sagnhafi að gera – á 
hann að dúkka eða setja kónginn?

Dúkka auðvitað, því tían heima er 
máttug og heldur árásinni í skefjum 
ef útspilið er frá ♠DGx(x). Þetta gerðu 
menn svikalaust þegar spilið kom upp 
í jólamóti Hafnfirðinga. Eigi að síður 
spilaði vestur víða spaða áfram í öðrum 
slag og gaf þannig samninginn. Af 
hverju?

Af því að austur KALLAÐI í spaða 
með tvistinum. Sem eru mistök, því 
það getur varla verið neitt leyndarmál 
hvar ásinn er þegar drottningin heldur 
slag. Austur ætti aðeins að kalla ef hann 
á tíuna með ásnum. Spaðafimman er 
raunar loðið spil sem frávísun (gæti ver-
ið frá ♠Á105) en betur er ekki hægt að 
gera. Ef vestur skiptir næst yfir í tígulás 
og meiri tígul þarf sagnhafi að giska vel 
til að fá tíu slagi.

Suður
♠ 1074
♥ ÁKD83
♦ 53
♣ Á93

Máttug tía. N-NS

vfs.is

Skannaðu og
skoðaðu
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Undirföt * Náttföt * Náttkjólar
Sloppar * Sundföt * Strandfatnaður Hluti af 

úrvalinu í 
vefverslun 

selena.is

Útsalan 
hefst á morgun 12. janúar

50% 
afsláttur 

af öllum 
útsöluvörum!

Til hamingju með daginn

Stjörnuspá

Finnbjörn Vignir Agnarsson 
60 ÁRA Finnbjörn er Keflvíkingur og býr í 
Reykjavík. Hann starfar sem sérfræðingur í 
kröfuþjónustu hjá Motus og Lögheimtunni, 
en fyrsta starfið var í gamla Útvegsbank-
anum í Keflavík árin 1984-1987. Áhugamálin 
snúa helst að íþróttum, samveru með 
fjölskyldu og börnum, stunda hreyfingu og 
ferðalög.

 
FJÖLSKYLDA Eiginkona Finnbjörns er 
Sigurlaug Skúladóttir, f. 1968, þjónustustjóri 
hjá Motus og Lögheimtunni. Sonur þeirra 
er Gunnar Skúli, f. 2009, og börn Finnbjörns 
eru Lovísa Anna, f. 1987, Arnór Ingi, f. 1989, 
Axel Arnar, f. 1996, og Margrét Ásta, f. 2001. 
Barnabörnin eru orðin tvö. Foreldrar Finnbjörns voru hjónin Agnar Áskels-
son, f. 1924, d. 2011, bifreiðarstjóri, og Bjarnveig Jensey Guðmundsdóttir, f. 
1926, d. 2007, hárgreiðslumeistari. Þau voru búsett í Keflavík. 

Nýr borgari

Patreksfjörður Matthías Orri 
fæddist 16. mars 2023 kl. 3.22. 
Hann vó 3.680 g og var 52 
cm langur. Foreldrar hans eru 
Guðjón Hilmar Kaarup Bek og 
Gígja Þöll Rannveigardóttir.

21. mars - 19. apríl a
Hrútur Ekki þrasa um það hvernig á að 
deila einhverju niður. Haltu þínu striki 
þrátt fyrir óþægindi, efasemdir og eigin 
takmarkanir.

20. apríl - 20. maí b
Naut Þú ert með óþarflega miklar áhyggjur 
af fjárhagnum en hann er ekki eins slæmur 
og þú heldur. Eyddu meiri tíma í ástvini og 
vini sem kunna að meta þig.

21. maí - 20. júní c
Tvíburar Taktu stundarfjórðung í að skipu-
leggja þann hluta lífs þíns sem þarfnast 
mestrar athygli. Það mun koma þér á óvart 
hversu margir vilja hlýða á mál þitt.

21. júní - 22. júlí d
Krabbi Þér finnst einhverjir vera að seilast 
inn á valdsvið þitt. Lífið snýst um að leysa 
vandamál, og því er betra að þau liggi í 
augum uppi.

23. júlí - 22. ágúst e
Ljón Þér finnst hægt miða með starfsfram-
ann en vertu rólegur. Stundum virðist sem 
þú brynjir þig með fágaðri framkomu til að 
halda öðrum frá þér.

23. ágúst - 22. september f
Meyja Nú er komið að því að vinur þinn 
verður að endurgjalda þér greiða. Notaðu 
nú tækifærið og talaðu hreint út um hlutina.

23. september - 22. október g
Vog Þér er mikið í mun að koma sjónarmið-
um þínum á framfæri í samræðum þínum 
við aðra í dag. Líttu á þetta sem tækifæri til 
að skoða hlutina í nýju ljósi.

23. október - 21. nóvember h
Sporðdreki Þú ert einhvern veginn ekki 
alveg með sjálfum þér og þarft því að taka 
þér tak. Samræður um langtímamarkmið 
og framtíðardrauma eru heppilegar í dag. 

22. nóvember - 21. desember i
Bogmaður Vandamál sem hefur elt þig 
lengi virðist auðleysanlegt með hjálp 
einhvers sem þekkir það af eigin raun. 
Metnaður er góður og því vilja margir njóta 
félagsskapar þíns.

22. desember - 19. janúar j
Steingeit Farðu yfir þær upplýsingar sem 
þú hefur og byggðu ákvarðanir þínar á þeim 
og á innsæi þínu. Þér er það óvænt ánægja 
hvað þú uppskerð fljótt árangur erfiðis þíns. 

20. janúar - 18. febrúar k
Vatnsberi Það er óþarfi að bugast þótt 
hlutir gangi ekki upp eins og best verður 
á kosið. Dreifðu áhættunni þannig að þú 
þurfir ekki að sitja eftir með sárt ennið.

19. febrúar - 20. mars l
Fiskar Þú greinir líf þitt og pælir í hvort 
þú getir ekki bætt það með því að breyta 
forgangsröðinni. Ef þú veist ekki hvað er 
þér mikilvægt er erfitt að forgangsraða.

Hannes Örn Þór Blandon, prófastur emeritus – 75 ára

 Þakkar öllum 
góðum sam-
ferðamönnum

H
annes Ö.Þ. Blandon 
fæddist 11. janúar 1949 
í Barmahlíð 10, efri 
hæð, þar sleit hann 
barnsskónum og átti 

góða ævi. 
Þegar hann var þriggja ára varð 

sá atburður að fyrirtæki föður 
hans fór á hliðina. Neyddust þau 
hjónin til að flytja suður í Kópavog 
með öll sín börn og settust að í 
gömlum sumarbústað, afar smá-
um, þar sem þægindi hvað þá efni 
voru engin. Að alast upp í fátækt 
hlýtur að marka hvern mann en 
engu að síður börðust þau hjónin 
um á hæl og hnakka við að koma 
afkvæmum sínum á legg þótt 
oftar en ekki væri tros og slátur á 
borðum. Smám saman fór landið 
að rísa og hafist var handa við að 
byggja hús, með harmkvælum þó. 
Það tók nokkuð á á skömmtunar-
árunum.

Hannes var sendur í Kársnes-
skóla og þaðan lá leiðin í Flensborg 
þar sem hann lauk landsprófi. 
Í framhaldi hóf hann nám við 
Menntaskólann í Reykjavík sem 
reyndist honum erfiður tími. 
Námsleiði gagntók pilt og einnig 
hafði nýtt áhugamál fest rætur 
og heltekið hjarta og sál. Hann 
fór að bítla af öllu afli! Fékk sæti í 
skólahljómsveitinni þar sem ekki 
voru ómerkari menn en Hannes 
Jón Hannesson, síðar í Brimkló, 
Magnús Magnússon viðskipta-
fræðingur og Stefán Halldórsson 
lífeyrissjóðafræðingur. Bítlið kom 
nánast í veg fyrir að árangur 
næðist í námi en þó lauk hann 
stúdentsprófi 1970.

Áður hafði hann skráð á blað 
ein 50 atriði sem til greina kæmu 
í starfi. Efst var músíkant, í öðru 
sæti leikari, nr. 49 var kennari 

og í 50. sæti prestur. Það er ekki 
að orðlengja að Hannes gerðist 
prestur að ævistarfi og kenndi 
einnig í allmörg ár.

Að loknu stúdentsprófi hvarf 
hann til Þýskalands og vóð  þar í 
villu og svíma um hríð. Fé var af 
skornum skammti, námslán lítil og 
foreldrar höfðu úr litlu að moða. 
Hvarf hann því heim á ný og gekk 
til liðs við Lögregluna í Kópavogi 
þar sem hann hafði unnið áður í 
sumarafleysingum. 1973 hóf hann 
nám í guðfræði og þar sem engin 
voru námslánin neyddist hann til 
að vinna með og hélt áfram uppi 
löggæslu í Kópavogi.

1981 vígðist hann til Ólafsfjarð-
ar, 1986 færði hann sig um set og 
flutti fram í Eyjafjörð og þjónaði 
þar uns hann settist í helgan stein 

2019. Hann starfaði sem prófastur 
í Eyjafjarðarprófastsdæmi frá 
1999-2011.

Hann hefur alltaf gefið sér tíma 
til að sinna áhugamálum sínum. 
Leikferillinn hófst reyndar í fyrstu 
uppfærslu á Kardimommubænum 
þar sem hann var hálfur asni. 
Hann tók þátt í nokkrum uppfærsl-
um með Herranótt MR, svo á 
Ólafsfirði í allmörgum leikritum 
sem og þeim sem Freyvangsleik-
húsið í Eyjafjarðarsveit setti upp. 
Nokkur leikrit liggja eftir hann, 
þar á meðal verk um Káinn.

Síðan hann settist í helga stein-
inn, sem er reyndar í Sólheimum í 
Grímsnesi, hefur hann lagt alþýðu-
menningunni lið með áhugaleik-
félögum, sem eru nokkur allt um 
kring. Hann þýddi bókina The 

Confederacy of Dunces eða Aula-
bandalagið eftir John Kennedy 
Toole. Eftir hann liggur ein rímuð 
sögubók, Helgarsögur, og tveir 
hljómdiskar, Ein sveitastemning og 
Helgarsögur.

Hann þakkar af öllu hjarta fyrir 
samfélagið með konu og börnum 
í öll ár.

Nú býr hann sig undir hið næsta 
líf ásamt með inkarnasjón og hina 
eilífu vegferð sálarinnar og er því 
að heiman í dag.

Fjölskylda

Eiginkona Hannesar er Svana, 
skírð Hulda Svanhildur Björns-
dóttir, f. 14.11. 1958, stuðnings-
fulltrúi og húsfreyja. Þau búa á 
Sólheimum í Grímsnesi. Foreldrar 
Svönu voru hjónin Hulda Emilía 
Emilsdóttir, f. 1.3. 1915, d. 20.7. 
2001, og Björn Bjarnason, f. 18.3. 
1914, d. 6.10. 2008. Þau voru bænd-
ur í Birkihlíð í Skriðdal.

Fyrri eiginkona er Marianne 
Pennycook, f. 12.10. 1948, augnþjálfi 
og listakona, búsett á Akureyri. 
Börn þeirra eru: 1) Hanna Blandon, 
f. 17.2. 1977, jarðvegssýnatöku-
hreinsitæknir, umhverfisfræðing-
ur og myndlistarkona, búsett á 
Akureyri, sonur hennar er Major 
Pennycook; 2) Sara Blandon, f. 
22.11. 1980, söngkona og -kennari, 
búsett í Hveragerði, eiginmaður 

Afmælisbarnið Hannes staddur á heimili sínu árið 2015.  

 Dæturnar Hanna og Sara.Gifting Hannes og Svana.
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Vísnahorn

Allir treysta öllum
Á Boðnarmiði yrkir Benedikt 

Jóhannsson um nýársheit:

Ég hástemmd nýárs heit ei strengi,
þau halda jafnan ekki lengi,
þó held ég yrði huga léttir
að hlusta aðeins minna' á fréttir.

Magnús Halldórsson um stjórn-
arheimilið:

Allir treysta öllum þar,
engum þarf að hygla.
Enginn gefur einlægt svar.
(Ætli þar sé mygla)

Gunnar Hólm Hjálmarsson 
útskýrir:

Ýmsir telja afsögn skjól
eða litlu breyti.
Alltaf má fá annan stól
og annað ráðuneyti

Magnús Halldórsson yrkir:

Tæpast neinn á taugum fer,
ef titli enga sviptum.
Flóttaleiðin fundin er
og felst í stólaskiptum.

Jón Atli Játvarðarson skrifar: 
Það er einhver þrautakóngur í 
spilastokk þingmanna til að þeir 
hlakki meira til endurkomu sinnar 
á Alþingi eftir óþægilega langt 
jólahlé:

Umbi er faglegur, alls enginn glanni,
allur samt þingheimur volandi.
Svandís braut víst á brothættum manni,
sem beinlínis var ekki þolandi.

Magnús Halldórsson vitnar í 
fréttir um að Suður-Kórea hafi 
bannað framleiðslu á hundakjöti:

Með Svandísi þar svotla stund,
að sönnu væri fengur,
ef súran hval og saltan hund,
þar selja má ei lengur.

Ingunn Björnsdóttir hélt áfram:

Svandís gæti gefið þeim
góða spyrðu af rengi.
Síðan aftur haldið heim
og hundum fagnað lengi.

Kristján H. Theodórsson yrkir:

Hriktir í og hreysið skekið,
hrútar lausir krónni í.
Eftir verður eflaust tekið,
upp mun rísa stjórnin ný.

Limran Tálsýnir eftir Eyjólf 
Óskar Eyjólfsson:

Menn ruddust með fjármagnsins fána
og studdu svo krossmenn og kjána
og fundu með hryggð
undir hamri og sigð
að hugmyndir eldast og þrána.

Öfugmælavísan:

Séð hef ég kýrnar vinda voð,
veiðibjöllu steikja roð,
lóminn þamba sjóðheitt soð,
selinn eta úr básum moð.

„hvernig geturðu sagt að ég tali 
ekki við þig? ég set minnismiða á 

ísskápinn fyrir þig.“

Ferdinand

Hrólfur hræðilegi

Grettir

... að hvetja þau til að 
skoða náttúruna.

Í klípu eftir Mike Baldwin eftir Jim UngerHermann

þú kemur 
tímanlega

afsakaðu að ég 
er ekki seinn?

talar 
tónlistin til 

þín?

já, en ég var að vonast 
til að heyra meira í þér í 

kvöld!

Halldór Blöndal

halldorblondal@simnet.is

hennar er Hilmar Karl Arnarson, 
f. 26.4. 1975, tæknifræðingur. Börn 
þeirra eru Þór, Matthías Týr og 
Jóhannes Loki.

Stjúpbörn eru: 1) Eva Björk 
Eyþórsdóttir, f. 19.12. 1984, 
söngkona og tónmenntakennari, 
búsett í Hafnarfirði, eiginmaður: 
Ari Stígsson, f. 9.9. 1984, tölvu-
greinir og smiður. Synir þeirra 
eru Brimir Emil og Aron Úlfur; 2) 
Erna Rósa Eyþórsdóttir, f. 14.10. 
1986, rithöfundur, myndlistarkona 
og stjórnmálafræðingur, búsett 
í Hafnarfirði. Unnusti hennar 
er Ólafur Gränz, f. 18.8. 1984, 
rafvirkjameistari. Börn þeirra eru 
Róbert Leó og Harpa Svanhildur; 
3) Ívar Eyþórsson, f. 25.1. 1995, 
ljósmyndari, búsettur í Kópavogi. 
Unnusta hans er Brynja Maren 
Ingólfsdóttir, f. 23.3. 1999, nemi. 

Sonur þeirra er Óliver Logi.
 Systkini Hannesar: Einar Jón 

Erlendsson Blandon, f. 28.1. 1943, 
d. 1.3. 2002, stórkaupmaður, 
hundaræktandi, hestamaður, 
síðast á Litlu-Hildisey, Austur- 
Landeyjahreppi, og Hansína Íris 
Blandon, f. 3.7. 1950, sjúkraliði 
og leikkona, búsett á Laugarási, 
Bláskógabyggð.

Móðir Hannesar var Inga 
Blandon, f. 14.7. 1919, d. 6.2. 2012, 
kennslukona, búsett í Kópavogi. 
Faðir Hannesar hét Erlendur 
Dalmann Einarsson Blandon, f. 
29.7. 2005, d. 18.9. 1977, stórkaup-
maður, búsettur í Kópavogi. Þau 
giftust þann 30. nóvember 1947. 
Fyrri eiginkona Erlendar var Paula 
Blandon, þau skildu. Þau eignuðust 
eina dóttur, Lillian Báru Blandon, 
f. 22.12. 1932, búsett í Danmörku.

Hannes Örn
Þór Blandon

Silfá Sigurðardóttir
1833-1902, húsfreyja, f. í Helgafellssókn

Jón Einarsson
1831-1908, bóndi á Hlein í Eyrarsveit og

Arnórsstöðum á Barðaströnd. f. á Krossnesi
í Eyrarsveit

Hansína Lilja Jónsdóttir
1876-1954, húsfreyja í Stykkishólmi

Jón Magnússon
1858-1923, gullsmiður og hafnsögumaður í Stykkishólmi

Inga Blandon
1919-2012,
kennslukona,
síðast búsett í
Kópavogi

Ingibjörg Ívarsdóttir
1828-1890, húsfreyja, f. í Staðarfellssókn, Dal.

Magnús Einarsson
1828-1909, hafnsögumaður í

Elliðaey, f. í Helgafellssókn, Snæf.

Guðrún Einarsdóttir
1848-1921, húsfreyja, f. í Nesi

á Seltjarnarnesi

Guðmundur Þorkelsson
1846-1919, bóndi á Miðgili

í Engihlíðarhr. og víðar í A-Hún.
f. á Gvendarstöðum í Skagafirði

Anna Guðrún Guðmundsdóttir
síðar Anna Hallson, 1876-1968, húsfreyja,

síðast búsett á Gimli, Kanada

Einar Erlendsson Blandon
1882-1954, sýsluritari í Reykjavík

Sigurlaug Eggertsdóttir
1848-1882, húsfreyja. f. í Laxárdal,

Skag., lést af barnsburði

Erlendur Einarsson
1852-1908, bóndi á Fremsta-Gili í Langadal,

A-Hún., f. í Bergsstaðasókn,A-Hún.

Ætt Hannesar Arnar Þórs Blandon

Erlendur Dalmann
Einarsson Blandon

1905-1977. stórkaupmaður,
heildsali og leikari, síðast

búsettur í Kópavogi

Íslensk hönnun & smíði

mjoll.is  •  Hamraborg 20a  •  Laugavegur 20  •  537 3400

Minimalískir skartgripir sem einkennast af  
tímalausri hönnun og handsmíðuðum gæðum
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 KÖRFUKNATTLEIKUR

Úrvalsdeild karla, Subway-deildin:
Smárinn: Breiðablik – Höttur ................  17.45
Hveragerði: Hamar – Valur ....................  19.15
Ljónagryfjan: Njarðvík – Haukar ..........  19.15
Smárinn: Grindavík – Álftanes .............  20.15
1. deild karla:
Meistaravellir: KR – Skallagrímur .......  19.15

HANDKNATTLEIKUR

Úrvalsdeild kvenna, Olísdeildin:
Vestmannaeyjar: ÍBV – ÍR ........................... 18
Hlíðarendi: Valur – Stjarnan .................  19.30
Úlfarsárdalur: Fram – Afturelding ......  19.30
1. deild kvenna, Grill 66-deildin:
Kaplakriki: FH – Berserkir ...................  19.30

KNATTSPYRNA

Reykjavíkurmót kvenna:
ÍR-völlur: ÍR – Fram ..................................... 19

  EM karla 2024

A-riðill í Düsseldorf:
Frakkland –Norður-Makedónía ........... 39:29
Þýskaland – Sviss ....................................  (0:0)
   Leikurinn var nýhafinn þegar blaðið fór í 
prentun í gærkvöld. Sjá mbl.is/sport.
 Leikir í dag:
17.00 D Slóvenía – Færeyjar
17.00 E Holland – Georgía
17.00 F Portúgal – Grikkland
19.30 D Noregur – Pólland
19.30 E Svíþjóð – Bosnía
19.30 F Danmörk – Tékkland

Noregur

Sola – Fredrikstad ...............................  32:22
Elías Már Halldórsson þjálfar kvennalið 
Fredrikstad sem er í 5. sæti.
Byåsen – Storhamar .............................25:30
Axel Stefánsson er aðstoðarþjálfari 
kvennaliðs Storhamar sem er í 2. sæti.

Svíþjóð

Kristianstad – Önnered ......................  30:19
Berta Rut Harðardóttir skoraði ekki fyrir 
Kristianstad.

Danmörk

Ringköbing – Silkeborg .......................  27:29
  Andrea Jacobsen skoraði 1 mörk fyrir 
Silkeborg.

Genoa hafnaði 
tilboði í Albert
Ítalska knattspyrnufélagið Genoa 
hefur hafnað tilboði frá enska 
úrvalsdeildarfélaginu West Ham í 
Albert Guðmundsson. Gianluca Di 
Marzio segir á samfélagsmiðlin-
um X að tilboð hafi borist frá West 
Ham en Genoa vilji ekki selja sinn 
markahæsta leikmann. 
Albert framlengdi í nóvember 
samning sinn við ítalska félagið 
til ársins 2027. Albert er fjórði 
markahæsti leikmaður ítölsku 
A-deildarinnar í vetur með átta 
mörk.

 Ljósmynd/Genoa

 Eftirsóttur Albert Guðmundsson 
hefur leikið afar vel með Genoa. 

Sancho lánaður 
til Þýskalands
Þýska knattspyrnufélagið Dort-
mund og Manchester United á 
Englandi hafa komist að samkomu-
lagi um að sóknarmaðurinn Jadon 
Sancho fari að láni til Dortmund 
út leiktíðina. Sancho hefur 
verið úti í kuldanum hjá United 
síðustu mánuði vegna rifrildis við 
knattspyrnustjórann Erik ten Hag. 
Dortmund greiðir 3,4 milljónir 
punda fyrir lánið og með því eru 
launagreiðslur. Sancho sló í gegn 
hjá Dortmund áður en United 
keypti hann á 73 milljónir punda.

 AFP/Paul Ellis

Þýskaland Jadon Sancho er á 
leiðinni til Dortmund frá United.

EM hófst með látum
l  Stórsigur Frakka í upphafsleiknum l  Heimsmetið slegið þegar um 53.000 
áhorfendur mættu til að horfa á lærisveina Alfreðs Gíslasonar í Þýskalandi

Frakkland vann afar sannfærandi 
39:29-sigur á Norður-Makedóníu 
í upphafsleik Evrópumóts karla í 
handbolta í A-riðlinum í gærkvöldi. 
Leikið var á Merkur Spiel-Arena, 
knattspyrnuvelli Düsseldorf, en 
völlurinn rúmar tæplega 55.000 
áhorfendur. 

Frakkar voru aðeins seinir í 
gang því Filip Kuzmanovski kom 
Norður-Makedóníu í 10:8 þegar 

fyrri hálfleikur var hálfnaður. Þá 
skoraði Frakkland fjögur mörk í 
röð og breytti stöðunni í 12:10. Eft-
ir það jókst munurinn jafnt og þétt 
út allan leikinn og var sigurinn að 
lokum ansi öruggur.

Franska liðið er sigurstranglegt 
á mótinu og það lék afar vel í gær 
eftir að liðið náði hrollinum úr sér 
eftir fyrsta korterið. Þjálfarinn 
Guillaume Gille nýtti breiddina 
vel, því allir útileikmenn Frakk-
lands nema Karl Konan komust á 
blað í leiknum. Það verður erfitt 
að stoppa franska liðið, miðað við 
leikinn í gær. 

Nikola Karabatic skoraði eitt 
mark og vantar nú níu mörk til að 
taka fram úr Guðjóni Val Sigurðs-
syni og verða markahæsti leikmað-
ur í sögu Evrópumótsins. 

Hugo Descar skoraði sjö mörk 
fyrir Frakkland og Dylan Nahi 
sex. Remi Desbonnet varði sjö 
skot í franska markinu og Charles 
Bolzinger fimm. 

Zarko Pehevski skoraði sjö 
fyrir Norður-Makedóníu og Ivan 
Dzonov sex. Nikola Mitrevski varði 
13 skot í markinu. 

Í sama riðli var leikur Þýska-
lands og Sviss flautaður á klukkan 

19.45, eða í þann mund sem blaðið 
fór í prentun. Áhuginn fyrir leikn-
um var gríðarlegur og heimsmet 
slegið því að minnsta kosti 53 
þúsund áhorfendur voru mættir til 
Düsseldorf. Nákvæmar áhorfenda-
tölur voru ekki aðgengilegar þegar 
blaðið fór í prentun. 

Fyrra metið var 44.129 áhorfend-
ur og metið sem hafði staðið frá 
september 2014 stórslegið. 

Á milli leikja var svo glæsileg 
setningarathöfn og óhætt að segja 
að Evrópumótið 2024 hafi farið af 
stað með látum og lofar gríðarlega 
góðu fyrir framhaldið.

 EM 2024

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

 AFP/Odd Andersen

 Fjölmennt Frakkinn Dika Mem sækir að marki Norður-Makedóníu í gær. Í bakgrunninum má sjá mannvirkið sem Merkur Spiel-Arena í Düsseldorf er. 

  �Markvörðurinn André Onana stend-
ur ekki á milli stanganna er Kamerún 
leikur við Gíneu í fyrsta leik liðanna 
á Afríkumótinu í fótbolta 15. janúar. 
Onana hafði í hyggju að spila leikinn, 
þrátt fyrir að hann væri aðeins einum 
degi eftir leik Manchester United og 
Tottenham í ensku úrvalsdeildinni. 
ESPN greinir hins vegar frá að Onana 
nái ekki leiknum.

  �Chelsea hefur gengið frá kaupum 
á sænsku landsliðskonunni Nathalie 
Björn frá Everton en bæði lið leika 
í ensku úrvalsdeildinni. Hefur hún 
verið í lykilhlutverki hjá Everton síðan 
hún kom til félagsins frá Rosengård 
í heimalandinu. Björn hefur leikið 57 
landsleiki fyrir Svíþjóð og skorað í 
þeim sex mörk.

  �Framarar fá 17 ára gamlan íslenskan 
knattspyrnumann lánaðan frá Lyngby 
í Danmörku fyrir komandi keppn-
istímabil. Tipsbladet skýrði frá því í 
gær að samkvæmt sínum heimildum 
verði Þorri Stefán Þorbjörnsson 
lánaður frá Lyngby til Fram. Þorri kom 
til Lyngby frá FH síðasta haust, eftir 
að hafa leikið einn leik með Hafnar-
fjarðarliðinu í Bestu deildinni.

  �Norðmaðurinn Magne Hoseth hefur 
samþykkt tveggja ára samning hjá 
danska knattspyrnufélaginu Lyngby 
og verður hann næsti þjálfari liðsins 
og í leiðinni eftirmaður Freys Alexand-
erssonar. Hoseth hefur náð ótrúlegum 
árangri með KÍ Klaksvík frá Færeyjum.

Davis tryggði 
nauman sigur
Stórleikur Anthonys Davis í 
fjórða leikhluta færði Los Angeles 
Lakers nauman heimasigur á 
Toronto Raptors, 132:131, í NBA-
deildinni í körfubolta í fyrrinótt. 
Davis skoraði 20 stig á lokakaflan-
um en hann gerði samtals 41 stig 
í leiknum. LeBron James lét sitt 
ekki eftir liggja og skoraði 22 stig 
og átti 12 stoðsendingar. Lakers er 
nú í 10. sæti Vesturdeildar með 19 
sigra í 38 leikjum og myndi skríða 
naumlega í umspilið eins og stað-
an er núna.

AFP/ Sean M. Haffey

 41 Anthony Davis var maðurinn á 
bak við sigur Lakers á Toronto.

SR stöðvaði
sigurgöngu SA
Skautafélag Reykjavíkur lagði 
Skautafélag Akureyrar að velli, 
6:2, á Íslandsmóti karla í íshokkí 
í Skautahöllinni í Laugardal í 
fyrrakvöld og stöðvaði með því 
sigurgöngu Akureyringa. SA hafði 
unnið fyrstu 11 leiki sína og er með 
33 stig en SR er nú með 18 stig og 
Fjölnir 12. Petr Stepanek og Ólaf-
ur Björnsson skoruðu tvö mörk 
hvor fyrir SR, Kári Arnarsson 
og Gunnlaugur Þorsteinsson eitt 
hvor. Uni Sigurðarson og Birkir 
Einisson skoruðu fyrir SA.

 Ljósmynd/Kristín Hallgrímsdóttir

Tvenna  Ólafur Björnsson skoraði 
tvö marka SR gegn Akureyringum.
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 Subway-deild karla

Keflavík – Tindastóll ............................  (32:33)
   Leiknum var ekki lokið þegar blaðið fór í 
prentun í gærkvöld. Sjá mbl.is/sport.

Subway-deild kvenna

Fjölnir – Valur ........................................ (19:16)
   Leiknum var ekki lokið þegar blaðið fór í 
prentun í gærkvöld. Sjá mbl.is/sport.

Evrópubikar FIBA

16-liða úrslit karla, A-riðill:
 Balkan – Bilbao .....................................  62:94 
  Tryggvi Snær Hlinason skoraði fjögur stig 
og tók tvö fráköst á tæplega 19 mínútum með 
Bilbao. 
16-liða úrslit kvenna, fyrri leikur:
Cadi La Seu Uni Girona ...................  (45:65)
  Sara Rún Hinriksdóttir var ekki í leik-
mannahópi Cadi La Seu. Leiknum var ekki 
lokið þegar blaðið fór í prentun í gærkvöld.

NBA-deildin

Detroit – Sacramento ........................... 110:131
Orlando – Minnesota ............................. 92:113
New York – Portland .............................. 112:84
Dallas – Memphis ................................  103:120
LA Lakers – Toronto ...........................  132:121

 England

Deildabikar, undanúrslit, fyrri leikur:
Liverpool – Fulham .................................  (0:0)
   Leiknum var ekki lokið þegar blaðið fór í 
prentun í gærkvöld. Sjá mbl.is/sport/enski.

Ítalía

Bikarkeppnin, 8-liða úrslit:
Lazio – Roma ................................................  1:0

Portúgal

Deildabikar, undanúrslit, fyrri leikur:
Benfica – Valadares Gaia  ......................  4:1
  Svava Rós Guðmundsdóttir lék ekki með 
Benfica vegna meiðsla. 

Aron á förum frá 
Sirius í Svíþjóð
Knattspyrnumaðurinn Aron 
Bjarnason verður ekki áfram hjá 
sænska félaginu Sirius. Jonathan 
Ederström, þjálfari liðsins, stað-
festi tíðindin í viðtali sem birtist á 
heimasíðu félagsins í gær. Þar tók 
hann einnig fram að Aron væri í 
viðræðum við annað félag. Aron, 
sem er 28 ára gamall, hefur skorað 
sex mörk í 60 deildarleikjum með 
Sirius síðan hann kom til félagsins 
frá Újpest í Ungverjalandi. Hefur 
hann verið orðaður við Val, þar 
sem hann lék að láni árið 2020. 

 Ljósmynd/Sirius

 Skipti Aron er á förum frá Sirius og 
hefur verið orðaður við Valsmenn. 

 Annar leikmaður 
til Tottenham
Rúmenski varnarmaðurinn Radu 
Dragusin hefur samþykkt að 
ganga í raðir Tottenham frá Gen-
oa á Ítalíu. Hann hafnaði þýska 
stórveldinu Bayern München 
til að semja við Lundúnafélag-
ið. Dragusin er aðeins 21 árs en 
hefur leikið 57 leiki með Genoa 
í A-deildinni undanfarin tvö 
tímabil, eftir að hafa verið í röðum 
Juventus frá 16 ára aldri. Þýski 
framherjinn Timo Werner kom 
til Tottenham á lánssamningi frá 
Leipzig á þriðjudag.

 AFP/Giuseppe Bellini

  Tottenham Radu Dragusin hefur 
samþykkt tilboð frá Tottenham. 

 Skiptir öllu að byrja vel
 l  Ísland mætir Serbíu í fyrsta leik á EM í Þýskalandi á morgun l  Markmiðið að 
komast í undankeppni Ólympíuleikanna l  Litlar breytingar frá síðasta stórmóti

 Íslenska karlalandsliðið í hand-
knattleik er á leið á sitt 13. 
Evrópumót en liðið tók fyrst þátt 
í lokakeppni EM árið 2000 þegar 
mótið fór fram í Króatíu.

Ísland leikur í C-riðli keppninnar 
ásamt Serbíu, Svartfjallalandi og 
Ungverjalandi og verður riðillinn 
leikinn í München en Ísland mætir 
Serbíu á morgun, Svartfjallalandi á 
sunnudaginn og loks Ungverjalandi 
þriðjudaginn 16. janúar.

Margir með stórliðum
Margir af lykilmönnum liðsins 

leika í dag fyrir sterkustu félagslið 
heims en leikstjórnendurnir Gísli 
Þorgeir Kristjánsson og Janus Daði 
Smárason sem og stórskyttan Ómar 
Ingi Magnússon eru allir lykilmenn 
hjá Evrópumeisturum Magdeburg.

Vinstri hornamaðurinn Bjarki 
Már Elísson er samningsbundinn 
ungversku meisturunum í Veszprém 
en liðið er fastagestur í Meistara-
deildinni og þá er hægri hornamað-
urinn Sigvaldi Björn Guðjónsson 
fyrirliði Noregsmeistara Kolstad 
sem leikur líka í Meistaradeildinni. 
Íslenska liðið á fleiri fulltrúa í Meist-
aradeildinni því leikstjórnandinn og 
stórskyttan Haukur Þrastarson leik-
ur með Póllandsmeisturum Kielce.

Þá á íslenska liðið fjóra fulltrúa á 
Evrópudeildinni, næststerkustu fé-
lagsliðakeppni heims, en markvörð-
urinn Viktor Gísli Hallgrímsson leik-
ur með Nantes, línumaðurinn Ýmir 
Örn Gíslason með Rhein-Neckar 
Löwen, vinstri hornamaðurinn 
Stiven Tobar Valencia með Benfica 
og hægri hornamaðurinn Óðinn Þór 
Ríkharðsson með Kadetten.

Væntingarnar minni í ár
Það voru miklar væntingar gerðar 

til liðsins fyrir síðasta heimsmeist-
aramót sem fram fór í Svíþjóð og 
Póllandi í janúar á síðasta ári en þar 
reyndist tap gegn Ungverjalandi í 
lokaleik riðlakeppninnar dýrt.

Íslenska liðið fór inn í milliriðla 
með tvö stig í stað fjögurra og end-
aði svo í þriðja sæti milliriðils 2 með 
sex stig, líkt og Ungverjaland, og 
missti þar af leiðandi af sæti í átta 
liða úrslitum keppninnar. 

Íslenska liðið þurfti því að gera 
sér tólfta sætið á mótinu að góðu 
sem voru ákveðin vonbrigði enda 
ætlaði liðið sér stóra hluti í Svíþjóð 
og Póllandi.

Íslenska liðinu hefur hins vegar 
gengið mun betur á Evrópumótum 
en heimsmeistaramótum í gegnum 
tíðina, þrátt fyrir að Evrópumótið sé 
af mörgum talið sterkari keppni, en 
liðið hafnaði í sjötta sæti á síðasta 
Evrópumóti í Ungverjalandi og 
Slóvakíu í janúar árið 2022 eftir tap 
gegn Noregi í framlengdum leik um 
fimmta sætið í Búdapest.

Ísland náði sínum besta árangri á 
Evrópumóti í Austurríki árið 2010 
þegar liðið hafnaði í þriðja sæti eftir 
sigur gegn Póllandi í bronsleiknum í 
Vínarborg.

Landsliðsfyrirliðinn og stórskytt-
an Aron Pálmarsson og markvörð-
urinn Björgvin Páll Gústavsson 
eru þeir einu í núverandi leik-
mannahópi Íslands, sem tóku þátt í 
Evrópumótinu í Austurríki og þá er 
Snorri Steinn Guðjónsson, sem var 
leikstjórnandi liðsins í Austurríki, 
tekinn við þjálfun landsliðsins með 
Arnór Atlason, sem var einnig í 
hópnum í Austurríki, sér til aðstoð-
ar.

Snorri Steinn tók við þjálfun 
liðsins síðasta sumar eftir að hafa 
stýrt Val í úrvalsdeildinni frá árinu 
2017 en undir hans stjórn vann 
Valur níu bikara. Þá hefur Arnór 
stimplað sig rækilega inn í Dan-
mörku, fyrst sem aðstoðarþjálfari 
Aalborgar en hann stýrir Tvis 
Holstebro í dag, ásamt því að þjálfa 
yngri landslið Danmerkur.

Bæði Snorri og Arnór léku yfir 
200 landsleiki á sínum tíma og 
vita því vel hvað þarf til þess að ná 
árangri á stórmóti.

Kjarninn sá sami og síðustu ár
Kjarninn í íslenska hópnum hefur 

mikið til verið sá sami frá árinu 
2018 þegar Guðmundur Þórður 
Guðmundsson tók við þjálfun liðsins 
í þriðja sinn en hann lét nokkuð 
óvænt af störfum í febrúar á síðasta 
ári. 

Af þeim 18 leikmönnum sem voru 
í lokahópi Íslands fyrir HM 2023 eru 
15 í lokahópnum fyrir Evrópumótið í 
ár. Leikmennirnir sem um ræðir eru 
markverðirnir Björgvin Páll Gúst-
avsson og Viktor Gísli Hallgrímsson, 

hornamennirnir Bjarki Már Elísson, 
Óðinn Þór Ríkharðsson og Sigvaldi 
Björn Guðjónsson, skytturnar Aron 
Pálmarsson, Kristján Örn Kristjáns-
son, Ómar Ingi Magnússon og Viggó 
Kristjánsson og leikstjórnendurnir 
og línumennirnir Arnar Freyr 
Arnarsson, Elliði Snær Viðarsson, 
Elvar Örn Jónsson, Gísli Þorgeir 
Kristjánsson, Janus Daði Smárason 
og Ýmir Örn Gíslason.

Þeir Björgvin Páll, Viktor Gísli, 
Arnar Freyr, Aron, Bjarki Már, 
Elliði Snær, Elvar Örn, Gísli Þorgeir, 
Janus Daði, Kristján Örn, Ómar 
Ingi, Sigvaldi Björn, Viggó og Ýmir 
Örn voru einnig í leikmannahópi 
Íslands á Evrópumótinu í Ungverja-
landi og Slóvakíu árið 2022 og þeir 
Arnar Freyr, Bjarki Már, Björgvin 
Páll, Elvar Örn, Gísli Þorgeir, Ómar 
Ingi, Sigvaldi Björn og Ýmir Örn 
voru líka í lokahópi Íslands á HM í 
Egyptalandi árið 2021.

Ólympíusæti í húfi
Yfirlýst markmið íslenska liðsins 

fyrir Evrópumótið er að tryggja sér 
sæti í undankeppni Ólympíuleik-
anna sem fram fara í París næsta 
sumar.

Undankeppni Ólympíuleikanna 
fer fram dagana 14.-17. mars þar sem 
leikið verður í þremur fjögurra liða 
riðlum og verða þrjú evrópsk lands-
lið í tveimur riðlanna. Ekki hefur 
verið gefið út hvar undankeppnin 
mun fara fram en á Ólympíuleikun-
um fer handboltakeppnin fram frá 
25. júlí til 11. ágúst og verður leikið í 
bæði París og Lille.

Eins og sakir standa eru Nor-
egur, Spánn, Svíþjóð, Þýskaland 
og Ungverjaland örugg með 
sæti í undankeppninni eftir góða 
frammistöðu á HM 2023 í Svíþjóð 

og Póllandi. Þá fær Króatía sæti í 
undankeppni Ólympíuleikanna ef 
Egyptaland verður Afríkumeistari 
en Afríkumótið fer fram í Kaíró í 
Egyptalandi 17.-27. janúar. 

Slóvenar þurfa að treysta á að 
Egyptaland verði Afríkumeistari 
og að Danmörk, Frakkland, Spánn, 
Noregur, Svíþjóð, Þýskaland eða 
Ungverjaland verði Evrópumeistari.

Ísland er því að berjast við 
Austurríki, Bosníu, Færeyjar, 
Georgíu, Grikkland, Holland, 
Norður-Makedóníu, Portúgal, 
Rúmeníu, Serbíu, Svartfjallaland, 
Sviss og Tékkland um þau tvö sæti 
sem verða í boði í undankeppni 
Ólympíuleikanna.

Danmörk og Frakkland hafa 
bæði tryggt sér þátttökurétt á 
Ólympíuleikunum, Danir sem 
heimsmeistarar og Frakkland sem 
gestaþjóð Ólympíuleikanna. Þá 
hafa Japan og Argentína einnig 
tryggt sér keppnisrétt á leikunum 
sem Asíumeistarar og Suður-Am-
eríkumeistarar. Liðið sem fagnar 
sigri á Evrópumótinu tryggir sér 
einnig keppnisrétt á Ólympíuleikun-
um og ef Danir eða Frakkar verða 
Evrópumeistarar fer liðið sem endar 
í sætinu á eftir þeim á Ólympíuleik-
ana.

Þurfa allir að haldast heilir
Líkt og áður sagði voru 

væntingarnar miklar fyrir síðasta 
stórmót en í ár eru væntingarnar 
ekki nærri því jafn áþreifanlegar og 
það gæti orðið liðinu til happs.

Leikmenn og þjálfarateymið mæta 
að einhverju leyti pressulaus inn í 
mótið enda þjálfarateymið algjör-
lega óskrifað blað á stærsta sviðinu 
ef svo má segja.

Það skiptir öllu máli að byrja vel á 
stórmóti og landsliðsþjálfarinn tek-
ur það vafalaust með sér inn í mótið 
að liðið er ósigrað undir hans stjórn 
í fyrstu fjórum leikjunum. Vissulega 
komu sigrarnir í vináttulandsleikj-
um gegn Færeyjum og Austurríki en 
sigur er alltaf sigur.

Hraðari sóknarleikur
Liðið spilar talsvert hraðari 

sóknarleik en það gerði undir stjórn 
Guðmundar og þá er varnarleik-
urinn ekki heldur sá sami. 

Þjálfarinn hefur líka verið duglegri 
að dreifa álaginu en forveri hans og 
það gæti reynst lykillinn að góðu 
gengi Íslands í Þýskalandi.

Breiddin í íslenska hópnum hefur 
sjaldan verið meiri en nú og allir 
leikmenn liðsins eru í stórum hlut-
verkum hjá sínum félagsliðum. 

Í nútímahandbolta þarftu að 
dreifa álaginu svo leikmenn springi 
ekki á limminu og ef allir leikmenn 
liðsins haldast heilir og eru ferskir 
þegar komið er inn í milliriðla getur 
allt gerst. Til þess að það takist þarf 
liðið hins vegar að sýna sínar bestu 
hliðar í riðlakeppninni gegn Serbíu, 
Svartfjallalandi og Ungverjalandi í 
München.

Í MÜNCHEN

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

 Morgunblaðið/Eggert

Reynsla Aron Pálmarsson og Björgvin Páll Gústavsson eru reyndustu leik-
menn íslenska liðsins sem mætir Serbíu í fyrsta leik á morgun. 

 Öll stórmót í handbolta eiga að 
fara fram í Þýskalandi.

Um þetta vorum við sammála 
á sínum tíma, íslensku íþrótta-
fréttamennirnir sem vorum á 
heimsmeistaramóti karla þar í 
landi árið 2007.

Handboltinn er eflaust 
hvergi eins hátt skrifaður og í 
Þýskalandi, kannski að Íslandi 
undanskildu.

Þar voru troðfullar hallir á öllum 
leikjum, og gilti þá einu hvort 
heimamenn voru að spila eða 
hvort Ísland átti leik gegn Túnis.

Alls staðar voru áhugasamir 
þýskir áhorfendur mættir og sáu 
til þess að umgjörð keppninnar 
var sú langbesta sem ég hafði 
upplifað á þeim tíma.

Mótið sjálft var líka eftirminni-
legt vegna góðrar frammistöðu 
íslenska liðsins sem vann m.a. 
ótrúlegan yfirburðasigur á 
Frökkum og tapaði 42:41 fyrir 
Dönum í lygilegum leik í átta liða 
úrslitum.

Þar skoraði núverandi lands-
liðsþjálfari, Snorri Steinn Guð-
jónsson, 15 mörk og mátti samt 
sætta sig við naumt tap. Ísland 
endaði að lokum í sjötta sæti.

Alfreð Gíslason stýrði íslenska 
landsliðinu á þessu móti og 
nú er hann við stjórnvölinn hjá 
landsliði Þýskalands.

Það er ekki eins sterkt í dag og 
það var árið 2007 þegar það stóð 
uppi sem heimsmeistari en Al-
freð og hans menn mæta Íslandi 
í milliriðli, svo framarlega sem 
bæði liðin komast þangað.

Þjóðverjar hófu EM á 
heimsmeti í áhorfendafjölda í 
gærkvöld og við eigum eflaust 
von á skemmtilegu móti. Þar 
hefur umgjörðin mikið að segja 
og á þessu Evrópumóti verður 
handboltinn á heimavelli.

BAKVÖRÐUR
 Víðir Sigurðsson
vs@mbl.is
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Úrval af prjónavörum
á frábæru verði

Árstíðirnar er splunkunýtt íslenskt 
dansverk í fjórum þáttum eftir 
þær Snædísi Lilju Ingadóttur og 
Valgerði Rúnarsdóttur en það 
verður frumflutt á Stóra sviðinu í 
Borgarleikhúsinu á laugardaginn 
kemur, 13. janúar, klukkan 20. Í 
verkinu eru árstíðirnar fjórar; vet-
ur, sumar, vor og haust, túlkaðar 
með dansi.

„Okkur Snædísi langaði að 
vinna með þessa eilífu hringrás 
árstíðanna. Enda er náttúran og 
hennar fjölbreytileiki, takturinn 
og mynstrin sem birtast í henni 
magnaður innblástur. Það er alltaf 
jafn heillandi að sjá náttúruna taka 
breytingum í árstíðaskiptum og 
eins að finna hvaða áhrif þessar 
breytingar hafa á mann sjálfan. 
Hver árstíð hefur sinn sjarma 
sem kveikir mismunandi í manni 
frá ári til árs,“ segir Valgerður til 
útskýringar, spurð að því hvernig 
hugmyndin að verkinu hafi kvikn-
að. „Árstíðir Vivaldis og allir þeir 
ballettar sem samdir hafa verið við 
tónverkið hafa verið okkur hug-
leiknir en Áskell Harðarson vinnur 
tónlistina, þó Vivaldi sé ekki langt 
undan,“ bætir hún við.

Aðrir listrænir stjórnendur sýn-
ingarinnar eru Rebekka Austman 
Ingimundardóttir leikmynda-
hönnuður, Tanja Huld Levý Guð-
mundsdóttir búningahönnuður og 
Katerina Blahutova ljósahönnuður.

Unnu með grunnskóla-
börnum víða um landið

Að sögn Valgerðar hafa þær 
Snædís unnið saman í mörg ár í 
fjölbreyttum verkefnum.  „Snæ-
dís hefur meðal annars dansað í 
nokkrum af mínum verkum og að-
stoðaði mig við gerð kvikmyndar-
innar Abbababb en ég var dans-
höfundur hennar. Þá unnum við 
saman að verkefninu Derringur, en 
við hlutum styrk fyrir því einhvern 
tímann fyrir heimsafaraldur. Verk-

efnið var unnið með grunnskóla-
börnum víða um land, þar sem við 
buðum upp á dansvinnustofur og 
settum upp sýningar í kjölfarið. 
Þar var umfjöllunarefnið einmitt 
líka íslensk veðrátta og árstíðirnar, 
því má segja að nýja verkið okkar 
sé einhvers konar afsprengi af því. 
Þannig að þetta er orðið áralangt 
samband.“ 

 Allir geta dansað
Valgerður segir mikla tilhlökkun 

ríkja fyrir frumsýningardeginum 
sjálfum og tekur fram að stefnt 
sé að fjórum sýningum. „Svo er 
aldrei að vita nema þær verði 
fleiri eða að verkið eigi sér fram-
haldslíf í einhverri mynd. Þetta 
er samstarfsverkefni, við erum 
að framleiða sýninguna ásamt 
Íslenska dansflokknum. Við erum 
með stóran hóp með okkur, bæði 
dansara frá Íslenska dansflokkn-
um og Forward Youth Company, 
sem er hópur ungra áhugadansara 
en hópurinn hefur verið starfrækt-
ur í nokkur ár.“ 

Þá koma einnig tveir leikarar 
fram í dansverkinu, þau Harpa 
Arnardóttir og Árni Pétur Guð-
jónsson.  „Mér finnst bara svo 
æðislegt að hafa þau í hópnum 
enda dásamlegir listamenn og 
flytjendur. Við erum kannski líka 
að reyna að brjóta niður þessar 
týpísku staðalímyndir af dansinum 
og sýna fram á að allir geta dans-
að. Einnig eru tvær níu ára stelpur 
með í sýningunni. Okkur langaði 
að hafa fólk á breiðu aldursskeiði 
í sýningunni sem endurspeglar jú 
lífið sjálft og þessa eilífu hringrás,“ 
segir Valgerður og bætir við að 
aldur dansarans hafi verið henni 

hugleikinn í langan tíma.  „Það 
hefur verið svolítið viðloðandi 
dansinn að fólk hættir snemma en 
þetta er að breytast í dag og líftími 
dansarans er að lengjast.  Gjarnan 
hafa dansarar verið að hætta á 
miðjum aldri, jafnvel á sínum 
besta aldri, og með því skolast öll 
sú reynsla af sjónarsviðinu. Mér 
finnst heillandi að sjá fólk dansa á 
öllum aldri, bæði atvinnudansara 
og áhugafólk.“ 

Tekur hún sem dæmi að hreyf-
ingar dansara breytist auðvitað 
með árunum, eins og hreyfingar 
allra, en maður sé hins vegar 
aldrei of gamall til að dansa.  
„Atvinnudansarar komast ekki á 
síðasta söludag, frekar en annað 
fólk. Það er svo auðvitað alveg eðli-
legt að sumir nenni þessu sprikli 
heldur ekki endalaust, tæknilega 
krefjandi vinna tekur líka sinn toll 
af líkamanum. Að því sögðu þá má 
þó aðlaga vinnuna breyttri getu 
líkamans og leggja áherslu á aðra 
þætti í sköpuninni en tæknilega 
flóknar útfærslur. Ég er orðin eins 
og heittrúuð talsmanneskja fyrir 
því að dansarar og fólk almennt 
dansi og hætti aldrei að dansa eða 
byrji að dansa,“ segir hún og hlær.

 Fólkið skiptir öllu máli
Spurð að því hvort ekki sé erfitt 

að búa til svona langt og mikið 
dansverk frá grunni svarar Val-
gerður því til að allt snúist þetta 
um fólkið sem unnið sé með hverju 
sinni. 

 „Maður undirbýr sig vel, pakkar 
niður ákveðnum hugmyndum, 
tekur fram kortið og sjónaukann, 
finnur réttu ferðafélagana og 
svo er að treysta ferðalaginu. Ef 
maður villist gjörsamlega þá er 
alltaf hægt að taka upp kortið en 
stundum er líka gjöfult að dvelja 
í óvissunni og sjá hvað hún býður 
upp á. Ég er aldrei með fyrirfram 
gefið handrit en auðvitað einhverja 
ramma sem er mjög spennandi að 
taka lengra þegar maður fer svo að 
vinna með öðrum. Fólkið skiptir 
öllu máli, bæði aðrir listrænir 
stjórnendur og þeir sem flytja 
verkið, eins aðrir sem starfa í leik-
húsinu. Það hljómar eflaust eins og 
algjör klisja en þetta er hópsport 
og er unnið í mikilli samvinnu,“ 
segir Valgerður.  „Þetta er drauma-
staða að vera í sem danshöfundur, 
að fá Stóra sviðið í Borgarleikhús-
inu, þetta tryllta svið með öllum 
sínum tæknilegu möguleikum og 
að sjá hugmyndir sínar raunger-
ast með þessu magnaða fólki. Við 
erum bara að springa úr hamingju 
hérna.“ 

Algjör forréttindastaða
 Sjálf er Valgerður nýkomin úr 

öðru ferli á sama sviði en hún er 
danshöfundur fjölskyldusýningar-
innar Fíasól gefst aldrei upp sem 
sýnd er í Borgarleikhúsinu um 
þessar mundir.  

„Það var líka algjört drauma-
ferðalag með yndislegu fólki en 
allt öðruvísi, þar er jú handrit sem 
setur mann auðvitað strax í ein-
hverjar aðstæður með karakterum 
o.s.frv. Það var mikil og gefandi 
vinna sömuleiðis og þetta er 
auðvitað algjör forréttindastaða að 
vera í, það að geta unnið við svona 
fjölbreytt verkefni við listsköpun 
sína. Ég þrífst á því að fara á milli 
verkefna, bæði að stýra ólíkum 
verkefnum sem danshöfundur 
og að taka þátt í samsköpun með 
öðrum og að dansa í verkefnum hjá 
öðrum. Það er svo gott að breyta 
til finnst mér, rétt eins og það er 
gott að fara á milli árstíða í hinni 
eilífu hringrás,“ segir Valgerður 
og bætir að lokum við að alltaf sé 
gott að fara inn í haustið eftir langt 
og gott sumar.  „Svona rétt eins 
og spennan sem fylgir því að taka 
á móti vorinu og sjá fræ spíra og 
verða að plöntu.“

 l  Splunkunýtt íslenskt dansverk í fjórum þáttum l  Undir áhrifum frá tónverkinu Árstíðunum 
eftir Vivaldi l  Áralangt samstarf höfundanna tveggja l  Brjóta niður staðalímyndir af dansinum

 „Líftími dansarans er að lengjast“ 

 Ljósmynd/Axel Sigurðsson

Kynslóðir mætast „Mér finnst heillandi að sjá fólk dansa á öllum aldri, bæði atvinnudansara og áhugafólk.“

 VIÐTAL

Anna Rún Frímannsdóttir

annarun@mbl.is

 Ljósmynd/Owen Fiene

Áralangt samstarf Höfundarnir, Snædís Lilja og Valgerður, hafa unnið saman í mörg ár í fjölbreyttum verkefnum.
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Nánari upplýsingar um sýningartíma á sambio.is

Stórskemmtileg fjölskylduGRÍNmynd

9líf
Bubbi Morthens

Söngleikur

Deleríum búbónis

Níu líf

Með guð í vasanum

Fíasól (stóra sviðið)

Fim. 11 / 01 kl. 20:00 Sun. 12 / 05 kl. 20:00 Sun. 26 / 05 kl. 20:00

Fös. 12 / 01 kl. 20:00 Fim. 16 / 05 kl. 20:00 Fim. 30 / 05 kl. 20:00

Fim. 09 / 05 kl. 20:00 Fim. 23 / 05 kl. 20:00 Fös. 31 / 05 kl. 20:00

Fös. 10 / 05 kl. 20:00 Lau. 25 / 05 kl. 20:00

U U Ö

U Ö Ö

U Ö Ö

Lau. 13 / 01 kl. 20:00

Sun. 14 / 01 kl. 20:00

Fös. 19 / 01 kl. 20:00

U

U

Ö

Lau. 13 / 01 kl. 13:00 Sun. 28 / 01 kl. 13:00 Sun. 11 / 02 kl. 13:00

Sun. 14 / 01 kl. 13:00 Lau. 03 / 02 kl. 13:00 Sun. 18 / 02 kl. 13:00

Sun. 21 / 01 kl. 13:00 Sun. 04 / 02 kl. 13:00 Lau. 24 / 02 kl. 13:00

Lau. 27 / 01 kl. 13:00 Lau. 10 / 02 kl. 13:00 Sun. 25 / 02 kl. 13:00

U U Ö
U Ö Ö
U U Ö

Sun. 14 / 01 kl. 20:00

Lau. 20 / 01 kl. 20:00

Sun. 21 / 01 kl. 20:00

Fös. 26 / 01 kl. 20:00

U

Ö

Ö

� ★ ★ ★ ★ „Sprúðlandi fjörug sýning." - Þ.T. Morgunblaðið

Fúsi: Aldur og fyrri störf

Sun. 14 / 01 kl. 20:00

Sun. 21 / 01 kl. 20:00

Mán. 29 / 01 kl. 13:00

U

Ö

Óbærilegur léttleiki 
knattspyrnunnar

U

Síðasti séns! Örfáar aukasýningar komnar í sölu á borgarleikhus.is.

Teprurnar
Lau. 13 / 01 kl. 20:00

Fös. 26 / 01 kl. 20:00

U
Ö

U U

U Ö Ö

Fös. 02 / 02 kl. 20:00

Fös. 09 / 02 kl. 20:00

Lau. 10 / 02 kl. 20:00

U
U

Ö

Aukasýning!

Lúna (litla sviðið)
Fös. 19 / 01 kl. 20:00 Sun. 04 / 02 kl. 20:00 Fös. 16 / 02 kl. 20:00

Fim. 25 / 01 kl. 20:00 Fim. 08 / 02 kl. 20:00 Lau. 17 / 02 kl. 20:00

Sun. 28 / 01 kl. 20:00 Sun. 11 / 02 kl. 20:00 Fös. 23 / 02 kl. 20:00

Fim. 01 / 02 kl. 20:00 Fim. 15 / 02 kl. 20:00 Lau. 24 / 02 kl. 20:00

U U U
Ö U U

U U U

Nýtt verk eftir Tyrfing Tyrfingsson

U U Ö

U

Ein af sýningum ársins - Morgunblaðið

Ein af sýningum ársins - Morgunblaðið

Eitruð lítil pilla

Fös. 16 / 02 kl. 20:00

Lau. 17 / 02 kl. 20:00

Fim. 22 / 02 kl. 20:00

U

U

U

Stórsöngleikur Alanis Morissette

Borgarleikhúsið

Fleiri sýningar á borgarleikhus.is 
midasala@borgarleikhus.is |  568 8000
Átt þú gjafakort í Borgarleikhúsið? Gjafakortin okkar eru rafræn. Þú getur notað 
kortið til að kaupa miða á borgarleikhus.is

Stjörnur, stjörnur … og fleiri stjörnur 

Glamúr hefur einkennt fyrstu 
daga ársins í myndabanka frétta-

veitunnar AFP enda hefst árið á 
ýmsum frumsýningum og verðlauna-
hátíðum. Glæsilegur klæðnaður frá 
Golden Globe-verðlaunahátíðinni, 
frumsýning endurgerðar á kvik-
myndinni Mean Girls, gata í París 
kennd við David Bowie og ný stjarna 
á frægðarstéttinni The Hollywood 
Walk of Fame var meðal þess sem 
vakti athygli ljósmyndara.  

AFP/Michael Tran

Frægðarstjarna Willem Dafoe  stillir sér upp með nýrri stjörnu merktri honum á The Hollywood Walk of Fame. 

AFP/Kena Betancur

Frumsýning Angourie Rice leikur sama hlutverk í nýrri 
Mean Girls-mynd og Lindsay Lohan lék árið 2004.

 AFP/Michael Tran

Golden Globe Hjálminum var bætt við klæðnaðinn eftir 
að Rosamund Pike meiddist á andliti í skíðaslysi.  

AFP/Stephane de Sakutin 

Aðdáandi Gata í 13. hverfi Parísarborgar heitir nú eftir 
tónlistarmanninum David Bowie, Rue David Bowie. 

Blómin, listin og veröldin sem hverfur
Í tilefni af útkomu nýrrar bókar um Eggert Pétursson 
listmálara hjá KIND útgáfu verður í febrúar haldið 
námskeið um listamanninn. Kennari er Þröstur 
Helgason en listamaðurinn sjálfur situr einnig fyrir 
svörum um list sína. „Eggert er einn sérstæðasti og 
í senn ástsælasti listamaður þjóðarinnar. Málverk 
hans af flóru Íslands sýna undraverð tök hans á 
viðfangsefninu um leið og þau endurspegla óvenjulega 
skýra listræna sýn sem höfðar með sterkum hætti til 
samtímans. Á námskeiðinu verður ferill Eggerts rak-
inn og verk hans skoðuð í listsögulegu, hugmyndalegu 
og samfélagslegu ljósi. Einnig verður rætt við lista-
manninn um þróun verka hans, vinnuferlið á bak við þau, áhrifavalda,“ 
segir í viðburðarkynningu. Þar kemur einnig fram að Þröstur Helgason 
er með doktorspróf í almennri bókmenntafræði frá HÍ. Hann á að baki 
langa reynslu sem bókmenntagagnrýnandi og menningarblaðamaður. 
Námskeiðið fer fram í salnum Fenjamýri í Grósku í Vatnsmýri mánu-
dagskvöldin 5. og 12. febrúar kl. 20-22. Skráning er á kindutgafa.is. 

 Eggert  
Pétursson
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Nánari upplýsingar á myndlistarsjodur.is 

Myndlistarsjóður

Opið fyrir 
umsóknir
Umsóknarfrestu

 12. febrúar 2024

M
etalballettinn Satan-
vatnið var frumsýndur 
21. desember 2023 
og var því síðasta 

frumsýning dansársins. Í kynningu 
segir að verkið sé fyrsti frum-
samdi ballett Íslandssögunnar 
sem er nokkuð orðum aukið og 
í því sé unnið með klisjur sem 
fyrirfinnast í ballett annars vegar 
og þungarokki hinsvegar. Verkið 
gerist djúpt í Satan vatni og sýnir 
okkur líf nokkurra vera sem þar 
búa, átök þeirra í milli og þær 
hættur sem að þeim steðja frá 
heiminum ofan yfirborðsins.

Satanvatnið er kröftugt og 
skemmtilegt verk og það að leika 
sér með klisjurnar sem finnast 
ekki síst í ballettinum, en þar 
liggur þekking rýnanda, er vel 
til fundið. Það er frískandi að sjá 
stöðurnar, sporin, samkeppnina á 
milli dansaranna, tútúið og margar 
aðrar klisjur sett í umgjörð sem 
minnir meira á þungarokkstónleika 
en ballettsýningu.

Sviðsmynd sýningarinnar var frá-
bær og búningar sömuleiðis. Saman 
með lýsingunni var upplifunin af 

sviðinu mögnuð og sannfærandi að 
verkið gerðist í undirdjúpunum þar 
sem myrkrið ræður ríkjum. Smá-
atriði eins og að láta verurnar vera 
með sundgleraugu með speglagleri 
sem sköpuðu geisla út í rýmið 
þegar ljósin lýstu á þau var snilld 
en það var ekki síst í atriði þegar 
allir flytjendurnir stóðu saman í 
flóðlýsingu og horfðu út í salinn 
sem þetta kom sérstaklega vel út. 
Gervi Lúsifers var líka frábært og 
það að fálmararnir hans þjónuðu 
sem tútú var snilld. Augnablikið 
þegar Lúsifer kveikti á höfuðljósinu 
sínu var líka óborganlegt.

Hljóðmyndin var kröftug og 
töff. Hlutverk hljómsveitarinnar 
á sviðinu og samspil hennar og 
dansaranna var vel úthugsað og 
kom vel út. Það vantaði aftur á 
móti upp á að verkið héldi dampi 
allan tímann. Það var fullt af 

 frábærum tækifærum sem sum 
nýttust en önnur kviknuðu, byrjuðu 
að byggjast upp og lognuðust svo 
út af eða það var klippt á þau. Til 
dæmis var atriðið þar sem allir 
stóðu og horfðu út í sal mjög sterkt 
en hvaðan það kom og hvert það 
átti að leiða var erfitt að segja. Það 
sama má segja um atriðið þar sem 
Lúsifer kom á svið. Þar vantaði upp 
á aðdraganda eða uppbyggingu í átt 
að komu hans eða einhverskonar 
eftirmála. Í klassískum ballettverk-
um hefur innkoma persóna eins og 
hans grundvallaráhrif á framvindu 
verksins. Persóna eins og Rauð-
skeggs í Svanavatninu, gömlu 
spákonunnar í Le Sylphides, vondu 
og góðu dísarinnar í Þyrnirós og svo 
framvegis.

Ballett þjónar mikilvægu hlut-
verki í þjálfun íslenskra dansara 
og hafa dansnemendur því flestir 

grunn í þeirri tækni og sumir mjög 
góðan grunn. Ballettverk, eftir og 
með íslenskum dönsurum, sjást aft-
ur á móti aldrei á sviði, að minnsta 
kosti ekki síðustu áratugina, svo 
það reynist nemendum þrautin 
þyngri að halda balletttækninni við, 
þá sérstaklega táskóatækninni sem 
er aðalsmerki kvenballettdansara, 
því til þess þarf daglega þjálfun og 
tækifæri til að beita henni á sviði. 
Vald dansaranna í Satanvatninu 
á ballettforminu var mismikið en 
þær höfðu greinilega góðan grunn. 
Táskórnir voru fjarri góðu gamni, 
skiljanlega, en líkamsstöður, spor, 
snúninga, æfingar og stemningu 
mátti greinilega sjá sem og til-
vísanir í þekkt verk. Dansararnir 
áttu marga góða spretti og það 
voru mörg stórgóð atriði þar sem 
klisjur ballettsins voru afhjúpaðar 
á einfaldan og skýran hátt. Betra 

vald yfir ballettforminu, þá aðallega 
meiri nákvæmni í hreyfingum og 
líkamsstöðum, hefði þó gert verkið 
beittara.

Í Satanvatninu er tveimur ólíkum 
formum, ballett og þungarokki, 
teflt saman á kröftugan og frísk-
andi hátt. Öll umgjörð verksins 
er áhrifamikil og tónlistin flott. 
Það voru margir góðir sprettir í 
danssmíðinni en einnig nokkrir 
staðir þar sem tækifærum til 
uppbyggingar og áhrifaríkra augna-
blíka var kastað á glæ. Hugmyndin 
að verkinu er frábær en það 
vantar upp á skerpu í útfærslu og 
framsetningu hennar og meiri ná-
kvæmni í dansinn. Það er vandmeð-
farið að vinna með fastmótað form 
eins og ballett til að benda á klisjur 
þess. Það þarf djúpa þekkingu 
og vald á forminu til að það verði 
trúverðugt.

 Leikur að klisjum
 DANS
SESSELJA G. 
MAGNÚSDÓTTIR

 Tjarnarbíó 
Satanvatnið      

Listrænn stjórnandi: Selma Reynis-
dóttir. Danshöfundar: Bjartey Elín 
Hauksdóttir, Indy Alda Souda Yansane, 
Olivia Teresa Due Pyszko, Saga Kjerúlf 
Sigurðardóttir, Selma Reynisdóttir og 
Þórdís Nadia Semichat. Dramatúrgía: 
Þórdís Nadia Semichat. Búningar: 
Alexía Rós Gylfadóttir. Leikmynd og 
Lúsifer-haus: Rakel Andrésdóttir. 
Lýsing: Juliette Louste. Tónlistar-
stjórnandi: Katrín Helga Andrésdóttir. 
Tónsmíði: Ingibjörg Elsa Turchi, Katrín 
Helga Andrésdóttir, Lovísa Elísabet 
Sigrúnardóttir og Valgeir Skorri 
Vernharðsson. Hljómsveit: Ingibjörg 
Elsa Turchi, Lovísa Elísabet Sigurðar-
dóttir og Valgeir Skorri Vernharðsson. 
Dansarar: Bjartey Elín Hauksdóttir, Indy 
Alda Souda Yansane, Olivia Teresa Due 
Pyszko og Saga Kjerúlf Sigurðardóttir. 
Frumsýning í Tjarnarbíói fimmtudaginn 
21. desember 2023. 

 Ljósmynd/Karim Ilija (iliya) 

 Frískandi „Í Satanvatninu er tveimur ólíkum formum, ballett og þungarokki, teflt saman á kröftugan og frískandi hátt,“ segir í rýni um Satanvatnið. 

 Lést af náttúrulegum orsökum
Írska tónlistarkonan Sinéad O'Connor lést af náttúruleg-
um orsökum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá dánar-
dómstjóra sem BBC greinir frá. O'Connor fannst látin á 
heimili sínu í London í júli aðeins 56 ára að aldri. Daginn 
eftir að hún fannst sendi lögreglan frá sér tilkynningu um 
að hún teldi ekki að andlátið hefði borið að með saknæm-
um hætti. Fyrr í vikunni var tilkynnt að haldnir yrðu 
minningartónleikar í Carnegie Hall í New York   20. mars 
til heiðurs O'Connor og samlanda hennar, Shane McGow-
an söngvara The Pogues, sem einnig lést á síðasta ári.  Sinéad O'Connor

VIÐ LEITUM AÐ
LISTAVERKUM

Áhugasamir geta haft samband í 
síma 551-0400

ERUM AÐ TAKA Á MÓTI VERKUM Á NÆSTA LISTMUNAUPPBOÐ

Rauðarárstígur 12-14 · 105 Reykjavík · sími 551 0400 · www.gallerifold.is
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L
exíurnar er fimmta prósa-
safn Magnúsar Sigurðsson-
ar og heldur hann hér áfram 
að vinna á athyglisverðan 

hátt með og úr tungumálinu, bók-
menntum, skáldskap og dægur-
menningunni í víðustu mynd og 
það á mjög persónulegan hátt. Með 
allrahanda vísunum í aðra texta og 
ólíkustu verk, sem snúið er upp á, 
þau tengd eða toguð, og blandað við 
og breytt í skáldskap hans sjálfs. 
„Stafrófskver“ er það kallað og 
tekur Magnús mið af slíkum kverum 
fyrri tíma, kennslubókum sem áttu 

að veita ungum 
lesendum 
innsýn í 
„töfraheima 
leslistarinnar“ 
og geyma um 
leið „uppbyggi-
legar lexíur 
og heilræði“ 
sem gætu 
nýst lesendum 

sem eins konar veganesti út í lífið, 
eins og segir á kápu um verkið. Og 
Magnús tekur heldur betur með 
sínum hætti snúning á það gamla 
bókarform, eins og hann hefur 
gert í fyrri greinasöfnum, eins og 
ritgerðasafninu Húslestri (2022) 
og textasafninu Íslensk lestrarbók 
(2019). Þegar Magnús kom fram á 
ritvöllinn árið 2008 sendi hann bæði 
frá sér ljóðabók og prósasöfn og 
síðan eru bækur hans orðnar fimm 
í hvorum flokki en síðustu ár hafa 
prósasöfnin tekið yfir, með vænni 
ílögn þó af ljóðum, en samhliða hef-
ur Magnús verið öflugur ljóðaþýð-
andi. Hann er doktor í viðtökusögu 
ljóða Emily Dickinson.

Undirstaða Lexíanna er hylling 
höfundar á áhrifamætti bókmennta 
og lesturs, að með orðum megi gera 
hvað sem er og jafnframt veiti þau 
lesandanum skjól. Birtist það vel 
í tveimur tileinkunum í upphafi, 

annarsvegar til skáldsins Ingi-
bjargar Haraldsdóttur: „Undan-
koman / var jafnan vís: // öryggi 
draumanna / tryggð orðanna“ og 
hinsvegar til skáldsystur hennar, 
hinnar bandarísku Mary Oliver: 
„abcdefghijklmnopqrstuvxyzþæö 
/ Gerðu svo vel. Gerðu það sem 
þú vilt.“ Nokkrir þræðir renna svo 
gegnum bókina og birtast sumir 
þeirra endurtekið, eins og hug-
leiðingar undir yfirskriftinni „Bók-
hald“ sem fjalla um lestrarupplifanir 
úr æsku. Sú fyrsta hljómar þannig: 
„Öddubækurnar. Dórubækurnar. 
Völubækurnar. / Á hátindi gullaldar-
innar. / Gullaldarskeiði lestrar-

reynslunnar.“ Og „Bókhald (10)“ er 
einfaldlega: „Að Nonnabókunum 
ógleymanlegu ógleymdum.“ Rýnir 
tengir vel við þessi minningabrot, 
lagði sjálfur í það verkefni að lesa 
allar bækur barnabókadeildar 
Bókasafns Keflavíkur í æsku, byrjaði 
á A-bókunum og endaði á Ö. Og 
það er hluti af aðferð Magnúsar 
með fjölþættu neti vísana í bókun-
um, treyst er á að lesandinn skilji, 
þekki og tengi, sem eflaust tekst 
misvel. Og í textaþræðinum „Hið 
ósegjanlega“ vinnur Magnús einmitt 
með það, en hann hefst á tilvísun í 
Håvard Rem um að þegar „Ég skrifa 
um mig. / Þú lest um þig.“ Þar er 

lesandanum bent á að hann verði 
að leita sjálfan sig uppi í verkum 
einhvers annars.

Annar þráður sem er tekinn 
upp ítrekað er „Orðrétt“ og er 
einhverskonar tilvitnun en í einni 
slíkri færslu er til dæmis fjallað um 
þá hugmynd höfundarins Gretars 
Fells í Lesbók Morgunblaðsins 
árið 1942 að nota hugtakið ljóðúð 
um þau einkenni sem skilji ljóð frá 
öðrum bókenntagreinum. Í annarri 
„Orðrétt“-færslu segir: „„Orð, orð, 
orð.“ / Svarar Hamlet. / Vitfirrti, 
vaklandi Hamlet.“ Enn einn þráður-
inn sem oft er tekinn upp er „Málum 
blandið“, sem kalla mætti hug-

leiðingar um orðsifjafræði. Sjötta 
færslan er þessi: „vís / Úr latínu, 
„visus“: séður. / Þar af viss, viska, 
vísindi, vitni, vit –“

Á milli eru sjálfstæðir prósar, 
sagnabrot og ljóð höfundar sem 
tengjast þemum bókarinnar um 
orðin með misskýrum hætti og 
margt af því bæði áhugavert og 
áhrifaríkt. Og glettnisleg og jafnvel 
nokkuð svört skoðun á sögunni og 
bókmenntum birtist okkur, eins og 
í prósanum „Svarthvít brennivíns-
rómantík“ sem er um þrjú skáld og 
höfunda sem sagan segir að áfengið 
hafi leikið illa og er minnst á staði 
sem komu við sögu í lífi þeirra og 
dauða og vísað líka í verk þeirra:

„Stundum sjást þeir á White Horse 
Tavern, stundum á Hviids Vinstue, 
Dylan Thomas, Jónas og Steinar, 
ásamt öllum hinum  snillibyttunum. 
Sitja þar hver á móti öðrum í 
skáldafrökkunum, þegjandalegir, 
drungalegir á svipinn, og blanda í 
svartan dauðann“ (71).

Þessu stafrófskveri sínu skiptir 
Magnús í þrjá hluta kennda við 
fyrstu þrjá stafi stafrófsins, bæði 
há- og lágstafi: Aa, Bb og Cc. Þýðir 
það að hann ætli sér að halda áfram 
og fikra sig eftir allri romsunni, að 
ö-inu? Það væri áhugavert verkefni. 
Fyrsti og síðasti hlutinn bera bókina 
uppi, með endurteknu hugleiðinga-
þráðunum, prósum, athugasemdum 
og ljóðum. Á milli situr Bb-hlutinn, 
ljóðið „Sama hvað“ í 32 númeruðum 
hlutum og sagt ferðakvæði. Þetta 
er einskonar tilvistarheimspeki í 
afar knöppu ljóðformi sem hefst á 
línunum „Ég. // Til dæmis. // Til 
að byrja með. /// Byrjar þar. // Ég 
þar. // Byrjar til dæmis með ég þar.“ 
Ljóðmælandinn veltir svo fyrir sér 
hugsuninni og stöðu sinni/manns-
ins í lífinu allt til enda, í þessum 
32 hlutum, „Þar til ekkert sama 
hvað.“ Kaldhamrað formið á ljóðinu 
og leikurinn með endurtekningar 
og hrynjandi er vissulega nokkuð 
áhugavert en heildin náði þó ekki að 
kveikja áhuga þessa lesanda, þrátt 
fyrir ítrekaðan lestur; áhrifamáttur 
heildarverksins fellur talsvert af 
þeim sökum í þessum miðhluta. En 
þar fyrir utan er margt áhrifaríkt, 
vel skrifað og áhugavert í þessu staf-
rófskveri Magnúsar, höfundar sem 
fetar markvisst sína slóð í íslenskum 
bókmenntum, ólíkur öllum öðrum.

Af gullaldarskeiði lestrarreynslunnar
BÆKUR
EINAR FALUR 
INGÓLFSSON 

Ljóð
Lexíurnar      

Eftir Magnús Sigurðsson.
Dimma, 2023. Mjúkspjalda, 185 bls. 

Morgunblaðið/Hari 

Skáldið Gagnrýnandi segir „margt áhrifaríkt, vel skrifað og áhugavert í þessu stafrófskveri Magnúsar“.

Ný sýning með verkum Errós, 
Valdatafl – Erró, skrásetjari sam-
tímans, verður opnuð á laugardag, 
13. janúar, kl. 15 í A-sal Listasafns 
Reykjavíkur – Hafnarhúsi. Á 
sýningunni „má sjá með hvaða 
hætti listamaðurinn Erró (f. 1932) 
hefur alla tíð skrásett róstur eigin 
samtíma. Hann dregur valdhafa, 
harðstjóra og stríðsherra inn 
í myndheim sinn þar sem þeir 
mæta skrumskælingu, háði og 
skopstælingu,“ segir í tilkynningu 
frá safninu. Sýningarstjóri er 
Danielle Kvaran.

Í tilkynningunni kemur fram að 
sýningin hafi þegar vakið athygli 
erlendis og að hið þekkta tímarit 
Art Review hafi þegar valið 
sýninguna sem eina af áhugaverð-
ustu sýningum janúarmánaðar 
2024. Sýningin, sem stendur til 
12. maí 2024, er samsett úr úrvali 
málverka, klippimynda, teikninga 
og þrykks. 

„Í verkum sínum lítur Erró sögu 
heimsins gagnrýnum augum. Með 
því að blanda saman ólíkum og 
mótsagnakenndum  myndbrotum 
leysir hann upp hefðbundna 
frásögn, snýr út úr orðræðu 
málafylgjumanna og grefur 

undan samfélagi sjónarspilsins. 
Upphafnar áróðursmyndir eru 
lagðar að jöfnu við niðrandi 
klisjur og öllu stigveldi snúið á 
haus. Sá heimur sem verk Errós 
endurspegla er eldfim blanda af 
ringulreið og mótsögnum, óhófi og 
ofbeldi,“ segir jafnframt í kynn-
ingartexta. 

„Mér finnst ég vera eins konar 
annálsritari, fréttamaður hjá 
stofnun sem geymir allar myndir 
heimsins og það er hlutverk mitt 
að fella þær saman,“ er haft eftir 
Erró sjálfum. 

l  Ný sýning með verkum Errós 

 Erró sem skrá-
setjari samtímans

List Erró hefur mikið nýtt háð og 
skopstælingu í verkum sínum.  
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Omega
Sjónvarp Símans

Rás 1 92,4 • 93,5

13.00  Fréttir með táknmáls
túlkun

13.25  Heimaleikfimi
13.35  Kastljós
14.00  Gettu betur 2013
15.05  Orðbragð
15.35  Venjulegt brjálæði  

Með lífið að veði
16.15  Faðir, móðir og börn
16.45  Manndómsár Mikkos 

 Fyrsta þrautin  
kajakróður

17.15  Grænkeramatur
17.45  Ég er orðinn pabbi
17.55  Náttúrulífsmyndir í 

60 ár
18.00  KrakkaRÚV
18.01  Lesið í líkamann
18.29  Maturinn minn
18.41  Nei sko!
18.45  Krakkafréttir með 

táknmáls túlkun
18.50  Lag dagsins
19.00  Fréttir
19.25  Íþróttir
19.30  Veður
19.35  Kastljós
20.05  Krullukóngurinn  

danskt hugvit sigrar 
heiminn

20.40  Samhengi
21.10  Leitin að Raoul Moat
22.00  Tíufréttir
22.15  Veður
22.20  Lögregluvaktin
23.05  Endurskin
23.45  Dagskrárlok

12.00  Heartland
12.45  Love Island Games
13.50  The Block
14.50  Survivor
15.35  Top Chef
16.50  American Auto
17.15  Everybody Hates 

Chris
17.40  Superior Donuts
18.00  The King of Queens
18.25  The Millers
18.50  Love Island Games
20.00  The Golden Bachelor
20.30  IceGuys
21.35  Law and Order: 

Organized Crime
22.25  Rabbit Hole
23.15  Walker

08.00  Blessun, bölvun eða 
tilviljun?

08.30  Benny Hinn
09.00  Joni og vinir
09.30  Máttarstundin
10.30  The Way of the Master
11.00  United Reykjavík
12.00  Í ljósinu
13.00  Joyce Meyer
13.30  Tónlist
14.30  Bill Dunn
15.00  Tónlist
15.30  Global Answers
16.00  Blandað efni
16.30  Gegnumbrot
17.30  Tónlist
18.30  Joel Osteen
19.00  Joseph PrinceNew 

Creation Church
19.30  Joyce Meyer
20.00  Blönduð dagskrá
21.00  Blönduð dagskrá
22.00  Blönduð dagskrá
23.00  Let My People Think
23.30  Let My People Think
00.00  Joyce Meyer

08.00  Heimsókn
08.15  Shark Tank
09.00  Bold and the Beautiful
09.20  Necessary Roughness
10.00  The Heart Guy
10.50  Um land allt
11.05  Kjötætur óskast
11.50  Hell's Kitchen
12.30  Neighbours
12.55  Lego Masters USA
13.40  The Singles Table
14.25  Leitin að upprunanum
15.00  Gerum betur með 

Gurrý
15.25  The Masked Singer
16.30  Heimsókn
16.50  Friends
17.15  Friends
17.35  Bold and the Beautiful
18.00  Neighbours
18.30  Veður
18.50  Sportpakkinn
18.55  Ísland í dag
19.10  The Love Triangle
20.10  Scared of the Dark
21.00  Magnum P.I.
21.50  Rise of the Billionaires
22.40  The Graham Norton 

Show
23.40  Friends
00.05  Friends
00.25  Sneaky Pete
01.15  Burðardýr
01.45  Burðardýr
02.20  La Brea
03.00  The Tudors

06.45  Morgunbæn og orð 
dagsins

06.50  Morgunvaktin
07.00  Fréttir
07.30  Fréttayfirlit
08.00  Morgunfréttir
08.30  Fréttayfirlit
09.00  Fréttir
09.05  Segðu mér
09.45  Morgunleikfimi
10.00  Fréttir
10.03  Veðurfregnir
10.13  Á reki með KK
11.00  Fréttir
11.03  Mannlegi þátturinn
11.57  Dánarfregnir
12.00  Fréttir
12.03  Uppástand
12.10  Síðasta lag fyrir fréttir
12.20  Hádegisfréttir
12.42  Þetta helst

13.00  Samfélagið
14.00  Fréttir
14.03  Á tónsviðinu
15.00  Fréttir
15.03  Sögur af sjó og landi
16.00  Síðdegisfréttir
16.05  Víðsjá
17.00  Fréttir
17.03  Lestin
18.00  Kvöldfréttir
18.10  Spegillinn
18.30  Í ljósi krakkasögunnar
18.50  Veðurfregnir
18.53  Dánarfregnir
19.00  Sinfóníukvöld: Á leið í 

tónleikasal
19.27  Sinfóníutónleikar
22.00  Fréttir
22.05  Veðurfregnir
22.10  Mannlegi þátturinn
23.05  Lestin

mbl.is/dagmal
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Stjórnarsamstarfið nötrar vegna stjórnsýslu Svandísar Svavarsdóttur 
matvælaráðherra og yfirvofandi vantrauststillögu gegn henni. Þingmennirnir 
Teitur Björn Einarsson og Bergþór Ólason ræða stjórnmálaástand og horfur.

Vantraust og ríkisstjórnarsamstarf

Byggt á upplýsingum frá Veðurstofu Íslands

Veður víða um heim kl. 18.00 í gær að ísl. tíma °C Veður

Reykjavík 7 skýjað Lúxemborg -2 heiðskírt Algarve 15 léttskýjað
Sauðanesviti 5 heiðskírt Brussel -1 heiðskírt Madríd 7 skýjað
Litla-Ávík 7 skýjað Dublin 6 skýjað Barcelona 8 rigning
Egilsstaðir -3 heiðskírt Glasgow 5 alskýjað Mallorca 12 skýjað
Keflavíkurflugv. 7 skýjað London 3 heiðskírt Róm 9 léttskýjað
Nuuk -1 snjókoma París 0 heiðskírt Aþena 7 léttskýjað
Þórshöfn 5 heiðskírt Amsterdam 0 heiðskírt Winnipeg -9 alskýjað
Ósló -8 léttskýjað Hamborg -3 alskýjað Montreal 1 rigning
Kaupmannahöfn -1 þoka Berlín -3 heiðskírt New York 9 alskýjað
Stokkhólmur 0 heiðskírt Vín -1 heiðskírt Chicago 0 alskýjað
Helsinki 1 rigning Moskva -10 alskýjað Orlando 14 heiðskírt

Veðrið kl. 12 í dag
Sunnan 10-18 í dag, hvassast norðvestantil. Fer að rigna, fyrst vestanlands, en þurrt á 
Austurlandi. Hiti 2 til 8 stig.

Á föstudag: Vestan 8-15 m/s og 
stöku skúrir eða slydduél, hiti 0 til 6 
stig. Á laugardag: Norðlæg átt 5-13 
og dálítil él á víð og dreif. Frost 0 til 
10 stig, kaldast norðaustanlands, en 
hiti 0 til 5 stig við suður- og vesturströndina fram eftir degi. Á sunnudag: Norðan 8-13 við 
austurströndina, annars hægari vindur. Kólnandi veður.

11. janúar Sólarupprás Sólsetur
REYKJAVÍK 11:06 16:05

ÍSAFJÖRÐUR 11:42 15:39

SIGLUFJÖRÐUR 11:26 15:21

DJÚPIVOGUR 10:43 15:27

Ljósvakinn Kristín Heiða Kristinsdóttir

Mér finnst vinalegt 
þegar kunnuglegir 
(góðir) leikarar 
birtast á skjánum 
þegar ég tek til 
við að horfa á nýja 
sjónvarps seríu 
eða áður óséða 
kvikmynd. Sér-
staklega kann ég 
vel við þetta þegar 
ég horfi á norrænt sjónvarpsefni eða breskt, 
enda efni þaðan í miklu uppáhaldi hjá mér. 
Þetta er eins og að rekast á gamlan félaga og oft 
fer ég að velta fyrir mér hvar ég sá viðkomandi 
síðast. Ef ég man það, þá finnst mér líka gaman 
að fylgjast með viðkomandi leikara takast á 
við ólík hlutverk. Þetta gerðist einmitt í liðinni 
viku þegar ég byrjaði að horfa á sallafína breska 
þáttaseríu á streymis veitunni Netflix. Paranoid 
heitir hún og þar fáum við að kynnast teymi hjá 
rannsóknarlögreglunni sem rannsakar dular-
full dauðsföll, en þau fjögur sem eru í aðalhlut-
verkum eru öll góðkunningjar mínir, ég hef oft 
séð þau í ólíkum hlutverkum í öðrum  seríum. 
Goðumlíka velska leikarann Dino Fetscher 
hafði ég séð skömmu áður í annarri þáttaröð á 
Netflix, Fool me once, sem ruglaði mig aðeins 
í ríminu. Indira Varma er ein af mínum uppá-
halds en í Paranoid fer hún á kostum í hlutverki 
sínu. Eins held ég upp á þau bæði Lesley Sharp 
og Robert Glenister  sem ég hef séð í fjölmörgum 
góðum seríum. Áhorf á Paranoid er því mikil 
veisla fyrir mig. Mæli með. 

 Goðumlíki maður-
inn og allir hinir

 Ljósmynd/Plagat

Í uppáhaldi  Lesley, Dino og 
Indira, hér í Paranoid.

6 til 10 Ísland vaknar Kristin Sif og 
Þór Bæring vakna með hlustendum 
K100 alla virka morgna.
10 til 14 Yngvi Eysteins Skemmti-
leg tónlist og létt spjall yfir daginn 
með Yngva.
14 til 16 Ásgeir Páll Fersk og 
skemmtileg tónlist, létt spjall og 
leikir ásamt því að fara skemmti-
legri leiðina heim með hlustendum 
síðdegis.
16 til 18 Skemmtilegri leiðin heim 
Ásgeir Páll og Regína Ósk eða bara 
Gína og Geiri með hressilegar uppá-
komur, spjall og tónlist.
18 til 22 Heiðar Austmann Betri 
blandan af tónlist öll virk kvöld á 
K100.
7 tiI 18 Fréttir Auðun Georg og 
Valtýr Björn flytja fréttir frá ritstjórn 
Morgunblaðsins og mbl.is á heila 
tímanum alla virka daga.

Fer yfir ævi  
sína í flugi
Leikkonurnar Júlíana Sara 
Gunnarsdóttir og Vala Kristín Ei
ríksdóttir frumsýndu sjöttu seríuna 
af Venjulegu fólki í lok síðasta árs. 
Þættirnir hafa slegið í gegn. „Þetta 
er sjötta og síðasta. En við kannski 
viljum aldrei segja aldrei, þetta er 
búið í bili,“ segir Júlíana. Tökum á 
seríunni lauk í ágúst síðastliðnum 
og voru þær á mikilli ferð og flugi. 
„Við fórum til Köben, það var mjög 
stutt og mikið að gera,“ segir Vala. 
„Hún Júlíana sofnar fyrir flugtak 
og vaknar við lendingu. Ég er allt 
flugið að fara yfir ævi mína.“ 

Lestu meira á K100.is.

Skjár 1

 17.00  Kiss & Draugar 
skemmtigarðsins

19.00 Öskubuskuævintýri
21.00 Innanbúðarmaðurinn
23.00 Bardagakappinn



 NÚNA -30%

163.097
232.995

 NÚNA -30%

174.997
249.995

 NÚNA -30%

32.197
45.995

 NÚNA -50%

33.698
67.395

 NÚNA -50%

27.248
54.495

 NÚNA -30%

11.757
16.795

Vnr. 15334731

Vnr. 15323791

Vnr. 15330269AL

Vnr. 15326075AL

Vnr. 15326550

Vnr. 15331654AT

Grohtherm Perfect frá Grohe. Innbyggt sturtusett sem samanstendur af hitastýrðu 
tæki með skipti, innbyggðu Smartboxi, Rainshower 310 höfuðúðara, Sena handúðara, 
sturtuarmi 422mm, vegghné, haldara fyrir úðara og Silverflex barka 1250mm.

Fallegt krómað Grohe handlaugartæki með einu handfangi og stuttum stút. Botnventill 
með smellu fylgir. Lengd barka er 38,5cm. Grohe SilkMove® keramik kasetta.

Hard graphite eldhústæki frá Grohe með háum krana, hárri sveiflu og einu 
handfangi. Stillanleg hámarkssveifla. Auðvelt í uppsetningu. Grohe SilkMove® 
28 mm keramik kasetta. 

Sturtusett frá Grohe í burstuðum svörtum lit. Inniheldur 
hitastýrt sturtutæki, vegghengda krómaða sturturstöng, 
310mm höfuðúðara og handúðara með barka. Grohe 
SafeStop öryggi í 38°C. Grohe DreamSpray tryggir 
jafnt og þétt flæði. Grohe StarLight áferð.

Ferhyrndur Rainshower Cube handúðari frá Grohe með 3 stillingum.

Grár eldhúsvaskur undir borð frá Grohe. Vaskurinn er úr sterku efni sem 
samanstendur af Quarts steini og trefjaplasti (Quarts composite). 
Stærð: 53x45x20cm. Lágmarksskápastærð 60cm. Kemur með botnventli.
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ÞÚ SPARAR: 13.798 KR.
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Í lausasölu 919 kr.
Áskrift 9.965 kr. Helgaráskrift 6.248 kr.
PDF á mbl.is 8.705 kr. iPad-áskrift 8.705 kr.

Sími 569 1100
Ritstjórn frettir@mbl.is Auglýsingar augl@mbl.is
Áskrift askrift@mbl.is mbl.is frettir@mbl.is
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MENNING

Sinfóníuhljómsveit Íslands býður upp á tvenna tón-
leika þessa vikuna. Í Eldborg í kvöld kl. 19.30 stjórnar 
Daníel Bjarnason Enigma -tilbrigðunum eftir Edward 
Elgar, Ballöðu í a -moll eftir Samuel Coleridge-Taylor og 
Fiðlukonsert eftir Helen Grime þar sem Leila Josefo-
wicz leikur einleik, en hún er staðarlistamaður sveit-
arinnar. Þorbjörg Daphne Hall stýrir tónleikakynningu 
í Hörpuhorni kl. 18 þar sem Grime situr fyrir svörum, 
en hún verður  viðstödd frumflutning konsertsins á 
Íslandi. Í Norðurljósum annað kvöld kl. 18 kemur Jos-
efowicz fram á einleikstónleikum þar sem hún flytur 
La linea evocativa eftir Matthias Pintscher og Partítu 
fyrir einleiksfiðlu nr. 2 eftir J.S. Bach.  

Josefowicz með tónleikatvennu

ÍÞRÓTTIR

„Breiddin í íslenska hópnum hefur sjaldan verið meiri 
en nú og allir leikmenn liðsins eru í stórum hlutverkum 
hjá sínum félagsliðum,“ skrifar Bjarni Helgason um 
íslenska karlalandsliðið í handbolta sem er komið til 
Þýskalands og spilar sinn fyrsta leik á EM á morgun. 
Bjarni er í München og fjallar um frammistöðu liðsins í 
Morgunblaðinu og á mbl.is næstu daga og vikur. » 59

Breiddin sjaldan verið meiri en nú

30%
afsláttur

Verslun Dorma á Ísafirði er lokuð í dag en 

vefverslun www.dorma.is er alltaf opin.

REYKJAVÍK AKUREYRI ÍSAFJÖRÐUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

ÚTSALA

ALLT AÐ  

60% 
AFSLÁTTUR

V E R Ö L D  H V Í L D A R

Lolly svefnsófi. Dökkgrár eða grár. 
Fullt verð: 309.900 kr. 

Nú 247.920 kr.  

Ylur heilsuinniskór. 
Ýmsir litir og stærðir.
Fullt verð: 12.900 kr. 

Nú 9.030 kr.  

Serta Azure Bay heilsurúm 
Fimm svæða pokagormakerfi er í dýnunni  
sem veitir þér fullkominn stuðning, ofan á það  
leggst svo nátúrulegt talalay Latex, minnis svampur og  
Nýsjálensk ull.  160x200 cm. Fullt verð: 261.180 kr. 

Nú 191.954 kr.  

Dimma rúmföt  
Jacquard blá. 
140x220 cm.  

Verð 18.900 kr.

Nú 5.670 kr.  

20%
afsláttur

af Timeout
stólum

Skannaðu  
og skoðaðu  

útsöluna hér!

30%
afsláttur 
af dýnu

Serta Azure Bay heilsudýnan er gædd einstökum eiginleikum sem 

veita þér hinn fullkomna næstursvefn. Serta Azure Bay er gerð úr 

einstökum hráefnum sem eru sett saman til að veita þér þá hvíld sem 

Fimm svæða pokagormakerfi er í dýnunni sem veitir þér fullkominn 

stuðning, ofan á það leggst svo nátúrulegt talalay Latex, minnis 

svampur og Nýsjálensk ull. Áklæði dýnunnar er framleitt með 

nýrri háþróaðri tækni sem veitir sérstaka kælingu og dregur úr 

svitamyndun og lækkar hitastig líkamans þannig að þú sofnar fyrr en 

Nýsjálenska ullin er ein sú gæðamesta í heiminum og kemur hún með 

hitatempandi áhrif og veitir einstaka öndun í dýnunni. 

Virkilega vönduð dýna frá Serta á frábæru verði.

Ábreiða tónlistarmannsins Bjarna 
Ómars Haraldssonar af laginu „Stál 
og hnífur“ eftir Bubba Morthens 
kemur út á helstu tónlistarveitum 
á morgun, föstudaginn 12. janúar. 
„Bubbi hefur verið mikill áhrifavald-
ur í lífi mínu frá því ég var 13 ára, 
haft mikil áhrif á tónlist mína og 
ferilinn,“ segir Bjarni Ómar, sem er 
einn hinna svonefndu alþýðububba 
í leikverkinu Níu líf, en lokasýningin 
verður í Borgarleikhúsinu annað 
kvöld og er útgáfudagur ábreiðunn-
ar valinn af því tilefni. Sérstakar 
aukasýningar verða í vor og eru níu 

komnar í sölu í 
maí, en sýningin 
á morgun er sú 
233. í röðinni og 
hefur alltaf verið 
uppselt.

Tíu manns 
hafa skipst á að 

vera í hlutverki alþýðububbans, sem 
syngur fyrrnefnt lag í sýningunni. 
Bjarni Ómar tók þátt í frumsýn-
ingunni 13. mars 2020 og var líka í 
hlutverkinu á fyrstu sýningu eftir að 
þær höfðu legið niðri vegna covid. 
Hann segir að útgáfa ábreiðunnar sé 
til þess að varðveita minningarnar 
sem hann hafi upplifað með góðu 
fólki í leikhúsinu og ekki síst til að 
votta Bubba virðingu sína. „Þegar 
sýningum lýkur endanlega er verk-
efninu lokið en hljóðritun lagsins fer 
ekki frá mér, lifir með mér, og ég á 
eftir að spila og syngja lagið „Stál og 
hnífur“ um ókomna framtíð.“

Bjarni Ómar er sérfræðingur í 
samninganefnd Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og vann heima 23. mars 
til 4. maí 2020 vegna samkomubanns 
í covid. Þá tók hann daglega upp eitt 
lag eftir Bubba og setti á facebook-
síðu sína ásamt skýringum. „Það var 
kaffitími minn í covid,“ rifjar hann 
upp.

Tenging í áratugi
Bubbi Morthens sendi frá sér 

lagið „Stál og hnífur“ á fyrstu plötu 
sinni, Ísbjarnarblús, sem kom út 1980.  
Tveimur árum síðar kenndi Bubbi 

fermingardrengnum Bjarna Ómari 
á Raufarhöfn að spila lagið og hefur 
það fylgt honum síðan. Hann hefur 
meðal annars verið gítarleikari í 
hljómsveitum, komið fram sem 
trúbador og söngvari, tekið þátt í 
tónlistarverkefnum og sent frá sér 
þrjár plötur, síðast 2018, þar sem 
lagasmíðar hans eru undir sterkum 
áhrifum frá Bubba.

Sem alþýðububbi í leikverkinu 
ræðir Bjarni Ómar við Halldóru 
Geirharðsdóttur leikara um fyrstu 
kynni þeirra Bubba 1982. „Lagið 
„Stál og hnífur“ er stór hluti af 
tónlistarlífi mínu vegna þeirrar 
tengingar,“ segir hann. „Á síðustu 
sýningu nýliðins árs sagði ég að það 
væri 41 hár síðan í ljósi þess að ég er 
sköllóttur!“

Ingibjörg Hinriksdóttir gerði 
plötuumslagið og Arnþór Ingi 
Jónsson tók ljósmyndina. Pétur 
Hjaltested í Hljóðsmiðjunni í Hvera-
gerði sá um upptökur ábreiðunnar 
og Sigurdór Guðmundsson hjá 
Skonrokk Studios í Danmörku átti 
lokaorðið. Bjarni Ómar syngur og 
leikur lagið á kassagítar en félagar 
hans í hljómsveitinni Góðri í hófi spil-
uðu með og komu að útsetningunni. 
Þeir eru hammondleikarinn Albert 
Pálsson, sólógítarleikarinn Ás-
grímur Guðmundsson, trommu- og 
slagverksleikarinn Guðmundur Stef-
ánsson, bassaleikarinn Kristinn Ingi 
Sigurjónsson og rytmagítarleikarinn 
Þórhallur Andrésson. Lagið verður 
aðgengilegt á veitum eins og Spotify, 
Tidal, Apple Music og YouTube.

l  Ábreiða Bjarna Ómars af laginu Stál og hnífur eftir Bubba

 Níu líf fær aukalíf 
og minningin lifir
 Steinþór Guðbjartsson

steinthor@mbl.is

 Ljósmyndir/oligunnars.com

 Níu líf Bjarni Ómar í hlutverki sínu í leikverkinu vinsæla. 



Bankasýsla ríkisins leitar að einstaklingum
til stjórnarsetu í fjármálafyrirtækjum

Bankasýslan fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum samkvæmt lögum nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins. Fer 
stofnunin með 42,5% eignarhlut í Íslandsbanka hf., 98,2% eignarhlut í Landsbankanum hf. og 49,5% eignarhlut í 
Sparisjóði Austurlands hf.

Stjórn Bankasýslu ríkisins skipar sérstaka valnefnd, sbr. 7. gr. laga nr. 88/2009, sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins í stjórnir 
fjármálafyrirtækja. Bankasýsla ríkisins óskar formlega eftir tilnefningum valnefndar um stjórnarmenn fyrir stjórnarkjör í 
hlutaðeigandi fjármálafyrirtækjum.

Samkvæmt ákvæði 7. gr. laga nr. 88/2009 styðst valnefnd við starfsreglur við mat á hæfni, menntun og reynslu einstaklinga 
sem til greina koma til setu í stjórnum fjármálafyrirtækja fyrir hönd ríkisins. Starfsreglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu 
Bankasýslu ríkisins.

Við val á einstaklingum sem tilnefndir eru í stjórnir fjármálafyrirtækja tekur valnefndin mið af yfirsýn, þekkingu og reynslu 
viðkomandi í tengslum við fyrirtækjarekstur og starfshætti fjármálafyrirtækja. Nefndin leitast við að það sitji sem næst 
jafnmargar konur og karlar í stjórnum fjármálafyrirtækja. Þá er jafnframt miðað við að innan stjórnar sé fjölbreytt þekking og 
reynsla.

Bankasýsla ríkisins er sérstök 
ríkisstofnun með sjálfstæða 

stjórn sem heyrir undir 
fjármála- og efnahags-
ráðherra og fer með 
eignarhluti ríkisins 

í fjármálafyrirtækjum 
í samræmi við lög, góða 

stjórnsýslu- og viðskiptahætti 
og eigendastefnu ríkisins 

á hverjum tíma.

Áhugasamir einstaklingar sem 
telja sig uppfylla framangreind 
skilyrði eru hvattir til að senda 

ferilskrár og kynningarbréf 
ásamt upplýsingum um 

ofangreind atriði til valnefndar 
Bankasýslu ríkisins á netfangið 

valnefnd@bankasysla.is. 
Óskað er eftir að umbeðnar 

upplýsingar berist fyrir 
21. janúar nk. Þeir einstaklingar, 

sem sent hafa ferilskrár sínar 
eða boðið sig fram til 

stjórnarsetu með öðrum hætti 
fyrir 1. júní 2023, eru beðnir um 

að endurnýja áhuga sinn með 
pósti til valnefndar ef þeir gefa 

áfram kost á sér til setu í 
stjórnum fjármálafyrirtækja.

Nánari upplýsingar veitir Jón G. 
Jónsson, forstjóri Bankasýslu 

ríkisins, sími 550-1700.

VIÐ MAT Á HÆFI ÁHUGASAMRA EINSTAKLINGA LÍTUR 
VALNEFNDIN MEÐAL ANNARS TIL EFTIRFARANDI ATRIÐA:

 • Yfirgripsmikil reynsla af rekstri og þekking á íslensku 
  atvinnulífi.
 • Þekking á rekstri banka og starfsemi fjármálafyrirtækja.
 • Reynsla af alþjóðlegum viðskiptum.
 • Sérþekking á sviði upplýsingatækni.
 • Sérþekking á sviði áhættustefnu s.s. markaðs- 
  og lánsáhættu.
 • Traust og gott orðspor.
 • Leiðtogahæfileikar.
 • Reynsla af stjórnun og stefnumótun.
 • Fjárhagslegt sjálfstæði, reynsla og þekking eða nám 
  sem nýtist í starfi.

Enn fremur er vakin athygli á 29 gr. a. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki sem varðar mögulega hagsmunaárekstra í 
tengslum við lánveitingar.
Stjórnarmenn fjármálafyrirtækja þurfa að gangast undir og 
standast hæfismat fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands.

Vera lögráða og hafa ekki á síðustu fimm árum verið 
úrskurðaðir gjaldþrota.
Hafa ekki í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm 
á síðustu tíu árum fyrir refsiverðan verknað.
Uppfylla kröfur um óhæði, þ.e. þeim er ekki heimilt að 
vera starfsmenn eða stjórnarmenn hjá þeim sem fara 
með yfirráð yfir öðrum viðskiptabönkum eða spari-
sjóðum, eru ekki starfsmenn eða stjórnarmenn hjá 
öðrum fjármálafyrirtækjum eða dótturfélögum þeirra, 
eru ekki makar stjórnarmanna eða framkvæmdastjóra 
nokkurra framangreindra aðila eða skyldir þeim í 
beinan legg eða fyrsta legg til hliðar eða í öðrum nánum 
tengslum við þá. Það sama gildir ef viðkomandi sinnir 
reglubundið hagsmunagæslu eða ráðgjafastörfum fyrir 
framangreinda aðila eða hefur meirihluta tekna sinna 
af viðskiptum við þá.

•

•

•

ÁHUGASAMIR EINSTAKLINGAR ÞURFA JAFNFRAMT 
AÐ UPPFYLLA EFTIRFARANDI SKILYRÐI:

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. er lánafyrirtæki, sem  
starfar eftir hlutafélagalögum, lögum um fjármála- 
fyrirtæki, lögum um lánasjóðinn og er undir eftirliti 
Fjármálaeftirlits.

Meginhlutverk lánasjóðsins er að tryggja íslenskum 
sveitarfélögum, stofnunum þeirra og fyrirtækjum 
lánsfé á hagstæðum kjörum með veitingu lána  
og/eða ábyrgða.

Útlán hans takmarkast við verkefni sem hafa  
almenna efnahagslega þýðingu.

Lánasjóður sveitarfélaga er opinbert hlutafélag í eigu 
íslenskra sveitarfélaga sem eru 64 talsins. 

Starfssvið
• Mat á lánsumsóknum og lánsmatsgerð
• Uppgjörsvinna í tengslum við ársuppgjör og  

milliuppgjör
• Upplýsingagjöf til eftirlitsaðila 
• Regluvarsla
• Umsjón með sjálfbærnistefnu
• Rita fundargerðir stjórnar
• Ýmis greiningarvinna
• Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf og/eða reynsla af sambærilegu starfi
• Góð þekking á ársreikningum og uppgjörsvinnu

• Reynsla og þekking á útlánastarfsemi
• Reynsla af innleiðingu bókhaldskerfa æskileg
• Reynsla af störfum á fjármálamarkaði æskileg
• Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Óttar Guðjónsson, fram-
kvæmdastjóri lánasjóðsins í síma 515 4948 eða í 
gegnum netfangið ottar@lanasjodur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2024. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að senda 
umsóknir ásamt starfsferilsskrá á ottar@lanasjodur.is.

Lánastjóri - Lánasjóður sveitarfélaga ohf.

Atvinnublaðið



Lögmaður við embætti ríkislögmanns
Embætti ríkislögmanns auglýsir laust til umsóknar starf lögmanns með 
málflutningsréttindi í héraði. Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt  
starf í krefjandi starfsumhverfi þar sem reynir á öguð vinnubrögð,  
ábyrgð og sjálfstæði. 

Um embætti ríkislögmanns
Embætti ríkislögmanns er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir 
forsætisráðuneytið. Embættið rekur dómsmál fyrir ríkið og stofnanir 
þess fyrir innlendum dómstólum og sinnir einnig málflutningi fyrir 
Mannréttindadómstól Evrópu og EFTA-dómstólnum. Þá fer ríkislögmaður 
með uppgjör bótakrafna sem beint er að ríkinu. Nánari upplýsingar um 
verkefni og starfsskyldur ríkislögmanns má finna í lögum nr. 51/1985 um 
ríkislögmann.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Uppgjör bótakrafna sem beint er að ríkissjóði.
• Rekstur mála fyrir héraðsdómstólum og í Félagsdómi,  

þ.m.t. ritun greinargerða og munnlegur málflutningur.
• Samskipti við stjórnvöld, stofnanir, lögmenn og einstaklinga.

Hæfniskröfur
• Fullnaðarpróf í lögfræði (embættis- eða meistarapróf).  

Önnur viðbótarmenntun er kostur.
• Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómstólum.
• Góð kunnátta í skaðabótarétti og stjórnsýslurétti. 
• Reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar eða á lögmannsstofu  

er kostur.
• Reynsla og þekking af gerð samninga er kostur.

• Sveigjanleiki, samstarfshæfni, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Góð kunnátta í ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Reynsla af teymisvinnu er kostur.

Frekari upplýsingar um starfið
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Um er að ræða 
fullt starf. Áhugasamir einstaklingar eru hvattir til að sækja um starfið 
óháð uppruna og kyni. 

Umsóknarfrestur er til og með 16. janúar 2024. Umsókn skal 
skila rafrænt á postur@rlm.is. Með umsókn skal fylgja afrit af 
málflutningsréttindum, ítarleg starfsferilskrá, þar sem fram koma 
upplýsingar um menntun og fyrri störf, ásamt kynningarbréfi með 
upplýsingum um ástæðu umsóknar og hvernig umsækjandi uppfyllir 
hæfniskröfur.

Launakjör eru miðuð við gildandi kjarasamning sem fjármála- 
og efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins hafa gert.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur 
fyrir. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að 
umsóknarfrestur rennur út, sbr. reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á 
lausum störfum með síðari breytingum.

Nánari upplýsingar veitir Fanney Rós Þorsteinsdóttir ríkislögmaður í 
síma 545 8490 eða í gegnum netfangið postur@rlm.is.

Sótt er um á ráðningarvef 
Húsasmiðjunnar

www.husa.is/laus-storf.
Umsóknarfrestur til 28. janúar 2024

Við hvetjum öll áhugasöm 
til þess að sækja um, óháð kyni. 

Gildin okkar
Áreiðanleiki

Þjónustulund
Þekking

Rekstrarstjóri 
í Vestmannaeyjum

Við leggjum ríka áherslu á liðsheild og góð samskipti og í Húsasmiðjunni ríkir skemmtilegur og líflegur 

starfsandi. Starfsmannafélag Húsasmiðjunnar er mjög öflugt og stendur fyrir fjölbreyttum og 

skemmtilegum uppákomum yfir árið. 

Húsasmiðjan leitar að metnaðarfullum leiðtoga 

til að reka verslun okkar í Vestmannaeyjum. Við 

leitum að einstaklingi sem brennur fyrir þjónustu 

og fólki, er söludrifinn og hefur jákvætt hugarfar. 

Megin ábyrgð rekstrarstjóra er rekstur verslunar, 

skipulag og stýring á daglegri starfsemi sem 

og að vinna að því alla daga, ásamt flottum 

hópi starfsfólks, að veita viðskiptavinum okkar 

frábæra þjónustu.

Húsasmiðjan er leiðandi á byggingavörumarkaði 

og er með sterk og vönduð vörumerki. Um er að 

ræða spennandi tækifæri fyrir réttan aðila til að 

vera þátttakandi í frekari uppbyggingu á örum og 

spennandi markaði.

Nánari upplýsingar um starfið gefur 

Guðrún Tinna framkvæmdastjóri 

verslanasviðs á tinna@husa.is

Helstu verkefni:
• Skipulagning og ábyrgð á daglegri starfsemi og 

rekstri 

• Bein söluráðgjöf og þjónusta við viðskiptavini   
ásamt tilboðsgerð

• Sköpun og eftirfylgni viðskiptasambanda

• Umsjón með innkaupum og birgðahaldi

• Umsjón með starfsmannamálum 

• Stuðla að jákvæðum starfsanda og starfsumhverfi

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stjórnunarreynsla og hæfni til að leiða fólk til árangurs 

• Framúrskarandi samskiptahæfni og rík þjónustulund

• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulagshæfni

• Góð þekking á verslunarrekstri og á byggingavörum

• Reynsla af sölustörfum og sölustjórnun

• Menntun sem nýtist í starfi

• Góð íslensku- og enskukunnátta

Skannaðu kóðann 
og skoðaðu starfið

Vilt þú vera með 
okkur í liði?

Framúrskarandi
fyrirtæki 2017-2023
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SÖLUSTJÓRI Á 
FYRIRTÆKJASVIÐI

SÖLURÁÐGJÖFUM 
Á FYRIRTÆKJA-
SVIÐI

Við hjá BYKO erum að leita að öflugum einstaklingi til að sinna starfi sölustjóra timburglugga og hurða 
á fyrirtækjasviði BYKO. Ef þú ert framsækinn og faglegur starfsmaður með gleðina í fyrirrúmi þá erum 
við að leita að þér.

Við hvetjum einstaklinga af öllum kynjum og á öllum aldri til að sækja um. 

BYKO hefur sett sér þá framtíðarsýn að skapa bestu heildarupplifun viðskiptavina í framkvæmdum og 
fegrun heimilisins. Í þeirri vinnu höfum við gildin okkar að leiðarljósi; fagmennska, framsækni og gleði.

Frekari upplýsingar um störfin veitir Eggert Kristinsson, 
framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs (eggert@byko.is).

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ: 

• Dagleg stjórnun söluteymis
• Afgreiðsla, tilboðsgerð, sala og ráðgjöf á sérlausnum 

og sérpöntunum til viðskiptavina
• Samskipti við erlenda og innlenda birgja
• Greining gagna og undirbúningur söluherferða
• Skipulagning viðburða og kynninga fyrir viðskiptavini
• Önnur tilfallandi störf

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGI MEÐ:  

• Reynslu af stýringu söluteymis
• Þekkingu á byggingaefni - þekking á gluggum kostur
• Menntun sem nýtist í starfi - iðnmenntun kostur
• Góða tölvukunnáttu - þekking á AX kostur
• Þekking á teikniforritum eins og Autocad 

og Revit er kostur
• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund
• Áhuga á verslun og þjónustu
• Samviskusemi, skipulögð og öguð vinnubrögð
• Íslensku- og enskukunnátta er skilyrði

VIÐ LEITUM AÐ EINSTAKLINGUM MEÐ:  

• Þekkingu á byggingaefni, þekking á gluggum kostur
• Menntun sem nýtist í starfi, iðnmenntun kostur
• Ríka þjónustulund
• Góða tölvukunnáttu, þekking á AX 

og/eða teikniforritum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhuga á verslun og þjónustu
• Skipulögð og öguð vinnubrögð
• Samviskusemi
• Íslenskukunnáttu og ensku kunnáttu, skilyrði

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ:  

• Afgreiðsla, tilboðsgerð, sala og ráðgjöf 
á sérlausnum og sérpöntunum til 
viðskiptavina

• Samskipti við erlenda og innlenda birgja
• Önnur tilfallandi störf

Söluráðgjafi timburglugga og -hurða 
Söluráðgjafi álglugga og -hurða

VIÐ LEITUM EINNIG AÐ:

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 

21. JANÚAR

SÓTT ER UM Á BYKO.IS
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Lögfræðingur 
Landsbankinn óskar eftir öflugum lögfræðingi til starfa í Lögfræðiþjónustu bankans. Þar starfar samhent teymi 
lögfræðinga sem sinna fjölbreyttum verkefnum og ráðgjöf til allra eininga bankans, undir stjórn yfirlögfræðings. 

Helstu verkefni:

• Lögfræðileg greining og ráðgjöf í tengslum við 
viðskiptabankastarfsemi og fjármálaþjónustu

• Verkefni á þeim sviðum lögfræðinnar sem 
varða starfsemi bankans, m.a. samningaréttar, 
kröfuréttar, fjármálaþjónusturéttar og Evrópuréttar

• Skjala- og samningagerð
• Greining á áhrifum væntanlegra breytinga á ytra 

regluverki
• Þátttaka í innleiðingu nýrrar löggjafar í starfsemi 

bankans

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði frá 
íslenskum háskóla

• Mjög góður árangur í starfi á sviði lögfræði og/eða 
í lögfræðinámi

• Reynsla/hæfni í lögfræðilegri greiningu
• Framúrskarandi færni í rituðu máli (íslensku)
• Fagmennska í starfi og færni í samskiptum

Nánari upplýsingar veita:

Bergþóra Sigurðardóttir, Mannauði, bergthora.
sigurdardottir@landsbankinn.is
Hallgrímur Ásgeirsson, yfirlögfræðingur, hallgrimur.
asgeirsson@landsbankinn.is

Umsóknarfrestur er til 21. janúar nk. Sótt er um 

starfið á vef Landsbankans, landsbankinn.is/storf 

þar sem hægt er að nálgast frekari upplýsingar.

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir öflugu fólki  

til liðs við okkur í eftirtalin störf: 

Sala og ráðgjöf á lækningatækjum:  

Starf í teymi sérfræðinga sem sérhæfa sig í sölu og ráðgjöf  

m.a. á myndgreiningabúnaði. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun sem nýtist í starfi.

Sala og ráðgjöf á skurðaðgerðarvörum: 

Óskað er eftir einstaklingi sem hefur þekkingu á skurðaðgerðarvörum. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun sem nýtist í starfi.  

Kynningarbréf og ferilskrá skal senda á starf@fastus.is  

Einnig er hægt að sækja um á alfred.is/vinnustadir/fastus-heilsa 

Við hvetjum áhugasama, án tillits til kyns og uppruna  

að sækja um en nánari upplýsingar veitir Geir Andersen,  

mannauðssérfræðingur á netfangið geir@fastus.is

Viltu vinna með 
þeim bestu?
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Laust er til umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa Hvalfjarðarsveitar. Um er 
að ræða 100% starf innan stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum 
aðila til að stýra fjölbreyttum verkefnum í skipulags- og byggingarmálum sveitar-
félagsins. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur yfirumsjón með skipulags- og byggingarmálum 
sveitarfélagsins, þjónustar íbúa Hvalfjarðarsveitar á því málefnasviði og er ráðgef- 
andi fyrir sveitarstjórn og umhverfis-, skipulags-, náttúruverndar- og landbúnaðar- 
nefnd og vinnur skv. samþykktum þeirra. Eftirfarandi heyrir m.a. undir verkefna- og 
ábyrgðarsvið skipulags- og byggingarfulltrúa Hvalfjarðarsveitar:

• Yfirumsjón, framkvæmd og málsmeðferð skipulags- og byggingarmála í sveitar-
félaginu.

• Leyfisveitingar, eftirlit, umsagnir, skráning mannvirkja og úttektir ásamt staðfest- 
ingu eignaskiptayfirlýsinga.

• Útgáfa framkvæmdaleyfa og eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við  
skipulag og útgefin leyfi.

• Umsýsla vegna stofnun lóða í sveitarfélaginu ásamt umsjón með lóðaúthlutunum.
• Skipulagsgerð, undirbúningur, úrvinnsla og verkstjórn.
• Undirbúningur nefndarfunda, lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála.
• Gerð starfs-, rekstrar-, og framkvæmdaáætlana fyrir þá málaflokka sem undir 

hann heyra.  

Skipulags- og byggingarfulltrúi ber ábyrgð á meðferð, skráningu og varðveislu 
gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og þjónustugæða.  
Skipulags- og byggingarfulltrúi er starfsmaður umhverfis-, skipulags,- náttúru- 
verndar- og landbúnaðarnefndar.

Almennt stjórnunarsvið:

Skipulags- og byggingarfulltrúi starfar og stjórnar í samræmi við lög og reglugerðir 
sem gilda um skipulags- og byggingarmál sveitarfélaga. Jafnframt eftir lögum er 
varða opinbera þjónustu og stjórnsýslu, samkvæmt markmiðum sveitarstjórnar og í 
samræmi við fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar á hverjum tíma.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði byggingarmála sbr. 3. mgr. 8. gr. mannvirkjalaga  
nr. 160/2010 og 5. mgr. 7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

• Þekking og reynsla á sviði skipulags- og byggingarmála.
• Reynsla af notkun One System, Navision og Autodesk forrita  

(autocad/civil o.þ.h.) er kostur.
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og skipulagshæfileika.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Kjör:

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar 2024.  Æskilegt er að viðkomandi geti 

hafið störf sem fyrst. 

Með umsókn óskast starfsferilsskrá og kynningarbréf með frekari upplýsingum,  
m.a. um menntun og fyrri reynslu.

Umsóknir skal senda á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes  
eða á netfangið hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Björk Pálsdóttir sveitarstjóri  
í síma 433-8500 og á netfanginu linda@hvalfjardarsveit.is

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með um 770 íbúa. Náttúrufegurð er mikil og möguleikar til að njóta fjölbreyttrar útiveru eru óþrjótandi. Hvalfjarðarsveit er dreif-
býlt sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar er nægt lóðaframboð, fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur landbúnaður, vaxandi ferðaþjónusta og metnaðarfullt skólastarf.

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á atvinnusvæðinu við Grundartanga með fjölbreyttum fyrirtækjum. Hvalfjarðarsveit er í nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi við 
nágrannasveitarfélög. Nánari upplýsingar má finna á www.hvalfjardarsveit.is

Viltu vera með í öflugri liðsheild – þá erum við að leita af þér

Innviðaráðuneytið leitar að metnaðarfullum og drífandi verkfræðingi sem hefur áhuga á innviðauppbyggingu 
samfélagsins á skrifstofu samgangna. 

Helstu verkefni lúta að vinnu við stefnumótun og áætlanagerð, verkefnisstjórnun samgönguáætlunar og greiningarvinnu.

Innviðaráðuneytið
Frekari upplýsingar um starfið veitir Árni Freyr Stefánsson, skrifstofustjóri 
arni.f.stefansson@irn.is eða 545-8200.

• Verkfræðinám á meistarastigi.

• A.m.k. 5 ára reynsla sem nýtist í starfi.

• Góð þekking á samgöngumálum.

• Góð þekking á umhverfismálum er kostur.

• Árangursrík reynsla af verkefnisstjórnun.

• Árangursrík reynsla af stefnumótun og áætlanagerð.

• Mjög góð greiningarhæfni og reynsla af framsetningu gagna.

• Gott vald á íslensku og ensku.

• Skipulagsfærni, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni.

• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum.

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir:

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og 
efnahagsráðherra og Félag háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins hafa gert. 

Umsókn skal skila rafrænt á starfatorg.is. eigi síðar en 
22. janúar 2024.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem er gerð 
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna 
starfinu. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Ráðuneytið 
hvetur alla hæfa einstaklinga til að sækja um, óháð kyni. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Verkfræðingur á skrifstofu 
samgangna hjá innviðaráðuneytinu.
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Arkitekt /  

Byggingafræðingur
TEIKNA  - Teiknistofa arkitekta leitar að arkitekt 

og/eða byggingafræðing til að ganga til liðs við 

stofuna í fullt starf eða hlutastarf á starfsstöð í 

Reykjavík.

Framtíðarmöguleikar fyrir rétta aðila.

Verkefni framundan eru margvísleg og spennandi  

á borð við íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði, endur- 

hönnun eldri bygginga, innanhúshönnun og verk- 

efni tengd ferðaþjónustu. 

Reynsla af Revit er kostur.

Frekari upplýsingar um teiknistofuna er að finna á 

www.teikna.is

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfang: 

johann@teikna.is fyrir 1. febrúar. Farið verður með 

allar umsóknir sem trúnaðarmál.

SKÁLAVERÐIR 
- SUMARSTÖRF

Ferðafélag Akureyrar leitar að skálavörðum til 
starfa í skálum félagsins í Laugafelli, Herðubreiðar- 
lindum og Drekagili sumarið 2024. Við leitum einnig 
eftir fólki í veitingasölu í Drekagili.

Tímabil sem um ræðir er frá miðjum júní og fram 
í september. Leitað er að fólki sem getur unnið 
stærstan hluta tímabilsins en einnig er möguleiki að 
ráða í styttri tíma. 

Starfið felst m.a. í móttöku gesta, þrifum og sam- 
skiptum við ferðaþjónustuaðila og fleiri. Mikilvægt er 
að viðkomandi búi yfir ríkri þjónustulund, hafi góða 
tungumálakunnáttu, sé lausnamiðaður, handlaginn og 
greiðvikinn. 

Nánari upplýsingar um starfið veita þau Fjóla Kristín 
Helgadóttir, netfang fjola.k.helgadottir@gmail.com, 
og Einar Hjartarson í síma 854-0247 eða í netfangi 
gjaldkeri@ffa.is.

Umsóknir skal senda á ffa@ffa.is fyrir 31. janúar 
2024, þangað er einnig hægt að senda fyrirspurnir. 

Verkstjóri
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- Færir þér fréttirnarmbl.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Við leitum að öflugum birgðastjóra í frábært teymi Garra. Meginhlutverk birgðastjóra 
felst í bestun á skipulagi vöruhúss og stöðugum umbótum á aðfangakeðju.

BIRGÐASTJÓRI

Garri ehf.  |  Hádegismóar 1  |  110 Reykjavík  |  5 700 300  |  garri@garri.is  |  garri.is

Næsti yfirmaður er Sölvi Hall innkaupastjóri.
Hafið samband í síma 5700 300 til að fá 
nánari upplýsingar.

Áhugasöm eru beðin um að senda okkur umsókn, ásamt 
ferilskrá og kynningu, í gegnum viðeigandi slóð undir 
LAUS STÖRF á garri.is.

Við hvetjum fólk af öllum kynjum til að sækja um.

Ábyrgðarsvið

· Stöðugar umbætur á aðfangakeðju
· Bestun á skipulagi innan vöruhúss 

með eftirfylgni og endurskoðun ferla 
í góðri samvinnu við vöruhús og 
innkaupadeild

· Greining gagna og fagleg og skýr 
framsetning þeirra

Hæfniskröfur

· BS í vörustjórnun (eða sambærileg menntun/þekking)
· Starfsreynsla í vörustjórnun
· Mikil hæfni í tölfræðilegri úrvinnslu, greiningu gagna 

og framsetningu þeirra
· Góð tölvufærni
· Mikil samskipta- og samstarfshæfni, fagleg framkoma
· Rík þjónustulund, áhugi og metnaður
· Nákvæmni, góð skipulagshæfni og sjálfstæð 

vinnubrögð
· Heiðarleiki og áreiðanleiki
· Sveigjanleiki og lausnamiðuð hugsun
· Góð íslenskukunnátta

Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar.
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Um er að ræða stöðu verkefnastjóra hjá Ási styrktar-
félagi. Óskað er eftir metnaðarfullum, jákvæðum og 
áhugasömum einstaklingi til að leiða og skipuleggja 
starfstengt verknám fyrir fatlað fólk.  Um 100%  
starfshlutfall er að ræða.  

Verkefnið byggir á einkaleyfisskyldri aðferðarfræði. 
Aðferðarfræðin felur í sér vinnustaðanám sem hefur  
að markmiði atvinnuþátttöku fatlaðs fólks á almennum  
vinnumarkaði með stuðningi og eftirfylgni í starfi. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknafrestur er til 15. janúar 2023.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

• Ábyrgð á verkefninu Project SEARCH (PS)
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri verkefnisins, stjórnun  

og starfsmannahaldi
• Tryggir að unnið sé eftir námsskrá og verkferlum PS
• Heldur utan um faglegt starf og stuðning við  

starfsnema
• Vinnur að atvinnuleit með nemendum og eftirfylgd  

í starfi
• Samstarf við starfsnema, aðstandendur, erlenda  

forsvarsmenn PS og aðra samstarfsaðila
• Tryggir að starfað sé í samræmi við lög, reglugerðir, 

stefnu og verkferla Áss styrktarfélags 

Hæfnikröfur:

• Menntun á sviði þroskaþjálfunar og starfsréttindi frá 
Landlæknisembættinu eða önnur sambærileg menntun

• Að minnsta kosti 5 ára starfsreynsla 
• Þekking á vinnumarkaði og brennandi áhugi á  

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks
• Starfið krefst þekkingar á málefnum fatlaðs fólks, rík 

áhersla er lögð á hugmyndafræði og fagleg vinnubrögð
• Reynsla af starfsmannahaldi og stjórnun er nauðsynleg
• Góð samskiptafærni í töluðu og rituðu máli og sjálfstæð 

vinnubrögð 
• Krefst tölvufærni ásamt góðrar íslensku og  

enskukunnáttu
• Frumkvæði, sjálfstæði og leiðtogafærni

Umsækjandi þarf að geta tekið virkan þátt í innra starfi 
félagsins og haft stefnu þess og góða starfshætti  
að leiðarljósi. Starfið veitir tækifæri til að taka þátt í  
fjölbreyttum og spennandi verkefnum í samvinnu  
við góðan starfsmannahóp.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum Áss 
styrktarfélags. Ás styrktarfélag hefur fengið vottun á 
jafnlaunakerfi sitt samkvæmt ÍST 85:2012. Við hvetjum 
áhugasama að sækja um.

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Garðarsdóttir og Þóra 
Þórarinsdóttir í síma 414-0500 á virkum dögum. 

Atvinnuumsókn sendist á thorhildur@styrktarfelag.is eða 
tora@styrktarfelag.is 

Upplýsingar um verkefnið má finna á www.styrktarfelag.
is/verkefni/project-search/

Viltu leiða spennandi þróunarverkefni sem 

miðar að aukinni atvinnuþátttöku fatlaðs 

fólks á almennum vinnumarkaði?

Virðing - Samvinna - Fagmennska

Umsóknarfrestur er til og með 17. janúar 2024

Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is og á www.starfatorg.is undir laus störf.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Dagleg stjórnun og skipulag reikningshalds

• Ábyrgð á afstemmingum og mánaðaruppgjöri 

• Greining og eftirlit á stöðu rekstrareininga

• Upplýsingagjöf um fjárhagslega þætti til stjórnenda og hagaðila

• Umsjón með umbótaverkefnum og þróun á fjármálaferlum

• Þátttaka í áætlanagerð og samanburður við fjárheimildir

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins óskar eftir að ráða til sín öflugan  
leiðtoga með skýra framtíðarsýn þar sem frumkvæði og drifkraftur fá 
að njóta sín. Starfið heyrir undir framkvæmdastjóra sviðs fjármála og 
rekstrar. Viðkomandi verður hluti af stjórnendateymi sviðsins og mun 
bera ábyrgð á mánaðarlegu uppgjöri ásamt því að taka þátt og hafa 
frumkvæði að umbótaverkefnum innan sviðsins. Deildarstjóri vinnur 
náið með stjórnendateymi Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Hefur þú brennandi 

áhuga á að vinna í 

heilbrigðisþjónustu?

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins er 
önnur stærsta heilbrigðisstofnun landsins 
þar sem starfa um 1.000 starfsmenn. 15 
heilsugæslustöðvar tilheyra stofnuninni 
en auk þess eru 8 starfsstöðvar á sviði 
geðheilsu og 8 aðrar starfsstöðvar á sviði 
sérþjónustu. 

Deildarstjóri reikningshalds

intellecta.is

MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 11. JANÚAR 2024 7



Píparar óskast Sótt er um störfin á: 
www.alfred. is

Nánari upplýsingar 
veitir Ólafur Jónasson 
pípulagningarmeistari
olafur@bygg.is

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. óskar eftir 
starfsfólki til starfa við pípulagnir.

Bygg hf. hefur mörg verkefni í farvatninu 
á stórhöfuðborgarsvæðinu og býður upp á 

framtíðarstörf hjá traustu fyrirtæki með mikla reynslu.

Við leggjum mikla áherslu á öryggi á vinnustað og búum yfir 
samheldnum starfsmannahópi sem starfar af fagmennsku og 
metnaði.

Helstu verkefni og ábyrgð
Nýlagnir í íbúðarbyggingum og 
atvinnuhúsnæði.

Almenn pípulagningastörf.

Menntunar- og 
hæfniskröfur:

Sveinspróf í pípulögnum eða 
haldgóð reynsla í faginu.

Fagmennska og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Góð samskiptafærni og geta til að vinna í hóp.

JAFNLAUNAVOTTUN

2021-2024

Hjá fyrirtækinu starfa um 160 manns og 
fjöldi undirverktaka. Hjá fyrirtækinu er virkt 
starfsmannafélag. Bygg er þekkt fyrir traust og 
örugg vinnubrögð, vandaðan frágang og efndir á 
umsömdum afhendingartíma.

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., var stofnað árið 
1984 og hefur fengið fjölda viðurkenninga fyrir fallega 
hönnuð hús og frágang lóða. Bygg hefur byggt um 
4.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu sem 
og tugþúsundir fermetra af atvinnuhúsnæði.

Við hvetjum alla óháð kyni til þess að sækja 
um. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

HHH
fjfjfjfjfjö
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um

By

Smiðir og smíðahópar óskast Sótt er um störfin á: 
www.alfred. is

Nánari upplýsingar veitir 
Elva Dögg Pálsdóttir 
mannauðsstjóri:
elva@bygg.is 

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. óskar eftir 
smiðum og smíðahópum til að takast á við spennandi 
verkefni. Unnið er í uppmælingu.

Bygg hf. hefur mörg verkefni í farvatninu á 
stórhöfuðborgarsvæðinu og býður upp á framtíðarstörf hjá 
traustu fyrirtæki með mikla reynslu.

Við leggjum mikla áherslu á öryggi á vinnustað og búum yfir 
samheldnum starfsmannahópi sem starfar af fagmennsku og 
metnaði.

Helstu verkefni og ábyrgð
Mótauppsláttur, utanhússklæðningar 
og gluggaísetningar.
Almenn smíðastörf.

Menntunar- og 
hæfniskröfur:

Sveinspróf í húsasmíði.
Handlagni og verkvit.
Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæði í vinnubrögðum.

JAFNLAUNAVOTTUN

2021-2024

Hjá fyrirtækinu starfa um 160 manns og 
fjöldi undirverktaka. Hjá fyrirtækinu er virkt 
starfsmannafélag. Bygg er þekkt fyrir traust og 
örugg vinnubrögð, vandaðan frágang og efndir á 
umsömdum afhendingartíma.

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., var stofnað árið 
1984 og hefur fengið fjölda viðurkenninga fyrir fallega 
hönnuð hús og frágang lóða. Bygg hefur byggt um 
4.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu sem 
og tugþúsundir fermetra af atvinnuhúsnæði.

Við hvetjum alla óháð kyni til þess að sækja 
um. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

ngar 

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ 

 + Vinna við tölfræðileg spálíkön fyrir breytingar  
á kolefnisforða í jarðvegi við framvindu 
náttúrulegra birkiskóga

 + Ritun fræðigreina í samráði við aðra  
þátttakendur í verkefninu

 + Þátttaka í verkefnafundum

 + Aðkoma að öðrum verkþáttum Birkivistar  
eftir þörfum

HÆFNSISKRÖFUR

 + ������������ � ���������� �����������
	��  
eða skyldum greinum sem nýtast í verkefninu

 + Kunnátta í tölfræði auk meðhöndlunar  
og úrvinnslu gagnasetta

 + Reynsla af gerð líkana og þekking á viðkomandi 
�������
��������

 + Birtingar í ritrýndum fræðitímaritum

 + Reynsla af vinnu við fjarkönnunargögn æskileg

 + Grunnur í vistfræði/landslagsvistfræði æskilegur

 + Geta til að vinna sjálfstætt og sem hluti af hópi

 + ����� �����������������

STAÐA NÝDOKTORS
Staða nýdoktors er laus til umsóknar til að taka þátt í verkefninu Endurheimt birkivistkerfa 
á 21. öld, áskoranir, leiðir og ávinningur (BirkiVist). Verkefnið er styrkt er af Markáætlun um 
samfélagslegar áskoranir. Um er að ræða ráðningu til 12 mánuða.

WWW.LBHI.IS   

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA  

Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri  

- gudmunda@lbhi.is – 433 5000

Ása Lovísa Aradóttir, prófessor – asa@lbhi.is – 433 5000

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.  
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Starfsstöð verður hjá 
Landbúnaðarháskóla Íslands að Árleyni 22 í Reykjavík. Með umsókn skulu fylgja kynningarbréf, starfsferilskrá auk upplýsinga 
um meðmælendur. Við ráðningu skal leggja fram staðfestingu á doktorsgráðu. Starfshlutfall er 100%

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 19.01.2024

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ 

 + Byggja upp og innleiða alþjóðlega viðurkenndar 
rannsóknir á sviði landslagsarkitektúrs og skipu-
lagsfræða

 + ����� �����
	�� ����
	�����
��� ��� ��

���
��-
styrkja og taka virkan þátt í alþjóðlegu og innlendu 
��������

 + Kennsla og þróun námskeiða á grunn-  
og framhaldsstigi

 + Leiðbeina nemendum í lokaverkefnum

 + ���� �����
 ���� � ������� ����
������� �� ���� 
byggingu náms í landslagsarkitektúr og skipulags-
fræðum

HÆFNISKRÖFUR

 + Doktorspróf í landslagsarkitektúr eða skyldum 
greinum

 + Reynsla af háskólakennslu, reynsla af  
stúdíókennslu æskileg

 + Reynsla af hönnunar og skipulagsvinnu  
�� ����

����
� �������

 + Rannsóknarvirkni á fræðasviðinu, sjálfstæði  
og skýr framtíðarsýn

 + Reynsla af þátttöku í rannsóknarverkefnum  
�� ���
 ��

���
��������

 + Góð samstarfshæfni, skapandi hugsun og lipurð  
í samskiptum

 + Gott vald á ensku, jafnt töluðu sem rituðu máli 

 + Gott vald á íslensku, jafnt töluðu sem rituðu máli 
æskileg

LEKTOR Í LANDSLAGSARKITEKTÚR
Laust er til umsóknar starf lektors í landslagsarkitektúr við deild Skipulags og hönnunar  
hjá Landbúnaðarháskóla Íslands.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA 

Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri

– gudmunda@lbhi.is – 433 5000

UMSÓKNARFRESTUR er til og með 26.01.2024

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og hafa gert. Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn 
sinni vottorð um námsferil sinn og störf, ritaskrá, skýrslu um vísindastörf og önnur störf sem þeir hafa unnið, kynningarbréf þar sem 
m.a. koma fram upplýsingar um rannsóknaráherslur og hugmyndir um kennsluaðferðir/þróun þekkingarmiðlunar á sviðinu. Athygli 
er vakin á því að samkvæmt reglum LbhÍ er rektor heimilt að veita framgang í starf dósents eða prófessors strax við nýráðningu ef 
umsækjandi uppfyllir viðkomandi hæfnisviðmið.Landbúnaðarháskóli Íslands áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.
Starfshlutfall er 100%

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR

RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í meira en 
50 ár
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ÚTSALA 
ÚTSALA
Gerðu frábær kaup!
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 NÚNA -50%

49.998
99.995

 NÚNA -30%

20.997
29.995

 NÚNA -30%

38.987
55.695

 NÚNA -40%

23.997
39.995

 NÚNA -40%

7.797
12.995

 NÚNA -50%

12.498
24.995

Vnr. 70221623

Vnr. 74864182

Vnr. 41116377

Vnr. 65104017

Vnr. 51125016

Vnr. 41074114

Sterkbyggð verkfærataska með stóru aðalhólfi. Sérhólf fyrir handsög og 10" spjaldtölvu. 
Tveir litlir hliðarvasar; einn losanlegur með plastboxi fyrir skrúfur eða annað smátt sem þarf 
að geyma. Þrjú hólf framan á töskunni. Taskan er á hjólum og með háu handfangi sem er 
hægt að setja niður.

Sett með höggborvél og stingsög PST 18 LI, tvær Power for all 18V rafhlöður með 
hleðslutæki. Nettar en kraftmiklar vélar.

Vínkælir með stillanlegum hitamæli, sjálfvirkri afþýðingu og innbyggðu ljós. Skápurinn er 
17l og tekur allt að sex flöskur.

Electrolux EPF63EB-S PowerForce ™ ryksugan er útbúin PowerPro ™ kerfinu sem 
skilar frábærum þrifum og leyfir þér að ryksuga vandlega öll yfirborð, bæði teppi 
og hörð gólf. Hægt er að stilla kraftinn til að spara orku ef þess þarf. Barkinn er 
losanlegur og vélin lætur þig vita hvenær pokinn er fullur.

Kastari með þremur perum. Svartir sívalningar. Ath. Ljósið hentar fyrir 35W Gu10 
perur sem fylgja ekki með.

Pottasett sem inniheldur 3 potta með lokum. 1,3l hæð 7,5cm, 2,5l hæð 9,5cm, 4,3l 
hæð 10,5cm. Virkar á allar gerðir helluborða

23 VERKFÆRI

ÞÚ SPARAR: 49.997 KR. ÞÚ SPARAR: 8.998 KR.

ÞÚ SPARAR: 16.708 KR.

ÞÚ SPARAR: 15.998 KR.

ÞÚ SPARAR: 12.497 KR.

ÞÚ SPARAR: 5.198 KR.



 

 NÚNA -40%

19.797
32.995

Vnr. 0113643

Vnr. 50615037Vnr. 17900219

Vnr. 51125068 Vnr. 72320304

Fallegt Misty Plains harðparket frá Krono. Hörkustuðull: CL33/AC5.  
Stærð: 192x1285mm. Þykkt: 12mm. Fasað á öllum hliðum.

Nettur geislahitari sem er hannaður til að geta staðið á eða undir borði. Öryggiskerfi 
sem slekkur á hitaranum ef hann dettur niður. Geislahitarinn notar halogen hitakerfi 
og er 1500w. Tekur aðeins 5 sek að ná hámarkshita. Líftími 8000 klst.

Veggflís 20x50cm, slétt, ljósgrá, 16 stk í pakka.

Fallegur svartur borðlampi með lampaskerm (fylgir), tímalaus hönnun. Hæð 58cm, 
35cm í þvermál. Hentar fyrir E27 peru allt að 60W, athugið að pera fylgir ekki.

Geymslubox með álhandfangi. Kjörið undir verkfæri og smáhluti. Býður upp á ýmsa 
skipulagsmöguleika. Stærð: 56 x 28 x 25 cm.

 NÚNA -50%

2.975kr/m2

5.950 kr/m2

 NÚNA -50%

14.698
29.395

 NÚNA -30%

5.947
8.495

 NÚNA -30%

3.988kr/m2

5.699 kr/m2

ÞÚ SPARAR: 13.198 KR.

ÞÚ SPARAR: 14.697 KR.


